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ประพนัธ์ตร ีเกยีรตบุิตร
รองผูอ้�ำนวยกำร 

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 
จงัหวดัสระบรุี
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กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือกรมวิชาการ
เกษตร และ สวก. เปิดตัวโครงการขยายผล 
การผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
สูเ่กษตรกร พร้อมรบัองค์ความรู้ และเทคโนโลย ี
ถ ่ายทอดสู ่ เกษตรกรเพื่อใช้ประโยชน์จาก 

แหนแดงในด้านการเกษตร ประมง และปศสุตัว์  
ด้านเกษตรกรยืนยันแหนแดงตอบโจทย์ในการท�า

เกษตรอย่างแท้จรงิ  

ทัง้น้ี เมือ่วนัที ่17 กรกฎาคม 2566 นายเข้มแข็ง  
ยุติธรรมด�ารง อธิบดีกรมส ่งเสริมการเกษตร  
นายระพภีทัร์ จนัทรศรวีงศ์ อธบิดกีรมวชิาการเกษตร  
และนางสาวศิริกร วิวรวงษ์ รองผู ้อ�านวยการ
ส�านกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร ร่วมแถลงข่าว 
กิจกรรมสร้างการรับรู ้การด�าเนินโครงการวิจัย
การเกษตร “ขยายผลการผลิตและใช้แหนแดง 
เพือ่ลดต้นทุนการผลติสูเ่กษตรกร” โดยมข้ีาราชการ  
เจ้าหน้าทีท่ัง้สามหน่วยงาน เกษตรกร และสือ่มวลชน
เข้าร่วมงานจ�านวนมาก

ขยำยผล ‘แหนแดง’ เป็นปุย๋พชืสด 
ลดต้นทนุ-เพิม่ผลผลิตเกษตรกร
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โครงการพฒันาระบบรางในช่วงทีผ่่านมา มหีลายปัญหาท่ีเตรียมถูกส่งต่อให้กบัรฐับาลใหม่  
โดยเฉพาะโครงการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก (บางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ) 
ทีพ่่วงสัญญาการเดนิรถไฟฟ้าสายสส้ีมตลอดทัง้สาย 
(บางขนุนนท์-มนีบุร)ี 

ส่องเมกะโปรเจกต์ “คมนาคม” สะดุด
หลายโครงการรอรัฐบาลใหม่แก้ปม
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เชดิชาย ปิตวิชัรากลุอนุทิน ชาญวีรกูล 

ศอ.บต.จับมือ กอช.
สร้างความมั่นคงเกษียณสุข
ส่งเสริมทักษะทางการเงิน 

ชายแดนภาคใต้

‘อีสท์ วอเตอร์’ วางโครงข่าย
ท่อส่งน�้า 2 โครงการ แก้ปัญหา

ภัยแล้งภาคตะวันออก
อย่างยั่งยืน

12 13

คณุภาพชวีติ
สธ.ประชุมวัคซีน

อาเซียน+จีน+เกาหลี+ญี่ปุ่น
รับมืออนาคตภัยพิบัติ

ทางสุขภาพ
8

เศรษฐกจิชมุชน

2

พลงังาน-สิง่แวดล้อม

‘โกวทิย์’ ชี ้รือ้โครงสร้างกฎหมายหลกั
ทางสว่างกระจายอ�านาจสูท้่องถิน่แท้จรงิ

ศ.ดร.โกวทิย์ พวงงาม นกัวชิาการ อดตีคณบดคีณะสงัคม 
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอดีต
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลงัท้องถิน่ไทย ออกมา
ให้ความเห็นในประเด็นที่พรรคการเมืองได้ขายนโยบาย
กระจายอ�านาจ โดยการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น 
เรือ่งน้ีพดูกนัมานานมากแล้ว 3
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DITP ช ู24 ผลงาน สนิค้าไลฟ์สไตล์
จากการ Collabs แบรนด์ ตอบโจทย์ BCG

DITP คลอด 24 ผลงานต้นแบบจากโครงการ STYLE 
Bangkok Collaboration Project ปี 2566 ด้วยการ
ผลกัดนัให้เกดิการจบัมอืระหว่างแบรนด์ในกลุม่สนิค้าไลฟ์
สไตล์ แฟชัน่ และอตุสาหกรรมอืน่ๆ สร้างสรรค์เป็นสนิค้า
ไลฟ์สไตล์ใหม่ เพิม่มลูค่าสนิค้า ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกจิ 
BCG สู่งานแสดงสินค้า
ไลฟ์สไตล์ระดบัโลก 10ภูสติ รตันกลุ เสรเีรงิฤทธ์ิ

ศ.ดร. โกวทิย์ พวงงาม

ปีที่ 17 ฉบับที่ 409 ปักษ์แรกเดือนสิงหาคม วันที่ 1-15 สิงหาคม 2566

สถาบนัพฒันาฯ สิง่ทอ เจาะเทรนด์ 3 มติิ
ดนัผูป้ระกอบการยกระดบัมลูค่าสิง่ทอไทย

ชาญชัย สริเิกษมเลิศ

สถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสิง่ทอเผย อตุสาหกรรมสิง่ทอส่วนใหญ่  
มปีระมาณ 4,000 กว่าราย 10-20% เป็นกลุม่ก้าวหน้าหรอืชัน้น�า  
ซึ่งมีการปรับตัวทันต่อกระแสโลก โดยใช้เครื่องจักรที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม ส่วนกลุ่มระดับกลางซึ่งมีประมาณ 60-70%  
เป็นผู้ประกอบกิจการในรูปแบบรับจ้าง (OEM) กลุ่มนี้จ�าเป็น 
ต้องปรบัตวัอย่างเร่งด่วน

บุญชัย  จรัสแสงสมบูรณ์

สไกร พมิพ์บงึ

ถาวร เผดจ็สวัุนนุกลู

อเป็นอกีก้าวหนึง่ทีส่�าคัญของกองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกร หรอื กฟก. 
ในการฟ้ืนฟแูละแก้หนีใ้ห้แก่เกษตรกรสมาชกิ เมือ่ผนกึร่วมกบัสมาคม

แพทย์ทางเลอืกไทย-จนี และบรษิทัใหญ่ 
ด้านแปรรปูสนิค้าเกษตร “นายฮัง่ อนิเตอร์ฟูด้”  
เปิดยุทธการพลิกพื้นที่นาหน้าแล้ง 
สลับปลูกพืชสมุนไพรสร้างรายได้เสริม 
ประเดิมด้วย “ถั่วเขียว” ขณะท่ี
เลขาธิการฯ “สไกร” พร้อม
ขยายผล “หมอนิ ยม” 
เตรียมชงปลูก “ขมิ้นชัน”  
พฒันาท�าเป็นเจลแก้อาการ
อกัเสบประสทิธภิาพสงู



2 ปีที่ 17 ฉบับที่ 408 วันที่ 16-31 กรกฎาคม 2566ท้องถ่ินไทย
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>> ต่อจากหน้า 1 <<
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ทัง้นี ้ จากอนสุนธข่ิาว ส�านกังานกองทนุฟ้ืนฟู
และพฒันาเกษตรกร (กฟก.) โดย นายสไกร พมิพ์บงึ  
เลขาธกิารฯ น�าคณะผูบ้รหิารและพนกังานส�านกังานฯ  
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรสมาชิก
ในการปลูกพืชสมุนไพรและแปรรูปส่งออกไปยัง 
ประเทศจีน โดยมีการลงนามบันทึกความร่วมมือ  
หรอืเอม็โอย ู2 ฉบบั 

ฉบับแรกระหว่าง กฟก.กับสมาคมพัฒนาการ
แพทย์ทางเลอืกไทย-จนี ในมลูนธิกิารแพทย์สยาม
บรมราชกมุาร ี โดยนายสไกร พมิพ์บงึ เลขาธิการ  
กฟก. และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิยม  
ลออปักษณิ (อดตีคณบดคีณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ) นายกสมาคมพัฒนาแพทย์ 
ทางเลอืกไทย-จนี ในมลูนธิกิารแพทย์สยามบรมราช
กมุาร ี และม ีดร.ก�าพล มหานกุลู ประธานสมาพนัธ์
นกัข่าวแห่งประเทศไทย เป็นพยาน 

ขณะทีฉ่บบัทีส่อง เป็นบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื  
ระหว่าง กฟก.สาขาจังหวัดนครสวรรค์ โดย 
นางทพิวรรณ์ เกตหุน ูหวัหน้าส�านกังานสาขาจงัหวดั
นครสวรรค์ กบั บริษทั นายฮ่ัง อนิเตอร์ฟูด้ส์ จ�ากดั  
(บรษิทัตวัแทนสมาคมฯ) โดย นายถาวร เผดจ็สวุนันกุลู  
กรรมการผู ้จัดการ มี นายธนะชัย แซ่เล ้า  
ประธานองค์กรกลุ่มโคขนุพฒันาบ้านใหม่ หมู ่ 18 
จงัหวดันครสวรรค์ และ นายรตันกลุ โพธ ิผูอ้�านวยการ 
ส�านักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 1 เป็นพยาน เมื่อ 
วนัที ่11 ก.ค. 2566 ทีผ่่านมานัน้

กล่าวได้ว่า เอม็โอย ูทัง้ 2 ฉบับ นบัเป็นความ
ส�าเร็จอีกก้าวหนึ่งที่ส�าคัญ ที่จะต่อยอดการแก้ไข
ปัญหาหนีเ้กษตรกรของ กฟก. โดยการเพิม่รายได้
ให้แก่เกษตรกรสมาชิก ในโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนในอาชีพ ด้านการผลิต  การปลูกพืช 
สมุนไพรในช่วงหน้าแล้ง ที่ล่าสุด ได้เร่ิมน�าร่อง 
ด้วยการน�า “ถัว่เขยีว” มาปลกูในช่วงหน้าแล้งสลบักบั 
การปลกูข้าว บนพืน้ทีเ่กษตรของกลุม่โคขุนพฒันา 
บ้านใหม่ หมู ่18 จงัหวดันครสวรรค์ จ�านวน 10 ไร่  
และได้เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเมื่อกลางเดือน
กรกฎาคมทีผ่่านมา ซึง่เป็นกระบวนการขัน้ต้นทีจ่ะ 
น�าไปพฒันาพนัธุถ์ัว่เขยีวให้ดยีิง่ขึน้เหมาะสมต่อการน�าไป 
แปรรปูต่อไป

 วางเป้าสมาชกิมีรายได้ในทกุกระบวนการ
โดย นายสไกร พมิพ์บงึ เลขาธกิาร กฟก. เปิดเผย 

ถงึทีม่าของโครงการดงักล่าวนีว่้า เกดิจาการพดูคยุ 
หารือกันระหว่าง กฟก. และรองเลขาธิการ
ส�านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมถึง 

ได้รบัซือ้เรยีบร้อยแล้ว โดยได้ถัว่เขยีวมาประมาณ 
3 ตัน และอยู่ระหว่างการตากเพือ่ก�าจัดความชืน้ให้
ลดลง ซึง่เมือ่จะเหลอือยูป่ระมาณ 1 ตนั หลงัจากนัน้ 
ก็จะมาดูว ่า เมล็ดพันธุ ์ เหล ่าถั่วเขียวเหล่านี้ 
จะสามารถน�าไปพัฒนาอะไรได้หรืออย่างไรได้บ้าง 
ต่อไป หลงัจากได้เมลด็พนัธุท์ีด่แีล้วกจ็ะน�ากลบัไปให้ 
เกษตรกรปลกูต่อไป 

“พูดง่ายๆ คือตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่เราเอา
ผลผลติมาวจิยั คือพอเราคดัเมลด็พนัธุแ์ล้วเราก็จะ
ต้องมาพจิารณาพนัธุอ์กี พอพฒันาพนัธุไ์ด้จ�านวน
หนึง่แล้ว เราถงึจะน�าไปเข้ากระบวนการสกดัโปรตีน 
ซึง่ต้องให้ได้ถัว่เขยีวอย่างน้อย 12-15 ตนั อย่างไร
กต็าม การพฒันาพนัธุใ์ห้ได้ดอีย่างน้อยอาจต้องใช้ 
เวลาถงึ 3 ปี ดงันัน้ เราจงึมแีผนทัง้ระยะสัน้ ระยะกลาง  
และระยะยาว”

ส�าหรบัจะมกีารขยายพืน้ทีเ่พราะปลกูต่อไปหรอืไม่  
นายถาวร กล่าวว่า พืน้ทีใ่นจังหวดันครสวรรค์ถือว่า 
ปลูกถั่วเขียวได้ดี ซึ่งถ้าจะขยายไปพื้นที่เพิ่มขึ้น 
อื่นๆ คงต้องปรึกษาหารือกับทางกองทุนฟื้นฟูฯ  
ก่อน รวมถงึเกษตรกรพอใจหรอืไม่ด้วย อย่างไรกต็าม  
ในอนาคตหากเป็นไปได้ บริษัทฯ ยังมีพืชอีก 
หลากหลายชนดิทีส่ามารถน�ามาเป็นโปรตนีทางเลอืก หรือ 
ความมัน่คงทางอาหารอกีหลายตัว เพราะบรษิทัฯ 
เป็นผู้เชีย่วชาญด้านการแปรรปู

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิยม ลออปักษิณ  
นายกสมาคมพัฒนาแพทย์ทางเลือกไทยจีน  
โดยการประสานงานแนะน�าของ ดร.ก�าพล มหานุกลู  
ประธานสมาคมสมาพันธ์นักข่าวแห่งประเทศไทย 
ว่า จะมวีธิกีารใดทีจ่ะท�าให้เกดิการส่งเสรมิเรือ่งของ
การฟ้ืนฟอูาชีพให้กบัเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกร 
ทีเ่ป็นสมาชกิรายย่อยของ กฟก. ทีม่อียู ่6 ล้านกว่าคน  
ขณะที่รายกลุ ่มมีอยู ่ 5 หมื่น 6 พัน องค์กร 
ทัว่ประเทศมรีายได้เพิม่ขึน้ เพือ่ให้เกษตรได้เข้าสูก่าร
ฟ้ืนฟอูาชพี โดยเฉพาะรายทีม่หีนี ้ กฟก.ต้องเข้าไป
แก้ปัญหาหนีใ้ห้ด้วย ซ่ึงได้คยุกันว่า ข้อจ�ากดัรายได้
ของเกษตรกรไม่ใช่อยูท่ีก่ารผลติ แต่อยูท่ีก่ารตลาด 
หรือมิได้น�าผลผลิตมาแปรรูปหรือท�าการตลาดได้ 
ซึง่เป็นจดุอ่อน

“ตวัอย่างเช่น ปัจจุบนัปลกูข้าวแล้วขายให้โรงสี 
แต่ทศิทางทีก่องทนุฯ จะท�าในอนาคต คือ ปลกูข้าว 
รวบรวมข้าว สข้ีาว ขายข้าวสาร ขายแกลบ ขาย 
ปลายข้าว ขายร�า นีคื่อสิง่ทีเ่ป็นนโยบายของกองทนุฯ  
ซึ่งพอได้ข้อสรุปแล้ว ก็เริ่ม เตรียมการเบื้องต้น  
ทางสมาคมพฒันาแพทย์ทางเลอืกไทยจนีน�าเอกชน
ทีท่�าเกีย่วกบัด้านการเกษตรแปรรปูมาแนะน�า เลย
สรปุกนัว่ามาเริม่ต้นทีถ่ัว่เขยีว ซึง่กม็ใิช่จะเริม่ได้ทนัที 
คอืหนึง่เรือ่งปลกูไม่ได้ห่วง แต่ปลกูแล้วได้คุณภาพ
มัย้นีเ่รือ่งใหญ่ อนัทีส่อง พอปลกูแล้วตลาดท่ีไหน”

เลขาธิการ กฟก. กล่าวต่อว่า กองทุนฯ มี
ศกัยภาพ คอืมีกลุม่อยูใ่นมอื 5 หมืน่ 6 พนักลุม่ ถ้า
เป็นการฟ้ืนฟอูาชพีในปัจจบุนั ส่งเสริมอาชพีไปแล้ว  
2 หมืน่กว่า ซึง่เป็นเรือ่งของการอดุหนนุ ไปพัฒนา 
ไปเตรียมความพร้อม ก็มีประสบความส�าเร็จบ้าง 
เป็นองค์กรต้นแบบเข้ามาได้ แต่ทีเ่ป็นเรือ่งของการ 
ส่งเสริมอาชีพหลักยังไม่เกิด แต่พอมาหยิบถึง 
ถัว่เขยีว กด็วู่าตัวแทนทีจ่ะเข้ามาส่งเสรมิการปลกู กค็อื 
บรษัิท นายฮัง่ อนิเตอร์ฟูด้ส์ จ�ากัด มีความพร้อมใน

 บิก๊เกษตรแปรรปูตัง้เป้าพฒันาพนัธุ ์
ด้าน นายถาวร เผด็จสุวันนุกูล กรรมการ 

ผู ้จัดการ บริษัท นายฮั่ง อินเตอร์ฟู ้ดส์ จ�ากัด  
เปิดเผยว่า บรษิทั นายฮัง่ อนิเตอร์ฟูด้ส์ ท�าธรุกจิเกีย่วกบั 
อาหารแปรรูป โดยในอดีตคือการแปรรูปจากเนื้อ
สตัว์ ไม่ว่าจะเป็นลกูชิน้ ไส้กรอก และอาหารอืน่ๆ 
แต่ได้ววิฒันาการมาท�าโปรตนีจากพชืมาใช้ทดแทน 
เนื้อสัตว์ เพราะมองถึงนวัตกรรมในอนาคตว่า  
ต่างประเทศไม่ว่ายโุรปหรือจนี ปัจจบัุนมกีารพฒันาไป 
ถึงการสกัดพืชมาเป็นโปรตีนและแป้งได้แลว้ และ
ยังสามารถน�ามาใช้เป็นอาหารเสริม หรือน�าไป
ท�านวัตกรรมใหม่ๆ ได้อีกมาก บริษัทฯ จึงอยาก
จะส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถเพิ่มมูลค่าของ
พืชตระกูลถั่วที่มีโปรตีนสูง และมีความจ�าเป็นต่อ
ร่างกายของมนษุย์ จงึได้เข้ามาจบัมอืกบัส�านกังาน
กองทนุฟ้ืนฟฯู สร้างต้นแบบในการท�าให้เกษตรกร
ปลกูพชืตระกลูถัว่ อย่างถัว่เขยีว ซึง่เป็นประโยชน์
กบัชาวนาทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

มาให้หรอืไม่ และยนิดีทีจ่ะเข้าร่วมโครงการ ย่ิงถ้ามี
เงือ่นไขทีด่กีว่าเดมิ 

 ส.พฒันาแพทย์ทางเลอืกไทยจนี 
 เลง็เสนอ “ขมิน้ชนั” 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นยิม ลออปักษณิ 
นายกสมาคมพฒันาแพทย์ทางเลอืกไทยจนี ในมลูนธิิ
การแพทย์สยามบรมราชกมุาร ี เปิดเผยถึงทีม่าของ
บนัทกึความเข้าใจครัง้น้ี กับ กฟก.ว่า จากเป้าหมาย 
เบือ้งต้นของสมาคมฯ ทีต้่องการพฒันาแพทย์ทางเลอืก 
ทั้งของไทยและของจีน ซึ่งไม่ได้จ�ากัดเฉพาะ 
อยูใ่นเร่ืองของสมุนไพรเท่านัน้ แต่ยงัรวมไปถงึการ 
พฒันาเทคนคิในการรกัษา ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการฝังเขม็  
หรอืแม้กระทัง่การนวดแผนไทย ฯลฯ 

ดังนั้น ก็เกิดแนวคิดว่าสมุนไพรจีนก็น่าจะ
น�ามาใช้ประโยชน์ได้ ประกอบกับว่า กฟก.ก�าลัง
พฒันาในเรือ่งทีด่นิท�ากนิอยู ่ ขณะทีส่มาคมฯ ได้มี
การพดูคยุประสานกับหน่วยงานการเกษตรของจนี
ต้องการพื้นที่ในประเทศไทยมาปลูกสมุนไพรจีน
หรอืไม่ ซึง่จนีให้ความสนใจทีพ่ร้อมรบัซือ้และผลติ 
ในประเทศไทยด้วย จึงเป็นเร่ืองน่าสนใจที่มีส่วน 
ช่วยเกษตรกรไทยให้มีรายได้เพิ่มด้วย แต่ก็ยัง 
มรีายละเอยีดอกีมากทีฝ่่ายจนีมแีบบแผนไว้ คอืพืน้ดนิ 
จะต้องปลอดสารพิษ บริเวณใกล้เคียงจะต้องไม่มี
โรงงานทีส่่งผลต่อสภาพแวดล้อม เป็นต้น แต่กม็าเกดิ
โควดิระบาดท�าให้ขาดช่วงในการพูดคยุในเร่ืองนีไ้ป

อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือของสมาคมฯ กับ 
กฟก. ยงัต่อเนือ่งกนัไป ซึง่สมาคมฯ ได้น�าเสนอให้ม ี
การปลูกถั่วเขียวในพื้นที่ของเกษตรสมาชิกของ 
กฟก. เป็นโครงการน�าร่อง ซึง่ถ่ัวเขยีวอาจไม่ตรงกบั
การเป็นพืชในการน�ามารักษา แต่อาจพัฒนาเป็น
อาหาร plant-based food หรือโปรตนีจากเกษตร
คอืเป็นโปรตนีแทนเน้ือสตัว์ ซึง่ก�าลงัเป็นทีต้่องการ
ในตลาด และจะท�าให้ถัว่เขยีวมรีาคาขึน้ได้

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิยม เปิดเผย
ต่อไปอีกว่า เป้าหมายต่อไปทีส่มาคมฯ สนใจจะน�า 
เสนอ กฟก.ในการปลูกพืชสมุนไพรไทยก็คือ  
Curcumin หรอืขมิน้ชนั ซึง่เป็นทัง้พชืไทยและจีนด้วย  
มคีณุสมบตัช่ิวยต้านการอกัเสบอย่างรนุแรงในร่างกาย 
ไม่ว่าจะเป็นกระเพาะอาหาร ล�าใส้ ปวดแผลเรือ้รงั 
ซึ่งแต่ก่อนจะท�าออกมาในรูปของผงบรรจุแคปซูล 
แต่ปัจจบุนัออการพฒันาออกมาในรปูของเจลท่ีให้
ประสทิธภิาพสงูขึน้

“ท่านเลขาฯ กองทนุฟ้ืนฟฯู บอกเหน็ด้วย ดเีลย  
กค็ดิว่าจะเป็นก้าวต่อไป ขณะทีห่น้าท่ีของสมาคมฯ  
เราก็จะเชิญแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีนมา
ประชุม แล้วสื่อสารประชาสัมพันธ์บอกกล่าวใน
เรือ่งทีป่ระสบความส�าเรจ็แบบนีร่้วมกบั กองทนุฯ 
ให้วงการแพทย์รบัรู ้ และเพือ่ช่วยให้เกษตรกรไทย
เรามรีายได้เพิม่ขึน้ เป็นการพฒันาการเกษตรบ้าน
เราอีกทาง” รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิยม” 
กล่าวในทีส่ดุ

เรือ่งธรุกจิการเกษตร ก็มาทดลองท�าในพืน้ทีจ่งัหวดั 
นครสวรรค์ก่อน ซึง่จะเป็นการท�าเพือ่ผลติเมลด็ต้นพนัธุ์  
เป้าหมายพืน้ที ่20 ไร่ 

“จึงเป็นที่มาของการจัดท�าบันทึกเอ็มโอยูของ
การส่งเสรมิอาชีพของกลุม่สมาชกิทีก่องทนุฯ ดแูล
อยู ่ จะผลติพชือะไรกไ็ด้ทีท่างตวัแทนหรอืสมาคมฯ 
หามา เรากจ็ะหาผูป้ลกูผูผ้ลติพืชให้ได้ตามเป้าหมาย 
กค็อืพชืทีป่ลกูจะเน้นในเรือ่งของพชืทีจ่ะน�าไปผลติ
เป็นสมนุไพร เป็นอาหารออร์แกนกิ อะไรกแ็ล้วแต่ 
ต้องมีเป้าหมายเรื่องการจ�าหน่ายที่ชัดเจน รวมถึง
เรือ่งการส่งออกด้วย”

นายสไกร กล่าวด้วยว่า นอกจากการบันทึก 
เอม็โอยรูะหว่าง กฟก.กบัสมาคมฯ แล้ว กฟก.ยงัจดัให้ 
มีการจัดท�าเอ็มโอยูระหว่างบริษัทเอกชนที่เข้ามา
ส่งเสรมิกบัส�านกังาน สาขานครสวรรค์ของ กฟก. 
โดยมีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเป็นพยาน คือเราต้อง 
รบัผดิชอบว่า ถ้าบรษัิทฯ ไปเตรยีมการเรือ่งการตลาด 
ไว้แล้ว การปลูกต้องได้ผลผลิตตามนั้น ใกล้เคียง 
หรอืมากกว่ากว่็ากนัไป ต้องมกีารควบคุมคณุภาพ 
ซึง่ตอนนีก้ม็กีารเกบ็เก่ียวแล้ว ซึง่ได้มกีารรวบรวม
ถั่วเขียวเพื่อน�าไปเก็บไว้ในไซโลเพื่อท�าการคัดแยก
พนัธุต่์อไป นอกจากนี ้ หากบรษัิท นายฮัง่ฯ มพีชื
อืน่ๆ มาน�าเสนอ กฟก.กจ็ะดแูละน�าไปปลกูในพชื
ทีอ่ืน่ๆ ต่อไปด้วย หรือแม้แต่หากสมาคมฯ มผู้ีผลติ
หลายอืน่หรือต่างชาตท่ีิให้ความสนใจโครงการแบบ
นีก้ส็ามารถน�าเสนอเข้ามาได้ แต่ต้องรบัรองเรือ่งการ
ตลาดเป็นส�าคญั

“สิง่ทีอ่ยากจะเน้นย�า้คอื เราเองไม่ต้องการให้
กลุม่ทีเ่ราดแูล มส่ีวนร่วมเฉพาะการปลกูแล้วกข็าย
เมล็ดพันธุ์อย่างเดียวเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือ
เลีย้งสตัว์ หากมปีรมิาณมากขึน้ เกษตรกรควรจะมี
รายได้จากการแปรรปูหรือการตลาดได้ด้วย สิง่นีค้อื
ความคาดหวงัของเรา” นายสไกร กล่าว

สถาบันพฒันาฯ สิง่ทอ เจาะเทรนด์ 3 มติิ
ดนัผู้ประกอบการยกระดับมลูค่าส่ิงทอไทย

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ งทอเผย
อตุสาหกรรมสิง่ทอ  มปีระมาณ 4,000 กว่าราย 
10-20% เป็นกลุม่ก้าวหน้าหรอืชัน้น�า ซึง่มกีาร 
ปรับตัวทันต่อกระแสโลก โดยใช้เครื่องจักร 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่วนกลุ่มระดับกลาง 
ซึ่งมีประมาณ 60-70% เป็นผู้ประกอบกิจการ 
ในรปูแบบรบัจ้าง (OEM) กลุ่มนีจ้�าเป็นต้องปรบัตวั 
อย่างเร่งด่วน

ดร.ชาญชยั สริเิกษมเลศิ ผูอ้�านวยการสถาบนั
พฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอ กล่าวว่า ได้มโีอกาสไป 
ดงูาน ITMA (International Textile Machinery  
Association) ซึ่งเทรนด์ของการขับเคลื่อน
อตุสาหกรรมสิง่ทอในปัจจบุนั จะเน้น อยู ่3 มติไิด้แก่ 
Sustainability ความยัง่ยนื Circularity เศรษฐกจิ
หมุนเวียน Digitalization ยุคดิจิทัล พร้อมกับ 
ได้เหน็เคร่ืองจกัรใหม่ๆ ซึง่พบว่า เครือ่งจกัรยโุรป 
จะเน้นผลติเครือ่งจกัรในเชงิทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม  
เช่น เครือ่งย้อมจะใช้ปรมิาณน�า้ทีน้่อย ใช้พลงังาน
น้อยและปล่อยน�้าเสียน ้อย หรือเครื่องจักร 
ที่สามารถน�าเสื้อผ้าเก่าเข้าไปใส่ผลิตออกมาเป็น 
เส้นด้ายใหม่ เป็น Circularity

นายชาญชยั ยังบอกอกีว่า ในปัจจบุนัทางยโุรป 
ได้ให้ความส�าคัญกับการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อม และในปีหน้าจะมกีฎระเบยีบให้สนิค้า
ทัง้หมดเป็น Eco Design หรอื Ecological Design 
คือ การออกแบบที่ยึดโยงกับทรัพยากรธรรมชาติ 
ลดทอนสิ่งที่ไม่จ�าเป็น อันน�ามาซึ่งมลภาวะทาง 
สิง่แวดล้อม เพิม่ความยัง่ยนืให้กบัโลกและองค์กร  
รวมไปถงึสามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้ ว่าผลติทีไ่หน  
ท�าเม่ือไหร่ และใช้วิธีผลิตอย่างไร สอดคล้องกับ
ประเทศไทยทีผ่ลักดนัท�าสินค้าไทยในรูปแบบ BCG 
อยูแ่ล้ว โดย BCG Economy จะมเีรือ่งของเศรษฐกจิ 
สเีขยีวหรอืการปกป้องสิง่แวดล้อมอยูแ่ล้ว ผ้าชมุชนเอง 
ก็ถือเป็นสินค้ารูปแบบ BCG ชนิดหนึ่ง ซึ่งหากมี
การน�าผ้าชมุชนมาประยกุค์เป็นวตัถดุบิ กจ็ะช่วยให้
อตุสาหกรรมสิง่ทอเป็น BCG ได้เช่นกนั 

นอกจากนี ้เพือ่ยกระดบัขดีความสามารถในการ
แข่งขนั การผลติสิง่ทอเพ่ือความยัง่ยนื จึงนบัเป็น 
สิง่ส�าคญัและอาจกลายเป็นจุดแขง็ส�าหรบัอตุสาหกรรม 
สิ่งทอในอนาคต จากปัจจัยบวกในเรื่องของความ

จากงานในครั้งนี้ ท�าให้เห็นโอกาสใหม่ๆ ของ
ธุรกิจสิ่งทอยังคงขับเคลื่อนไปได้ เนื่องจากเทรนด ์
ยงัคงมกีารเปลีย่นอยู ่ผูบ้รโิภคกม็คีวามต้องการเสือ้ผ้า 
ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมมากขึน้ ประกอบกบัความ 
ต้องการในตลาดโลกยงัคงมอียู ่ท�าให้การดงูานครัง้นี้  
ตนมองเห็นโอกาสในการผลักดันอุตสาหกรรม 
สิง่ทอประเทศไทยให้ขบัเคลือ่นอย่างมคีณุภาพและ
เตบิโตอย่างยัง่ยืน

แต่เมือ่มองย้อนกลบัมาดขูดีความสามารถและ
ศกัยภาพของผูป้ระกอบการไทย ซึง่มอียูป่ระมาณ 
4,000 กว่าราย พบว่า กลุม่ช้ันน�าหรือกลุม่ก้าวหน้า
ทีม่อียู ่10-20% เป็นกลุม่ทีมี่การปรบัตวัไปให้ทนัต่อ 
กระแสโลก พร้อมกับใช้เครื่องจักรที่เป็นมิตรกับ 
สิง่แวดล้อม ขณะทีก่ลุม่ระดบักลางซึง่มอียูป่ระมาณ 
60-70% และส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบกิจการใน 
รปูแบบ OEM (Origianl Equipment Manufacturer :  
ผูร้บัจ้างผลติสนิค้าให้กบับรษิทัทีจ่ะไปขายในแบรนด์
ของตัวเอง) อาจยังมองไม่เห็นโอกาสนี้ และยัง 
ไม่เข้าใจความต้องการของตลาด 

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการระดับกลาง มอง
เห็นโอกาสและปรับตัวให้ทันกับความต้องการ
ของตลาดโลก ทางอุตสาหกรรมสิ่งทอจึงพยายาม
ถ่ายทอดข้อมูล เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ให้เห็น
โอกาส รวมถงึให้ผูป้ระกอบการปรบัตวัให้สอดคล้อง
กบักระแสความต้องการของตลาดโลกทีเ่ปลีย่นไป 

เช่น การผลติเส้นใย เส้นด้าย ผลติผ้า จะต้องเป็น
มติรกบัสิง่แวดล้อม เพือ่ให้เข้าถงึ การตลาดสเีขยีว 
(Green Marketing) หรอืผลติภณัฑ์สิง่ทอทีค่�านงึ
ถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้
ตอบสนองกับเทรนด์โลกทีใ่ห้ความส�าคญักบัปัญหา
สิ่งแวดล้อม Climate Change ทีท่ั้งแบรนดแ์ละ 
ผูบ้รโิภคต่างให้ความสนใจ 

“ผูป้ระกอบการสิง่ทอไทย ต้องสามารถผลกัดนั 
ตนเอง ให้แข่งขันใน Green Marketing ให้ได้  
เพราะหากไม่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ท�าให้ต้องมกีาร
แข่งขนัการค้าด้านราคา และจะท�าให้เกดิการแข่งขนั
ทีส่งูมากเกนิไป แต่หากเข้าสู ่Green Marketing การ
แข่งขนัจะน้อยลง และถ้าท�าได้เป็นรปูธรรม buyer ก็ 
จะมกีารซือ้สนิค้าจากประเทศไทยมากขึน้” ผูอ้�านวยการ 
สถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสิง่ทอ กล่าว 

ชาญชัย สริเิกษมเลิศ

“ผูป้ระกอบการธุรกจิสิง่ทอไทย ต้องสามารถผลกัดนัตนเอง 
ให้แข่งขนัใน Green Marketing ให้ได้ เพราะหากไม่เป็นมิตรกบั
สิง่แวดล้อม ท�าให้ต้องมกีารแข่งขนัการค้าด้านราคา และจะ 
ท�าให้เกิดการแข่งขันที่สูงมากเกินไป แต่หากเข้าสู่ Green  
Marketing การแข่งขนัจะน้อยลง และถ้าท�าได้เป็นรปูธรรม buyer  
กจ็ะมีการซือ้สินค้าจากประเทศไทยมากขึน้”

หลากหลายทางชวีภาพ การใช้วตัถดุบิธรรมชาตใิน
การผลิต และความสามารถของผู้ผลิตในประเทศ 
ในการผลติสิง่ทอจากวสัดธุรรมชาตแิละวสัดรุไีซเคลิ 
การพัฒนาของอุตสาหกรรมสิ่งทอในระยะต่อไป 
จงึจ�าเป็นต้องปรบัรปูแบบการด�าเนนิธุรกิจ เพือ่ให้ 
สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ของประเทศ และร่วมกนั 
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับอุตสาหกรรม  
New S-Curve 

โดยหนึง่ในแนวทางการปรบัเปลีย่นทีส่�าคญั คอื 

การเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ จากผู้รับจ้างผลิตสินค้า 
(OEM) เป็นผูอ้อกแบบ และรับจ้างผลิตตามทีต่ลาด
ต้องการ (Original Design Manufacture: ODM) 
หรือการน�าไปสู่การผลิตสินค้าในนามแบรนด์ของ 
ตัวเองออกมาจ�าหน ่าย (Orig inal Brand  
Manufacture: OBM) และการปรบัเปลีย่นเทคโนโลย ี
การผลิตให้สอดคล้องกับโครงสร้างของปัจจัยการ
ผลติทีเ่ปลีย่นแปลงไป ได้แก่ การเพิม่ประสทิธิภาพ
เทคโนโลยกีารผลติและระบบคณุภาพของผลติภณัฑ์
ให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่งภาคการผลิตจ�าเป็นต้อง
พัฒนากระบวนการผลิตและรับรู้แนวโน้มความ
ต้องการของตลาดเพือ่วางแผนการผลิตให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผูบ้รโิภค ซ่ึงจะเป็นการสร้าง
มลูค่าเพิม่ให้กบัผลผลติในอตุสาหกรรม และเพิม่ขดี
ความสามารถในการแข่งขันได้ 

“เหตทุีผ่ลกัดนัผูป้ระกอบการไปสูต่ลาด ODM 
เนือ่งจากคูแ่ข่งน้อยกว่า ซ่ึงหากพฒันาผูป้ระกอบการ 
รุ ่นใหม่ให้มีความเป็น Smart ผู้ประกอบการ  
เขามกีารเข้าถงึข้อมลูมากกว่าคนสมยัก่อน เขากจ็ะ 
ได้โอกาสที่คนอื่นไม่ได้ รวมถึงการขายออนไลน ์
ผูป้ระกอบการรุน่ใหม่กเ็ข้าถงึง่าย และนัน้เป็นสาเหตุ
ทีจ่ะท�าให้อตุสาหกรรมสิง่ทอไปต่อได้” ผูอ้�านวยการ  
กล่าว

นายชาญชยั บอกอกีว่า จากความส�าคญัดงักล่าว 
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จึงได้ประสาน
ความร่วมมือกับสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งมี
พันธกจิ ยกระดับขีดความสามารถดว้ยการ สร้าง
ความสามารถให้บคุลากรและองค์กร ยกระดบัผลติ
ภาพของธรุกจิ สร้างความเข้มแขง็ระบบนวตักรรม 
สร้างความเชือ่ถอืในผลติภณัฑ์และบรกิารของไทย

ด้วยคณุภาพ มส่ีวนร่วมในการพฒันาเศรษฐกจิและ 
สงัคมอย่างยัง่ยนืของประเทศไทย ผ่านการเพิม่ผลติภาพ  
และสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึง่มพีนัธกิจ 
ในการช่วยสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการ
เตบิโต พฒันาผลติภณัฑ์ บริการและองค์กร อย่าง
ต่อเนือ่งและยัง่ยนื ด้วยการให้บรกิารด้านข้อมลูและ
องค์ความรู ้การฝึกอบรม การพัฒนามาตรฐาน และ
การตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานไอเอสโอและ
มาตรฐานระบบอืน่ๆ เพือ่เสรมิสร้างประสทิธภิาพ
และคณุภาพของอุตสาหกรรม รวมทัง้เพ่ิมขดีความ
สามารถด้านการรับรองของประเทศให้ทัดเทียม
กบัประเทศอืน่ๆ สู่ความเป็นเลศิด้านความสามารถ 
ในการด�าเนนิการอย่างยัง่ยนื 

โดยทัง้ 3 สถาบนันัน้ เป็นหน่วยงานเครอืข่าย
ของกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้การดูแลของ
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อร่วมกันผลักดันให้
อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่มไทย เปลีย่นผ่าน
จาก OEM ไปสู ่  ODM และ OBM พร้อมน�าไปสู ่
อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ภายใต้สถานการณ์โลกใน
ปัจจบุนั นบัเป็นประเดน็ส�าคญัส�าหรบัอตุสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศ จ�าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยน พร้อมเร่งเพ่ิมศักยภาพทั้งในมิติด้าน
เทคโนโลยกีารผลติและระบบคณุภาพของผลติภณัฑ์ 
เพือ่ให้ได้มาตรฐานในระดบัสากล ซึง่จะเป็นการเพิม่
ผลผลิตในอุตสาหกรรมและเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขนัส�าหรบัอนาคต

ส�าหรับสถานการณ์ภาพรวมการค้าระหว่าง
ประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
(สะสม)  4 เดอืน (เดอืนมกราคม-เมษายน 2566) 
พบว่า การส่งออกสิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่ม มมีลูค่า
รวม 1,982.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลง 
ร้อยละ 14.8 เม่ือเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน  
ขณะที่ภาพรวมการน�าเข้า (สะสม) 4 เดือนของ
อุตสาหกรรมดังกล่าว มีมูลค่ารวม 1,679.0 ล้าน
ดอลลาร์สหรฐั ปรบัตัวลดลงร้อยละ 6.6 และส่งผล
ให้ภาพรวมเกดิดลุการค้า (สะสม) เกนิดุล คิดเป็น
มลูค่า 303.5 ล้านดอลลาร์สหรฐั

“ก็คือข้าวที่ปลูกก็จะได้ทั้งคาร์บอนเครดิต  
สามารถลดการใช้ปุย๋ และได้เงนิโดยตรงจากการขายถัว่ 
ได้ด้วย ซึง่ตอนน้ีเรากก็�าลงัพฒันาเมลด็พนัธุใ์ห้เขา
ด้วย ทีผ่่านมา เกษตรกรได้ถัว่ทีไ่ม่มคีณุภาพ พอเอา
ไปปลกู มลูค่ากต็�า่ ซึง่การปลกูพชืต้องใช้ปัจจยัในการ
ผลติ หกัลบกนัแล้วกเ็หลอืก�าไรน้อย เรากม็าคดิว่า 
เหตุทีก่�าไรน้อยเกดิจากอะไร ปรากฏพบว่า เกดิจาก
การที่เขาได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพต�่ามาปลูกจึงถูก 
กดราคา เพราะเมลด็พนัธุท์ีเ่ขาน�าไปปลกูได้ผลผลติต่อไร่ 
ทีต่�า่ และกเ็กดิเป็นถัว่หนิ ซึง่เป็นตวัทีแ่คราะแกร็น  
กเ็ลยท�าให้คนรบัซือ้กดราคา เรากเ็ลยไปเริม่ต้นการ
ท�าเมลด็พนัธุ ์ ท่านเลขาฯ กใ็ห้การสนบัสนนุ ก็ลอง
ไปปลกูเพือ่น�าเมลด็พนัธ์ุมาคดัเลอืก เพือ่น�ากลบัไป 
ให้ชาวเกษตรกรไปเพาะปลูกต่อไป เพื่อน�ามาให้ 
บริษัทฯ น�าไปพัฒนาจากถั่วเมล็ดไปเป็นโปรตีน 
ทางเลอืกในอนาคต”

ส�าหรับการเก็บเกี่ยวถั่วเขียวบนพื้นที่ 10 ไร่ 
ของเกษตรกรกลุม่โคขนุพฒันาบ้านใหม่นี ้ บรษิทัฯ 

 เกษตรกรพืน้ทีใ่กล้เคยีงให้ความสนใจ
ขณะที ่นางทพิวรรณ์ เกตหุน ูหัวหน้าส�านกังาน

กองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า 
โครงการปลกูถัว่เขยีวดงักล่าวนี ้หลงัได้เริม่ด�าเนนิการ 
และมีการเก็บเกี่ยวแล ้ว ได ้ รับความสนใจ 
ไม่เฉพาะแต่เกษตรกรสมาชกิทีร่่วมโครงการเท่านัน้  
แต่เกษตรกรทีอ่ยูใ่กล้เคียงกใ็ห้ความสนใจเข้ามาสอบถาม 
กนัมาก ทัง้ในเรือ่งของการเข้ามารบัซือ้ในรอบต่อไป 
จะมเีข้ามาอกีหรอืเปล่า รวมถึงเงือ่นไขและวธิกีาร 
เป็นอย่างไร คอืสนใจทีจ่ะเข้าร่วมโครงการด้วย 

อย่างไรก็ตาม ได้ชี้แจงให้เกษตรกรที่สนใจ
ทราบว่า การเกบ็เกีย่วในแปลงทีก่ลุม่บ้านมาโคขนุนี้ 
เพื่อไปท�าเมล็ดพันธุ ์ ซ่ึงหลังจากได้เมล็ดพันธุ ์ 
มาแล้ว จะต้องมาพดูคยุกบัเกษตรในเง่ือนไขและวิธี
การอีกครัง้ เพราะโดยส่วนใหญ่เกษตรกรในพืน้ทีจ่ะ
คุน้เคยกบัการปลูกถ่ัวตามทีผู่ร้บัซือ้ให้เมลด็พันธุม์า 
เพราะมัน่ใจว่ามผีูม้ารบัซือ้แน่นอน เลยอยากจะรอดู
โครงการของส�านกังานฯ สดุท้ายแล้วจะมเีมลด็พนัธุ์

ทิพวรรณ์ เกตุหนูนายแพทย์นยิม ลออปักษณิ
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ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม นักวิชาการ อดีต 
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์และอดตีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร พรรค
พลงัท้องถิน่ไทย ชดุท่ี 25 (พ.ศ. 2562-มนีาคม 2566) 
เปิดเผยว่า ประเดน็ทีพ่รรคการเมอืงได้ขายนโยบาย
กระจายอ�านาจให้กบัประชาชน โดยการเลอืกต้ังผูว่้า
ราชการจงัหวดันัน้ เร่ืองนีพ้ดูกนัมานานมากแล้ว จนถงึ
ชดุของรฐัสภาชดุที ่25 และชดุท่ี 26 ทีเ่พิง่เลือกตัง้ไป
หมาดๆ เมือ่เดอืนพฤษภาคม 2566 พยายามชกูาร 
กระจายอ�านาจ เพือ่น�าไปสูก่ารเลอืกตัง้ผูว่้าราชการจงัหวดั  
ซึง่ถอืเป็นเพยีงส่วนหนึง่ของการกระจายอ�านาจ แต่
ในทางปฏิบัติไม่สามารถท�าได้ เพราะติดโครงสร้าง
อ�านาจ ซึ่งประชาชนเจ้าของอ�านาจไม่ได้มีส่วนร่วม 
หรอืมอี�านาจในการก�าหนดชมุชนท้องถิน่ของตนเอง
อย่างแท้จรงิ ไม่ว่าในเรือ่งทีด่นิ ทรพัยากร พืน้ท่ีสเีขยีว 
ออกแบบเมือง เพราะการบริหารที่รวมศูนย์อ�านาจ
ขณะนียั้งมาก�าหนดถงึชมุชน

ปัญหาใหญ่ที่มันซ่อนอยู่ข้างในของการบริหาร
แบบรวมศนูย์อ�านาจคอื งบประมาณแผ่นดนิ เพราะ
ขณะนี ้70% ของงบประมาณแผ่นดินอยูท่ีส่่วนกลาง 
ส่วนท้องถิน่ ชมุชนได้เพยีงแค่ 30% แต่ใน 70% นัน้
ราชการส่วนกลางเป็นผู้ก�าหนด การจัดการบริการ
สาธารณะยังอยู่ในมือของรัฐ ดังนั้น การเลือกตั้ง 
ผูว่้าราชการจังหวดั หรอืการตัง้เมอืงพเิศษข้ึนมา นัน่
เป็นการแก้ไขเพียงบางส่วนของการกระจายอ�านาจ 
สูท้่องถิน่เท่านัน้ 

หวัใจของการกระจายอ�านาจสูท้่องถิน่จะต้องปลด
ลอ็กเรือ่งใหญ่ๆ อย่างน้อย 3 เรือ่ง เรือ่งแรกคอื ต้องร้ือ 
พ.ร.บ.ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ เรือ่งต่อมาต้อง
รือ้งบประมาณการเงนิ หากโครงสร้างใหญ่ยงัไม่ปลด
ลอ็ก มนักติ็ดขดัไปหมดและด�าเนนิการยากมาก แต่
ถ้ามกีารทยอยท�าลายก�าแพงโครงสร้างกฏหมายหลกั 
การกระจายอ�านาจกจ็ะท�าได้ง่ายขึน้ต้องเริม่กนัอย่างนี้ 

“ประการแรกคือ การปรับแก้ พ.ร.บ.บริหาร
ราชการแผ่นดนิ ปี 2534 ต้องท�าควบคูไ่ปกบัปฏริปู
ระบบราชการ ช่วงเป็น สส. ผมได้เสนอเป็นญัตต ิ
ให้มีการแก้ไขการปฏริปูระบบราชการ เรือ่งนีย้งัคาอยู่
ในสภาฯ ประการทีส่องกฎหมาย พ.ร.บ.งบประมาณ
แผ่นดนิ ต้องรือ้ระบบการจดัสรรงบประมาณ ผมเอง 

‘โกวิทย์’ ชี ้รือ้โครงสร้างกฎหมายหลกั
ทางสว่างกระจายอ�านาจสูท้่องถิน่แท้จรงิ

เป็นกรรมาธิการงบประมาณวิสามัญ สิ่งที่เห็นคือ
ส�านักงบประมาณบริหารงบแบบรวมศูนย์อ�านาจ 
โดยให้หน่วยงานรับท�าค�าขอมา แต่หน่วยงานรับ 
งบประมาณ ซึง่เป็นกระทรวง กรม ทีบ่รกิารสาธารณะ
จะเป็นผู้ผูกขาดอ�านาจ เช่น กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงพฒันาสงัคม กระทรวง
สาธารณสขุ กระทรวงเกษตร พวกนีก้มี็อ�านาจหน้าที ่
ในการจดับรกิารสาธารณะท่ีซ�า้ซ้อนกบัหน้าทีข่องท้องถิน่  
หรือไปซ�้าซ้อนงานอยู่กับชุมชนท้องถ่ิน กลไกตรงนี้ 
บางคร้ังมนัไปเต้นตามการรวมศนูย์อ�านาจ”

ศ.ดร.โกวิทย์ กล่าวอีกว่า เคยต้ังกระทู้ถามใน
สภาฯ เก่ียวกับเรื่องการบริหารจัดการน�้า โดยยก
กรณีน�้าตกพรหมโลก จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งต้อง
บรหิารจดัการน�า้ ตัง้แต่ต้นน�า้ กลางน�า้ จนถงึปลายน�า้ 
แต่หน่วยงานที่ดูน�้าตกเป็นกรมอุทยานฯ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตฯิ พอมาถงึกลางน�า้ ปลายน�า้ เป็น 
บทบาทของกรมชลประทาน กรมเจ้าท่า ฯลฯ จะเหน็ว่า 
มนัยงัเป็นอย่างน้ี ซึง่ขาดการบูรณาการร่วมกนั สมยั
นายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ก็ดีขึ้นมาบ้าง เพราะได้จัด 
งบประมาณแบบบรูณาการ

ประการที่สาม พ.ร.บ.ก�าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ�านาจ พ.ศ. 2542 ซึง่กฎหมายนีม้ส่ีวน
ส�าคัญช่วยเพิ่มอ�านาจ กระจายอ�านาจ ให้ท้องถิ่น
จัดบริการสาธารณะได้มากขึ้น การกระจายอ�านาจ 

ที่เห็นชัดได้แก่ การถ่ายโอน รพ.สต.จากกระทรวง
สาธารณสุขไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ซึง่ขณะนีไ้ด้ด�าเนนิการไปแล้ว ต่อไปจะต้องถ่ายโอน 
การจดับรกิารสาธารณะเรือ่งต่างๆ อกีหลายเรือ่ง อาทิ 
งานด้านผงัเมอืงทีอ่ยูใ่นกรมโยธาธกิาร เป็นต้น

นอกจากจะทลายก�าแพงกฎหมายหลักแล้ว  
สิ่งที่ต้องเดินหน้าต่อ คือการออกกฏหมายเพ่ือการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นขึ้นมา นั่นคือการจัดท�า  
พ.ร.บ.บรหิารราชการท้องถิน่และงบประมาณท้องถิน่ 
การออกกฏหมายนี ้ เพือ่จะให้อ�านาจท้องถิน่ในการ
บรหิารจดัการงานสาธารณะท�าได้ทกุอย่าง ยกเว้นไว้
ในบางเรื่องที่เป็นเรื่องหลักของประเทศ เช่น เรื่อง
ความมัน่คงของประเทศ การทหาร การต่างประเทศ  
ศาลยตุธิรรม องค์การอสิระ และระบบการเงนิการ

ศ.ดร.โกวทิย์ พวงงาม

ศาลฎกีาส่ังจ�าคกุ “ไพร พฒัโน” 
9 ปี ฐานทจุรติ โดยไม่รอลงอาญา

ศาลฎีกาพิพากษากลับศาลอุทธรณ์จ�าคุก
หนกักว่าเดมิ 9 ปี ไม่รอลงอาญา “ไพร พฒัโน” 
อดตีนายกเทศมนตรนีครหาดใหญ่ ฐานปฏบิตัิ
หน้าทีม่ชิอบ กรณสีัง่โอนเงนิ 20 ล้าน สร้างวตัถุ
มงคล หลวงปู่ทวดเหยียบน�า้ทะเลจดื จดัหาทนุ 
ซือ้ทองค�าปิดองค์พระประจ�าเมอืง พร้อมให้ริบเงนิ 
ทีย่งัไม่ได้โอนคนือกี 14.5 ล้าน หลงัอยัการสงูสดุ 
ยืน่ฎีกา

โดยหลงัจากมคี�าสัง่โอนเงนิจ่ายขาดเงนิสะสม 
จนถงึวนัที ่10 ก.ค. 2550 มกีารโอนเงินให้ผูจ้ดัการ
โรงงานสร้างวตัถมุงคล เป็นค่าจ้างในการจัดสร้าง 
แต่จ�าเลยไม่ได้ปฏบิตัใิห้ถกูต้องตามขัน้ตอนและ 
วธิกีารในการจัดซือ้จดัจ้างตามระเบยีบและหนงัสอื 
สัง่การทีเ่กีย่วข้อง จงึเป็นการทุจรติเอือ้ประโยชน์ 
ให้ผูจ้ดัการโรงงานสร้างวตัถมุงคล ได้รบัประโยชน์
เป็นค่าตอบแทน จากการรับจ้างโดยไม่ต้องเข้า
แข่งขันสูร้าคากับผูป้ระกอบการรายอ่ืน 

นอกจากนี้ จ�าเลยมีหนังสือขอเบิกจ่ายเงิน
ขาดสะสมที่ฝากไว้กับมูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัย 
เป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
บวงสรวง ปลูกเสา และเททองพิธีปลุกเสกวัตถุ
มงคล ซึง่เป็นการเบกิจ่ายเอือ้ประโยชน์ให้ได้รบั 
ค่าตอบแทนในการรับจ้างประชาสัมพันธ์โดย 
ไม่ต้องเข้าแข่งขันสูร้าคากบัผูป้ระกอบการรายอืน่
ด้วย เป็นความผดิต่อต�าแหน่งหน้าท่ีราชการ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90, 91, 151, 157 
จ�าเลยให้การปฏเิสธ

คดนีีศ้าลอาญาคดทีจุรติและประพฤติมชิอบ 
ภาค 9 มคี�าพพิากษาจ�าคกุ 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา 
ศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เหน็ว่าไร้เจตนาพพิากษาแก้ให้ยกฟ้อง อยัการสงูสดุ 
ยืน่ฎกีาต่อ

“ศาลอ่านค�าพิพากษาศาลฎีกาพิพากษา
กลับศาลอุทธรณ์ ตามที่ น.ส.นารี ตัณฑเสถียร 
อยัการสงูสดุ จ�าคุกตามฟ้องข้อ 1 ว่าจ�าเลยผดิ 
ตาม ปอ.151 จ�าคกุ 5 ปี จ�าคกุตามฟ้องข้อ 5 ข้อ 6  
กระทงละ 2 ปี รวมจ�าคกุ 9 ปี ไม่รอลงอาญา  
ให้ริบเงิน 26,900,000 บาท จ�าเลยโอนคืนไป 
บางส่วน 12,400,000 บาท ยงัคงให้รบิส่วนทีข่าด 
14,500,000 บาท” นายโกศลวฒัน์ กล่าวในทีส่ดุ

ก่อนหน้านี ้เมือ่วนัที ่9 พ.ย. 2564 ศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 9 จ.สงขลา  
ได้อ่านพพิากษาศาลอธุรณ์ ยกฟ้อง ดร.ไพร พฒัโน  
อดีตนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ปฏิบัติ 
หน้าทีม่ชิอบสัง่ โอนเงนิ 20 ล้าน เพือ่สร้างวตัถุ
มงคล หลวงปูท่วดเหยยีบน�า้ทะเลจดื และจดัหา
ทนุซือ้ทองค�าปิดองค์พระประจ�าเมอืง ปี 48 โดย
ศาลอธุรณ์ชีว่้าขาดเจตนาทจุรติ ประพฤตมิชิอบ 
และไม่ผดิ ม.157 จนท้ายสุดไม่สามารถพ้นผดิด้วย
ค�าตดัสนิของศาลฎกีา

นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษก
ส�านกังานอยัการสงูสดุ เปิดเผยว่า ได้รบัข้อมลูจาก 
นายชัยวัฒน ์  สุวรรณยอด อัยการพิ เศษ 
ฝ่ายคดีทจุรติ  ภาค 9 เปิดเผยว่า วนัที ่25 กรกฎาคม 2566  
ทีศ่าลอาญาคดทีจุริตและประพฤตมิชิอบ ภาค 9  
จังหวัดสงขลา ศาลได้อ่านค�าพิพากษาศาลฎีกา 
ทีพ่นักงานอัยการคดปีราปรามการทจุรติ ภาค 9 ยืน่ฟ้อง  
นายไพร พฒัโน อดตีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่  
กรณกีล่าวหาเม่ือระหว่างวนัที ่1-4 ก.พ. 2548 จ�าเลย
ใช้อ�านาจในต�าแหน่งนายกเทศมนตรนีครหาดใหญ่ 
(ขณะนัน้) โดยมชิอบ ด้วยการออกค�าสัง่อนมุตัเิบกิ
จ่ายขาดเงนิสะสม ซึง่เป็นเงนินอกงบประมาณของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ 20 ล้านบาท ให้กบัมูลนธิิ
สรินิธรราชวิทยาลยัในพระราชปูถมัภ์ ใช้เป็นทนุ 
ในการจดัท�าโครงการจดัสร้างวตัถมุงคล “หลวงปู่ 
ทวดเหยยีบน�า้ทะเลจดื รุน่มงคลมหาราช” แทน
เทศบาลนครหาดใหญ่ ให้พทุธศาสนิกชนเช่าบชูา
เพือ่หารายได้ในการบรูณะซ่อมแซมและปิดทอง
องค์พระ “พระพทุธมงคลมหาราช” พระพทุธรูป
ประจ�าเมอืงหาดใหญ่ 

ดร.ไพร พฒัโน

ในส่วนนีจ้ะม ี 2 เรือ่งส�าคญัทีต้่องปลดลอ็กด้วย 
เรือ่งแรก ผูว่้าฯ ทีดู่แลเตม็พืน้ทีใ่นการบรหิารจงัหวดั 
จะต้องปฏิรูปหรือรื้อกฏหมายท้องถิ่น เช่น พ.ร.บ. 
อบจ.จะท�าอย่างไร จะต้องไม่มี อบจ. โดยให้ผู้ว่าฯ 
ทีม่าจากการเลอืกต้ังเป็นผูบ้รหิารจดัการจงัหวดั ซึง่
อาจต้องแก้กฏหมายหลกั ทัง้ระเบยีบบรหิารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ พ.ร.บ.ก�าหนดแผนและ 
ขัน้ตอนการกระจายอ�านาจฯ พ.ศ. 2542 รวมทัง้กฏหมาย 
ท้องถ่ินแต่ละประเภทด้วย เพ่ือไม่ให้มกีารบรหิารงาน
และงบประมาณทีซ่�า้ซ้อนกนั

อกีทัง้ จะต้องมกีารจดัสรรสดัส่วนภาษรีะหว่าง
ส่วนกลางกับท้องถิ่น และปรับปรุงกฎหมายภาษี  
เพราะเมือ่มจีงัหวดัจดัการตนเอง ต้องมคีวามชดัเจนว่า  
ท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีเองได้ ในเรื่องอะไรบ้าง  
ซึ่งมีภาษีหลายอย่างในท้องถิ่นต้องพิจารณา อาทิ 
ภาษรีถ ภาษนี�า้ ภาษีป้าย ภาษขียะ ภาษสีิง่แวดล้อม 
เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้จังหวัดจัดการตนเองมีรายได้
ในการพฒันาตนเองได้อย่างยัง่ยนื ไม่ต้องคอยอาศยั
งบประมาณจากส่วนกลางอกีต่อไป ส�าหรบัเทศบาล 

คลงัของประเทศ
“ผมเคยเสนอแก้ไข พ.ร.บ.ก�าหนดแผนและ 

ขัน้ตอนการกระจายอ�านาจ พ.ศ. 2542 โดยการเพ่ิม
งบประมาณในส่วนของท้องถิน่ ก�าหนดสดัส่วนการ
เพิม่งบประมาณแบบขัน้บนัได คือ ปี 2568 จ�านวน 
ร้อยละ 35 ในปี 2570 ก�าหนดเป็นร้อยละ40 และ 
ในปี 2575 ก�าหนดเป็นร้อยละ 50 แต่เน่ืองจากเป็น 
กฏหมายการเงิน ต้องเสนอนายกรัฐมนตรี ซึ่ง 
นายกรัฐมนตรยีงัไม่มกีารอนมุตั”ิ

ศ.ดร.โกวิทย์ กล่าวอีกว่า หากมีการปลดล็อก 
กฏหมายหลกัแล้ว การเลอืกตัง้ผู้ราชการจังหวดั รวมท้ัง 
การปกครองเมืองแบบรูปแบบพิเศษ จะสามารถ 
ท�าได้ง่ายขึ้น ในเรื่องของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งต้อง
เรยีกว่าจงัหวดัจดัการตนเอง ประเดน็ส�าคญัคอืรายได้
ของจงัหวัด ทีไ่ม่มกีารพูดถงึกนัเลย ตามข้อมูลจังหวดั
ทีม่รีายได้สงูในอนัดบัต้นๆ ของประเทศ ได้แก่ ชลบรุี  
ระยอง นนทบุรี ภูเก็ต เป็นความพร้อมเบื้องต้น  
กม็าเริม่น�าร่องในจงัหวัดเหล่าน้ี หรอืก�าหนดใน 4 ปี
ข้างหน้า ทดลองเลอืกตัง้ผูว่้าฯ ทีม่คีวามพร้อมดงักล่าว
ก่อนสัก 10จงัหวดั เป็นต้น 

หรือ อบต. ก็สามารถต่อยอดในเรื่องภาษีรายได้ 
เช่นกนั เพราะแต่ละแห่งศกัยภาพแตกต่างกนั บ้างเป็น
ชมุชนวฒันธรรม บางแห่งเป็นชมุชนท้องถิน่ชายแดน 
บางแห่งร�า่รวยธรรมชาติ ทรพัยากร สามารถจดัเก็บ
ภาษีหรือรายได้มาพัฒนาท้องถิ่นได้เอง นี่คือภาพ
ความเป็นจรงิของการกระจายอ�านาจทีม่เีอกลกัษณ์  
ซึ่งในยุครัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ ได้มีการเสนอ 
กฏหมายท้องถิน่รปูแบบพเิศษอยูห่ลายแห่ง เช่น นคร
แม่สอด เกาะสมยุ แหลมฉบงั นครทุง่สง และเมอืง
หวัหนิ เป็นต้น 

“อย่างไรกด็ ีท้องถิน่เองจะต้องมกีารปรบัตวัและ
พฒันาตนเองไปด้วย โดยเฉพาะการแสวงหาผูน้�าทีด่ี 
ผูน้�าทีเ่ก่งมคีณุธรรม จรยิธรรม ลกูบ้านทีม่คีณุภาพ 
รกัการศกึษา มวิีนยั เคารพระเบยีบ กตกิาของท้องถิน่  
รกัและมส่ีวนร่วมในการหวงแหนทรพัยากรในชมุชน  
ถ ้าองค์ประกอบทุกอย่างขับเคล่ือนไปอย่างนี ้ 
การกระจายอ�านาจสูท้่องถิน่โดยประชาชนมส่ีวนร่วม
ก็จะเกิดความสมบูรณ์ได้ในอนาคต” ศ. ดร.โกวิทย์ 
กล่าวปิดท้าย

 3ท้องถ่ินไทย

ฝายทุง่ส้านฯ สร้างสายใยชวีติ 5 หมู่บ้าน
ยกระดับเกษตรกรรมอย่างเป็นรปูธรรม

ฤดูแล้งของราษฏรบ้านทุ ่งสร้าง หมู ่ที่ 1,  
บ้านทุง่สะแกง หมูท่ี ่ 2, บ้านปางดะ หมูท่ี ่ 7,  
บ้านกลาง หมูท่ี ่12 และบ้านวงัฆ้อง หมูท่ี ่13  
รวมทัง้สิน้ 5 หมูบ้่าน จ�านวน 811 ครวัเรอืน  
รวมพืน้ทีก่ว่า 1,500 ไร่ อกีทัง้ยงัเป็นแหล่งน�า้
ส�าหรบัการอปุโภคบรโิภคของราษฏร สร้างอาชพี 
และรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการ 
และในบรเิวณใกล้เคยีง

นายอนิทร เขือ่นแก้ว หวัหน้ากลุม่ผูใ้ช้น�า้  
กล่าวว่า เมือ่ก่อนน�า้การเกษตรไม่พอเพยีง ในฤดแูล้ง 
ชาวบ้านในพื้นที่มีการแย่งน�้ากันใช้ เพราะน�้า
เพือ่การเกษตรไม่เพยีงพอ มกีารแย่งย�า้ มกีาร
ลักใช้น�้าในเวลากลางคืน เพราะขาดระบบ
บริหารจัดการน�า้ แต่เดีย๋วนีส้บายมาก เพราะ

หลายจงัหวดัในพืน้ทีภ่าคเหนอื มลีกัษณะ
ทางภมูศิาสตร์อยูบ่นพืน้ทีส่งู เมือ่มฝีนตกลงมา
ในช่วงฤดฝูน มวลน�า้จ�านวนมากกจ็ะไหลลง
สูพ่ืน้ทีต่�า่อย่างรวดเรว็ เกษตรกรไม่สามารถ 
กักเก็บน�้าไว้ใช้ได้ทัน เป็นเหตุให้เกิดปัญหา 
การขาดแคลนน�า้ในช่วงฤดกูารผลติ

ซึง่พ้ืนทีบ้่านทุง่สร้าง ต�าบลบ้านขอ อ�าเภอ
เมืองปาน จังหวัดล�าปาง เป็นอีกพื้นที่หนึ่ง
ที่ประสบปัญหาดังกล่าวมาอย่างยาวนาน 
กรมชลประทานจึงมีการด�าเนินโครงการสร้าง
ฝายชะลอน�า้ทุ่งส้าน พร้อมระบบส่งน�า้เหมอืงทุง่
แพะ อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิของในหลวง
รัชกาลที่ 9 โดยมีจุดประสงค์เพื่อชะลอและ
เก็บกักน�้าไว้ใช้เพื่อการเกษตรในฤดูการผลิต  
ซึง่โครงการดังกล่าวเม่ือแล้วเสร็จ สามารถแก้ไข 
ปัญหาการขาดแคลนน�้าครอบคลุมได ้ถึง  
5 หมูบ้่าน เกษตรกรให้มนี�า้ใช้ตลอดฤดกูาลผลติ 
ทั้งยังสามารถแก้ปัญหาการแย่งน�้ากันในพื้นที่
การเกษตรได้เป็นอย่างดอีกีด้วย

นายฉลองพันธุ์ ศิริโอภาส ผู้อ�านวยการ
โครงการก่อสร้าง ส�านักงานชลประทานที่ 2 
เปิดเผยว่า ส�าหรบัฝายทุง่ส้าน พร้อมระบบส่งน�า้ 

เหมอืงทุง่แพะอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ ตัง้อยู่
ในเขตพืน้ทีบ้่านทุง่สร้าง หมูท่ี ่1 ต.บ้านขอ อ.เมอืง
ปาน จ.ล�าปาง เริม่ก่อสร้างต้ังแต่เดอืน มี.ค.2565 
แล้วเสรจ็ ธ.ค. 2565 ลกัษณะของโครงการฝาย
ทุง่ส้าน พร้อมระบบส่งน�า้เหมอืงทุง่แพะอนัเนือ่ง
มาจากพระราชด�าริ เป็นฝายคอนกรีตล้วนปน
หินใหญ่ สันฝายมีความยาว 12 เมตร ความสูง 
3 เมตร มีระบบส่งน�า้ฝ่ังซ้าย LMC ความยาวรวม 
3,240 เมตร 

ส�าหรบัประโยชน์ของโครงการทีไ่ด้รบั ปัจจบุนั
เป็นแหล่งน�า้ส�าหรบัท�าการเกษตรทัง้ในฤดฝูนและ 

ฝายทุ่งส้านพร้อมระบบส่งน�้าเหมืองทุ่งแพะ 
อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิมทีีปิ่ดท่ีเปิดทีแ่ยก
กนัหมด ท�าให้การบรหิารจดัการน�า้เป็นระบบ 

“หลังจากโครงการนี้สร้างเสร็จ สุดยอด
เลยครับ ลูกบ้านของผมไม่ค่อยเดือดร้อน
เรื่องน�้าอย่างเมื่อก่อน ถ้าเขาจะเอาน�้าไปใช้ 
เขาก็มาแจ้งผมทราบ ผมก็ท�าให้ตามที่เขา
ต้องการ แต่เราต้องดแูลต้ังแต่ต้นน�า้ กลางน�า้
และปลายน�า้ ให้เหมาะสม ซ่ึงต้องขอขอบคณุ
ทางกรมชลประทาน ผู้ทีร่เิริม่ท�าให้งานก่อสร้าง
ฝายและการบรหิารจดัการน�า้ ลลุ่วงไปได้ด้วยด”ี 
หวัหน้ากลุม่ผูใ้ช้น�า้บ้านทุง่สร้าง กล่าว

กรมชลประทานบูรณาการทกุภาคส่วน 
ร่วมแก้ปัญหาขาดแคลนน�า้อย่างย่ังยืน

นายเกียรติพงษ์ กล่าวอีกว่า การพัฒนา
แหล่งน�้าในพื้นที่  เป ็นไปตามนโยบายของ
กรมชลประทาน โดยสร้างการมีส่วนร่วมกับ 
ประชนและผู้น�าท้องถิ่น หรือองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ หากท้องถิน่มปัีญหาเรือ่งน�า้ กจ็ะประสาน 
มาทางส�านกังานชลประทานที ่ 2 เพือ่พจิารณา 
โดยจะมีการจัดประชุมร่วมกับท้องถิ่นและ
ประชาชนว่า ต้องการเขือ่น ฝาย หรอือ่างเกบ็น�า้ 
หรอื ต้องการให้เข้าไปปรบัปรงุระบบชลประทาน 
ทีเ่ราไปสร้างไว้แล้ว ซึง่ความร่วมมอืในลกัษณะนี้  
เราจัดท�าอยู ่ตลอดเวลา เพราะว่า เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการบริหารจัดการน�้า ต้องได้รับการดูแล 
บ�ารุงรักษา บางครั้งมีน�้าใช้แล้วแต่ไม่พอเพียง  

ในอดตีเราจะเหน็ข่าวปัญหาการขาดแคลน
น�้า เพื่อการผลิตภาคการเกษตร รวมถึงน�้า
อุปโภคบริโภค ในหลายพื้นที่ แต่ปัจจุบัน
ปัญหาดังกล่าวลดน้อยลงไปมากแล้ว เพราะ
กรมชลประทานได้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนา
แหล่งเก็บกักน�้า บริหารจัดการน�้าอย่างทั่วถึง 
เน้นการให้ประชาชนผูใ้ช้น�า้ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการน�า้ด้วยตวัเอง 

นายเกียรติพงษ์  เพชรศรี ผู้อ�านวยการ
ส�านกังานชลประทานที ่ 2 กล่าวว่า ปัญหาการ
ขาดแคลนน�้าเพื่อการเกษตรกรรม เป็นปัญหา
ส�าคัญที่เกษตรกรต้องเผชิญมาอย่างยาวนาน 
ซึ่งนอกจากจะมีความยากล�าบากในการท�า 
เกษตรกรรมแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อภาพรวม 
ด้านการผลติในระดบัประเทศด้วย โดยเฉพาะบางพืน้ที ่
แม้จะมีแหล่งน�้าอยู่บ้าง แต่มีความยากล�าบาก 
ในการดงึน�า้ลงสูพ่ืน้ทีก่ารเกษตร อย่างเช่นในเขต
ภาคเหนอื เพราะเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามซบัซ้อนทาง 
ด้านภูมศิาสตร์ การเข้าถงึแหล่งน�า้ของเกษตรกรจงึ
มคีวามยากล�าบากตามสภาพพืน้ทีไ่ปด้วย รวมถงึ 
แหล่งเกบ็กกัน�า้ในพืน้ทีบ่างแห่ง มกีารใช้งานมา
เป็นเวลายาวนาน ท�าให้เกดิความช�ารดุทรดุโทรม 

ไม่สามารถบรหิารจดัการน�า้ได้อย่างเตม็ศกัยภาพ 
กรมชลประทาน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นหัวเรือ

หลัก ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้า จึงได้มี
การขบัเคลือ่นโครงการ พฒันาแหล่งเกบ็กักน�า้ ต่างๆ 
มากมาย มาอย่างต่อเนือ่ง โดยวางยุทธศาสตร์ส�าคญั
ในการบรหิารจัดการน�า้ ด้วยการบรูณาการร่วมกบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ใช้น�้า ให้เข้ามา 
มส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการน�า้ สามารถจดัสรรน�า้ 
ได้อย่างทัว่ถงึเป็นธรรม และมปีระสทิธภิาพสูงสดุ

“ส�านกังานชลประทานที ่ 2 มพีืน้ทีร่บัผดิชอบ  
4 จงัหวดั ด้วยกนั คือ ล�าปาง พะเยา เชยีงราย และน่าน  
มหีน้าท่ีในการพฒันา การก่อสร้างและปรบัปรงุแหล่งน�า้  
รวมท้ังการบริหารจัดการน�้าด้วยความเหมาะสม  
ด้วยความประหยัด ตามนโยบายของ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรฯ และอธบิดกีรมชลประทาน  
ทีไ่ด้ให้นโยบายไว้ ซึง่ในรอบปีทีผ่่านมา พืน้ทีใ่นความ 
รบัผดิชอบของเราไม่มปัีญหาเรือ่งการบรหิารจดัการ
น�า้ ส่วนการพฒันาแหล่งน�า้ต่างๆ เรามกีารประสาน
ตดิต่อกบัหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่ส�ารวจออกแบบ 
เตรยีมการไว้ล่วงหน้า เพือ่พฒันาแหล่งน�า้เพิม่เตมิ 
นอกจากนี ้เราได้เพิม่ประสทิธภิาพในการเกบ็น�า้ของ
กว้านพะเยา เวยีงหนองลม จงัหวัดเชยีงราย เพราะ
พืน้ทีบ่างส่วนมคีวามตืน้เขนิ โดยตัง้เป็นแผนพัฒนา 
ระยะยาว เพือ่ทีจ่ะขดุลอก และเตมิน�า้ลงไปให้พอเพยีง  
ส�าหรับประชาชนทีจ่ะใช้น�า้ร่วมกัน”

ก็ต้องมีการประชุมร่วมกันว่า เรามีน�้าอยู่แค่น้ี  
จะท�าอย่างไร จะบรหิารจดัการอย่างไรให้สมดลุย์ 
ทกุคนจะต้องได้ใช้ด้วยความพอเพยีง เพราะฉะนัน้
การบรหิารจดัการน�า้ กจ็ะมกีลุม่ผูใ้ช้น�า้ ผูน้�าท้องถิน่  
รวมทั้งผู ้ว่าราชการจังหวัดมาร่วมคิดด้วยกัน  
เราไม่ได้ท�าโดยพละการ

“ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน 
ของกรมชลประทาน นอกจากจะท�าให้สามารถ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�า้ในพืน้ทีไ่ด้อย่างเป็น
รปูธรรมแล้ว ยงัท�าให้เกษตรกรหรอืผูใ้ช้น�า้ ได้รู้
ปัญหาของการขาดแคลนน�า้ เหน็ถงึความส�าคญั
ของการบริหารจัดการน�้า รู้คุณค่าในการใช้น�้า
อย่างมปีระสทิธิภาพ รวมถงึ การดแูลรกัษาแหล่ง
เกบ็กกัน�า้ ให้คงอยูห่ล่อเลีย้งทกุชวีติต่อไป ได้อย่าง
ยัง่ยนือีกด้วย” นายเกยีรติพงษ์ กล่าว

อนิทร เขือ่นแก้วฉลองพันธุ ์ศริโิอภาส

เกยีรตพิงษ์  เพชรศรี

“การบรหิารจดัการน�า้ฝายทุง่ส้าน พร้อมระบบส่งน�า้ 
เหมืองทุ่งแพะ อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เป็นอีกหนึ่ง
โครงการของกรมชลประทาน ที่ประสบความส�าเร็จตาม 
จดุมุง่หมาย สามารถยกระดบัการท�าการเกษตรของเกษตรกร 
ได้อย่างเป็นรปูธรรม รวมทัง้สามารถสร้างความสมานสามคัค ี
ในชมุชน และกลุม่เกษตรกรผูใ้ช้น�า้ได้เป็นอย่างดอีกีด้วย”

ปัญหาใหญ่ที่มันซ่อนอยู่ข้างในของการบริหารแบบรวมศูนย์อ�านาจคือ 
งบประมาณแผ่นดนิ เพราะขณะน้ี 70% ของงบประมาณแผ่นดนิอยูท่ีส่่วนกลาง  
ส่วนท้องถิน่ ชมุชนได้เพยีงแค่ 30% แต่ใน 70% น้ัน ราชการส่วนกลางเป็นผูก้�าหนด  
การจัดการบรกิารสาธารณะยังอยูใ่นมอืของรฐั
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 เข้าเยีย่มคารวะ
ดร.ก�าพล มหานุกูล ประธานบริหาร นสพ.อปท.นิวส์ เข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมแลกเปลี่ยน 

ความคดิเหน็กับ สรุเชษฐ์ เหล่าพลูสขุ ผูว่้าการการทางพเิศษแห่งประเทศไทย

 บางจากฯ คว้ารางวลั EIA monitoring Awards 2023
บรษิทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) รบัรางวลัสถานประกอบการทีป่ฏิบัตติามมาตรการ

ในรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม ประจ�าปี 2566 หรอื EIA Monitoring Awards 2023  
จากโครงการกลั่นอุตสาหกรรมน�้ามันที่มีการจัดการและรักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตรการของ EIA  
จาก จตพุร บรุษุพฒัน์ ปลดักระทรวงทรพัยากรและสิง่แวดล้อม ประธานและผูม้อบรางวัล โดยมี  
ดร.เอนกประชา แก้วมณ ีรกัษาการผูอ้�านวยการ ฝ่ายกลยทุธ์และพฒันาธรุกจิโรงกลัน่ บมจ.บางจากฯ 
เป็นผู้แทนบรษิทัฯ รบัมอบ ในงานสมัมนาวชิาการและมอบรางวลั EIA Monitoring Awards 2023

 ผอ.ออมสนิ คว้ารางวลั “นกัการเงนิแห่งปี 2565” 
วทิยั รัตนากร ผูอ้�านวยการธนาคารออมสนิ รบัรางวลัเกยีรตยิศ “นกัการเงนิแห่งปี 2565 

Financier of the Year 2022” จาก ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ประธานในพธิมีอบรางวลั Money & Banking Awards 2023 ซ่ึงจดัโดยวารสาร 
การเงินธนาคาร ด้วยคณุสมบตักิารเป็นนายธนาคารและนกัการเงนิทีมี่วสิยัทศัน์กว้างไกลและทนัสมยั  
มคีวามซือ่สตัย์ต่อวชิาชีพ สร้างความเตบิโตและย่ังยนืให้กบัองค์กร และท�าคณุประโยชน์ต่อสงัคม
ส่วนรวม โดยมผีลงานโดดเด่นเป็นทีป่ระจกัษ์ตลอดปี 2565

 กรมโยธาธกิารและผงัเมือง จดักจิกรรม “DPT ปัน เพือ่ เปลีย่น” 
พงศ์รตัน์ ภริมย์รตัน์ อธบิดีกรมโยธาธิการและผงัเมอืง จดักิจกรรม “DPT ปัน เพือ่ เปลีย่น”  

ส่งมอบถุงผ้าให้โรงพยาบาล ครัง้ที ่ 1 พร้อมกนัทัว่ประเทศผ่านโรงพยาบาลใน 9 จงัหวดั ภายใต้
โครงการ DPT Change for Good เพือ่ขับเคลือ่นการสร้างการเปลีย่นแปลงให้เกิดสิง่แวดล้อมทีด่ขีึน้  
และมคีณุค่าต่อสงัคม

 BAM ติดท�าเนียบหุน้ ESG100 ประจ�าปี 2566
บณัฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิทบรหิารสินทรพัย์ กรงุเทพพาณชิย์ จ�ากดั 

(มหาชน) หรอื BAM พร้อมด้วยผูบ้รหิาร ร่วมรับมอบประกาศนยีบตัรจากสถาบนัไทยพฒัน์ ในโอกาส
ได้รบัการคดัเลอืกให้อยูใ่นกลุม่หลกัทรพัย์ ESG100 โดย ดร.พพิฒัน์ ยอดพฤตกิารณ์ ประธานสถาบนั
ไทยพฒัน์ ประจ�าปี 2566 ซึง่คดัเลอืกจากบรษิทัจดทะเบยีน จ�านวน 888 แห่ง ท่ีมผีลการด�าเนนิงาน
ทีโ่ดดเด่นด้านส่ิงแวดล้อม สงัคม และธรรมาภบิาล (Environmental Social and Governance: 
ESG) ควบคูกั่บผลประกอบการของบรษิทัไปพร้อมกนั

 สพฉ.พฒันาศกัยภาพบคุลากรเครอืข่ายการแพทย์ฉกุเฉนิ
เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  

พร้อมด้วย ดร.พเิชษฐ์ หนองช้าง รองเลขาธกิารสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาต ิไพศาล ก้อนจ�าปา  
ผูช่้วยเลขาธกิารสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาต ิ และส�านกับรหิารจดัการระบบการแพทย์ฉกุเฉนิ
พืน้ที ่3 ร่วมพธิเีปิดโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรเครอืข่ายการแพทย์ฉกุเฉนิ จ.กาญจนบรุ ีประจ�าปี 
พ.ศ. 2566 “กจิกรรมทศิทางการพฒันาการแพทย์ฉกุเฉนิจงัหวดักาญจนบรีุ” โดยมี สรุพงษ์ ปิยะโชติ  
นายก อบจ.กาญจนบรุ ีเป็นประธาน

 ทพิยประกนัภยั จบัมอื NT ขยายช่องทางการตลาดลกูค้ายุคดจิทิลั
ดร.สมพร สบืถวลิกุล ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บริษทั ทพิย กรุป๊ โฮลด้ิงส์  จ�ากดั (มหาชน) 

และกรรมการผูจั้ดการใหญ่  บรษิทั ทพิยประกนัภัย  จ�ากดั (มหาชน) ร่วมกบั พนัเอก สรรพชยัย์  
หวุะนนัทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บรษัิท โทรคมนาคมแห่งชาต ิ จ�ากดั (มหาชน) จบัมอืร่วมกนั
ศกึษาหาแนวทางการด�าเนนิงานด้านการตลาด โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่น�าบรกิารและผลติภณัฑ์ทีม่ ี
มาเพิ่มโซลูชันต่างๆ เพ่ือส่งมอบสิทธิประโยชน์พิเศษให้กับกลุ่มลูกค้าและพนักงานของทั้งสอง 
องค์กร

 CPF มอบไข่สด-น�า้ดืม่ บรรเทาความเดือดร้อนให้ชมุชน 
วรีะ เหลอืงอร่าม ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการฟาร์ม และชาว CPF ด้านชมุชนสมัพนัธ์ ธรุกจิไก่เนือ้ 2 

กทม. เป็นผูแ้ทนบรษิทัฯ มอบน�า้ดืม่ซพี ีให้แก่น้องๆ นักเรยีน บคุลากร รร.บ้านโคกสัน้ และเทศบาล
ปราจนีบรุ ี หลงัส�ารวจพืน้ทีเ่พ่ือจดัท�าโครงการอาหารมัน่คง มุง่ลดรายจ่าย เพิม่รายได้ให้ชาวชมุชน 
โดยม ีพัฒนพงษ์ พระชนะสงคราม ผูอ้�านวยการ รร.บ้านโคกสัน้ รบัมอบ

 MEA เปิดตวั Super Charge เครือ่งชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าความแรงสงู
วลิาศ เฉลยสตัย์ ผูว่้าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานเปิดสถานอีดัประจไุฟฟ้า 

MEA EV Super Charge โดยม ีจาตรุงค์ สรุยิาศศิน รองผูว่้าการ MEA พร้อมด้วยคณะผูบ้ริหาร
ร่วมพิธ ีโดยได้สนบัสนุนการสร้างระบบนเิวศยานยนต์ไฟฟ้า EV Ecosystem รองรบัการใช้งาน EV  
ในพืน้ทีข่อง MEA (กรุงเทพมหานคร นนทบุร ีและสมทุรปราการ) ซึง่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ภายในปี 2580 
มากกว่า 6.6 ล้านคนั รวมถงึในอนาคต Super Charge นี ้จะรองรบัการเชือ่มต่อกบัระบบ Solar PV 
และ Battery Storage เป็นต้นแบบขยายศกัยภาพเครือ่งอดัประจุไฟฟ้าในสถานทีอ่ืน่ๆ 

เลาะรั้วท้องถิ่นไทยเลาะรั้วท้องถิ่นไทย
โดย เจริญราษฎร์

 ประเทศไทยมกีารเลอืกตัง้ทัว่ไปมา 2 เดอืนแล้ว ยงัตัง้รบับาลไม่ได้ ยงัไม่มนีายกรฐัมนตรี  
ประชาชนท้ังประเทศเดือดร้อนกันทุกหย่อมหญ้า เขาว่ากันว่าคร้ังนี้เป็นสงครามของกฏหมาย  
จนนกักฏหมาย อาจารย์ ทนายความ หวัหมนุกนัหมด ไม่รูจ้ะสอนนกัศกึษา ให้ความรูช้าวบ้านยงังยั
ด ี เพราะข้อบงัคบัศกัดิมั์นใหญ่กว่ากฏหมายรัฐธรรมนญู ไปเสยีแล้ว  โยนไปที ่กกต. ทีเ่ป็นจ�าเลย 
ของสงัคมมากมาย ล่าสุดมผู้ีโพสต์ในทวติเตอร์ และเฟซบุก๊ กล่าวหา “สส.ก้าวไกล” จะโดนใบแดง 
อกีเกอืบ 10 คน เพราะว่า ไม่ไปใช้สทิธเิลอืกเลอืกตัง้ท้องถิน่ เช่น อบต./เทศบาล/ อบจ./สก./สข./ ผูว่้า กทม.  
ซึง่เป็นคณุลกัษณะต้องห้ามตาม รธน. แต่ในทีส่ดุ กกต. ขอชีแ้จงว่า ข้อความดงักล่าวเป็นข้อความเทจ็  
ห้ามน�าไปโพสต์อกี โล่งใจกันยกใหญ่ คดิว่าเหยยีบกนัให้จมดนิไปเลย  คนนีสิ้ต้องปรบมือให้ แสดง
ความกล้าหาญจรงิ บญุช ูจนัทร์สุวรรณ นายก สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย และ นายก อบจ.สพุรรณบรุี  
กล่าวชดัเจนในฐานะทีต่นเองเป็นนักการเมอืงท้องถ่ิน รูส้กึเสยีดายและเสยีใจ กเ็ราให้ประชาชนเลอืกมาแล้ว  
ได้เสยีงข้างมาก แต่ไม่ได้เป็นนายกฯ แล้วจะให้ประชาชนเลือกมาท�าไม เหมอืนกบัเป็นการลอ็ก TOR 
เอาไว้ ไม่สนใจเสยีงประชาชน นีค่อืเสยีงสะท้อนท่ีถกูต้องและเป็นความจรงิทีส่ดุไม่ต้องอธิบายอกีแล้ว  

 ไปดูนักการเมืองอีกคนขยันจริงๆ รศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม  
ในฐานะนายกสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย ธรีะศักดิ ์ พาณชิวทิย์ ประธานยทุธศาสตร์ สมาคมฯ  
พร้อมคณะผูบ้รหิารสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย เข้าพบ วราวธุ ศลิปอาชา รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง 
ทรัพยากรฯ เน้นหารือแนวทางการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดบริการสาธารณะ ในเขตหน่วยงาน 
ในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และหารอืเกีย่วกบัแนวทางการท�างานร่วมกนั  
ในการพฒันาทรพัยากรธรรมชาตทิีอ่ยูใ่นท้องทีข่อง อบต.  ไปดปัูญหาของชาวบ้าน แทบไม่น่าเชือ่ว่า  

ยังมีเรื่องแบบนี้อยู่ ชาวบ้านโรงเหล็ก ซอยค่ายลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ 1 ต.นบพิต�า  
อ.นบพิต�า จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นชุมชนเมืองของอ�าเภอนบพิต�า ไม่มีน�้าใช้ ต้องซื้อจากเอกชน  
หรอืแบ่งขอใช้กัน ทีน่่าสงสยัคอื ชมุชนอยูห่่างจากศนูย์ราชการ อ�าเภอนบพติ�า เพยีงไม่ถงึ 300 เมตร  
หลายหน่วยงานอยูร่วมกนัเพยีบ ท่ีส�าคญัคอื บรเิวณนีค้อืแหล่งต้นน�า้ของลุม่น�า้คลองกลาย ทีมี่ความอุดม
สมบรูณ์ทัง้ป่าและแหล่งน�า้สงูมาก แต่ประชาชนในพืน้ท่ีต้องต�าน�า้กนิเหมือนยคุ 50 ปีก่อนอกี มข่ีาวว่า  
มงคล สุวรรณ์ภักด ีนายอ�าเภอนบพติ�า ได้สัง่การไปแล้ว แต่คนทีต้่องมารบัผดิชอบคอื สมโชค อนิณรงค์ 
นายก อบต.นบพติ�า เลือกตัง้มาแล้วเหน็ใจชาวบ้านตาด�าๆ ด้วยเถอะ  ขอแสดงความยนิดีล่วงหน้า
ส�าหรบั รางวลั อปท.บรหิารจดัการทีด่ ีประจ�าปี 2566 ของส�านกังาน กกต. ซึง่มกีารคัดเลอืกรอบที ่3  
เป็นรอบสดุท้าย ผลการคดัเลอืกได้ออกมาแล้ว จะฝากบอกเฉพาะประเภทดเีลศิมจี�านวน 
11 แห่ง ประเภท อบจ.ได้แห่งเดยีวคือ อบจ.สงขลา ส่วนระดบั อบต.จะม ี2 แห่ง ประกอบ
ด้วย อบต.ปางหม ู จ.แม่ฮ่องสอน อบต.ผกัไหม  จ.ศรสีะเกษ ส่วนระดบัเทศบาลจะมทีีด่เีลศิ
ได้แก่ เทศบาลต�าบลบางไผ่ เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลเมอืงทุง่สง เทศบาลเมอืงแม่เหยีะ  

 สมาคม อบต. พบ รมว.กระทรวงทรพัย์
รศ.พเิศษ ดร.วริะศกัดิ ์ ฮาดดา นายกสมาคมองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกรรมการบรหิาร 
สมาคมฯ ประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการ 
จดับรกิารสาธารณะ ในเขตพืน้ทีก่ารก�ากบัดแูลของกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ณ ห้องประชมุ ช้ัน 17 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม โดยม ีวราวธุ 
ศลิปอาชา รมว.กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
เป็นประธาน

 สมัมนาทางวชิาการด้านโยธาและผงัเมอืง
จิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนคร

นครสวรรค์ ประธานกรรมาธกิารด้านโยธาและผงัเมอืง ประชมุ 
และสัมมนาทางวิชาการด้านโยธาและผังเมือง ครั้งที่  
1/2566 ในวนัที ่19-21 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมแคนทาร ีเบย์  
ระยอง โดยมี นรินทร์ เจนจิรวัฒนา รองนายกเทศมนตร ี
นครระยอง กล่าวต้อนรบั วนัชยั นารรีกัษ์ นายกเทศมนตรี
เมอืงวงัน�า้เยน็ ประธานคณะกรรมการสนันบิาตเทศบาลภาค
ตะวนัออก เป็นประธานเปิดประชมุ

 สมาคม อบจ. เตรยีมประชุมใหญ่สามัญ 2566
บญุช ู จนัทร์สวุรรณ นายกสมาคมองค์การบรหิารส่วน

จงัหวดัแห่งประเทศไทย  มอบหมายให้ ชาตร ีศรสีนัต์ หวัหน้า
ส�านกังาน พร้อมด้วยหวัหน้าส่วนงานต่างๆ ของสมาคมฯ และ
เจ้าหน้าที่สมาคมเข้าร่วมประชุมหารือและก�าหนดแนวทาง
การประชุมใหญ่สามัญสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แห่งประเทศไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชมุช้ัน 2  
อาคาร 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ต.ในเมือง 
อ.เมอืงขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ศ.(พิเศษ) ดร.วริะศกัด์ิ ฮาดดาสมโชค อนิณรงค์ บญุช ูจันทร์สวุรรณ ศ.ดร.โกวทิย์ พวงงามนราเดช ค�าทปัน์ 

เทศบาลเมอืงร้อยเอด็ เทศบาลเมอืงล�าพนู เทศบาลต�าบลวงัน�า้เยน็ และเทศบาลต�าบลเวียงเทงิ ส่วน
รางวลัประเภทดีเด่น และประเภทรางวลัทัว่ไปยงัมอีีกหลาย อปท.กแ็สดงความยนิดทีกุแห่งด้วย   
เพือ่นพ้อง น้องพี ่ และชาวเทศบาลเมอืงเขาลกูช้าง อ.เมอืง จ.สงขลา เฮลัน่ เมือ่ นราเดช ค�าทปัน์  
อดตีประธานสภา อบจ.สงขลา คว้าชยัชนะในการเลอืกต้ังซ่อม นายกเทศมนตรเีขาลกูช้าง เมือ่วนัที ่23 ก.ค. 
ทีผ่่านมา หนทางข้างหน้าคือเส้นทางของการพสูิจน์ฝีมอืว่า จะท�าให้ชาวเขาลกูช้างได้รับการพฒันาทีด่กีว่าเก่า 
อย่างไร ?   ท้ายน้ี ศ.ดร.โกวทิย์ พวงงาม อดีตคณบดคีณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์ อดตี สส.บญัชีรายชือ่ พรรคพลงัท้องถิน่ไทย ได้ให้สมัภาษณ์หนงัสอืพมิพ์ อปท.นิวส์ ประเดน็
การกระจายอ�านาจสูท้่องถิน่ หวัใจส�าคญัคอืการทลายก�าแพงกฎหมายหลกัของประเทศ 2-3 พ.ร.บ. 

(อ่านรายละเอยีดได้ท ีหน้า 3 อปท.นวิส์ ฉบบันี)้ สวสัดี !!

ผอ.ออมสนิ คว้ารางวลั “นกัการเงนิแห่งปี 2565” 
วทิยั รตันากร ผูอ้�านวยการธนาคารออมสนิ รับรางวลัเกียรตยิศ “นกัการเงนิแห่งปี 2565 Financier of the Year 

2022” จาก ดร.เศรษฐพุฒ ิสุทธวิาทนฤพุฒ ิผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานในพิธมีอบรางวัล Money & 
Banking Awards 2023 ซึง่จดัโดยวารสารการเงนิธนาคาร ด้วยคณุสมบตักิารเป็นนายธนาคารและนกัการเงนิทีม่วีสิยั
ทศัน์กว้างไกลและทนัสมยั มคีวามซือ่สตัย์ต่อวชิาชพี สร้างความเตบิโตและยัง่ยนืให้กบัองค์กร และท�าคณุประโยชน์ต่อ
สงัคมส่วนรวม โดยมผีลงานโดดเด่นเป็นท่ีประจกัษ์ตลอดปี 2565
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2022” จาก ดร.เศรษฐพฒุ ิสทุธวิาทนฤพุฒ ิผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานในพิธมีอบรางวัล Money & 
Banking Awards 2023 ซึง่จดัโดยวารสารการเงนิธนาคาร ด้วยคณุสมบตักิารเป็นนายธนาคารและนกัการเงนิทีม่วีสิยั
ทศัน์กว้างไกลและทนัสมยั มคีวามซือ่สตัย์ต่อวชิาชพี สร้างความเตบิโตและยัง่ยนืให้กบัองค์กร และท�าคุณประโยชน์ต่อ
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สถาบนันติวิทิยาศาสตร์ กระทรวงยตุธิรรม 
ร่วมกับ โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ จัดประชุม
ถ่ายทอดผลการวจิยั “โครงการวจิยัการขยายผล 
นวัตกรรมการตรวจสารเสพติดในเส ้นผม  
เพื่อป้องกันปัญหาการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพตดิในกลุม่เดก็และเยาวชน” ภายใต้การ 
บรูณาการความร่วมมอืกับกรมพนิจิและคุม้ครอง
เด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม จากการ
สนับสนุนงบประมาณของส�านักงานการวิจัย
แห่งชาต ิ(วช.)

นายไตรยฤทธิ ์เตมหวิงศ์ ผูอ้�านวยการสถาบนั
นติวิทิยาศาสตร์ กล่าวว่า การจดัประชมุมผีลสบื
เนือ่งจากการด�าเนนิงานด้านการตรวจพสิจูน์สาร
เสพติดในเส้นผมในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อยู่ใน
ความดแูลของศนูย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชน 
ตัง้แต่ปี 2561 ด�าเนนิโครงการวจิยั ระยะที ่1 เรือ่ง 
“การพัฒนาระบบป้องกันการเสพติดซ�้าของเด็ก
และเยาวชนโดยการตรวจสารเสพติดในเส้นผม” 
พบว่า ในปี 2562 สถติติรวจพบสารเสพตดิของ
เดก็และเยาวชนในความดแูลของศนูย์ฝึกฯ ลดลง
อย่างเป็นรปูธรรม

ระยะที ่ 2 เรือ่ง “การยกระดบัความร่วมมอื
ด้านการใช้เทคนิคการตรวจสารเสพติดในเส้นผม 
ระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ป้องกนัการเสพซ�า้ 
ของเ ด็กและเยาวชน” เป ็นการยกระดับ 
ความร่วมมอืด้านการตรวจสารเสพตดิในเส้นผม เพือ่ใช้ 
ในการป้องกนัการเสพซ�า้ของเดก็และเยาวชน โดย
การด�าเนนิการจดัท�าบนัทกึความร่วมมอื (MOU) 
ด้านการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกัน
ระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบนันติวิทิยาศาสตร์ 
กรมพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชน ศาลเยาวชน
และครอบครวักลาง และกรมคมุประพฤต ิพร้อมทัง้

การฝึกอาชพีผ่านกลไกการฝึกอาชพีจากผูป้ระกอบการ 
อย่างแท้จริง ด้วยกลไกการตรวจสารเสพติดใน
เส้นผมที่เป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรม
เดก็ และเป็นเครือ่งมอืในการยนืยนัให้สถานบรกิาร 
สถานประกอบการ หรือธรุกจิเอกชนต่างๆ ได้ท�า
หน้าที่ในการฝึกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน น�า
เครือ่งมอืมาใช้ และให้ความเชือ่มัน่ว่าเดก็ของเรา 
ทีไ่ปอยูก่บัเขานัน้ได้พยายามรกัษาตวัเองไม่ให้เข้าไป 
ยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิอย่างจรงิจงั ดงันัน้ เครือ่งมอืนี้ 
เป็นส่ิงทีย่นืยนักับบคุคลภายนอกได้อย่างชดัเจน” 

พ.ต.ท.วรรณพงษ์ กล่าวอกีว่า มติต่ิอไปของ 
โครงการวจิยัฯ โดยอธบิดผีูพ้พิากษา ภาค 1 มนีโยบาย 
ในการขยายผลนวัตกรรมการตรวจสารเสพติด
ในเส้นผม เพือ่ป้องกนัปัญหาการกระท�าความผดิ
เกี่ยวกับยาเสพติด เป็นภารกิจต่อไป โดยจะเริ่ม 
น�าร่องกบักลุม่ศาล จ�านวน 3 แห่ง ได้แก่ ศาลแขวง
พระนครเหนอื ศาลแขวงดอนเมอืง และศาลแขวง
ธนบรุ ี ซึง่จะน�าเครือ่งมอืในการวจิยัไปใช้กบักลุม่
ทีจ่ะส่งผลกระทบต่อสงัคม โดยเริม่จากการจดัท�า
บญัชมีาตรฐานโทษของภาค ซึง่จะมีข้อยกเว้นคือ
การเสพยา กรณเีสพยา ครัง้ที ่ 1, 2 ยงัสามารถ
ผ่อนปรนได้ 

“เพราะเราก็เชื่อว่าการเสพยาไม่ได้เลิกง่ายๆ 
ยงัให้โอกาสได้ และจะมกีารตรวจตดิตามไปเรือ่ยๆ 
แต่ถ้าถงึครัง้ท่ี 5 ศาลจะไม่ให้โอกาส ซึง่ได้ก�าหนด
หลักการไว้ว่าจะไม่รอการลงโทษ เช่น กรณทีีเ่สพ 
ยาเสพติดประเภทหนึง่เป็นครัง้ที ่5 หรอืเป็นความผดิ 
ผู ้ขับขี่เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ ขับรถแท็กซ่ี
สาธารณะ หรอืเป็นความผดิเกีย่วกบัอืน่ๆ จ�าเลย
มีปัญหาใช้สารเสพติดและมีความเสี่ยงสูงที่จะ
กลับมากระท�าความผิดซ�้า จะส่งผลกระทบกับ
สังคมภายนอกอย่างรุนแรง ก็จะก�าหนดไม่ให้รอ
การลงโทษ โดยขอย�า้ว่าเครือ่งมอืนีจ้ะช่วยก�ากบั 
และมีประโยชน์ในการป้องกนัสงัคมได้อย่างเหน็ผล
ชดัเจน” พ.ต.ท.วรรณพงษ์ กล่าว

ผลวิจัย “ตรวจสารเสพติดในเส้นผม”
นวัตกรรมป้องกันยาเสพติดเด็กวัยรุ่น

ด�าเนนิการน�าร่องการตรวจพสิจูน์ฯ ในกลุม่เดก็และ
เยาวชนจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และ
มกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่ง ระยะท่ี 3 ได้ด�าเนนิการ
ขยายผลนวัตกรรมการตรวจสารเสพติดในเส้นผม 
เพือ่ป้องกนัปัญหาการกระท�าความผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิ 
ในกลุม่เดก็และเยาวชน ทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการ
ขยายผลนวตักรรมไปยงัหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

นายไตรยฤทธิ์ กล่าวต่อว่า จากการบูรณาการ
ความร่วมมอืของสองหน่วยงานหลกั ในการร่วมกัน
ขบัเคลือ่นขยายผลและต่อยอดนวตักรรม เพ่ือป้องกัน
กระท�าความผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิ ในการตรวจการ
ใช้ยาเสพติดของเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดยใช้ 
เทคนคิตรวจสารเสพตดิในเส้นผม ทัง้นี ้จากการแลกเปลีย่น 
เรียนรู ้และหารือกับ นางอภิรดี  โพธ์ิพร ้อม  
อธบิดผีูพ้พิากษาศาลภาค 1 ด้วยความต้ังใจน�าไปใช้
ในกระบวนการให้ศาลมคี�าสัง่ในการตรวจพสิจูน์ ซึง่ 
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีความพร้อมรับข้อเสนอ 
ทกุอย่างทีไ่ด้จากงานวจิยัทีน่�าไปสูก่ารปฏบิตั ิ โดยจะ
ผลกัดนัด้านงบประมาณให้ได้มากท่ีสดุ ไม่ว่าจะเป็น
งบประมาณประจ�าปี หรอืงบของกระทรวงยตุธิรรม

“โครงการวจิยัฯนี ้จะน�าไปสูก่ารใช้จรงิและถอืเป็น 
ภารกิจหลักส�าคัญที่ไม่ทับซ้อนหน่วยงานใด ซึ่งจะ
ด�าเนินการให้ครอบคลุมทั้งประเทศ ทั้งนี้ ขอให ้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่รัฐบาล ในการจัดสรร 
งบประมาณให้กบัสถาบนันติวิทิยาศาสตร์ เพือ่น�าไปใช้ 
ในการพฒันาประสทิธภิาพการตรวจพสิจูน์สารเสพตดิ 
ในเส้นผม เพราะการตรวจสารเสพติดในเส้นผม 
เป็นการเพิม่คณุภาพของทรพัยากรมนษุย์ของประเทศ” 
 ผูอ้�านวยการสถาบนันติวิทิยาศาสตร์ กล่าว

ด้าน พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรม
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กล่าวว่า กรม
พนิจิฯ ให้ความส�าคญักบัการใช้เครือ่งมอืในการน�ามา

ดแูลแก้ไขบ�าบดัฟ้ืนฟเูด็กและเยาวชน ในส่วนท่ีอยูใ่น
กระบวนการยตุธิรรม ซึง่จากการท�างานทีผ่่านมาอย่าง
ต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2558 นัน้ ความก้าวหน้าการน�ามาใช้
ในงานนติวิทิยาศาสตร์ ด้านสงัคมเหน็ผลอย่างชดัเจน
มากขึ้น ตรงนี้ต้องขอบคุณสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
ทีเ่ป็นห้องปฏบิตักิารส�าคญัทีส่ดุในการท�าให้เครือ่งมอื
มีประสิทธิภาพ และสามารถขยายผลการท�างานได้
อย่างชดัเจนในกลุม่เดก็และเยาวชน โดยสถติทิางผล
การวจิยัทีเ่ป็นรปูธรรม แนวโน้มการลดลงของเดก็และ
เยาวชนกลุม่ทีเ่ป็นคดยีาเสพตดิของกรมพนิจิ ตัง้แต่ปี 
2562 เป็นต้นมา มแีนวโน้มลดลง โดยเชือ่ว่าการใช้สาร
เสพติดในเส้นผมเป็นเครื่องมือส�าคัญเครื่องมือหลัก 
ในกลุม่เดก็และเยาวชนทีเ่ราพยายามแก้ไข เมือ่เดก็ 
ออกไปอยูภ่ายนอก เช่น การกลบับ้านไปอยูกั่บครอบครวั  
การฝึกอาชพี การไปเรียนหนงัสอื เป็นต้น

“จากสถติปีิ 2565 ช่วง 6 เดอืนแรก การกระท�าผดิ
ซ�า้ของเดก็ลดลงเหลอื 15% ปี 2566 เป็นปีแรกทีก่รม
พนิจิฯ มสีถติกิารกระท�าผดิซ�า้ของเดก็และเยาวชน ต�า่
กว่า 20% ในตลอดระยะเวลาหลายปีทีผ่่านมา เช่น
เดียวกับคดียาเสพติด เด็กที่ถูกด�าเนินคดียาเสพติด 
ลดลงใน 6 เดอืนแรก เหลอื 25% จากการวิเคราะห์
ข้อมลูต่างๆ เกดิจาก องค์ประกอบของเครือ่งมอืทีใ่ช้มี
ประสทิธิภาพมากขึน้ โดยมีนยัส�าคญัว่าเรือ่งการตรวจ
สารเสพติดในเส้นผม การแก้ไขบ�าบดัเดก็และเยาวชน 
ผ่านกระบวนการการศึกษา การฝึกอาชีพในสถาน
ที่ท�างานอย่างจริงจัง รวมไปถึงนโยบายต่างๆ ของ
รฐับาลในเรือ่งของยาเสพตดิ นอกจากนี ้ กรมพนิจิฯ
ก็ได้น�าไปใช้อย่างจริงจังในด้านเศรษฐกิจท่ีแก้ด้วย 

าลอาญาคดทีจุรติและประพฤตมิชิอบกลาง 
แจ้งว่า กรณ ีนายยงยทุธ เสาแก้วสถติ ยืน่

ฟ้อง นายอทิธพิร บญุประคอง ประธานกรรมการ
การเลอืกตัง้ (กกต.) กบัพวกรวม 7 คน ว่า โจทก์
เป็นผู้ที่ลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมัคร สส. แบบ
แบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ เขต 8 
กรุงเทพมหานคร เช่นเดียวกับผู้มีสิทธิออกเสียง 
เลอืกตัง้ทัว่ประเทศทีเ่ลอืกผูส้มคัรและพรรคก้าวไกล  
โดยคาดหวังว่าพรรคก้าวไกลจะได้เป็นแกนน�า 
ในการจัดตัง้รฐับาล และได้ นายพธิา ลิม้เจรญิรตัน์  
เป็นนายกรัฐมนตรี โจทก์จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
ในคดีนี้

โดยฟ้องว่า ระหว่างวนัที ่31 มกราคม 2566 
ต่อเน่ืองถงึวนัที ่13 กรกฎาคม 2566 จ�าเลยท้ัง 7 
ได้กระท�าผดิเป็นเจ้าพนกังานของรฐั กระท�าการ 
ในฐานะเจ้าพนกังานของรฐั โดยทจุรติ เจตนาร่วมกนั 
ออกประกาศ กกต. ก�าหนดวันรบัสมคัร สส. ทัง้
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ โดย
ทจุรติ เจตนาร่วมกนัแบ่งเขตเลอืกตัง้ทัว่ประเทศ 
ออกแบบบตัรเลือกตัง้ทัง้การเลอืก สส. แบบแบ่ง
เขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายช่ือ ให้แตกต่าง
จากการเลอืกตัง้หลายๆ คร้ังทีผ่่านมา พมิพ์บตัร
เลอืกตัง้เกินกว่าจ�านวนประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้

 ศ
ศาลอาญาฯ รับคดียืนฟ้อง 7 กกต.
กรณีโยนเรื่อง “พิธา” ให้ศาล รธน.

จนปล่อยล่วงเลยมาจนถงึวนัเลอืกต้ังทัว่ไป เป็นเหตุ
ให้ นายเรอืงไกร ลกีจิวฒันะ มายืน่ค�าร้องกล่าวหา
ว่านายพิธา ถอืหุน้สือ่ไอทีว ีจ�านวน 42,000 หุน้ จึง
อาจหรอืขาดคณุสมบตัท่ีิจะเป็นผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้
เป็น สส. แต่จ�าเลยกไ็ม่ด�าเนนิการสบืสวน ไต่สวน 
และวนิจิฉยัโดยพลนัตามกฎหมาย หรอืไม่ส่งเรือ่ง
ให้ศาลฎกีามคี�าสัง่หรือค�าพพิากษาตามกฎหมาย

นอกจากนัน้ นายพธิาเคยเป็น สส. มาแล้ว 4 ปี 
จนครบวาระ การกระท�าของจ�าเลยทัง้ 7 ดังกล่าว
ข้างต้น ทีไ่ม่รบีด�าเนนิการสบืสวน ไต่สวน วนิจิฉัย  
หรือส่งศาลฎีกา มีค�าสั่งหรือค�าพิพากษาต่อไป 
ตามกฎหมาย กรณทีีน่ายพธิา ถูกร้องเรยีนดงักล่าว 
จึงเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที ่
โดยมชิอบหรอืโดยทจุรติ ท�าให้บคุคลอืน่คอืโจทก์
หรอืนายพธิา ได้รบัความเสยีหาย

อกีทัง้จ�าเลยทัง้ 7 ซึง่เป็นเจ้าพนกังานของรัฐ 
กระท�าการในฐานะเจ้าพนกังานของรฐั โดยทจุรติ 
โดยก่อนประกาศผลการเลอืกตัง้ สส. จ�าเลยทัง้ 7 
มพีฤตกิารณ์ทีน่่าเคลอืบแคลงสงสยัหลายประการ 
และเมื่อผลการเลือกตั้ง ปรากฏว่าประชาชน 
ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งมากกว่าสิบสี่ล้านคน 
รวมทัง้โจทก์ เลอืกพรรคก้าวไกลจนได้ สส. มากเป็น 
อนัดบัหนึง่ 151 คน และมุง่หวงัจะให้พรรคก้าวไกล 
เป็นแกนน�าในการจัดตั้งรัฐบาลและนายพิธา 
เป็นนายกรฐัมนตรี

แต่จ�าเลยทั้ง 7 โดยทุจริต เจตนาร่วมกัน  
กลัน่แกล้งนายพิธา ด้วยการประชมุวนิจิฉยั ลงมต ิหรอื 

มากกว่าเจ็ดล้านใบ ท�าให้สับสนวุ่นวาย รวมทั้ง 
ออกระเบยีบ ประกาศต่างๆ ในลกัษณะท�าทกุวถิทีาง 
เพื่อช่วยให้พรรครัฐบาลเดิมชนะการเลือกตั้ง 
และได้กลบัมาเป็นรฐับาลอีกครัง้

โดยก่อน ขณะ หรอืหลงัรบัสมคัรรบัเลอืกตัง้ 
สส. ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีราย
ชือ่ จ�าเลยท้ังเจด็มหีน้าทีต้่องตรวจสอบคุณสมบตัิ 
ของนายพธิา หรือผูส้มัครรบัเลอืกตัง้ทกุคน ว่าผูใ้ด 
ไม่มีคุณสมบัติและหรือขาดคุณสมบัติที่จะสมัคร 
รบัเลอืกตัง้เป็น สส. ตามกฎหมาย แต่จ�าเลยทัง้เจด็ 
หาได ้ท�าตามอ�านาจหน ้าที่ของพวกตนไม ่  

มคีวามเหน็ร่วมกนัส่งเร่ืองทีน่ายพิธา ถกูร้องเรยีน
ว่าถอืหุน้สือ่ไอทวี ีต่อศาลรฐัธรรมนญู อย่างเร่งรบี  
เพื่อให้วินิจฉัยว่านายพิธาไม่มีคุณสมบัติและ  
หรอืขาดคุณสมบตัทิีจ่ะสมคัรรบัเลอืกต้ังเป็น สส. 
เพราะถอืหุน้สือ่ และขอให้เพิกถอนสทิธเิลอืกตัง้ 
โดยจ�าเลยทัง้ 7 มไิด้ด�าเนนิการสบืสวน ไต่สวน และ
วนิจิฉยัให้ละเอยีดรอบคอบเสยีก่อน ตามอ�านาจ
หน้าที ่ หรอืตามขัน้ตอนของกฎหมายแต่อย่างใด 
อนัเป็นการด�าเนนิการก่อนหรอืขณะวนัโหวตเลอืก
นายกรัฐมนตร ีในวนัที ่13 กรกฎาคม 2566 เพือ่
ลดความน่าเชือ่ถอืของนายพธิา และพรรคก้าวไกล 
ต่อสมาชกิรฐัสภา จงึเป็นการปฏบิตัหิรอืละเว้นการ 
ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบหรือโดยทจุรติ ท�าให้บคุคลอืน่ 
คอืโจทก์และหรอืนายพธิา ได้รบัความเสยีหาย

โดยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลาง มคี�าส่ังให้รับคดไีว้เพ่ือตรวจฟ้อง และให้นดั
ฟังค�าสัง่หรือค�าพพิากษา ในวนัที ่8 สงิหาคม 2566 
เวลา 09.30 น. 

 พธิา ลิม้เจรญิรตัน์

ระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 มาตราที ่30 ก�าหนดให้
มกีารจดัสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ของไทยให้ได้ในสดัส่วน 35% ต่อ
รายได้สทุธขิองรฐับาล อย่างไรกต็าม รฐับาลยงั
ไม่สามารถจดัสรรให้ได้ตามเป้าหมายทีก่�าหนด
ไว้ โดยใน พ.ศ. 2566 สามารถจัดสรรให้ได้ 
ในสดัส่วนเพยีง 29.6% เท่านัน้ ค�าถามส�าคญัคอื
จะท�าอย่างไรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ของ
ไทย มศีกัยภาพในด้านการคลงัโดยไม่ต้องพึง่พงิ 
รัฐบาลเป็นหลัก ซึ่งค�าตอบในเบื้องต้นคือ 
การกระจายอ�านาจการบรหิารจดัการภาษใีห้แก่ท้องถิน่ 
มากขึ้น โดยใช้กรณีศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น
เพราะเป็นหนึง่ในประเทศทีป่ระสบความส�าเรจ็
ในการพฒันาท้องถิน่

การปกครองส่วนท้องถิ่นของญี่ปุ่น แบ่ง
เป็นระดับจังหวัดและระดับเทศบาล โดยฝ่าย
บริหารของทั้งสองระดับมาจากการเลือกตั้ง 
โดยตรงของประชาชน  ซึง่เป็นปัจจยัหนึง่ทีส่่งผล 
ให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการภาษีของ 
ตนได้อย่างเตม็ที ่ โดยก�าหนดให้น�ารายได้จาก

ในการน�ามาพจิารณาหรอืปรับใช้ต่อไป
ผู้เขียน : ธนวัฒน์ รุ ่งเรืองตันติสุข นัก

วชิาการส�านกัส่งเสรมิวชิาการรัฐสภา สถาบนั
พระปกเกล้า

การจัดเก็บภาษีเข้าสู่คลังของท้องถิ่นในสัดส่วน 
60% ขณะที่รัฐบาลจัดเก็บภาษีเฉพาะประเภท
ที่ส�าคัญในระดับประเทศ (อาทิ ภาษีรายได้จาก
การท�าธรุกจิ, ภาษีน�า้มนัและเชือ้เพลิง, ภาษถีนน) 
สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 
และเพียงพอส�าหรับการจัดบริการสาธารณะ 
โดยไม่ต้องพึง่พารฐับาลมากนกั โดยอาจสงัเกตจาก
การใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปีซึ่งพบว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ใช้จ่ายเงนิในคลงัของตนเอง
มากกว่าเงินที่มาจากการจัดสรรของรัฐบาล ซ่ึง
ใน พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ท่ัวทัง้
ประเทศใช้จ่ายเงนิในคลงัของตนเอง เป็นจ�านวน   
90,592,000,000,000 เยน (22,607,708,186 บาท)  
และใช้จ่ายเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นจ�านวน 
30,986,000,000,000 เยน (7,732,718,627 บาท)  

ส�าหรับในประเทศไทย รัฐบาลยังคงจ�ากัด
ประเภทของภาษทีีท้่องถิน่สามารถเรียกเกบ็ได้และ
มกัเป็นภาษท่ีีให้รายได้เลก็น้อย ตวัอย่างเช่น ภาษี
บ�ารงุท้องที,่ ภาษป้ีายการค้า เป็นต้น นอกจากนัน้
ถงึแม้ภาษปีระเภทอืน่ๆ เช่น ภาษเีพือ่การศกึษา, 
ภาษแีละค่าธรรมเนยีมรถยนต์และล้อเลือ่น รฐับาล
จะจดัเกบ็ แต่ในทางปฏบิตั ิ ยงัคงพบปัญหาเรือ่ง
ความเหมาะสม ความเท่าเทยีม และความจ�าเป็น 
ในแต่ละพ้ืนที่ โดยสรุปคือรูปแบบและวิธีการ
จดัสรรเงนิภาษใีห้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ในปัจจบุนั อาจจะยงัไม่ได้ส่งเสรมิให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่มอีสิระในด้านการคลงั และไม่ได้มีส่วน
เอือ้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพฒันาศกัยภาพ
ทางการคลงัได้อย่างเต็มที่

 บทความช้ินนีม้ข้ีอเสนอต่อรฐับาลคอื การเริม่
ปรบัมมุมองทีม่ต่ีอท้องถ่ิ นและเปิดโอกาสให้ท้องถิน่ 
ได้แสดงและพัฒนาศักยภาพของตนอย่างเต็มที่  
โดยเร่ิมจากการปรับปรุงสองเรื่อง เรื่องที่หนึ่ง 
คอืการตรากฎหมายทีล่ดข้อจ�ากดัเรือ่งประเภทของ
ภาษีที่ท้องถิ่นสามารถเรียกเก็บได้ และไม่จ�ากัด 

อยูเ่พยีงภาษเีลก็ๆ น้อยๆ เหมอืนทีผ่่านมา และเรือ่งที่ 
สองคอื การทบทวนและก�าหนดให้ชดัเจนว่ารายได้ 
จากการจดัเกบ็ภาษต้ีองน�าเข้าสูก่ารคลงัของท้องถิน่ 
ในสัดส่วนที่เหมาะสมเท่าใด สิ่งเหล่านี้จึงถือ 
เป็นประเด็นท้าทายของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

การส่งเสรมิศักยภาพทางการคลังของท้องถิน่ญีปุ่่น 
: มุมมองท่ีประเทศไทยสามารถปรบัใช้ได้ส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
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รายการอ้างองิ

ตวัอย่างคด ี“การจดัซ้ือรถส่วนกลาง”
วัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ ฝนฟ้าอากาศ
ช่วงนีท้ัง้แดดทัง้ฝน จนไม่รูว่้าฤดอูะไร เหมือน

การเลอืกนายกรฐัมนตรทีีย่งัไม่รูว่้าทีส่ดุแล้วพรรค
ใด จะตกลงกันได้ไม่ได้ หรอืจะเปลีย่นข้ัวสลบัข้าง
กันอีกกี่คร้ัง แต่ปัญหาบ้านเมืองยังต้องการคน
เข้าไปแก้ไขในทกุด้านไม่ว่าสงัคม เศรษฐกจิ ส�าคัญ
อย่าเข้าไปแล้วแก่งแย่งทุจริตกันหาผลประโยชน์
ส่วนตนกับพวกพ้องอกีนะครับ 

มาคราวนีจ้ะขอเล่าเรือ่งการจัดซือ้รถส่วนกลาง
สกัเรือ่งครับ ในช่วงทีย่งัไม่ม ี พ.ร.บ.จดัซ้ือจดัจ้าง 
ยงัคงใช้ระเบยีบพัสดทุ้องถิน่ มหีน่วยงานท้องถ่ินแห่ง 
หนึง่ได้จดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี หมวด
ค่าครภัุณฑ์ทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง เป็นค่าครภุณัฑ์ซือ้
รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ัง่ (ดเีซล) วงเงนิ 1,232,400 
บาท ซึ่งตามระเบียบพัสดุฯ และยังมีค�าสั่งของ
หน่วยงานที่ประกาศใช้มาก่อน เร่ือง วิธีปฎิบัติ
เก่ียวกับการจัดซื้อหรือจ้าง ที่ใช้ขณะนั้นก�าหนด
ไว้ ถ้างบเกนิหนึง่แสนบาทแต่ไม่เกนิสองล้านบาท 
ให้ใช้วิธีสอบราคาและก�าหนดให้น�ารายละเอียด
หรอืคณุลกัษณะเฉพาะ หรอืเรยีกง่ายๆ ว่า สเป็ก 
ที่ก�าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส�านัก 
งบประมาณมาใช้โดยเคร่งครดั 

ถ้าไม่มหีรอืม ี แต่ไม่เพยีงพอ ให้แต่งตัง้คณะ
กรรมการก�าหนดสเป็กขึน้มาคณะหนึง่ และสเป็ก 
ที่เขียนต้องเปิดกว้างท่ีสุด โดยไม่มุ่งกีดกันหรือ
สนบัสนนุครภุณัฑ์ชนดิหนึง่ชนดิใดของผูข้ายหรอื
ผูร้บัจ้างรายใดโดยเฉพาะ และการเสนอความเหน็
ก่อนให้ผู้มีอ�านาจเห็นชอบลงนาม ต้องมีเหตุผล
การก�าหนดรายละเอยีดและรายชือ่ยีห้่อสนิค้า ซึง่
ตรงตามสเป็กที่มีจ�าหน่ายในท้องตลาดขณะนั้น 
ให้มจี�านวนรายมากที่สุด พร้อมแค็ตตาล็อกหรือ
เอกสารอืน่ประกอบ

ในการนีไ้ด้มกีารอนมุตัแิต่งตัง้คณะกรรมการ
ก�าหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์ 3 คน ในการก�าหนดรายละเอียดหรือ 
spec ได้รายงาน spec ให้ผู้บงัคบับญัชาเหน็ชอบ  
โดยรายละเอยีดทีก่�าหนดความยาวตวัรถทัง้หมด 
ไม่น้อยกว่า 5,380 มม. ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า 
3,110 มม. ความกว้างตวัรถไม่น้อยกว่า 1,880 มม. 
ความสงูไม่น้อยกว่า 2,285 มม. ปรมิาตรกระบอก
สบูไม่น้อยกว่า 2,494 มม. ปรมิาตรถงัเชือ้เพลงิ 
ไม่น้อยกว่า 70 ลติร ซ่ึงปรากฏว่าไปตรงกบัรถยนต์
โดยสารยีห้่อหนึง่ ไม่ต้องบอกยีห้่อนะครบั แต่คน
นยิมใช้กนัมาก ไม่ได้ค่าโฆษณาเผลอๆ จะโดนหมิน่
ประมาทเสยีอกีครบัท่านผูอ่้าน 

แค่นีเ้ริม่ต้นกผ็ดิระเบยีบพสัดุฯ เสียแล้วครับ 
ทนีีเ้มือ่หวัหน้าส่วนราชการลงนามในประกาศสอบ
ราคาจดัซือ้รถโดยสารขนาด 2 ทีน่ัง่ (ดเีซล) จ�านวน 
1 คนัแล้ว หน่วยงานได้ส่งประกาศสอบราคาไปยงั
หน่วยงานอืน่ทีร่ะเบยีบก�าหนดไว้ต้องส่งไปเพือ่ช่วย 
ประชาสมัพนัธ์ ให้รวมทัง้ส่งถงึบรษิทัหรอืร้านค้า 
ผูข้ายห้ารายตามระเบยีบเป๊ะครบั แต่บรษิทัทีส่่งไปนัน้ 
เป็นตัวแทนจ�าหน่ายรถโดยสารยี่ห้อเดียวกัน 
เสยี 4 ราย  อกีรายเป็นตวัแทนจ�าหน่ายรถโดยสาร 
ยีห้่ออืน่ และแน่นอนครบัมผีูเ้สนอราคากลบัมา 3 ราย  
และเป็นตัวแทนจ�าหน่ายยี่ห้อเดียวกันทั้งหมด  
โดยอกีบรษิทัท่ีเป็นตัวแทนจ�าหน่ายต่างยีห้่อไม่ได้
ร่วมเสนอราคา กค็งเหน็ว่า เสนอไปกต็กเรือ่งสเป็ก
ตัง้แต่ต้นแล้วครับ 

เมื่อมีการเปิดซองแน่นอนครับ ก็ได้บริษัท 
ผูเ้สนอราคาทีเ่สนอรถโดยสารยีห้่อยอดนยิมราคาต�า่ 
สดุ 1,229,900 บาท หน่วยงานนัน้กไ็ด้อนมุตัซิือ้ 
รถโดยสารขนาด 2 ทีน่ัง่ ดเีซลในวงเงนิจ�านวนดังกล่าว  
และมีการจ่ายเงินค่าซื้อให้ไป ดังนั้น จึงฟังได้ว่า  
การด�าเนนิการจดัซือ้ไม่เป็นไปตามระเบยีบพสัดฯุ 
ท้องถิน่และค�าสัง่หน่วยงานนัน้แล้ว ทนีีก้เ็ข้าไปสู ่
การพจิารณาประเดน็ส�าคญัแล้วครบัว่า การก�าหนด 
สเป็กดงักล่าว เป็นการกระท�าโดยมุง่หมายมใิห้มกีาร 
แข่งขนัในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม หรอืเพือ่
เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เข้าท�าการเสนอราคารายใด 
ให้เป็นผูม้สีทิธทิ�าสญัญากบัหน่วยงานของรฐั และก่อ 
ให้เกดิความเสยีหายแก่ทางราชการหรอืไม่อย่างไร 

เอาละเรือ่งใหญ่แล้วครบั ฮัว้กันหรอืไม่น่ันเอง 
ทนีีใ้นการวินจิฉยัมนัอาจออกได้ทัง้หัวก้อยละครบั 
เพราะบางฝ่ายเหน็ว่า ในการเสนอราคาทีเ่กดิขึน้ 
แม้มผีูแ้ทนจ�าหน่ายทัง้ 3 ราย เข้าไปยืน่ซองสอบ
ราคาเพียงยี่ห้อเดียวกันก็ตาม แต่ขั้นตอนการ
ด�าเนนิการจดัซือ้กไ็ด้ด�าเนินการตามระเบียบพสัดฯุ 
และผูย้ืน่เสนอราคามทีีต่ัง้ส�านกังานใหญ่ต่างท้องที่ 
กนั  ประกอบกบัรถโดยสารยีห้่อดงักล่าว มศีนูย์บริการ 
ทัว่ประเทศสามสีร้่อยสาขา การบ�ารงุรกัษา การหา 
อะไหล่ และการซ่อมบ�ารงุให้คงสภาพใช้งานได้ดี
ต่อไปตามควร 

เมือ่พจิารณาสเป็กของรถยีห้่อดงักล่าวนีด้แูล้ว  
สูงกว่ายี่ห้ออื่นที่เปรียบเทียบกัน ทั้งการจัดซื้อ 
ในวงเงนินีเ้ป็นราคาต�า่กว่าราคามาตรฐานครภัุณฑ์ 
ก�าหนดราคาต่อหน่วยไว้ที ่1,232,400 บาท เป็นเงนิ  
2,500 บาท กรณจีงึไม่เข้าข่ายฮัว้ คือการก�าหนด 
สเป็กโดยมุ ่งหมายมิให ้มีการแข่งขันในการ 
เสนอราคาอย่างเป็นธรรม หรอืเพือ่เอือ้ประโยชน์ 
ให้แก่ผูเ้ข้าเสนอราคารายใดให้เป็นผูม้สีทิธทิ�าสญัญา 
กบัหน่วยงานของรฐั หรอืก่อให้เกดิความเสยีหาย
แก่ราชการแต่อย่างใด 

สรุปความเห็นเช่นนี้ไม่ผิดอาญาและฮั้ว แต่
เรือ่งทีไ่ม่ปฏิบตัติามระเบยีบพสัดุนัน้ เป็นความผดิ
ทางวินยัไม่ร้ายแรงได้แล้ว แต่อกีฝ่ายเหน็ว่า การที่
ไม่ปฏบิตัติามระเบยีบพสัดุฯ ดงักล่าว ยงัผลให้มี
เพยีงรถโดยสารยีห้่อเดยีวทีส่ามารถเข้าเสนอราคา
ได้ตรงสเปค รถย่ีห้ออืน่ก็เสนอได้ แต่กต้็องตกเรือ่ง
สเป็กแต่ต้นแล้ว ดงันัน้ นอกจากเป็นการไม่ปฏบิตัิ
ตามระเบยีบพสัดทุีก่�าหนดไว้เพ่ือให้เกดิความเป็น
ธรรมในการเสนอราคาแข่งขนัแล้ว อีกฝ่ายจงึเหน็ว่า 
การก�าหนดสเป็กยงัมลีกัษณะเพือ่เอือ้ประโยชน์ให้
ผูเ้สนอราคาเจ้าหนึง่รายใดมโีอกาสมากกว่าตวัแทน
จ�าหน่ายยี่ห้ออื่น จึงเข้าข่ายเป็นการกีดกัน เอา
เปรยีบคู่แข่งขนัยีห้่ออืน่ ถอืว่ามคีวามผดิเกีย่วกบั
การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรฐั คอืฮัว้แล้วครบั

ความเห็นฝ่ายนีจึ้งเหน็ว่า ผูก้�าหนดสเป็กมมีลู
ความผดิวนิยัร้ายแรงและรวมถงึทางอาญากบัเรือ่ง 
ฮัว้แล้วครบั เรือ่งน้ี ป.ป.ช. เขาก็ชีม้ลูความผดิคณะ
กรรมการก�าหนดสเป็กเป็นวินัยร้ายแรงและยัง
ผดิอาญากับฮัว้ด้วย กเ็หน่ือยครับถ้าใครเป็นคณะ 
กรรมการก�าหนดสเป็กต้องพงึระวงัไว้ ยิง่ พ.ร.บ.จดัซือ้ 
จัดจ้างที่ใช้ปัจจุบันได้วางหลักธรรมาภิบาลด้วย
แล้วกต้็องด�าเนนิการให้เกดิความโปร่งใสมากทีส่ดุ  
หาไม่แล้ว เรื่องกว่าจะจบก็ต้องถึงโรงถึงศาลกัน 
เสยีทัง้เวลาเสยีทัง้เงนินะครบั

ส
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สวส.ชู สยามเอเบ้ิลฯ (วิสาหกจิเพือ่สังคม)
ต้นแบบธุรกจิรถเขน็ไฟฟ้าเพือ่คนพกิาร

นางนภา เศรษฐกร ผูอ้�านวยการ ส�านักงาน 
ส่งเสรมิวสิาหกจิเพือ่สงัคม เป็นประธานเปิดกจิกรรม 
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้
ระบบนิเวศวิสาหกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 2 ภายใต้
หวัข้อ “สังคมแห่งความสขุ สงัคมแห่งการพฒันา
ด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม” พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ 
ส�านกังานส่งเสริมวสิาหกจิเพือ่สงัคม ผูป้ระกอบการ 
วิสาหกิจเพื่อสังคม สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง 
เข้าร่วมงาน ณ บริษัท สยามเอเบิ้ลอินโนเวชั่น 
(วสิาหกจิเพือ่สงัคม) จ�ากัด อ�าเภอเดมิบางนางบวช 
จงัหวัดสพุรรณบุรี 

นางนภา กล่าวว่า ปัจจบุนัมธีรุกจิทีจ่ดทะเบยีน
เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม จ�านวน 247 กิจการ 
ซึง่แต่ละกจิการมจีดุมุง่หมายทีจ่ะคนืก�าไรสูส่งัคม 
และสร้างสงัคมทีม่คีวามเกือ้กลู อดุหนนุซึง่กนัและ
กนั ถอืเป็นการสร้างการขบัเคลือ่นระบบนเิวศของ 
วิสาหกิจเพื่อสังคม ส�านักงานฯ จึงจัดกิจกรรม 
ส่งเสรมิการประชาสมัพันธ์และสร้างความรบัรูร้ะบบ 
นเิวศวสิาหกจิเพือ่สงัคม โดย สวส.ได้น�าแนวคดิ
การท�าวิสาหกิจเพื่อสังคมจากผู้ประกอบกิจการ
วิสาหกิจเพื่อสังคมต้นแบบ ในครั้งนี้ ได้แก่  
คณุค�ารณ มะนาวหวาน กรรมการผูจ้ดัการ และผูก่้อตัง้  
บริษัท สยามเอเบิ้ลอินโนเวช่ัน (วิสาหกิจเพื่อ
สงัคม) จ�ากัด รวมถึง คณุพฤทธิ ์ทาสลีา ประธาน
เจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏบิติัการ/ผูจ้ดัการโครงการ บรษิทั 
คดิคดิ จ�ากดั

กล่าวได้ว่า วิสาหกิจเพื่อสังคมก�าลังท�างาน 
และขยายตวัไปสูก่จิการต่างๆ ทีห่ลากหลายมากข้ึน  
สังคมแห่งการเกื้อกูลก�าลังจะกลับมา เศรษฐกิจ

ฐานรากก�าลงัแตกหน่อผลใิบ สงัคมแห่งความสขุ 
สงัคมแห่งการพฒันาด้วยวสิาหกจิเพือ่สงัคมอย่าง
ยัง่ยนืเกดิขึน้แล้ว 

นายค�ารณ มะนาวหวาน กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั สยามเอเบิล้อนิโนเวชัน่ จ�ากดั เปิดเผยว่า  
ตวัเองจบด้านวศิวกรรมเป็นวศิวกร แต่ช่วงชวีติหนึง่ 
เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์กลายเป็นผู้พิการ จึง
ตดัสนิใจออกจากงานทีจ่งัหวดัชลบรุกีลบัมาบ้าน 
ทีส่พุรรณบรุ ีโดยเปิดกจิการเลก็ๆ ก่อน เช่น ท�ารถเขน็
ไฟฟ้าให้กบัผู้พกิาร เนือ่งจากมคีวามรูพ้ืน้ฐานด้าน
ระบบเครือ่งกลและไฟฟ้าอยูแ่ล้ว เริม่จากการขอรบั
บรจิาครถเขน็ และขอรบับรจิาครถเขน็ทีเ่สยีแล้ว 
เพื่อน�ามาซ่อมใหม่ โดยหัวใจหลักของรถไฟฟ้า
อยู่ที่แบตเตอรี่ จึงมีการผลิตแบตเตอรี่ขนาดที่
เหมาะกบัรถเขน็ผูพ้กิาร อย่างขนาด 10 กโิลวตัต์
เป็นต้น จากน้ันน�ามาประกอบเพือ่จ�าหน่ายให้กบั 
ผูพ้กิารทัว่ไป ช่วงแรกๆ ยงัไม่มใีครรูจ้กั แต่หลงัจาก 
มีการใช้โซเชียล มีองค์กรประชาชนที่ต้องการ 
รถเขน็ไฟฟ้ามากข้ึน ปัจจบุนัได้สร้างอาชพีให้คน 
ในท้องถิน่มาท�างานประมาณ 50 คน 

ทางบริษทัได้จดัโครงสร้างของงานไว้อกีหลาย
อย่างในอนาคต งานหลกัคอืผลติ ซ่อม ขายรถเขน็
คนพิการ ราคาอยู่ที่หลักหมื่นถึงหลักแสน ส่วน
รถยนต์ไฟฟ้าหากมลีกูค้ามาเสนอกผ็ลติได้ หรอืจะ
เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ส่วนทีก่�าลงัคดิกนัอยูค่อืผลติ
โซล่าเซลล์เพือ่ประหยดัค่าไฟฟ้า

นอกจากนี ้มกีารอบรมและขยายเครอืข่ายด้วย 
ซึง่ทางสภาสงัคมสงเคราะห์ได้จดัสรรงบประมาณ 
ในการฝึกอบรม ครัง้ละประมาณ 25 คน ใน 7 จังหวดั  

ซึ่งเรามีเครือข่ายของกลุ ่มคนพิการอยู ่ โดย 
เน้นการซ่อมรถเขน็ไฟฟ้าผูพ้กิาร ทัง้นีจ้ากข้อมลู
คนพกิารมากกว่า 2 ล้านคนทีไ่ม่มศีนูย์ซ่อม ขณะนี ้
มกีารขยายศนูย์ซ่อมประมาณ 20 จังหวดั อาทิ 
น่าน นครสวรรค์ ปทุมธาน ี อ่างทอง กรงุเทพฯ  
ผูพ้กิารต้องการซ่อมรถตวัเองไม่ต้องเดนิทางมาท่ี
สพุรรณบรุี

สิ่ งส�าคัญที่ต ้องท�าในขณะนี้คือการท�า
มาตรฐานของรถเขน็ไฟฟ้าคนพกิารกบัส�านักงาน
มาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตฯ ได้ส่ง
เอกสารไปหลายอย่างแล้ว รอการตอบรับ อีก
อย่างการขออนญุาตใบรบัรองจาก อย. ซึง่ต้องผ่าน
มาตรฐาน 4 อย่าง ขณะนีท้�าผ่านไปแล้ว 3 อย่าง
เหลอือกี 1 อย่าง ซึง่ระบบราชการต้องใช้เวลาเพราะ 
เป็นเรื่องของเอกสารและข้อกฎหมายต่างๆ ผม
ต้องการท�าทกุอย่างตามกฎหมาย ได้รบัทนุช่วยเหลอื 
มาจากไทยเบฟฯ จ�านวน 2 ล้านบาท เพือ่มาท�า
โครงการก�าหนดมาตรฐานเหล่านีใ้ห้เสรจ็ส้ิน

“ผมได้จดทะเบยีนเป็นวสิาหกจิชมุชน ท�าให้
การขอรับการสนับสนุนจากองค์การภาคธุรกิจ
ต่างๆ สะดวกและง่ายขึน้ ทัง้นี ้ เพือ่จะได้ต่อยอด
งานท่ีก�าลังท�าอยู่และงานที่จะขยายในอนาคต  
สวส.ได ้ให ้การปรึกษาและความร ่วมมือใน 
ด้านข้อมูล และองค์กรภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดมา มันเป็นแรงจงูใจให้กับผมเป็นอย่างมาก 
ในการทีจ่ะตัง้ใจท�างานนีไ้ปสูค่นพกิารให้มากทีส่ดุ 
รองรบัสงัคมคนพกิารอกีด้วย ตรงไหนเป็นโอกาส
ผมจะเข้าหาทุกที่ งานอบรม สัมมนา ออกบูธ
ส�าหรับคนพกิาร  แม้กระทัง่ผมได้ส่งรายงานไปถงึ
สหประชาชาต”ิ นายค�ารณ กล่าว

ดร.สปุรดีา อดลุยานนท์ ผูจ้ดัการกองทนุ
สนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) กล่าวว่า 
สสส. สคล. และภาคเีครือข่าย ได้รเิริม่โครงการ
งดเหล้าเข้าพรรษา มาตัง้แต่ปี 2546 ผลส�ารวจ
การรณรงค์ ปี 2565 จากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
(ศวส.) พบว่า มผู้ีทีง่ดตลอดครบพรรษา ร้อยละ 
17.8 และผูท้ีง่ดบางเวลาและลดปรมิาณการดืม่ 
ร้อยละ 19 รวมทีง่ดและลดการดืม่ ร้อยละ 36.8  
รวมแล้วมผีูด้ืม่ทีง่ดเหล้าเข้าพรรษา 9,383,490 คน  
สงูกว่าผลส�ารวจปี 2564 มผีูท่ี้งดและลดการดืม่ 
ร้อยละ 30.3 สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 
1,543.56 บาทต่อคน ประมาณการว่าช่วยให้
ประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในช่วงเข้าพรรษา
รวมมลูค่า 5,025 ล้านบาท

โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาในช่วงทีผ่่านมา  
มีการประเมินผลและท�ากิจกรรมมากมาย  
เริ่มตั้งแต่ตอนที่คนท�างานวิจัยจริงจังเรื่อง 
แอลกอฮอล์ยงัมไีม่มาก โดยท�างานร่วมกบัเครอืข่าย 
ทางศาสนา นโยบายที่เป็นกฎหมายดูแลเรื่อง
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ทีเ่กีย่วข้องกบัสขุภาพนัน้ 
แทบไม่มเีลย จนเริม่ต้นโครงการในครัง้แรก 12 วนั 
ก่อนเข้าพรรษา ช่วงเวลา 3 เดือน พอเหมาะ
พอดีกับการเลิกดื่ม โดยช่วงแรกๆ ยังไม่พูดใน
มติขิองสขุภาพกาย ตัง้ใจท�างานในมติขิองสงัคม 
น�าเสนอเรื่องผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ
ก่อน เรือ่งสขุภาพตามมาทหีลงั การท�างานเรือ่ง
เหล้านั้นแตกต่างจากบุหรี่ เหล้ามีมิติเชิงสังคม 
และค่านยิมสงูมาก เป็นเรือ่งของประเพณ ีงานบญุ  
การเข้าสงัคม 

ทัง้นี ้การท�าโครงการต้องมแีนวร่วม เพราะ
การเปลีย่นค่านยิมทีก่ดทบัผูค้นอยูไ่ม่ใช่เรือ่งง่าย 
จากการผลกัดนัเชงิมาตรการต่อยอดจนถงึวนันี้ 
พบว่าอตัราการดืม่ลดลง โดยเฉพาะการดืม่หนกั

สสส.ลยุต่อ งดเหล้าเข้าพรรษา
‘สงัคมสขุปลอดเหล้า เราเลอืกได้’

ทีล่ดลงอย่างชดัเจน จากปี 2557 ร้อยละ 13.95 
ลดลงมาเป็นร้อยละ 11.9 ในปี 2560 และลดลง
เรือ่ยๆ อย่างต่อเน่ือง จากพลงัของทกุภาคส่วน 
ในการรณรงค์น�ามาสูผ่ลลพัธ์ทีเ่หน็ในปีนี้

“การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2566 นี้ 
ถอืเป็นจงัหวะและโอกาสส�าคญัในการเชญิชวน 
หน่วยงาน เครือข่าย ชุมชน และระดับบุคคล 
เข้าร่วมงดเหล้าตลอด 3 เดอืนของช่วงพรรษา ในปีนี้  
สสส. รณรงค์ภายใต้แคมเปญ “ปีนี้ งดเหล้า 
เข้าพรรษา ทกุเพศ ทกุวยั” เป็นการส่งสัญญาณ
สือ่สารว่างดเหล้าเข้าพรรษาปีนีม้าถงึแล้ว ขอเชิญ
ชวนทุกเพศ ทกุวัย มาใช้โอกาสช่วงเวลา 3 เดอืน 
เปิดประตสููฤ่ดกูาลงดเหล้าเข้าพรรษา จนกระทัง่
ถงึสามารถ ลด ละ เลกิเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ได้
ตลอดชีวติ” ผู้จดัการกองทนุ สสส. กล่าว 

ภก.สงกรานต์ ภาคโชคด ีผูอ้�านวยการ สคล. 
กล่าวว่า สคล. ร่วมกบั สสส. รณรงค์สร้างสังคม
สขุปลอดเหล้า และโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา
มาแล้ว 20 ปี สร้างกลไกการท�างานทัง้ระดบัต้นน�า้ 
ได้แก่ การป้องกันนักด่ืมหน้าใหม่ในกลุ่มเด็ก 
เยาวชน และรูท้นัการตลาดของธรุกจิ ระดบักลางน�า้  
ได้แก่ ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในงานบุญ
ประเพณเีทศกาลทัง้งานศพ งานบวช งานผ้าป่า
กฐนิ งานกาชาด งานเทศกาลเป็นงานปลอดเหล้า
ปลอดภยั และให้ปฏบิตัติามกฎหมายสถานทีห้่าม
ขาย ห้ามดืม่ การก�าหนดวนัเวลาขาย การไม่ขาย 
ให้เด็กเยาวชน และระดับปลายน�้า ได้แก่  
การชวนช่วยเชยีร์ให้ผูด่ื้มลดละเลกิ และสร้างชมุชน 
คนสูเ้หล้าทัว่ประเทศ ปัจจบุนั สคล. มสีมาชกิ 
กว่า 7,000 คนท่ัวประเทศ ซึง่ในทศวรรษต่อไป  
สคล.จะเน้นสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ระดับ
จงัหวัด อ�าเภอ ชมุชน และพฒันานวัตกรรมการ
รณรงค์ใหม่ๆ ตอบโจทย์สถานการณ์ใหม่ต่อไป

ต้นแบบถ่ายโอน รพ.สต. สู ่อบจ.ปราจนีบุรี 
อกีหน่ึงความส�าเรจ็ให้ อปท.ดแูลสขุภาพประชาชน

นบัตัง้แต่ คณะกรรมการการกระจายอ�านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ก.ก.ถ.) ได้ออก
ประกาศเมือ่วนัที ่5 ต.ค. 2564 ซึง่ระบ ุ“หลกัเกณฑ์ 
และขั้นตอน” การถ ่ายโอนภารกิจสถาน ี
อนามยัเฉลมิพระเกยีรต ิ60 พรรษา นวมนิทราชินี 
(สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 
(รพ.สต.) ให้แก่องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั (อบจ.) 

ภายหลงัจากนัน้ 1 ปี การถ่ายโอน รพ.สต. “ลอ็ต
แรก” กเ็ริม่ข้ึน เมือ่วนัที ่1 ต.ค. 2565 โดยจดุสตาร์ท
ปีงบประมาณ 2566 ในภาพรวมทัว่ประเทศมีจ�านวน 
รพ.สต. จ�านวน 3,263 แห่ง ท่ีถกูถ่ายโอนภารกจิไป
ยงั อบจ. จ�านวน 49 จงัหวดั หรอืคดิเป็น 33.21% 
โดยในจ�านวนดังกล่าวมี อบจ. เพียง 6 จังหวัด  
ทีป่ระสงค์ขอรบัการถ่ายโอนทัง้จงัหวดั หนึง่ในนัน้คือ  
“อบจ.ปราจนีบุรี”

ส�าหรบั อบจ.ปราจนีบรุ ีนอกจากจะมกีารถ่ายโอน 
ภารกิจ รพ.สต. ไปทั้งจังหวัด รวม 93 แห่ง  
พร้อมจ�านวนบคุลากรถ่ายโอน 619 คนแล้ว หาก
พจิารณาจากรายได้ของ อบจ.ปราจนีบรีุ ซึง่มรีาย
ได้รวมไม่เกินปีละ 1,000 ล้านบาท จึงพบว่าแม้ 
อบจ.ปราจนีบรุ ีจะเป็น อบจ.ขนาดเล็ก2 แต่กลับมี
เสถยีรภาพและวนิยัทางการเงนิการคลงัในระดบัสงู 
เมือ่วัดจากเงินสะสมและเงนิส�ารอง

ค�ายืนยันหนึ่งจาก นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน  ์
ประธานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอน
ด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระบวุ่าพืน้ที ่ จ.ปราจนีบรุ ี คอื “ต้นแบบอนัดเียีย่ม
ที่สุด” ของการบริหารจัดการการถ่ายโอนฯ ด้วย
การบูรณาการร่วมกันอย่างดีของทุกภาคส่วน ทั้ง
ก่อนทีจ่ะมกีารถ่ายโอน และภายหลงัการถ่ายโอน
ทีย่งัท�างานร่วมกนัด้วยดมีาโดยตลอด ดงันัน้ พ้ืนที่ 
จ.ปราจีนบุรี จึงเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ และ
น�าไปสู่การศึกษาวิจัย “การพัฒนาตัวแบบระบบ
สขุภาพปฐมภมูขิององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั และ
แนวทางการขบัเคลือ่นการบรูณาการความร่วมมอื 
ระหว่างหน่วยงานและการมส่ีวนร่วมของประชาชนฯ”  
ภายใต ้การสนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสขุ (สวรส.)

ผลจากการศกึษาโครงการดงักล่าว น�าไปสูก่าร
วเิคราะห์ทีท่�าให้เหน็แนวทางการบรหิารสภาพคล่อง

และทรัพยากร ตลอดจนปัจจยัทีเ่ก่ียวข้องต่างๆ ซึง่
ทั้งหมดคือศักยภาพที่มีอยู่ของ อบจ. ขนาดเล็ก 
ที่ท�าให้การขับเคลื่อนภารกิจถ่ายโอนด้านระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกดิผลสมัฤทธิไ์ด้ รวมถึงไม่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อ
เสถยีรภาพทางการเงนิการคลงัของ อบจ.

รศ.ดร.ธัชเฉลมิ สทุธิพงษ์ประชา สถาบันวจิยั
และให้ค�าปรกึษาแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ใน
ฐานะหัวหน้าทีมวิจัย ระบุว่า เป้าหมายของการ
ศึกษานี้ เพื่อสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายใน
การพัฒนาตัวแบบของระบบสุขภาพ ปฐมภูมิของ 
อบจ.ปราจนีบรุ ี ซึง่เป็น อบจ. ขนาดค่อนข้างเล็ก 
โดยมีกรอบแนวคิดในการศึกษาที่มีรากฐานจาก

จ.ปราจนีบรุ ี มคีวามเชือ่มัน่ในบทบาทด้านสขุภาพ
ของ อบจ. 2) ด้านการบริหาร พบว่า สัมพนัธภาพ
ระหว่าง อบจ. ส�านกังานสาธารณสุขจงัหวัด (สสจ.) 
และ รพ.สต. ด้วย อบจ.ปราจนีบรุ ีสสจ.ปราจนีบุรี 
และ รพ.สต.ในพื้นที่ มสีัมพันธภาพทีด่ีตั้งแตก่่อน 
การถ่ายโอน มกีารพึง่พาอาศยัซ่ึงกนัและกนั มคีวามชดัเจน 
และตั้งอยู่บนพื้นฐานความเคารพซึ่งกันและกัน 
ท�าให้การถ่ายโอนภารกจิเป็นไปได้ด้วยความราบรืน่  
ส่วนโครงสร้างการบริหารกองสาธารณสุข อบจ. 
แม้ช่วงก่อนการถ่ายโอนภารกจิ อบจ.ปราจีนบรุ ีจะ
มีข้อจ�ากัดด้านโครงสร้างและอัตราก�าลังของกอง
สาธารณสขุ ซึง่เป็นปัญหาทีป่ระสบท่ัวประเทศ

แต่ภายในสปัดาห์แรกหลงัการถ่ายโอนภารกจิ 

องค์ประกอบระบบสขุภาพ (Six Building Blocks 
Framework) เพื่อศึกษาให้เห็นถึงศักยภาพหรือ
ทุนตั้งต้นของ อบจ. ที่ได้รับการถ่ายโอน รพ.สต. 
ทั้งจังหวัด โดยงานวิจัยสะท้อนภาพรวมในด้าน
ศกัยภาพหรอืทุนตัง้ต้น ในประเดน็ 

1) ด้านการเมอืง พบว่า จ.ปราจนีมภีาวะผูน้�า
แบบครบวงจร มคีวามเป็นปึกแผ่นของทัง้การเมอืง
สนามใหญ่ระดับประเทศ และการเมืองท้องถิ่น 
ท�าให้มเีสถียรภาพมัน่คงและชดัเจน ส่งผลดใีห้เกดิ 
การสร้างภาวะผูน้�าร่วม มวีสิยัทศัน์ร่วม ความรบัผดิชอบ 
ร่วม และจุดมุ่งหมายร่วมกัน ส�าหรับการมีส่วน 
ร่วมของประชาชน พบว่า ตวัแทนภาคประชาชนใน 

อบจ.ปราจนีบรุ ีได้แต่งตัง้ผูอ้�านวยการ รพ.สต. แห่งหนึง่  
เป็นรักษาการผูอ้�านวยการกองสาธารณสขุ ซึง่ช่วย 
บรรเทาข้อจ�ากดัของ อบจ. และสร้างความเช่ือมัน่
ให้แก่บุคลากร รพ.สต. ที่ถ่ายโอนมาได้อย่างมาก 
นอกจากนี้ ในส่วนของรูปแบบการบริหารระบบ
สุขภาพปฐมภูมิก่อนการถ่ายโอน จ.ปราจีนบุรี มี
ความหลากหลายของระบบการจดัสรรเงนิกองทนุ
หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ ระหว่างโรงพยาบาล
แม่ข่ายและ รพ.สต. ซึง่ท�าให้รปูแบบการจดับรกิาร
สขุภาพปฐมภมูขิองแต่ละอ�าเภอมคีวามแตกต่างกนั 
และยงัต้องการการพฒันาศกัยภาพในหลายด้าน เช่น 
ด้านทนัตกรรม เป็นต้น

รศ.ดร.ธชัเฉลมิ ยงัระบดุ้วยว่า จากการวเิคราะห์
ศักยภาพทุนต้ังต้นและสถานการณ์การถ่ายโอน 
ของ อบจ.ปราจีนบุรี ทีมวิจัยจึงได้ออกแบบ  
“ตวัแบบระบบสขุภาพปฐมภมูขิอง อบจ.” ท่ีม ี4 องค์ประกอบ 
หลัก คือ 1) โครงสร้างกองสาธารณสุข อบจ.  
ที่ต้องมีหน่วยบริหารระบบสุขภาพปฐมภูมิ หรือ
หน่วยงานภายในทีก่�ากบัดแูล รพ.สต. ในภาพรวม 
2) แนวทางการด�าเนนิงานของ สสจ. และส�านกังาน
สาธารณสขุอ�าเภอ (สสอ.) ในการเป็น “พ่ีเลีย้ง” ให้ 
ค�าแนะน�าและความช่วยเหลอืทางวชิาการ และเตมิเตม็ 
ช่องว่างการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิของ อบจ. 
3) ระบบสขุภาพปฐมภมิูในระดบัพ้ืนที ่เช่น อ�าเภอ 
ต�าบล ภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยบริหาร
ระบบสขุภาพปฐมภมูขิองกองสาธารณสขุ อบจ. ซึง่
อาจมรีปูแบบการบรหิารจัดการท่ีหลากหลาย ขึน้อยู ่
กบับรบิทของแต่ละพืน้ทีภ่ายในจงัหวดันัน้  ๆ4) เครอืข่าย 
สถานีสุขภาพ (Health Cluster) ท�าหน้าท่ีสร้าง
เสริมสุขภาพและคัดกรองโรคในระดับต�าบล โดย
อาศยัความร่วมมอืระหว่าง อบจ. กบัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ (อปท.) อืน่ในพืน้ที ่ได้แก่ เทศบาล และ
องค์การบรหิารส่วนต�าบล (อบต.) รวมท้ังเครอืข่าย
ภาคประชาชน เช่น อาสาสมัครสาธารณสขุประจ�า
หมูบ้่าน (อสม.) อาสาสมคัรบรบิาลชมุชน และผูด้แูล
ผูส้งูอาย ุเป็นต้น

“เนือ่งจากภารกจิการจดับรกิารสขุภาพปฐมภมูิ 
ถอืเป็นภารกจิใหม่ส�าหรบั อบจ. ดงันัน้ทมีวจิยัจึงได้
เสนอโครงสร้างส่วนงานภายในกองสาธารณสขุ เพือ่
บรหิารจดัการในช่วงเปลีย่นผ่าน โดยมีเป้าหมายใน
อกี 2-3 ปีข้างหน้าว่า อบจ.ปราจนีบรุ ีต้องสามารถ
จดับรกิารสขุภาพปฐมภมิูได้อย่างครบวงจร ซึง่อาจ
พจิารณารปูแบบการจดับริการตามความเหมาะสม
และบรบิทของแต่ละพืน้ท่ีอ�าเภอ บนหลกัการส�าคญั
คอื อบจ. จะต้องจดัระบบนเิวศ (Ecosystem) ให้
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้อย่างเต็มที ่ เช่น การมยีา เวชภณัฑ์
ทีค่รบถ้วน และมรีะบบการตรวจปฏบิตักิารทางการ
แพทย์ท่ีมปีระสทิธิภาพ” รศ.ดร.ธัชเฉลมิ สรุป

ทัง้น้ี งานวจิยัดังกล่าวยงัมข้ีอเสนอเชงินโยบาย
ต่อ อบจ.ปราจนีบรุ ี ไม่ว่าจะเป็น การจัดตัง้ “กลุม่
พื้นที่สุขภาพ” ในแต่ละอ�าเภอเพื่อเป็นจุดเช่ือม
ประสานระหว่างกองสาธารณสขุ อบจ. กบั รพ.สต., 
ก�าหนดพื้นท่ีน�าร่อง (Sandbox) เพื่อประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีใหม่ บริหารงานสาธารณสุขแบบใหม่  
ก่อนวางแผนขยายผลต่อไป, พิจารณาแนวทาง 

การระดมทนุเพือ่สนบัสนนุการพฒันางานด้านสขุภาพ 
ปฐมภูมขิอง อบจ. เช่น การลงทนุผ่านแพลตฟอร์ม 
Crowdfunding และการออกหลักทรัพย์ดิจิทัล 
(STOs) เป็นต้น

นอกจากนี ้ยงัได้มกีารให้ข้อเสนอเชงินโยบายต่อ 
อบจ. อืน่ๆ พร้อมแนวทางการจดัระบบสขุภาพปฐมภมูิ  
รวม 3 รปูแบบ เพือ่เป็นทางเลอืกให้ อบจ. ต่างๆ 
พจิารณาตามความเหมาะสมของบรบิทในพืน้ที ่รวม
ไปถงึข้อเสนอเชงินโยบายต่อส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง 
ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ ตลอดจน ส�านกังาน ก.ก.ถ. อาทิ 
คณะกรรมการระบบสขุภาพปฐมภมิูและส�านกังาน
ปลดักระทรวงสาธารณสขุ ควรประกาศก�าหนดให้
คณะกรรมการสขุภาพระดบัพืน้ที ่(กสพ.) ของ อบจ. 
เป็นหนึง่ในกลไกหลกัในการขบัเคลือ่นระบบสขุภาพ
ปฐมภูมิร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดบัอ�าเภอ (พชอ.) และก�าหนดข้อเสนอแนวทาง
ในลกัษณะคูม่อืเพือ่พฒันาศักยภาพของ กสพ. 

รวมถงึร่วมกับกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน 
พฒันามาตรฐานการบรกิารสขุภาพปฐมภมูทิีม่เีป้าหมาย  
ตัวชี้วัด และแนวทางการก�ากับดูแลที่ชัดเจน  
ถกูต้องตามหลกัวชิาการ และสามารถน�าไปปฏบัิติ
ได้จรงิ และร่วมกบัส�านกังานคณะกรรมการกระจาย
อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรม
บัญชีกลาง แก้ไขระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยเงินบ�ารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ เรือ่ง หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไข
การรับเงนิ การจ่ายเงนิ การรกัษาเงนิ และรายการ
ของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการถ่ายโอน 
รพ.สต. ให้แก่ อบจ. , 

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน ควรจัดท�าข้อเสนอ 
แนวทางปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคล การ
บริหารพัสดุ การบริหารการเงินและงบประมาณ
ของ รพ.สต. สงักดั อบจ. ทีช่ดัเจนและสามารถน�า 
ไปปฏบัิตไิด้ทนัท ี, ส�านกังานคณะกรรมการการกระจาย 
อ� านาจให ้แก ่องค ์กรปกครองส ่วนท ้อง ถิ่น  
ควรร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ
กรมบัญชีกลางก�าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
กรณีข้าราชการที่อยู่ในระหว่างชดใช้ทุนกระทรวง
สาธารณสุขถ่ายโอนไปยัง อบจ. ตามแนวทางที่
ปรากฏในระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการท�า 
สัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา  

ฝึกอบรม ปฏิบตักิารวิจยั และปฏบิตังิานในองค์การ
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 เป็นต้น เพ่ือพฒันาให้
กระบวนการถ่ายโอนภารกจิเกดิประสทิธภิาพต่อไป

นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุข
จงัหวัด (นพ.สสจ.) ปราจนีบุร ี ให้ข้อมูลเพิม่เติมถงึ
การด�าเนินงานของ อบจ.ปราจีนบุรี ที่จะส่งเสริม
และสนบัสนนุบคุลากร รพ.สต. ในสงักดัให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน โดยร่วมกับ สสจ.
ปราจนีบรุ ี พฒันาทกัษะความรู้และความสามารถ
ของบคุลากรเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ พร้อม 
กันนี้ นพ.สสจ.ปราจีนบุรี ยังจะปฏิบัติหน้าที่เป็น  
“ผูค้วบคมุการประกอบวชิาชพีเวชกรรมของบคุลากร” 
 ตามกฎหมายว่าด้วยวชิาชพีเวชกรรมและระเบยีบ
กระทรวงสาธารณสุข และขณะเดียวกัน สสจ.
ปราจีนบุรี จะมีการนิเทศและตรวจเยี่ยม รพ.สต. 
และร่วมกบั อบจ.ปราจนีบรุ ีสนบัสนุนและส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาความรู ้และนวัตกรรม เพื่อ
พฒันาการให้บรกิารด้านสาธารณสขุทีส่อดคล้องกบั
บรบิทพืน้ที ่ ตลอดจนร่วมกนัส่งเสรมิและสนบัสนนุ
การปฏบิตัหิน้าทีต่ามภารกจิของ สอน. และ รพ.สต. 
อย่างเตม็ความสามารถ

ทั้งนี้ ส�าหรับ สสจ.ปราจีนบุรี ได้ด�าเนินการ
ลงพืน้ท่ีนเิทศงานแบบผสมผสาน ปีละ 2 ครัง้ โดย 
นพ.สสจ.ปราจีนบุรี ลงพื้นที่ด้วยตนเองในแต่ละ
อ�าเภอ ถอืได้ว่า สสจ.ปราจีนบรุ ีด�าเนนิการในฐานะ
พีเ่ลีย้งได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่สามารถถอดบท
เรยีนเป็น สสจ. ต้นแบบของประเทศได้

ด้าน ผศ.ดร.จรวยพร ศรศีศลกัษณ์ รกัษาการ
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ย�้าว่า 
สวรส.ได้พัฒนาและขับเคลื่อนงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
เรือ่งการกระจายอ�านาจด้านสขุภาพเพือ่ให้เกดิการ
เปลีย่นแปลงเชงิระบบทีด่ข้ึีนมาโดยตลอด สวรส.จงึ
เน้นการน�าเสนอข้อมลูเชงิประจกัษ์ทีส่ามารถพฒันา
เป็นข้อเสนอเชงินโยบาย หรืองานวจัิยทีน่�าเสนอให้
เห็นถึงพื้นที่ต้นแบบ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถน�าไปปฏิบตัไิด้อย่างชดัเจน เหมาะสม และ 
มปีระสทิธภิาพ ทัง้นีภ้ายใต้การด�าเนนิงานการถ่ายโอน  
รพ.สต. ไปยัง อบจ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก 
ทัง้ รพ.สต. อบจ. สสจ. จ�าเป็นต้องมกีารท�างานร่วมกนั 
อย่างใกล้ชิด โดยช่วยกันแก้ไขปัญหาระหว่างทาง
และพัฒนาระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ 
บรกิารด้านสขุภาพแก่ประชาชน สามารถด�าเนนิการ
ได้อย่างต่อเนือ่ง และยงัเป็นการให้บริการสขุภาพที่
มคีณุภาพ

“สวส.ก�าลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพ่ือให้
วสิาหกจิเพือ่สงัคมได้ท�าหน้าทีเ่พือ่ชมุชน สงัคม
ท้องถิ่นของตนเองให้มากที่สุด ส�าคัญที่สุด
สามารถอยูด้่วยตัวเองได้อย่างยัง่ยนื โดยมคีวาม 
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมไปด้วย ขณะนี้ 
มีหลายบริษัท องค์กร มาจดทะเบียนเป็น
วสิาหกจิชุมชนแล้วประมาณ 247 กจิการ และมี
แนวโน้มจะมาเป็นสมาชกิอกีอย่างต่อเนือ่ง  งาน 
แรกที่จะต้องท�าได้แก่ สมาชิก สวส.ส่วนใหญ่  
ร้อยละ 60 ยงัอยูใ่นเมอืงหลวงหรือ กทม. จะต้อง 
ขยายสมาชิกไปสู่ภูมิภาคให้มากขึ้น จะต้องน�า
องค์กรไปแนะน�าตัว พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้
อย่างต่อเนือ่ง ประการต่อมาหาพนัธมติรให้กบั
สมาชิกเพือ่จะไปท�างานต่อยอด โดยการขอรบั
การสนับสนุนจากภาคธุรกิจให้หลากหลาย
กิจการ โดย สวส.จะต้องประสานกับภาครัฐ 
เพือ่ให้ภาคเอกชนได้สทิธพิิเศษไปด้วย อย่างแรก 

นภา เศรษฐกร
ผอ.ส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิเพือ่สงัคม

เป็นเรือ่งของการยกเว้นภาษ ี อย่างทีส่องการรบั
ซือ้สนิค้า ส่วนนีไ้ด้ด�าเนนิการไปแล้ว โดยประสาน
กบักรมสรรพากร บโีอไอ อาท ิลดภาษ ี2 เท่า หา
พนัธมติรยกัษ์ใหญ่ อย่าง ปตท. กฟผ. ซพี ีฯลฯ ซ่ึง
บรษิทัเหล่านีใ้ห้ความส�าคญัและพร้อมสนบัสนนุ
อย่างมาก 

ส�าหรบัทางรัฐบาลเองทาง สวส.ได้ขอความ
ร่วมมอืเช่นกนั เพือ่เปิดทางสะดวกมากขึน้ เช่น 
การประมลูในภาครฐั จดัซือ้จดัจ้างแบบยดืหยุน่
เงื่อนไข การสนับสนุนสินค้าจากวิสาหกิจเพื่อ
สงัคมให้มากขึน้ ล่าสดุขบัเคลือ่นต่อมาคอืจดัตัง้ 
กองทุน สวส. ทั้งนี้เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือ 
ส่งเสรมิวสิาหกจิให้มคีวามเข้มแขง็ต่อยอดของกจิการได้  
จะมอียู ่ 3 รปูแบบ คอื แบบให้ยมื ดอกเบีย้ต�า่ 
แบบทีส่องให้เปล่า และแบบสดุท้ายส่งโครงการ
มาและพจิารณาคดัเลอืก ขณะนีก้�าลงัหาเมด็เงนิ
ให้มากพอ เพือ่ตัง้เป็นกองทนุ ซึง่คาดว่าไม่นาน
จะสามารถเปิดให้กูไ้ด้ และอกีงานทีข่บัเคลือ่นต้อง
ให้ผูบ้รโิภคหนัมาใช้สนิค้าหรอืกจิการของวสิาหกจิ 
ชุมชนมากขึ้น และจะท�าการส่งออกสินค้าไป 
ต่างประเทศด้วย เรือ่งนี ้ประสานกบักระทรวงพาณชิย์ 
เริม่มกีารส่งออกโดยมกีารซือ้-ขายทางออนไลน์กนั
แล้วด้วยเป็นสิง่ทีภ่มูใิจมาก”
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ดร.วรรณวิมล ศักดิ์เสมอพรหม หัวหน้า
ทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพปลาและกุ้ง ศูนย์พันธุ
วศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิ(ไบโอเทค)  
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
แห่งชาต ิ(สวทช.) เปิดเผยว่า ม.มหดิล และไบโอเทค 
สวทช. ได้ร่วมกนัสร้างองค์ความรูท้างวทิยาศาสตร์
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อน�าไปสู่การแก้ปัญหา 
และส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะการเพาะเลีย้งกุง้เศรษฐกจิ เกดิเป็นหน่วยวิจยั 
เพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง (Centex 
Shrimp) เพือ่พัฒนางานวจิยัทีเ่กีย่วกบัเรือ่งโรคกุง้
และโรคในสตัว์น�า้ชนดิอืน่ ซึง่งานวจิยัด้านสาหร่าย 
ทีพ่ฒันา คอืเทคโนโลยชีวีภาพของสาหร่ายเซลล์เดยีว  
ที่มีการดัดแปลงพันธุกรรมของสาหร่ายเซลล์เดียว 
ให้สามารถสร้างชีวโมเลกุลอื่นๆ ที่มีฤทธิ์ต้านโรค
อย่างมีประสิทธิภาพและจ�าเพาะเจาะจง รวมถึง 

มหดิล-สวทช.-ไบโอเทค วิจยัสาหร่าย
แก้ปัญหาโรค/ส่งเสรมิการเพาะเลีย้งสัตว์น�า้

มีคุณลักษณะในการสังเคราะห์อาหารด้วยแสง 
เป็นตวัคดัเลอืกสาหร่ายทีไ่ด้รบัการดดัแปลง แทนทีจ่ะใช้ 
ยีนต้านยาปฏิชีวนะ อย่างในระบบการดัดแปลง
พันธุกรรมดั้งเดิม ที่สร้างความกังวลแก่การน�าไป
ใช้จรงิ 

โดยสาหร่ายเซลล์เดียวนี้ ท�าให้การใช้จุลชีพ
ดัดแปลงในอุตสาหกรรมเลี้ยงกุ้งมีความเป็นไปได้
มากขึน้ ซ่ึงสารชวีโมเลกลุทีท่มีได้วจิยัขึน้พสิจูน์แล้ว 
ว่า มีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งโรคไวรัส ได้แก่  
อาร์เอน็สายคูท่ีจ่�าเพาะต่อสารพนัธกุรรมของไวรสั ซึง่จะ 
ยับยั้งการเพิ่มจ�านวนของไวรัสผ่านกระบวนการ 
อาร์เอน็เออนิเตอร์เฟียแรนซ์ สามารถน�าส่งสาหร่ายเซลล์ 
เดียวดัดแปลงทางการกิน ท�าให้เกิดความสะดวก 
ในการน�าส่งอาร์เอน็เอสายคู ่ ลดขัน้ตอนท�าบรสิทุธิ์  
และยังท�าให้สัตว์น�้าได้รับสารอาหารเพิ่มเติมจาก 
สารชวีโมเลกลุท่ีมอียูแ่ล้วด้วย 

จากผลวจิยั พบว่า สามารถป้องกันการตายจาก
โรคตัวแดงดวงขาวได้ถึง 70% เมื่อเทียบกับกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มท่ีได้กินสาหร่ายสายพันธุ์ดั้งเดิม 
ทีอ่ตัราตายเกอืบ 100% นบัเป็นช่วงเวลาส�าคญัทีจ่ะ
ช่วยซ้ือเวลาให้กบัเกษตรกรในการกอบกูส้ถานการณ์ 
แก้ไขปัญหาหน้าฟาร์ม เพือ่ลดความรนุแรงของโรค
ไวรสั และลดความสญูเสยีทีจ่ะเกดิขึน้ โดยเทคโนโลยี
ชวีภาพของสาหร่ายเซลล์เดยีว ไม่ได้จ�ากดัเพียงแค่
การใช้เพื่อผลิตอาร์เอ็นเอสายคู่ แต่ยังขยายผลใช้ 
ผลิตสารชีวโมเลกุลชนิดอื่นๆ ได้ เช่น โปรตีนเพื่อ
พฒันาเป็นซบัยนูติวคัซนีแบบกนิ โปรตนีทีช่่วยเพิม่
การเตบิโตของสตัว์น�า้ และเปบไทด์สายสัน้ทีไ่ด้พสิจูน์
แล้วว่ามฤีทธิท์างชวีภาพ เพือ่เป็นอาหารเสรมิฟังก์ชัน่
ให้แก่สตัว์น�า้ 

นอกจากนี้ ทีมวิจัยยังมีระบบการผลิตสาร 
ชวีโมเลกลุทีพ่ร้อมให้ประยกุต์ใช้ เพือ่ผลติสารชวีโมเลกลุ 
ตามโจทย์ความต้องการเกษตรกรในด้านต่างๆ เพือ่ 
เพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าในประเทศไทย
และศกัยภาพในการแข่งขนักับตลาดโลก โดยในการ 
ด�าเนนิงานวจัิยและพัฒนาของทมีวจิยัได้สร้างผลกระทบ 
ในหลายภาคส่วน ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่มีการน�า 
ผลงานวจิยัและองค์ความรูไ้ปใช้ในอตุสาหกรรมการ
เพาะเลี้ยง และมีเอกชนด้านอาหารและเวชภัณฑ์ 
น�าไปต่อยอดเชิงพาณชิย์เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ ลดการพึง่พา 
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ในด้านสังคมเกิด 
การน�าผลงานไปใช้ประโยชน์ในกลุม่เกษตรผูเ้พาะเลีย้ง  
และในด้านวิชาการมีการต่อยอดผลงานวิจัย 
จากนกัวจิยัทัง้ในและต่างประเทศ มจี�านวนอ้างองิ 
ผลงานเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง 

“ทีมวิจัยหวังว่า วันหนึ่งในอนาคตเทคโนโลยี
ชีวภาพของสาหร่ายเซลล์เดียว จะเป็นกลไกหนึ่ง
ที่มีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการฟาร์ม 
ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น ส่งผลให ้
ประเทศไทยกลับมาเป็นผู้น�าการส่งออกสัตว์น�้า 
ได้อกีครัง้” 

ดร.อภริด ี หงส์ทอง หวัหน้าทมีวจิยัชีวศาสตร์
และชีววิทยาระบบ ไบโอเทค สวทช. กล่าวว่า  
ความร่วมมอืระหว่าง ไบโอเทค สวทช. กบั ม.เทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี เริ่มมาตั้งแต่ปี 2530 ด้วย
โครงการการน�าน�า้ทิง้จากโรงงานแป้งมันส�าปะหลงั 
มาเป็นแหล่งอาหารเพื่อใช้เลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่า 
เกิดเป็นการจัดตั้งกลุ ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาหร่าย (Algal Biotechnology) ทีด่�าเนนิงานโดย
ทมีอาจารย์นกัวิจยั มจธ. และนักวจิยัไบโอเทค โดย
งานวจิยัและพฒันาของกลุม่วจิยั เน้น 3 แนวทาง
หลกั ได้แก่

1. การเพาะเลีย้ง (Mass Cultivation) มุ่งเน้น
ให้ได้ผลผลิตและประโยชน์จากผลผลิตมากที่สุด  
มีงานวิจัยถึงผลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อการเจริญ 
ของสาหร่ายสไปรูลิน่า การพัฒนาและคัดเลือก 
สายพนัธุ ์การพฒันาสตูรอาหาร และการศกึษาด้านการ 
จ�าลองทางคณติศาสตร์ของระบบเพาะเลีย้ง โดยได้
พฒันาระบบการเพาะเลีย้ง ตัง้แต่ห้องแลบ็จนระดบั
อุตสาหกรรม บ่อระบบเพาะเลี้ยงนอกอาคาร ซึ่ง 

การศกึษาเริม่ทีส่ไปรลูน่ิา รวมไปถงึสาหร่ายขนาดเลก็ 
อืน่ๆ และยงัเป็นศูนย์ฝึกอบรมระบบการเพาะเลีย้ง
แก่ภาคเอกชนและฟาร์มทีจ่ะเลีย้งสาหร่ายด้วย

2. สารเคมมีลูค่าสงู (High Value Chemicals) 
โดยศึกษาวิจัยสภาวะการเลี้ยง อิทธิพลของปัจจัย 
แวดล้อมต่อการสร้างสารต่างๆ ในสไปรูลิน่า  
การสกดัสารเคมมีลูค่าสูง เช่น ลปิิด กรดไขมนัโอเมก้า3  
ไฟโคไซยานิน และโพลีแซคคาไรด์จากสไปรูลิน่า  
รวมถึงศึกษาคุณสมบัติการเป ็นสารออกฤทธิ ์
ชีวภาพ (Bioactive compound) ของสารต่างๆ  
ในสไปรลูน่ิา งานด้านนีจ้ะเน้นเรือ่งการสกดัสารส�าคญั 
จากสาหร่ายสไปรลูน่ิา เช่น ไฟโคไซยานนิท่ีเป็นสาร
สีน�้าเงิน ซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึงกิโลกรัมละ 
14,000 บาท และมบีทความวจัิยทีแ่สดงการน�าไป
ใช้ในทางการแพทย์เกีย่วกบัโรคอลัไซเมอร์ด้วย โดย
กลุม่วจิยัศกึษาถงึกระบวนการสกดั และขยายการ
ผลติให้มต้ีนทนุต�า่ลง

3. การศึกษาด้านชีวโมเลกุล (Molecular 
biology) มุ่งเน้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจระดับ
ชวีโมเลกลุของสาหร่ายสไปรลูน่ิา รวมถงึกลไกการ
ควบคุม และการสังเคราะห์สารออกฤทธิ์ชีวภาพ 
(Bioactive compound) โดยเป็นการศกึษาระดบั
เซลล์ เช่น สภาวะ stress response (การตอบสนอง
ต่อความเครียดของเซลล์) ช่วงเวลาและปัจจัยการ
เลีย้งทีม่ผีลต่อการสร้างสารเป้าหมาย เป็นต้น ซึง่ล้วน

มผีลต่อการสร้างสารส�าคญัของสาหร่าย นอกจากนัน้
มกีารพฒันาระบบการถ่ายทอดยนีเข้าไปในสาหร่าย 
สไปรลูน่ิา เพือ่ใช้เป็นแหล่งผลติสารเป้าหมาย รวมถงึ
วจัิยต่อยอดในเรือ่งการสกดัโปรตนีจากสาหร่าย เพ่ือ
ผลติเปปไทด์ออกฤทธิต้์านทานเชือ้โรค ใช้เป็นอาหาร
เสรมิให้ลกูกุง้ขาววยัอ่อน และใช้สาหร่ายเป็นแหล่ง
โปรตนีทางเลอืกด้วย

“กลุ ่ มวิ จั ย เทคโนโลยี ชี วภาพสาหร ่ าย  
มอีงค์ความรู ้ (knowledge) และความช�านาญ (know-how)  
ในเรื่องชีววิทยาระบบ (system biology)  
เป็นอย่างด ี งานวิจยัครบวงจร ต้ังแต่การเพาะเลีย้ง 
การสกัดหรือดึงสารส�าคัญของสาหร่ายออกมาใช้
ประโยชน์ และการเพิม่มลูค่าโดยเฉพาะต่อยอดให้
เกิดเป็นเปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive  
peptide) ต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์ Bioactive  
peptide ชนดิต่างๆ ด้วย AI-based Platform ชือ่ 
SmartBioPep ทีท่างกลุ่มวจิยัได้พฒันาขึน้เอง”

ดร.อภิรดี กล่าวอีกว่า การด�าเนินงานใน  
3 แนวทางข้างต้น สามารถน�าไปปรบัใช้กบัการศกึษา 
ในสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่ไม่ใช่แค่เพียงสาหร่ายสไปรูลิน่า
ได้ด้วย ซึ่งที่ผ่านมาทางกลุ่มวิจัยได้มีการท�างาน
ร่วมกับภาคเอกชนที่เป็นบริษัทชั้นน�าของประเทศ
ในการศึกษาวิจัยเชิงลึก มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยง และการออกแบบระบบ รวมถึง
กระบวนการสกัดสารเคมีมูลค่าสูงจากสาหร่าย 
สไปรูลน่ิา ให้แก่ภาคเอกชนทีเ่ป็นกลุม่อตุสาหกรรม
เกีย่วกบัเทคโนโลยชีวีภาพสาหร่าย เพือ่ผลกัดนัให้
เกดิเป็นเครอืข่ายระหว่างกนั แลกเปลีย่นข้อมลูทาง
วชิาการ จะน�าไปสูก่ารให้ค�าปรกึษาและแก้ไขปัญหา
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติของภาคอตุสาหกรรม 
และผลิตงานวิจัยได้ตรงความต้องการของภาค 
อุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสู ่ความเป็นเลิศ 
ทางเทคโนโลยชีวีภาพสาหร่ายของกลุม่วจิยัต่อไป

ชู “คอนเน็กซ์อีดี” เป้า 5,567 แห่ง
ลดเหลือ่มล�า้-พฒันาคนได้จรงิ 

การสอนนัน้ สถานศึกษามีการพฒันาหลกัสตูร
สนองต่อความต้องการของผูเ้รยีน เช่น หลกัสตูร
อาชีพ น�าแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพยีงมาบรูณาการในสาระการเรยีนรูท้กุกลุ่ม
สาระท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส�าคัญ 

4. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน มกีารพฒันาศนูย์
การเรยีนรู ้วสัดุอปุกรณ์ พร้อมทัง้สือ่เทคโนโลยี
การเรียนรู้ที่หลากหลายเพียงพอต่อจ�านวน
ผู้เรียน พัฒนาและปรับอาคารเรียน อาคาร
ประกอบการที่เอื้อต่อการเรียนการสอน โดย 
ได้รับการสนบัสนนุด้านงบประมาณทีเ่พยีงพอ  
ส่งผลให้การพัฒนาผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิที่ดีขึ้น 
และ 5. ด้านการมีส่วนร่วม ภาครัฐ เอกชน 
และประชาสังคม ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา  
มกีารก�าหนดเป้าหมายพฒันา การวางแผนสูก่าร
ปฏบิตั ิมกีารติดต่อสือ่สารอย่างต่อเนือ่ง และมี
วทิยากร ปราชญ์ชาวบ้านให้ความร่วมมอื โดย
การให้ความรู้และการฝึกปฏบิตัแิก่ผูบ้รหิาร ครู 
และผูเ้รยีน 

ดร.อัมพร กล่าวอีกว่า ผลการด�าเนินงาน 
ทีผ่่านมา ถอืเป็นความส�าเรจ็ เป็นไปตามวสิยัทศัน์ 
และพันธกิจของโครงการฯที่ก�าหนดไว้ คือ  
ลดความเหลื่อมล�้า พัฒนาคุณภาพคน เพิ่ม 
ขดีความสามารถในการแข่งขัน ซึง่จะเป็นการสร้าง 
เยาวชนทีส่ามารถดงึศกัยภาพของตนเองออกมา 
ให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง จากความส�าเร็จนี้  
สพฐ.ได้ท�าการศึกษาวิจัยการด�าเนินงานของ
ภาคเอกชนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน  
ในรปูแบบต่างๆ เพือ่หานวตักรรมน�าไปขยายผล 
สู่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จ�านวน 17 เรือ่ง และน�าไปจะเผยแพร่ผ่านทาง
เวบ็ไซต์ของส�านกัพฒันานวตักรรมการจดัการ
ศกึษาในเรว็ๆ นี้ 

“ส่วนการด�าเนินงานในก้าวต่อไป คณะ
ท�างานโครงการได้หารือกันแล้วว่า ต่อไปถ้า
โครงการจะเพิ่มสถานศึกษาแห่งใหม่ หรือ 
เอกชนจะไปขับเคล่ือนในพื้นท่ีใด ก็จะเลือก
โรงเรยีนทีเ่ป็นเป้าหมายที ่ สพฐ. ปักหมดุไว้ว่า
เป็นโรงเรียนที่จะยกระดับคุณภาพ เพื่อไปสู ่
สถานศกึษาคณุภาพทีอ่อกแบบไว้ โดยรมุช่วยกัน 
ท�างานในโรงเรยีนนัน้ เช่น 1 โรงเรียนอาจจะมี 
หลายบรษิทัไปช่วย สพฐ.กจ็ดังบฯ ลงไป ซึง่จะ
ท�าให้เกดิพลังเข้มแขง็ขึน้ ยกให้มคีณุภาพ และ
สามารถช่วยโรงเรยีนอืน่ๆ ท่ีอยูข้่างเคียงทีไ่ม่ได้ 
ปักหมดุ ให้ได้มาใช้ทรพัยากรทีโ่รงเรยีนคณุภาพนี ้
ร่วมกัน เช่น ใช้ครเูก่งๆ ใช้เทคโนโลยดีีๆ  ใช้ห้องสมดุ  
และสนามกีฬาดีๆ ที่มีประสิทธิภาพร่วมกัน  
เพราะสุดท้ายแล้วด้วยจ�านวนเด็กที่เกิดลดลง  
การคมนาคมสะดวกขึน้ โรงเรยีนในสงักัด สพฐ.  
กค็วรจะเหลอืไม่เกนิ 10,000 โรงเรยีน และเป็นโรงเรยีน 
คณุภาพอย่างแท้จรงิ” เลขาธกิาร กพฐ. กล่าว

ดร.อมัพร พนิะสา เลขาธกิารคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พ้ืนฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า“โครงการ 
คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED)” ได้ริเริ่ม 
มานบัตัง้แต่ปี 2559 กระทรวงศกึษาธกิาร โดย
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) ได้จดัท�า “โครงการโรงเรยีนประชารฐั” 
ซึง่เป็นความร่วมมอืระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสงัคม เพือ่ร่วมขบัเคล่ือนและ 
ยกระดบัการศกึษาของประเทศไทย โดยมจีดุเน้น 
พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพผ่านความร่วมมือ 
จากทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ สนับสนุน
โครงสร้างพื้นฐานและหลักสูตร ภาคเอกชน 
สนับสนุน ด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี 

อัปเดตหลักเกณฑ์กู้กองทุนผู้สูงอายุ
บุคคล 3 หม่ืนบาท/รวมกลุม่ 1 แสนบาท

ความเดือดร้อนด้านเงินทุนประกอบอาชีพ 3. มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพ 4. ไม่เป็น
บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ คนเสมือน 
ไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือ จิตฟั่นเฟือน 
ไม่สมประกอบ 5. มีปัจจัยในการประกอบอาชีพ  
6. มสีถานทีใ่นการประกอบอาชพีในจงัหวัดเดียวกนั
กบัท่ีได้ยืน่ค�าร้องขอกู้ยมืไว้ 7. ไม่เป็นผูกู้้ หรอื ผูค้�า้
ของกองทนุผูส้งูอาย ุ8. คูส่มรส หรอื บคุคลซึง่อยู ่
กินกันฉันสามีภริยา โดยมิได้จดทะเบียนสมรส 
ต้องไม่เป็นผูค้้างช�าระเงนิกองทุนผูส้งูอายุ

 คณุสมบตัขิองผู้ค�า้ประกนั
1. เป็นผูบ้รรลนุติภิาวะตามกฎหมาย และมอีายุ

ไม่เกิน 57 ปีบรบิรูณ์ 2. มภีมูลิ�าเนาตามทะเบยีนบ้าน 
อยู่จังหวัดเดียวกันกับผู้กู ้ยืม 3. เป็นผู้มีรายได ้
หรอืเงนิเดอืนประจ�าไม่น้อยกว่า 9,000 บาท 4. ไม่เป็น 
บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ คนเสมือน 
ไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือ จิตฟั่นเฟือน 
ไม่สมประกอบ 5. ไม่เป็นผูค้�า้ประกนัหนีผู้ส้งูอายบุคุคลอืน่  
6. ไม่เป็นคูส่มรส หรอื บคุคลซึง่อยูก่นิกนัฉนัสามี
ภรรยา โดยมไิด้จดทะเบียนสมรสกบัผู้กู้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (พม.) อัปเดตหลักเกณฑ์การกู้ยืม
เงินทุนประกอบอาชีพของกองทุนผู้สูงอายุ ที่เปิด
โอกาสให้ผู้สงูอาย ุ60 ปีข้ึนไป กู้ยมืเงนิทนุประกอบ
อาชพี รายละไม่เกนิ 30,000 บาท รายกลุม่วงเงนิ
ไม่เกิน 100,000 บาท (ผูร่้วมกูไ้ม่น้อยกว่า 5 คน) 
ช�าระคนืเป็นรายงวด ภายใน 3 ปี โดยไม่มดีอกเบีย้ 
ทั้งนี้เพื่อเป็นเงินทุนหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

ในการประกอบธรุกจิ รวมถึงหมนุเวยีนสภาพคล่อง 
ทดแทนการเป็นหนีน้อกระบบ เร่ิมใช้ 1 ก.ค. 66 
เป็นต้นไป

ส�าหรับผู ้สูงอายุที่ต้องการกู ้ยืมเงินทุนเพื่อ
ประกอบอาชีพ สามารถตรวจสอบรายละเอียด 
เงือ่นไขต่างๆ ได้ดงัน้ี 

 รายละเอยีดของการขอกูยื้มเงนิทนุ
 ประกอบอาชพี จะแบ่งออกเป็น

1. ขอกูร้ายบคุคลวงเงนิไม่เกนิคนละ 30,000 
บาท 2. ขอกูร้ายกลุ่มวงเงนิไม่เกนิ 100,000 บาท  
(ผู้ร่วมกู้ไม่น้อยกว่า 5 คน) 3. การช�าระคืนเป็น 
รายงวด ภายใน 3 ปี ไม่มดีอกเบ้ีย 

 คณุสมบตัขิองผู้กูย้มืเงินทนุประกอบอาชพี 
 มรีายละเอยีดดงันี้

1. มอีาย ุ60 ปีบรบิรูณ์ข้ึนไป 2. ประสบปัญหา

 เปิดหลกัเกณฑ์ใหม่ ขอกู้ยมืเงนิกองทนุ
 ผูสู้งอายุ

เอกสารประกอบการกูเ้งนิ ได้แก่ บตัรประจ�าตัว 
ประชาชน (ผู้กู้-ผู้ค�้า), ทะเบียนบ้าน (ผู้กู้-ผู้ค�้า), 
หนงัสอืรบัรองเงนิเดอืนผูค้�า้ประกัน ใบส�าคญัการ
สมรส หรอืใบส�าคญัการหย่า (ถ้าม)ี ใบมรณะบตัร 
กรณคีูส่มรสเสยีชวีติ (ถ้าม)ี ใบเปลีย่นชือ่ สกลุ (ถ้าม)ี,  
กรณผู้ียืน่ค�าร้องมอีาย ุ80 ปีขึน้ไป ควรมีใบรบัรอง
แพทย์ และรปูถ่ายเตม็ตวัขณะประกอบอาชพี

 ขัน้ตอนการกูเ้งนิ มดีงันี้
1. ลงทะเบียนยืน่ค�าร้อง 2. ลงพ้ืนทีเ่ยีย่มบ้าน 

สอบข้อเท็จจริง 3. เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
4. แจ้งผลการพจิารณา 5. นดัท�าสญัญา/โอนเงนิ 
เข้าบัญชขีองผูกู้้

ทั้งนี้ สามารถกู้ยืมเงินผ่านช่องทาง เว็บไซต์
กองทนุผูส้งูอาย ุหรอื สอบถามเพ่ิมเตมิทีห่มายเลข
โทรศัพท์ 0 2354 6100 กองทุนผู้สูงอายุ (กรม
กจิการผูส้งูอาย)ุ กรงุเทพมหานคร หรอืต่างจงัหวดั 
ทีส่�านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์
จงัหวัด ทกุจังหวดั

เสรมิทกัษะวชิาการ และทักษะอาชพี และภาค 
ประชาสังคม ให ้การสนับสนุนเกี่ยวกับ 
กรอบแนวคดิในการพฒันาคณุภาพทางการศกึษา 
   จากนั้นในปี 2563 คณะท�างานโครงการ
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการคอนเน็กซ์อีดี” 
ปัจจุบันมี ภาครัฐ 3 หน่วยงาน ภาคเอกชน 
44 หน่วยงาน และภาคประชาสงัคม แบ่งกนั
ร่วมพฒันาโรงเรยีนกลุม่เป้าหมาย รวม 5,567 
โรงเรยีน ในจ�านวนนีเ้ป็นโรงเรยีนสงักดั สพฐ. 
5,544 โรงเรยีน 

เลขาธิการ สพฐ. กล่าวต่อไปว่า ผลการ
ด�าเนินโครงการ พบว่า การมีภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม ที่มีต ้นทุนที่พร ้อม 
มาสนบัสนนุส่งเสรมิการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
เข้ามาร่วมและเป็นพีเ่ลีย้งให้แก่โรงเรยีน ท�าให้เกดิ 
คุณภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดย 1. ด้าน
คณุภาพผูเ้รยีน ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
สูงข้ึน มีความรู้ มีทักษะด้านอาชีพ มีทักษะ
การคิด คิดวเิคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มคีณุธรรม 
จริยธรรม และสามารถด�ารงชีวิตตามบริบท
อย่างมคีวามสขุ 

2. ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
ผูบ้ริหารสถานศกึษามภีาวะผูน้�า มกีารบรหิาร
แบบทมีงาน ส่วนครพูฒันาตนเองโดยการเข้ารบั
การศกึษาอบรม จดักจิกรรมการสอนทีม่รีปูแบบ
หลากหลาย ผูบ้รหิารและครูน�าเทคโนโลยมีาใช้
ในการบรหิารและการสอน 3. ด้านหลกัสตูรและ

คณะกรรมการขบัเคลือ่นธรรมนญูสขุภาพ
พระสงฆ์แห่งชาต ิ โดย นายแพทย์ณรงค์ศกัดิ์ 
องัคะสุวพลา ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ นายแพทย์
ประทปี ธนกจิเจรญิ เลขาธกิารคณะกรรมการ
สุขภาพ และ ผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รอง
เลขาธิการส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาต ิรวมถึงหน่วยงานภาคทีีเ่กีย่วข้อง อาท ิฝ่าย
สาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม, คณะ 
สงฆ ์จังหวัดนครราชสีมา, มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย 
มหามกฎุราชวทิยาลยั, ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุ 
การสร้างเสรมิสขุภาพ, ส�านกังานหลกัประกนั 
สขุภาพแห่งชาติ เขต 9, ส�านกังานสาธารณสขุ
จงัหวดันครราชสมีา, วทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนน ีนครราชสมีา, คณะกรรมการเขตสุขภาพ
เพือ่ประชาชน เขตพืน้ที ่9 และเครือข่ายสงัฆะ 
เพือ่สงัคม ลงพืน้ทีเ่พือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารจดัตัง้ 
ศูนย์พุทธวิธีดูแลพระสงฆ์อาพาธและผู้ป่วย
ระยะท้าย ณ วดัป่าโนนสะอาด อ�าเภอโชคชยั 
จ.นครราชสมีา เมือ่เร็วๆ นี้

และเป ็นส ่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน
ธรรมนญูสขุภาพพระสงฆ์แห่งชาต ิพ.ศ. 2566 
มเีป้าหมายเพือ่ท�าให้ “พระแขง็แรง วดัมัน่คง 
ชุมชนเป็นสุข” ซ่ึงคณะกรรมการมหาเถร
สมาคม เพิง่มมีตริบัทราบและมมีตใิห้เมือ่วนัที่ 
30 พฤษภาคม 2566 การดแูลพระสงฆ์อาพาธ
และผูป่้วยระยะท้าย จึงเป็นเรือ่งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ 
และภาคเีครอืข่ายส�าคญัทีจ่ะส่งเสรมิเป้าหมาย
ดงักล่าว โดยมวีดัเป็นศนูย์กลางของการบรกิาร
สุขภาพของชุมชนและสังคม ผ่านงานกิจการ
คณะสงฆ์ทีเ่ผือ่แผ่ความเมตตาให้กับสงัคม

สช.+ภาคฯี เดนิหน้าศนูย์ฯ พระสงฆ์อาพาธ
เช่ือม “ธรรมนูญสขุภาพสงฆ์แห่งชาต ิฉบับท่ี 2”

พระราชวชิราลังการ เจ ้าคณะจังหวัด
นครราชสีมา (ธรรมยุต) ได้กล่าวปฏิสันถาร 
ผูเ้ข้าร่วมประชมุว่า การทีค่นเรามคีวามทกุข์มาก
เนือ่งจากคนเราไม่ยอมรบัความเป็นจรงิ การดแูล
ทัง้สขุภาพและจติจงึควรไปด้วยกนั ก�าลงัใจทัง้ของ
ญาตแิละผูป่้วยเป็นเรือ่งทีส่�าคญัทีท่�าให้คนอยูต่่อ
ไปได้ การจดัตัง้ศนูย์พุทธวิธดีแูลพระสงฆ์อาพาธ
และผู้ป่วยระยะท้าย วัดป่าโนนสะอาด อ�าเภอ
โชคชยั จ.นครราชสมีา เป็นกจิกรรมทีส่�าคญั ถ้า
สามารถท�าขยายต่อไปได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อทัง้
พระและประชาชน พระมคีวามรูม้ปีระสบการณ์
หลายอย่างน่าจะเอาความรู้เหล่านี้ไปท�าให้เกิด
บญุเกิดกศุลต่อไป

พระอธกิารแสนปราชญ์ ปัญญาคโม ประธาน
ศนูย์พทุธวธิดีแูลผูป่้วยระยะท้าย วดัป่าโนนสะอาด 
กล่าวว่า ศนูย์การตายดขีองชาวพทุธนัน้มอียู ่เป็น 
รูปธรรมแล้ว ผู ้ป่วยที่รอวันตายนั้นสามารถ 
ยกระดบัจติสูฌ่านได้จรงิ เพราะฉะนัน้เรากไ็ม่ควร 
ตัง้อยูใ่นความประมาท ดงัค�ากล่าวของพระพทุธเจ้า 
ได้กล่าวไว้ก่อนท่านปรนิพิพานว่า “วยธมมฺา สงฺ
ขารา อปปฺมาเทน สมปฺาเทถ” แปลว่า “สงัขาร
ทัง้หลาย มคีวามเสือ่มสลายไปเป็นธรรมดา ท่าน
ทัง้หลายจง (ยงัประโยชน์ตนและประโยชน์ผูอ้ืน่) 
ให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาทเถดิ”

นายแพทย์ณรงค์ศกัดิ ์องัคะสวุพลา ประธาน
คณะกรรมการขบัเคลือ่นธรรมนญูสขุภาพพระสงฆ์
แห่งชาต ิฝ่ายคฤหัสถ์ กล่าวว่า ทีม่าของธรรมนูญ
สขุภาพพระสงฆ์แห่งชาตนิัน้เกดิจากความห่วงใย
ในสขุภาพของพระสงฆ์ และการให้บรกิารสขุภาพ
พระสงฆ์ทีย่งัเข้าไม่ถงึพระสงฆ์อย่างแท้จรงิ จงึได้ 
มีการน�าข้อห่วงใยดังกล่าวไปกราบเรียนท่าน 
พระเดชพระคณุพระพรหมบณัฑติ ท่านได้ให้หลกัคดิ  

วดัทีม่พีร้อมว่ามจี�านวนเท่าไหร่ และกระทรวง
สาธารณสขุท�าหน้าทีใ่นการออกมาตรฐานของ
หน่วยให้บริการ สปสช.ท�าหน้าที่สนับสนุน
ชุดสิทธิประโยชน์ในการให้บริการ สสส.ท�า
หน้าที่ในการสนับสนุนกระบวนการพัฒนา
ศกัยภาพ สช.ท�าหน้าทีใ่นประสานความร่วมมอื
เชงินโยบาย ถ้าหน่วยงานร่วมมอืกนัประเทศไทย
กจ็ะมีระบบการดแูลทัง้ด้านสขุภาพและจติใจ

นายแพทย์ส�าเรงิ แหยงกระโทก ประธาน
คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต
พื้นที่ 9 กล่าวว่า มีการขับเคลื่อนธรรมนูญ
สขุภาพพระสงฆ์ในกลุม่จังหวดัเขตพืน้ที ่9 โดย
ขยายออกไปทกุจังหวดัโดยอาศยัการมส่ีวนร่วม
จากหลายภาคส่วน มเีจ้าคณะจงัหวัดทกุจงัหวัด
เป็นประธานคณะท�างาน มกีารก�าหนดกจิกรรม 
ด�าเนินการ 6 ด้าน โดยพระและฆราวาสร่วมกนั 
พฒันา 6 ด้าน คือ การพัฒนาสิง่แวดล้อมในวดั 
ให้น่าอยู่ พระสงฆ์และฆราวาสปฏิบัติ 5 อ. 
(อาหาร ออกก�าลงักาย อนามยัสิง่แวดล้อม และ
ยกเลกิอบายมขุ) มกีารดแูลสขุภาพระสงฆ์ทกุมติิ  
มีการตรวจสิทธิหลักประกันสุขภาพพระสงฆ์ 
จดัถวายความรูใ้ห้พระสงฆ์เป็นพระ อสว. และ
จดัท�าข้อมลูพระสงฆ์ให้ถูกต้อง

หลกัการส�าคญั คอื ใช้ “ทางธรรม น�าทางโลก” 
ซึง่เป็นทีม่าของธรรมนญูสขุภาพพระสงฆ์แห่งชาติ 
ฉบบัที ่1 ภายใต้ความเหน็ชอบของคณะสงฆ์ และ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนน้อมน�า
ไปปฏิบัติจนเกิดรูปธรรมต่างๆ ตามมา อาทิเช่น 
การขึน้ทะเบยีนพระสงฆ์เพือ่ให้เข้าถงึสทิธบิรกิาร
สุขภาพ มีการพัฒนาพระคิลานุปัฏฐากเพื่อดูแล
สขุภาพพระสงฆ์ด้วยกนัเอง เกดิวัดต้นแบบในการ 
ดูแลสุขภาพให้กับฆราวาส ธรรมนูญสุขภาพ 
พระสงฆ์นี้เป็นกรอบที่ท�าให้เกิดการดูแลสุขภาพ
ตัง้แต่เกิดจนกระทัง่ถงึวาระสดุท้าย ปัจจบุนัได้มกีาร 
ทบทวนธรรมนญูสขุภาพพระสงฆ์แห่งชาต ิ ฉบับ
ที ่1 และจดัท�าธรรมนญูสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ 
ฉบบัที ่2 แล้ว

นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะ
กรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ กล่าวว่า ตวัอย่างศนูย์
พุทธวิธีดูแลพระสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยระยะท้าย 
วัดป่าโนนสะอาด เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ วัด
และคณะสงฆ์ต่างเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนา 
เพราะเป็นศนูย์กลางของสังคมและชมุชน ในด้าน
การให้บรกิารสขุภาพนัน้ประเทศไทยยงัขาดระบบ 
บริการสุขภาพในระยะกลางและระยะสุดท้าย 
 ซึง่การฟ้ืนฟผููป่้วยกบัระบบทีด่แูลผูป่้วยระยะท้าย  
ซึง่ต้นทนุท่ีสงัคมไทยเรามอียูก่ค็อืวดั ถ้ามกีารส�ารวจ 

ดร.อัมพร พนิะสา

∏“ความร่วมมอืระหว่าง ไบโอเทค สวทช. กบั ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร ีเริม่มาตัง้แต่ปี 2530 ด้วยโครงการการน�าน�า้ทิง้จากโรงงานแป้ง
มันส�าปะหลังมาเป็นแหล่งอาหารเพื่อใช้เลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าเกิดเป็น 
การจดัตัง้กลุม่วจิยัเทคโนโลยชีวีภาพสาหร่าย (Algal Biotechnology)  
ทีด่�าเนนิงานโดยทมีอาจารย์นกัวจิยั มจธ. และนักวจิยัไบโอเทค”



ปีที่ 17 ฉบับที่ 409 วันที่ 1-15 สิงหาคม 25668 คณุภาพชวีติ

รศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการ
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
พร้อมด้วย นพ.สุรทิน มาลีหวล ผู้อ�านวยการ 
สปสช.เขต 6 ระยอง ลงพืน้ที ่อ.นาดี จ.ปราจีนบรุี 
เยี่ยมชมการพัฒนาการเข้าถึงบริการระบบหลัก 
ประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ(บตัรทอง) ของกลุม่คนไทย 
ที่มีป ัญหาสิทธิสถานะ ภายใต ้ “โครงการ 
พฒันาเครอืข่ายการจดัเกบ็ตวัอย่างสารพนัธกุรรม 
เพื่อแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร” ที่
ด�าเนินการโดยโรงพยาบาล (รพ.) เจ้าพระยาอภยั 
ภเูบศร โดยม ีพญ.โศรยา ธรรมรกัษ์ ผูอ้�านวยการ  
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และทีมสหวิชาชีพ  
ให้การต้อนรบั สรปุภาพรวม ตลอดจนร่วมแลกเปลีย่น 
ข้อมลู

รพ.อภยัภเูบศร ชสูทิธบิตัรทองคนไร้สถานะ
น�าร่องตรวจ DNA แก้ปัญหาทะเบยีนราษฎร์

เพราะผู ้ที่มีรายชื่อตกหล่นก่อนจะได้สัญชาติ
ไทยต้องมหีลกัฐาน และต้องมีการทดสอบพยาน
บุคคล แต่ผู้คนเหล่านี้ส่วนมากมักจะไม่มีพยาน
หลกัฐานจงึท�าให้ประสบปัญหาเรือ่งเอกสารและ
ไม่มพียานบคุคล

“ปัจจุบันวิธีการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) 
เป็นสิง่ทีส่ามารถช่วยได้มาก และสามารถตรวจสอบ 
ได้ง่าย เพราะผลลัพธ์ทางวิทยาศาสตร์จะเป็น 
ตัวช่วยยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวคือใคร มีความ
สัมพันธ์อย่างไรในครอบครัว ซึ่งในอดีตการที่ 
จะได้เข้ารับการตรวจ DNA จะต้องเข้าไปตรวจ 

ปรกึษาหารอืร่วมกนัถงึวธิกีารแก้ปัญหา
“โรงพยาบาลมองว่าการดูแลผู ้ป่วยแบบ 

องค์รวม ไม่เฉพาะแค่การรกัษาอย่างเดยีว แต่รวมถงึ 
ให้กลุม่นีไ้ด้เข้าถงึสทิธอิกีด้วย โดยได้ประสานงาน
กบัหลายหน่วยงาน ทัง้ สปสช., มท., พม. และ 
ส�านักงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อผลักดันให้ได้รับ 
บตัรประชาชนและเข้าถงึสทิธใินการรกัษาพยาบาล  
ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลน�าร่องพิสูจน์อัตลักษณ์
สามารถผลักดันให้ผู ้มีปัญหาสิทธิสถานะเข้าสู่
กระบวนการพสิจูน์ตวัตนและได้รบับตัรประชาชน
ไปแล้ว 61 ราย” พญ.โศรยา กล่าว

ด้าน รศ.ภญ.ยพุด ีศริสินิสุข  กล่าวว่า สปสช. 
ได้ร่วมมอืกบั รพ.เจ้าพระยาอภัยภเูบศร เป็นแห่งแรก 
ที่มีการรับหน้าที่เป็นศูนย์ในการเก็บตัวอย่าง  
DNA ส่งตรวจ ซึง่จะเหน็ว่าผูท่ี้มปัีญหาสทิธิสถานะ
ส่วนใหญ่มกัจะเป็นคนยากจนหรอืคนทีด้่อยโอกาส 
ซึง่แม้สถาบันนติวิทิยาศาสตร์มนีโยบายช่วยเหลอื
และมโีครงการตรวจ DNA โดยไม่มค่ีาใช้จ่าย แต่
ที่ผ่านมายังมีอุปสรรคที่ผู้เข้ารับการตรวจ DNA 
เพราะต้องเดินทางไปตรวจที่กรุงเทพฯ ท�าให้
หลายรายไม่มีค่าเดินทางเพียงพอ กลายเป็นอีก
อปุสรรคหนึง่ในการเข้าถงึบรกิาร ด้วยเหตน้ีุการที่
โรงพยาบาลในพืน้ทีท่�าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนสถาบนั
นิติวิทยาศาสตร์ในการตรวจ DNA จึงช่วยลด
อปุสรรคเรือ่งการเดนิทาง ท�าให้กระบวนการตรวจ  
DNA รวดเร็วขึ้น ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการได ้
บตัรประชาชน และสทิธิการรักษาพยาบาลในระบบ 
บตัรทอง รวมถงึอกีส่วนส�าคญัในการด�าเนนิการ
ในคร้ังนีค้อื เครอืข่ายการปกครอง และเครือข่าย
ยตุธิรรมประจ�าจงัหวดั ทีส่นบัสนนุเอือ้อ�านวยให้
บุคคลที่มีปัญหาเหล่านี้สามารถเข้าถึงสิทธิของ
ตนเองได้ ไม่ใช่เพยีงสทิธทิางสาธารณสขุอย่างเดยีว 
แต่ยงัได้สทิธสิวัสดกิารทางสงัคมอีกด้วย

“ขอเชญิชวนประชาชนทีย่งัไม่มบีตัรประจ�าตัว
ประชาชน แต่มัน่ใจว่าตนเองเป็นคนไทย มาเข้าสู่
กระบวนการ ซึง่สามารถท�าได้โดยการเดนิทางไป
ทีห่น่วยงานสงัคมสงเคราะห์ในแต่ละจงัหวดั หรอื
เข้าพบหน่วยงานภาคประชาชนที่เรียกว่าหน่วย 
50(5) ที่เป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนอิสระ 
เพือ่ทีจ่ะพาเข้าสูก่ระบวนการพสิจูน์ตวัตนต่อไป” 
รศ.ภญ.ยพุด ีกล่าว

ศนูย์ตาปลอม โรงพยาบาลเมตตาประชารกัษ์  
(วัดไร่ขิง) ท�าตาปลอมเฉพาะบุคคล ให้แก่ 
คนไข้ทีส่ญูเสยีการมองเหน็ สญูเสยีดวงตา มา 
ตัง้แต่ ปี 2559 จนถงึปัจจบุนั วนัที ่ 3 กรกฎาคม  
2566 จ�านวน 1,687 ราย ซึง่ผูท้ีส่ญูเสียดวงตา
ได้ไปลงชือ่ขอรบับรกิารอย่างต่อเนือ่ง

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรม
การแพทย์ ประธานเปิดโครงการประชุม
วิชาการ “เพิ่มศักยภาพการให้บริการผู้ป่วย 
ทีส่ญูเสยีเปลอืกตาและดวงตา” กล่าวว่า เพือ่ยก 
ระดับการให้บริการทางการแพทย์ และมุ่งสู ่
การเป็นสถาบนัเฉพาะทางชัน้สงูทางจกัษวุทิยาของ 
ประเทศ โดยพฒันามาจากองค์ความรูเ้ดิมทีม่อียู่ 
มาต่อยอด เพิ่มศักยภาพในการให้บริการท�า 
เปลอืกตาปลอม รองรบักลุม่คนไข้ทีม่คีวามสญูเสยี 
และผิดรูปของบริเวณเปลือกตา ซึ่งคนไข้ 
ส่วนมากเป็นมะเรง็ดวงตาและหรอือวัยวะรอบ
ดวงตา ต้องผ่าตดัน�าลูกตา อวัยวะรอบดวงตา 
และในบางรายอาจรวมถงึเปลอืกตาออก เพือ่

กรมแพทย์แจกตาปลอมเฉพาะบคุคล
เพิม่สิทธิคนไข้บัตรทองประกนัสงัคม

รามาฯ เตอืนอันตรายจากบุหรีไ่ฟฟ้า 
ช้ีพษินิโคตนิเส่ียงชัก ใน 30 นาที

จากนักวิจัยที่ทบทวนรายงานผู้ป่วยในรายที่มี
ข้อมลูทางการแพทย์สมบรูณ์ สรปุว่าการสบูบหุรี่
ไฟฟ้า ท�าให้เกดิอาการชกัได้จรงิ เหตุเพราะพษิ 
จากสารนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า เมื่อเข้าสู่สมอง 
จะท�าให้เซลล์ประสาทมคีวามอ่อนไหวง่ายขึน้ เพิม่ 
ความเสีย่งท�าให้เกดิอาการชกัง่ายขึน้ ซึง่การเกบ็
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ จะเป็นการเฝ้าระวังและ
จะท�าให้ทราบโรคหรืออาการผิดปกติที่เกิดจาก
การสบูบหุรีไ่ฟฟ้า ซึง่อาจจะเหมอืนหรอืต่างจาก
อาการทีพ่บจากการสบูบุหรีธ่รรมดา 

“กลุ ่มสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้ามักจะอ้างว่า 
นิโคตินไม่ใช่สารอันตราย จึงอยากจะย�้าว่าการ
กล่าวอ้างนี้เป็นข้อมูลที่บิดเบือน เพราะนิโคติน
เป็นสารเสพตดิรนุแรงเทยีบเท่าเฮโรอนี ตดิง่าย
แต่เลกิยาก ซ�า้ยงัส่งผลกระทบต่อสขุภาพทีร่นุแรง 
โดยเฉพาะกบัเดก็และวยัรุ่น แต่ทีน่่าเป็นห่วงคอื 
เดก็และวยัรุน่ส่วนใหญ่ทีไ่ปลองสบูบหุรีไ่ฟฟ้ายงั
ไม่รูจ้กัว่านโิคตนิคอือะไร และมอีนัตรายอย่างไร 
จงึเป็นสิง่เร่งด่วนทีต้่องให้ข้อมลูความรูท้ีถ่กูต้อง
กบัเดก็และวยัรุน่ รวมทัง้พ่อแม่ ผูป้กครองและ
ครใูนโรงเรยีน” รศ.พญ. เรงิฤด ีกล่าว

นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ โดยกองสุขศึกษา ได้ส�ารวจ  
“พฤตกิรรมการสบูบหุรีไ่ฟฟ้าของเยาวชนไทย”  
โ ดยด� า เ นิ น ก า ร ร ่ ว มกั บภ าคี เ ค รื อ ข ่ า ย 
ระดบัประเทศ และระดับพืน้ทีร่ะหว่างวนัท่ี 25 
เมษายน - 6 มถินุายน 2566 มผู้ีตอบแบบส�ารวจฯ 
จ�านวน 61,688 คน พบว่าในภาพรวมของ
ประเทศ เยาวชนสบูบหุรีไ่ฟฟ้าร้อยละ 9.1 หาก
เจาะลกึในรายเขตสขุภาพ พบ 6 เขตทีเ่ยาวชน 
สบูบหุรีไ่ฟฟ้าสงูกว่าในระดบัประเทศ ได้แก่ เขต 13  
กรงุเทพมหานคร, เขต 3, เขต 9,  เขต 4, เขต 8 
และเขต 5 โดยสูบบหุรีไ่ฟฟ้าร้อยละ 14.6, 13.6, 
13.6, 13.2, 12 และร้อยละ 11.2 ตามล�าดบั

ทัง้นี ้สาเหตขุองพฤตกิรรมดงักล่าว ส่วนหนึง่
มาจากการถูกชักชวนให้สูบบุหรี่ไฟฟ้าจากคน 
รอบข้าง โดยส่วนใหญ่ถูกชักชวนจากเพื่อน 
ร้อยละ 92.2 รองลงมาถกูชกัชวนจากญาตร้ิอยละ 3.2  
และจากคนในครอบครวัร้อยละ 1.6 นอกจากนีย้งั 
พบว่า เยาวชนที่สูบบุหรี่มวนจะสูบบุหรี่ไฟฟ้า 
ร่วมด้วยสงูถึงร้อยละ 43.9 ซึง่จะท�าให้เกดิอนัตราย   
ต่อสขุภาพเพิม่มากขึน้ จงึเตอืนเยาวชนไม่ทดลองสบู  
ไม่ชวนสบู เพือ่ไม่ให้เกดินกัสบูหน้าใหม่

เผยข้อมลูภยับหุรีไ่ฟฟ้าจากต่างประเทศ พบ 
พษิของสารเสพตดินโิคตนิในบหุรีไ่ฟฟ้าอนัตรายยิง่  
ผูส้บูจ�านวนหนึง่ ส่วนใหญ่เป็นวยัรุน่ เมือ่สบู 
เกนิขนาด จะมอีาการชกั อาเจยีน และหมดสติ  
ขณะที่กลุ่มสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้ามักจะอ้างว่า 
นโิคตนิไม่ใช่สารอนัตราย ย�า้ว่าการกล่าวอ้างนี ้
เป็นข้อมูลทีบ่ดิเบอืน เพราะนโิคตนิเป็นสารเสพติด 
รุนแรงเทียบเท่าเฮโรอีน ติดง่ายแต่เลิกยาก  
ซ�า้ยงัส่งผลกระทบต่อสขุภาพทีร่นุแรง

ศ.พญ.สวุรรณา เรอืงกาญจนเศรษฐ์ กุมาร
แพทย์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี กล่าวว่า  
เมื่อเร็วๆ นี้มีรายงานจากหน่วยงานด ้าน
สาธารณสุขของรัฐนิวเซาท์เวลล์ ออสเตรเลีย 
พบเด็กวัยรุ่น 6 คน ถูกน�าส่งเข้าโรงพยาบาล 
เนือ่งจากมอีาการชกั อาเจยีน และหมดสต ิเพราะ
สบูบหุรีไ่ฟฟ้าทีซ่ือ้จากสือ่ออนไลน์ ซ่ึงคาดว่าเป็น
ผลจากพิษของสารเสพติดนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า  
ซึง่เป็นสารพษิท�าลายสมอง และยงัตรวจพบสารเคมี 
อันตรายอื่นๆ ในบุหรี่ไฟฟ้า เช่น น�้ายาก�าจัด 
วชัพืช และน�า้ยาล้างเลบ็ นโิคตนิเป็นสารเสพตดิ
อนัตราย หากได้รบัในปรมิาณมากจะก่อให้เกดิ 
อาการชกัได้ ซึง่พบได้ทัง้ในเดก็และผูใ้หญ่ แต่จะพบ 
ในเด็กมากกว่า และอาการมักจะรุนแรงกว่า 
เพราะเดก็มนี�า้หนกัตวัน้อยกว่าผู้ใหญ่ และสมอง
ยงัเจรญิเตบิโตไม่เตม็ที ่

“การได้รับสารนิโคตินในปริมาณไม่มาก 

ท�าให้เกิดอาการชัก หมดสติได้ โดยอาการที่เกิด
จากพษิของนโิคตนิเกนิขนาด ได้แก่ หวัใจเต้นเรว็ 
อาเจียน สบัสน จนถงึชกั และระบบหายใจล้มเหลว 
ซึง่อาการมกัเกดิขึน้อย่างรวดเรว็หลงัจากได้รบัสาร
นโิคติน ส่วนใหญ่ 62% เกดิภายในเวลา 30 นาที 
ซึง่เป็นระยะทีน่โิคตนิเข้าสู่ร่างกายในระดบัทีส่งูสดุ” 
ศ.พญ.สวุรรณา กล่าว

 ปัจจุบันสถานการณ์น่าเป็นห่วงเพราะบุหรี่
ไฟฟ้ารุน่ใหม่ๆ หรือทีว่ยัรุน่เรยีกว่า “พอด” มักจะม ี
ปรมิาณของนโิคตนิสงูในระดบัอนัตราย เช่น บหุรี่
ไฟฟ้ายีห้่อหนึง่ทีส่บูได้ 5,000 ครัง้ มนีโิคตนิ 5.5% 
ซึง่เท่ากบัความเข้มข้นของนโิคตนิสงูถงึ 55 มก.ต่อ
ซีซี ซึ่งเป็นระดับอันตรายท�าให้เด็กเล็กเสียชีวิตได้ 
ธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าออกแบบรูปลักษณ์ในรูปของเล่น 
หรอืตวัการ์ตนู เพือ่ดงึดดูเดก็และเยาวชน ท�าให้เดก็
ส่วนใหญ่ รวมทัง้ผูป้กครองไม่ทราบว่าเป็นผลติภณัฑ์
ทีอ่นัตราย และมสีารเสพตดิทีเ่ป็นพษิอย่างนโิคตนิ 
จงึต้องช่วยกนัเฝ้าระวงัและเร่งสร้างความตระหนกั
ให้กับสงัคม

 รศ.พญ.เรงิฤด ีปธานวนชิ ภาควชิาเวชศาสตร์
ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
กล่าวว่า ในต่างประเทศมกีารเก็บข้อมลูผลกระทบ
จากบหุรีไ่ฟฟ้าอย่างเป็นระบบ เช่น องค์การอาหาร 
และยาของสหรฐัฯ เกบ็รวบรวมข้อมลูผูท้ีม่อีาการชกั 
จากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ระหว่างปี 2562-2564 มี
ผูป่้วยทีช่กัจากการสบูบหุรีไ่ฟฟ้า 250 ราย เกอืบ 
70% เป็นเด็กและวัยรุ่น ต่อมามีการศึกษายืนยัน

สธ.ประชุมวัคซนีอาเซยีน+จนี+เกาหล+ีญีปุ่่น
รบัมืออนาคตภัยพบัิตทิางสขุภาพ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี
และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ กล่าวว่า  
ประเทศไทย โดยสถาบันวคัซนีแห่งชาต ิ ได้ผลกัดนั 
แนวคิดการสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนให้เข้าสู ่ 
เวทสีากลมาตัง้แต่ปี 2557 ด้วยรฐับาลไทย ได้เลง็เหน็ 
ถึงความส�าคัญของวัคซีนต่อชีวิตของประชาชน
ชาวไทยและอาเซียน จึงได้ระดมเครือข่ายด้าน
วัคซีน จัดการประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือ 
ในระดบัอาเซยีนอย่างต่อเนือ่ง นบัตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา  
เท่ากับว่าการประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 6 แล้ว 
สถาบันฯ ในฐานะหน่วยงานกลางด้านวัคซีน 
ของไทยและอาเซยีน ได้ผลกัดนันโยบายวคัซนีของ
ประเทศ จนยกระดับเป็นนโยบายระดับภูมิภาค 
เป็นครัง้แรก ในการประชมุสดุยอดผูน้�าอาเซยีน ครัง้ที ่35  
ณ กรุงเทพมหานคร จนกระทั่งประชุมสุดยอด 
ผูน้�าอาเซยีน ให้การรับรองและประกาศให้ปฏญิญา
อาเซียนว่าด้วยการสร้างความมัน่คง และการพึง่พา
ตนเองด้านวัคซีน เป็นนโยบายหลักด้านสุขภาพ 
ในกลุม่ประเทศสมาชกิอาเซยีน 

ซึ่งทุกประเทศได้ยึดถือปฏิบัติ และด�าเนินการ
ให้เกดิรปูธรรมภายในปี พ.ศ. 2568 เพือ่ให้เกดิความ
มัน่คงด้านวคัซนี คอื มวีคัซนีทีจ่�าเป็นใช้อย่างเพยีงพอ 
ทัง้ในสถานการณ์ปกต ิและสถานการณ์ฉกุเฉนิ โดย 
สาระส�าคญัประการหนึง่ภายใต้ปฏญิญาฯ คือ การให้ 
ประเทศสมาชิกร่วมกันพัฒนาแผนยุทธศาสตร ์
และแผนปฏิบัติการอาเซียน และยึดถือให้แผน 
ดงักล่าวเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการขบัเคลือ่นความ
มัน่คงในอาเซยีนต่อไป และทีส่�าคญั ด้วยประเทศไทย
และอาเซียนมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศจีน 
มาอย่างดยีิง่ผ่านกรอบความร่วมมอือาเซยีน-จนี และ
รัฐบาลจีนมีแนวคิดสนับสนุนการท�างานในทุกมิติ 
ของประเทศไทยและอาเซียน พร้อมทัง้ให้ความร่วมมอื 
ที่ดีมาโดยตลอด จุดนี้เองที่ท�าให้ความส�าคัญของ
ภารกิจด้านวัคซีนของไทย ก้าวไกลไปสู่ระดับโลก
พร้อมกบัมติรประเทศได้อย่างเข้มแขง็และต่อเนือ่ง

ด้าน นพ.นคร เปรมศรี ผู้อ�านวยการสถาบัน
วคัซนีแห่งชาติ กล่าวถงึ การด�าเนนิงานของสถาบนั 
วคัซนีแห่งชาตใินฐานะหน่วยงานกลางด้านวคัซนีของ 
ประเทศว่า สถาบนัได้พฒันาความร่วมมอืกบัหน่วยงาน 
เครือข่ายต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน  

Dengue รวมถึง ให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  
แลกเปลีย่นผูเ้ชีย่วชาญและบคุลากรด้านวคัซนี หรอืส่งต่อ 
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพ
ด้านวคัซนีของประเทศในกลุม่อาเซียน

 “ผลสมัฤทธิข์องการประชมุครัง้นี ้จะน�าไปสูก่าร
ทีอ่าเซยีนจะมรีะบบบรหิารจดัการวัคซนีทีชั่ดเจน มี
ชดุข้อมลูส่วนกลางทีผู่ก้�าหนดนโยบายแต่ละประเทศ
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ เพื่อการเตรียม
ความพร้อมในการรองรบัภยัพบิตัทิางสุขภาพทีอ่าจ
เกิดขึ้นได้เสมอ และอาเซียนจะเห็นชอบให้มีคณะ
กรรมการขับเคลื่อนงานวัคซีนระดับอาเซียนที่จะ 
ช่วยผลกัดนันโยบายส�าคญั อาท ิการจดัซือ้วคัซนีใน
ราคาทีเ่ข้าถงึได้ การจดัต้ังคลงัส�ารองวคัซนีอาเซียน 
และการพฒันาบคุลากรด้านวัคซนีของภูมภิาค ทัง้นี้ 
การระบาดของโควดิ-19 ได้ทดสอบความพร้อมของ
อาเซียนแล้ว เราผ่านวิกฤตระดับโลกมาแล้ว และ
แม้ว่าการเดนิคนเดยีวอาจจะท�าให้เราเดนิได้ไว แต่ถ้า
เราเดนิด้วยกนัเป็นทมีอาเซยีน พร้อมกบัมิตรประเทศ 
อย่าง จนี เกาหลใีต้ ญีปุ่น่ เราจะเดนิได้ไกลกว่า และ
มัน่คงยิง่กว่าเดมิ น�าไปสูก่ารสนบัสนนุและผลกัดนั 
ให้เกิดความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีน 
ในภมูภิาคอาเซยีน อย่างยัง่ยนืในระยะยาวต่อไป” นพ. นคร  
กล่าวทิง้ท้าย

อนึง่ สถาบนัวคัซนีแห่งชาตเิปิดเวทีการประชุม 
ASEAN Consultation Meeting on the ASEAN 
Vaccine Security and Self-Reliance (AVSSR): 
Governance and Vaccine Information Sharing  
พร้อมผลักดันให้เกิดการด�าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ เพื่อสร้างความ 
มั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในอาเซียน  
พ.ศ. 2564-2568 อย่างเป็นรูปธรรม โดยสถาบนัวคัซนี 
แห่งชาต ิร่วมกับกระทรวงสาธารณสขุ และส�านกังาน 
เลขาธกิารอาเซยีน จดัการประชมุเครอืข่ายความร่วมมอื 
เพื่อความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีน 
แห่งอาเซยีน 

โดยมีวัตถุประสงค์ให้การประชุมในครั้งนี ้
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน รวมทั้งการเตรียมตัวรองรับภัยสุขภาพ 
ใหม่ในอนาคตผ่านการสร้างเครอืข่ายวคัซนีทีเ่ข้มแขง็ 
ตัง้แต่ระดบัต้นน�า้ การสร้างความร่วมมอืเพือ่การวจิยั 
พฒันาวคัซนี การจดัตัง้คลงัส�ารองวคัซนี และการจดัซือ้ 
วัคซีนในระดับภูมิภาค เพื่อให้มีวัคซีนเพียงพอต่อ
ความต้องการของอาเซยีนทัง้ในภาวะปกติและภาวะ
ทีม่กีารระบาด อนัเป็นไปตามปฏญิญาผูน้�าอาเซยีน
ว่าด้วยความมัน่คงด้านวคัซีน 2562 (2019) จดัขึน้ 
ในระหว่างวนัที ่ 10-11 กรกฎาคม 2566 ทีผ่่านมา 
โดยมผีูเ้ข้าร่วมประชมุระดบัผูบ้รหิารหน่วยงานจาก
หลายภาคส่วน อาทิ ผู้แทนกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการสาธารณสุขแห่ง
อาเซยีน ผูแ้ทนส�านกังานเลขาธกิารอาเซยีน องค์การ
อนามยัโลก UNICEF CEPI สถาบันวคัซนีนานาชาติ 
(International Vaccine Institute: IVI)

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้แทนรัฐบาล
แห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี น�าโดย ฯพณฯ โหว 
เย่ียน ฉี เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�านาจเต็ม 
แห่งสาธารณรฐัประชาชนจนีประจ�าอาเซยีน ซึง่เข้าร่วม 
พิธีเปิดงานผ่านระบบออนไลน์ในฐานะผู ้แทน 
สถานเอกอคัราชทตูจนีประจ�าอาเซียน และในฐานะ 
ผู้แทนรัฐบาลจีนในกรอบความร่วมมืออาเซียน-จีน 
ซึง่เป็นผูใ้ห้การสนับสนนุหลกัในการจดังานในครัง้นี ้
ภายใต้กรอบอาเซียน-จีน ในการนี้การประชุมฯ  
ยงัได้รบัเกยีรตจิาก นายอนทุนิ ชาญวรีกูล รองนายก
รฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ, 
ฯพณฯ เอกภาพ พนัธวงศ์ รองเลขาธกิารอาเซียน 
และ นพ.นคร เปรมศร ี ผูอ้�านวยการสถาบนัวัคซนี
แห่งชาต ิร่วมเปิดงานด้วย ทัง้นี ้ผูเ้ข้าร่วมการประชุม
มทีัง้แบบ Onsite และ Online กว่า 80 คน

ในหลายภูมิภาคทั่วโลก เพื่อให้เกิดการยกระดับ
ศักยภาพด้านการวิจัยพัฒนาวัคซีนของประเทศ
ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล ส�าหรับการประชุม 
ASEAN Consultation Meeting on the ASEAN 
Vaccine Security and Self-Reliance (AVSSR): 
Governance and Vaccine Information Sharing  
จดัขึน้เป็นครัง้ท่ี 6 แล้ว โดยมวีตัถปุระสงค์ เพือ่ผลกัดัน 
ให้เกิดการด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และ 
แผนปฏบิตักิารเพือ่สร้างความมัน่คงและการพึง่พา
ตนเองด้านวัคซีนในอาเซียน พ.ศ. 2564-2568  
อย่างเป็นรปูธรรม 

โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมอืกับสาธารณรฐั
ประชาชนจนี ในการผลกัดันการสร้างเครอืข่ายวคัซนี
อาเซียน-นานาชาต ิ ในระดบัอุตสาหกรรม และการ
ส�ารวจข้อมลูพืน้ฐานด้านวคัซนีของไทยและอาเซยีน 
ในระยะหลงัโควดิ-19 เพือ่ใช้เป็นแหล่งข้อมลูส�าคัญ 
ในการวเิคราะห์ช่องว่าง และก�าหนดแผนทีท่างเดนิ 
สู ่ความมั่นคง และการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีน 
ในอาเซียน รวมถึงเป็นการพัฒนาและจัดท�ากรอบ
การด�าเนินงานเฉพาะร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
ในประเทศ กบัผูผ้ลติวคัซนีจากต่างประเทศ หรอืองค์กร 
ระดบันานาชาตใินการรบัถ่ายทอดเทคโนโลยวีคัซนี 
ทีม่แีนวโน้มประสบความส�าเรจ็สงู อาท ิHPV, MERS, 

แพทย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดูแล 
ผูป่้วยทีส่ญูเสยีดวงตา รวมถงึ อวยัวะรอบดวงตา
และเปลอืกตา 3) เพือ่ให้ผูป่้วยทีสู่ญเสยีดวงตา
เปลอืกตา มคุีณภาพชวีติทีด่ขีึน้สามารถใช้ชวีติ
อยูใ่นสงัคมร่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่างปกตสิขุ

ปัจจุบันตาปลอมเฉพาะบุคคล เบิกได้
เพยีงในสทิธิข้์าราชการเท่านัน้ ในสทิธิป์ระกัน
สุขภาพถ้วนหน้าน้ันได้ยื่นเรื่องเสนอกรรมการ
พจิารณาไปตัง้แต่มกราคม 2565 และยงัอยูใ่น
กระบวนการพจิารณา ส่วนในสทิธิป์ระกนัสงัคม
นัน้ ทาง รพ.เมตตาประชารักษ์ (วดัไร่ขงิ) และ
ทางกรมการแพทย์จะผลกัดนัให้มกีารพจิารณา 
เพือ่เป็นสทิธปิระโยชน์ของผูป่้วยต่อไป

 พญ.อรวณีฏัฐ์ นมิิตรวงศ์กลุ หวัหน้าศนูย์
ตาปลอม กล่าวว่า ผูเ้ข้าร่วมประชมุครัง้นี ้ เป็น
บุคลากรทางแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ จ�านวน 
250 คน จากสถานพยาบาลทั่วประเทศ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โดยวิทยากร คณาจารย์ทางการแพทย์ 

ทางการพยาบาล เภสชักร และทมีสหวชิาชพี 
ทีม่ปีระสบการณ์ตรงระดบัประเทศ เพ่ือการน�า
องค์ความรู้พัฒนาในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มี
ความมั่นใจในการอยู่สังคมต่อไป โดยปัจจุบัน 
ศูนย์ตาปลอมได้พัฒนาการให้บริการที่นอก
เหนือจากตาปลอมเฉพาะบุคคล เป็นการให้
บริการใบหน้า เปลือกตาทดแทน และจะ
ด�าเนนิโครงการนิว้เทยีมเพ่ือความมัน่ใจ ขยาย
ศกัยภาพของศูนย์ตาปลอม เนือ่งในโอกาสครบ 
รอบ 33 ปี โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ ์
(วดัไร่ขงิ) เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการให้บริการ  
และช่วยเหลอืผูป่้วยทีส่ญูเสยีอวยัวะ (นิว้) ให้
กลบัมามคีวามม่ันใจมากขึน้

รกัษาชวีติคนไข้ไว้ ซึง่คนไข้กลุม่นีจ้ะมรีปูลกัษณ์
ทีผ่ดิแผก แปลกแยกจากคนปกตทิัว่ไป 

นพ.อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลเมตตาประชารกัษ์ (วัดไร่ขงิ) กล่าว 
ถงึการจดัประชมุวชิาการครัง้นีว่้า ศนูย์ตาปลอม 
โรงพยาบาลเมตตาประชารกัษ์ (วดัไร่ขิง) ได้จดั
โครงการ “เพิ่มศักยภาพการให้บริการผู้ป่วย
ที่สูญเสียดวงตาและเปลือกตาปีงบประมาณ 
2566” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเพิ่มพูน 
องค์ความรูแ้ละศักยภาพในเรือ่งแนวทางปฏบิตัทิี ่
ถกูต้องในการดแูลรกัษาผูป่้วยทีส่ญูเสยีดวงตา  
รวมถึง อวัยวะรอบดวงตาและเปลือกตา  
ให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  2) บคุลากรทางการ 

อนทุนิ ชาญวรีกูล

ศ.พญ.สวุรรณา เรอืงกาญจนเศรษฐ์ 

ส�าหรับโครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดเก็บ
ตัวอย่างสารพันธุกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาสถานะ
ทางทะเบียนราษฎร เป็นผลสืบเนื่องจากบันทึก 
ความร่วมมอื (เอม็โอย)ู เมือ่ปี 2564 ของ 9 หน่วยงาน  
อาทิ กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวง
สาธารณสขุ (สธ.) กระทรวงการพัฒนาสงัคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มูลนิธิพัฒนาที่อยู่
อาศยั สถาบนันติวิิทยาศาสตร์ และ สปสช. เพือ่ 
บรูณาการความร่วมมอืดแูลประชาชนกลุม่เปราะบาง 
ทีย่งัเข้าไม่ถึงบรกิารในระบบบตัรทอง

นายธรรมรัฏฐ์ งามแสง นายอ�าเภอนาดี 
จ.ปราจนีบรุ ีเปิดเผยว่า พืน้ที ่อ.นาด ีมผีูท้ีม่ปัีญหา
สทิธสิถานะทีถ่กูตรวจสอบ โดยรายทีม่ปัีญหาและ
ได้รับการแก้ไขปัจจุบันคือ กรณีของ น.ส.หนึ่ง 
ล�าพอง  ที่มีสมาชิกผู ้มีป ัญหาสิทธิสถานะ 
ในครอบครวัจ�านวนมากถงึ 8 ราย ซึง่ท�าให้เกดิปัญหา 
ในการเข้าถงึการดแูลรกัษาจากระบบสขุภาพ ไม่ว่า 
จะเป็นเรื่องของค่ารักษาพยาบาล หรือเรื่องของ
สทิธทิีค่วรได้รบัจากรฐับาล ทัง้นี ้ ในอดตี มกีาร 
พสิจูน์สทิธสิถานะ โดยใช้วธิกีารดเูอกสารหลกัฐานต่างๆ   

ทีส่่วนกลาง ที ่รพ.รามาธิบด ีจงึท�าให้มปีระชาชน
ไม่สามารถเดนิทางเพือ่รับการตรวจ DNA ได้ แต่
ปัจจุบนัได้มกีารตรวจ DNA ที ่รพ.เจ้าพระยาอภยั
ภูเบศร ท�าให้ประชาชนเกิดความสะดวกสบาย
มากข้ึน อีกทัง้ สามารถลดเวลาในการด�าเนนิการ 
จากอดตีทีเ่คยด�าเนนิการยาวนานประมาณ 1 ปี  
ให้เหลอืระยะเวลาเพยีง 5-6 เดอืน” นายธรรมรฎัฐ์ 
กล่าว

พญ.โศรยา ธรรมรกัษ์ กล่าวว่า รพ.เจ้าพระยา
อภัยภูเบศร เริ่มต้นเข้าร่วมโครงการจากการที่
มีเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์เข้ามาปรึกษาถึง
ปัญหาผูป่้วยทีม่ปัีญหาสิทธสิถานะต้องเข้ารบัการ
รกัษา และมค่ีาใช้จ่ายในการดแูลรกัษาสงู อกีทัง้
ไม่สามารถเข้าร่วมสทิธบิตัรทองได้ เนือ่งจากขาด
หลักฐานแสดงตัวตน ในการตรวจยืนยันตัวตน
ด้วย DNA ครั้งแรกเม่ือปี 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่มี
การระบาดของโควดิ-19 ขณะนัน้ต้องพาผูป่้วยที่
มปัีญหาสทิธสิถานะเดนิทางไปยงักรงุเทพฯ เพือ่
เข้ารับการยืนยันตัวตน และพบว่ามีค่าใช้จ่าย
และความยุง่ยากในการด�าเนนิการสงู จงึได้มีการ
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48 ปี ความสมัพนัธ์ไทย-จนี

นทางประวัติศาสตร์โบราณ ราชอาณาจักร
จีนและไทย มีความสัมพันธ์กันมายาวนาน

นับพันปี แต่ในประวัติศาสตร์ยุคใหม่หลังจีน
เปลี่ยนแปลงการปกครองเป ็นสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี ความสัมพนัธ์ทางการทตูได้รบัการ 
สถาปนาขึน้ใหม่ในปี พ.ศ. 2518 สมยัที ่ม.ร.ว.คกึฤทธ์ิ  
ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี นับถึงปัจจุบัน 
เป็นเวลา 48 ปี

ในโอกาสครบรอบ 48 ปี การสถาปนา 
ความสัมพนัธ์ทางการทตูไทย-จนี ผูเ้ขียนได้มีโอกาส 
สนทนากบั ดร.ธารากร วฒุสิถริกลู นายกสมาคม
การค้าการลงทุนเส้นทางสายไหมไทย-จีน และ
รองผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน  
ดร.ธารากร กล่าวว่า ไทย-จนี มคีวามสัมพนัธ์กัน
ยาวนานจากอดตีถงึปัจจบุนั บนพืน้ฐานของการ
เคารพซึง่กนัและกนั  ความไว้วางใจต่อกนั มกีาร 
พัฒนาขึ้นจนได้รับการยกระดับเป็นหุ ้นส่วน 
เชงิยุทธศาสตร์รอบด้าน   

ความสมัพนัธ์ไทย-จนี อาจกล่าวได้ว่า มคีวาม
พเิศษท่ีแตกต่างกบันานาประเทศตรงที ่ สมเดจ็
พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตัน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี ทรงได้รับการ
เทิดทนูและยกย่องจากชาวจนีให้เป็น “มติรทีด่ี 
ที่สุดในโลก” ทรงได้รับการยกย่องและได้รับ
พระสมญัญาว่า เป็น “ทตูสนัถวไมตรไีทย-จนี” 
จากการทีท่รงเจรญิสมัพนัธไมตร ี ด้วยการเสด็จ
พระราชด�าเนินเยือนประเทศจีนครบทุกมณฑล
ของจีน ซึง่มแีผ่นดนิทีก่ว้างใหญ่ไพศาลมาก

ประธานาธบิด ีส ีจิน้ผิง ได้ทลูเกล้าฯ ถวาย
เครือ่งอิสรยิาภรณ์ “รฐัมิตราภรณ์” แด่สมเดจ็ 

แห่กลับมาใหม่ สร้างรายได้สร้างอาชีพคึกคัก  
แต่ก็จ�าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ใหม่ เช่น ภาคการ
ท่องเทีย่วนัน้ รายได้ไปตกอยูก่บัทวัร์จนีมากกว่า
ทวัร์ไทย หรอืผลไม้ส่งออกกม็ ี“ล้งจนี” ทีเ่ข้ามา
มีบทบาทต่อรองราคาผลผลิตกับชาวสวนชาวไร่ 
โดยตรง รฐับาลไทยต้องเข้ามาตรวจสอบความถกูต้อง  
ต้องไม่ใช่ปล่อยเสรจีนเกินไป

นอกจากการขาดดุลบนดิน ไทยยังขาดดุล 
ใต ้ดินกับธุ รกิจ จีนสี เทาที่ เข ้ ามาตั้ งแก ๊ ง 
คอลเซน็เตอร์ การพนนัออนไลน์  ผบับาร์ผดิกฎหมาย  
แปลงสญัชาตไิทยท�าการค้า ซึง่รฐับาลจนีให้ความ
ส�าคญัในการป้องกบัและกวาดล้าง  เพราะมคี�าสัง่ 
ชัดเจนว่า ชาวจีนที่ไปลงทุนต่างประเทศต้อง
ปฏบิตัติามกฎหมายและขนบธรรมเนยีมประเพณ ี
ของแต่ละประเทศอย่างเคร่งครดั ต้องมนีโยบาย 
ตอบแทนสังคมและสาธารณประโยชน์ ช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนถ้องถิ่นอย่างชัดเจน
และจริงจัง บริษัทใหญ่ๆ ของจีนที่มาลงทุนใน
นคิมอตุสาหกรรมหรอืออีซีนีัน้ ไม่เคยเอาเปรยีบ
ไทยเลย

China Plus One คอืกลยทุธ์ไม่เอาไข่ใส่ไว้
ในตระกร้าเดยีวกนั จนีมนีโยบายกระจายความ
เสี่ยงทางเศรษฐกิจจากการมีข้อพิพาทด้านการ
ค้ากบัสหรฐัอเมรกิา ช่วงทศวรรษทีผ่่านมา จนีมี
การเตบิโตทางเศรษฐกจิแบบก้าวกระโดด มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตจากโรงงานโลก 
ทีผ่ลติสนิค้าโหลราคาถกู เป็นผลติเครือ่งใช้ไฟฟ้า 
นาฬิกา แล้วยกระดับสู่สินค้าที่อาศัยนวัตกรรม
เทคโนโลย ีเช่น โทรศพัท์มอืถอื เครือ่งจกัร รถยนต์ 
ไฟฟ้า ปัญญาประดษิฐ์ โดรน เครือ่งบิน เรือด�าน�า้  

ฯลฯ จีนพยายามกระจายฐานการผลิตสู  ่
นอกประเทศเพือ่แก้ปัญหาการกดีกันทางการค้า  

ขณะเดียวกนั ค่าจ้างแรงงานในจนีมแีนวโน้ม
สูงขึ้นเรื่อยๆ มีผลให้ต้นทุนการผลิตในจีนสูงขึ้น 
นโยบายของรฐัทีเ่คยจ�ากัดให้มลีกูคนเดยีวส่งผล
ให้เกดิการเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากร กลาย 
เป็นสงัคมผูส้งูวยั การเกดิน้อยลง คนรุน่ใหม่ทีจ่ะเป็น 
วยัแรงงานน้อยลง  

ช่วงทีเ่กิดโควดิ-19 แล้วรฐับาลสัง่ลอ็กดาวน์
ปิดประเทศยาวนานส่งผลต่อระบบเศรษฐกจิ การ
พยายามฟื้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายกระตุ้นการ
บรโิภคภายในประเทศ 

ตวัอย่างทีเ่หน็ชดัของการกระจายการลงทนุ
สู ่ภายนอกประเทศแล้วไทยได้ประโยชน์คือ 
ค่ายรถยนต์ EV ทีเ่ข้ามาลงทนุในไทยแล้ว 7 ราย เดิม 
ไทยคอืแหล่งผลติรถยนต์สนัดาปของอาเซยีน ตอนนี้ 
ก�าลงัยกระดบัสู่รถยนต์ไฟฟ้า       

จนีจะมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกจิไทยมากขึน้  
เพราะจากข้อมูลการขอรับการส่งเสริมการ 
ลงทนุจากบโีอไอ ปีทีแ่ล้ว 2565 จนีมาอันดบั 1 
มลูค่าการลงทนุ 7.7 หม่ืนล้านบาท 158 โครงการ 
อันดับ 2 ญี่ปุ่น มูลค่า 5 หมื่นล้านบาท 293 
โครงการ อนัดับ 3 สหรฐัอเมรกิา 5 หมืน่ล้าน 
33 โครงการ อนัดบั 4 ไต้หวนั มลูค่า 4.5 หมืน่
ล้าน 68 โครงการ อนัดบั 5 สงิคโปร์ มลูค่า 4.4 
หมืน่ล้านบาท 178 โครงการ อนัดับ 6 ฮ่องกง 
มลูค่า 3.9 หมืน่ล้านบาท 60 โครงการ อนัดบั 7  
เกาหลใีต้ มลูค่า 3.7 หมืน่ล้าน 33 โครงการ อนัดับ 8  
สวิสเซอร์แลนด์ มูลค่ากว่า 9 พันล้านบาท 17 
โครงการ อนัดบั 9 มาเลเซยี  มลูค่า 5.8 พนัล้าน
บาท จ�านวน 30 โครงการ อนัดบั 10 เนเธอร์แลนด์ 
มลูค่า 5.2 พนัล้านบาท 55 โครงการ

สงัเกตว่า จนี-ไต้หวนั-ฮ่องกง รวมเงนิลงทนุ
มากกว่า 1 แสนล้านบาท จ�านวนรวมมากกว่า  
250 โครงการ จีนให้น�้าหนักการลงทุนในไทย
เพราะไทยคือฮับของอาเซียน จีนจะไม่ทิ้งไทย 
และไทยกจ็ะไม่ท้ิงจนี  

“นอกจากการขาดดุลบนดิน ไทยยังขาดดุลใต้ดินกับธุรกิจจีนสีเทา
ที่เข้ามาตั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ การพนันออนไลน์  ผับบาร์ผิดกฎหมาย 
แปลงสญัชาตไิทยท�าการค้า ซึง่รฐับาลจนีให้ความส�าคญัในการป้องกบั
และกวาดล้าง  เพราะมีค�าสั่งชัดเจนว่า ชาวจีนที่ไปลงทุนต่างประเทศ
ต้องปฏบิตัติามกฎหมายและขนบธรรมเนยีมประเพณขีองแต่ละประเทศ
อย่างเคร่งครัด”

พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ด้วยทรงมีคุณูปการต่อ 
การเสรมิสร้างมติรภาพระหว่างจนีกบัประเทศไทย 
เนือ่งในโอกาสเฉลมิฉลองการสถาปนาสาธารณรฐั
ประชาชนจนี ครบรอบ 70 ปี ในปี 2562

ล่าสดุ เมือ่ต้นเดอืนมถินุายน 2566 ทีผ่่านมา 
ทรงเสด็จร่วมพิธีฉลองการเสด็จพระราชด�าเนิน
เยอืนสาธารณรฐัประชาชนจีน ครัง้ที ่50 ณ เรอืน
รับรองรัฐบาลเตี้ยวหยูไถ กรุงปักกิ่ง ซ่ึงสมาคม 
มิตรภาพวิ เทศสัมพันธ ์แห ่งประชาชนจีน 
เป็นเจ้าภาพจัดขึน้

ก่อนเกดิโควดิ-19 นกัท่องเทีย่วจีนคกึคกัมาก
ในบ้านเราประมาณ 11.3 ล้านคน พอเกิดโควดิ 
จนีปิดประเทศ 3 ปี คนจนีไม่ได้ออกมาเทีย่ว ไทยเรา
คดิถงึจนีมาก เมือ่จนีเปิดประเทศนกัท่องเทีย่วจนี
เริม่กลบัมาท�าให้บรรยากาศการท่องเทีย่วบ้านเรา 
คกึคกัขึน้มาก การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยคาดการณ์ 
ว่าตลอดปี 2566 จะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามา 
เทีย่วไทยรวมแล้วไม่น้อยกว่า 6 ล้านคน

ในทางเศรษฐกิจน้ัน เราจะทิ้งจีนไม่ได้เลย 
เพราะมีความผกูพนักับเศรษฐกิจไทยทัง้ด้านการ
ท่องเทีย่ว การค้าส่งออก การลงทนุ อย่างไรกต็าม 
มข้ีอสงัเกตว่า การค้าไทย-จนี ทีข่ยายตวัสงูมากนัน้  
ประเทศไทยเป็นฝ่ายขาดดลุการค้า  ยิง่ค้ามากก็ยิง่ 
ขาดดุลมาก เมื่อเทียบกับส�าหรับอเมริกาที่ไทย 
เป็นฝ่ายได้เปรียบดลุการค้า

เหตผุลกเ็พราะไทยเป็นฝ่ายน�าเข้าสนิค้าจากจนี  
มากกว ่าส ่งสินค ้าไปขายจีน เพราะจีนคือ 
โรงงานของโลก หากเป็นสนิค้าประเภทเดยีวกัน 
ไทยไม่มขีีดความสามารถท�าการผลติและขายแข่งได้  
วันนี้ประเทศไทยจ�าเป็นต้องคิดใหม่ท�าใหม่ 
ในฐานะ “ฮบัของอาเซยีน และเอเชยีแปซิฟิก” 
ต้องวางตัวเป็นศูนย์กลางการลงทุน การผลิต  
การขนส่งโลจสิติกส์

การค้าไทย-จนีทีผ่่านมา รฐับาลไทยพดูแต่มมุบวก  
ทุเรียนไทยส่งไปเท่าไรไม่พอขาย ผลไม้สดและ
อบแห้งตีตลาดจีนได้มากมาย นักท่องเที่ยวจีน 

 อย่ากระพริบตา “วงการสีกากี” 
จบัตา 4 ตวัเตง็ทีจ่ะมา “ชงิด�า” เป็น “พทิกัษ์ 1” 
แทน “บิก๊เด่น” พล.ต.อ.ด�ารงศกัดิ ์กติตปิระภสัร์ 
ทีจ่ะอ�าลาเก้าอ้ี ผบ.ตร. หลงัเกษยีณราชการ ปลาย 
เดือนกันยายนนี้   4 นายต�ารวจชิงด�า  
ไล่ตามอาวโุส พล.ต.อ.รอย องิคไพโรจน์ เกษยีณ
ปี 2567 พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล เกษียณปี 
2574 พล.ต.อ.กติติร์ฐั พนัธุเ์พ็ชร์ เกษยีณปี 2569 
พล.ต.อ.ต่อศกัดิ ์สุขวมิล เกษยีณปี 2567 แต่ละคน 
มดี�ากร ี ทัง้ผลงาน พละก�าลงั ไม่ธรรมดา ขณะที่  
FC ของแต่ละคน ต่างลุ้นเชียร์ให้ก�าลัง ขณะท่ี 
เจ้าตัวช่วงนี้หันหน้าเข้าวัดพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพร
ไม่เว้นค�า่ดกึ “มอืปราบจัน่เจา” ขอเป็นก�าลงัใจให้
ทกุท่านประสบแต่ความโชคดี   กวาดล้าง 
“บิก๊ต่อ” พล.ต.อ.ต่อศกัดิ ์ สขุวมิล รอง ผบ.ตร.  
สัง่ทกุหน่วยเพิม่ความเข้มวางมาตรการป้องกนัปราบปราม  
เน้นกลุ ่มเป้าหมายผู ้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง  
ค้าอาวุธปืนโดยผิดกฎหมาย ขณะที่ “บิ๊กราญ”  
พล.ต.ท.ส�าราญ นวลมา ผูช่้วย ผบ.ตร. แถลงโชว์ 
ปิดล้อมกว่าพนัจดุทัว่ประเทศ รวบผูต้้องหาร่วมพนัราย  
ยดึปืนพนักระบอก กระสนุกว่า 4 หม่ืนนดั วสิามญั 
1 ศพ  ลยุต่อ “บิก๊โจ๊ก” พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ 
หักพาล รอง ผบ.ตร. น�าทีม พล.ต.ท.พนัญชัย  
ชืน่ใจธรรม ผูท้รงคณุวฒุพิิเศษส�านกังานต�ารวจแห่ง
ชาต ิพล.ต.ต.มนตร ีเทศขนั ผบก.ป. น�าก�าลงัทลาย
เครอืข่ายเวบ็พนนั FUN88 รวบผูต้้องหา 14 ราย ยดึ 
ของกลางกว่า 15 ล้าน พบยอดเงนิหมุนเวยีน 250 ล้าน  
ตรวจสอบเชิงลึก พบ “แอม ไซยาไนด์” น�า 
เงนิเหยือ่ไปเล่นถงึ 93 ล้านบาท  เปิดขาย
โจ๋งครึม่ พล.ต.ต.อธปิ พงษ์ศวิาภยั ผบก.ปอท. น�า
ทมี พ.ต.อ.วชัรพนัธ์ ศริพิากย์ ผกก.1 บก.ปอท.  
พ.ต.อ.เนต ิวงษ์กหุลาบ ผกก.2 บก.ปอท. พ.ต.อ.พเิชษฐ์  
ค�าภีรานนท์ ผกก.3 บก.ปอท. พ.ต.อ.วีระพงษ์  
หอมหวล ผกก.1 บก.ปอศ. และ พ.ต.อ.ธีรภาส 
ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ. เปิดปฏิบัติการทลาย
ขบวนการลกัลอบค้าปืนเถ่ือนกลุม่ลบั “บรษิทัโคตร 
เสีย่ง” ยดึปืนพร้อมกระสนุกว่า 3 หมืน่นดั พบมี

เงนิหมนุเวยีนกว่า 10 ล้านบาท  โจรใจบาป 
พล.ต.ต.ธรีเดช ธรรมสธีุร์ ผบก.สส.บช.น. หัวหน้า
ชดุ PCT 5  น�าทมี พ.ต.อ.จกัราวธุ คล้ายนิล ผกก.
วเิคราะห์ข่าวและเครือ่งมอืพเิศษ  พร้อมชดุสบืสวน
นครบาล  ตามแกะรอย ตะครบุหนุม่เปิดเพจหลอก
ขายเครือ่งสงัฆภณัฑ์ มเีหยือ่หลงเชือ่ทัง้พระ-ชาวบ้าน  

เสียหายกว่า 10 ล ้าน  ภัยโซเชียล 
พ.ต.อ.กฤษณะ พฒันเจรญิ โฆษก บช.สอท. ออกมา 
เตอืนภยั ระบาดหนกักลุม่มจิฉาชพี ระวงั! นางนกต่อ
ใช้ภาพหญงิสาวหน้าตาดลีวงเหยือ่ผ่านเฟซบุก๊หลอก 
โอนเงนิ พบมีผูเ้สียหายจ�านวนมาก  ผดุอย่างกะ 
ดอกเหด็  พล.ต.ต.อนนัต์ นานาสมบัต ิผบก.ปคบ. 

มอบประสบการณ์การช้อปป้ิง
ผ่านร้านค้าออนไลน์ด้วย Tiktok shop

วสัดคีรบัช่วงเวลาแห่งการจบัจ่ายใช้สอย
ได้กลายเป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานและ

น่าตื่นตาตื่นใจส�าหรับทุกคน ด้วยการค้นหา 
การค้นพบสิง่ใหม่ การพจิารณาในการซือ้ การ 
รวีวิหลงัการซือ้ และการมีส่วนร่วมอย่างไม่สิน้สดุ  
และการใช้เวลาเพื่อดูข้อมูลสินค้า รวมถึง 
การพิจารณารีวิวจากผู้ใช้จริง จึงไม่ใช่เรื่องที่
น่าเบ่ืออกีต่อไป

TikTok Shop เป็นแหล่งก�าเนดิของวฒันธรรม 
การช้อปป้ิงรปูแบบใหม่ พืน้ทีท่ีค่อนเทนต์เพยีง
ชิ้นเดียวสามารถแพร่กระจายเป็นไวรัลได้อย่าง
รวดเรว็ และยงัสามารถกระตุน้ความต้องการของ
สนิค้าได้ไกลถึงระดบัโลก ด้วยคอนเทนต์ทีผ่สาน
ความบนัเทงิและเตม็เป่ียมไปด้วยแรงบันดาลใจ 
จากการสร้างสรรค์ของเหล่าครีเอเตอร์บน

1. รปูภาพโปรไฟล์ท่ีโดดเด่น โดยเลอืกรปูภาพ
โปรไฟล์ท่ีมคีณุภาพสงูและมคีวามโดดเด่น รปูภาพ
ทีด่งึดดูความสนใจของผูเ้ข้าชมจะช่วยให้โปรไฟล์ของ
คณุเป็นทีจ่ดจ�าและน่าสนใจมากขึน้

2. ค�าอธบิายเกีย่วกบัร้านค้าของคณุ โดยเพิม่
ค�าอธิบายที่ชัดเจนและน่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจหรือ
ผลติภณัฑ์ของคณุในหน้าโปรไฟล์ อธบิายถงึคณุค่า
ทีค่ณุสร้างขึน้ส�าหรบัลกูค้าและว่าท�าไมคณุถงึเป็น
ทีเ่ลอืกของเขา

3. เนือ้หาของร้านค้าทีน่่าสนใจ โดยการสร้าง
เนือ้หาทีน่่าสนใจและสร้างความตืน่เต้นให้กบัผูช้ม ใช้
ทางเลือกต่างๆ เช่น วดิโีอสร้างความต่ืนเต้น เทคนิค
การใช้สญัญาณเสยีง หรอืเนือ้หาทีมี่ความเป็นรองรบั
และประสบการณ์ท่ีมค่ีาส�าหรบัลกูค้าของคณุ

4. การเน้นความเป็นกลางของร้านค้า โดยให้
แนวทางส�าหรับโปรไฟล์ให้สอดคล้องกับร้านค้า
ของคุณ ใช้สีเดียวกันหรือเทมเพลตที่เหมาะสมใน
โปรไฟล์เพื่อสร้างความสมดุลและความประทับใจ 
ทีด่ใีนใจของผูช้ม

ส

5. ตดิตามและตอบกลบัผูติ้ดตามร้านค้าของ
เรา โดยสร้างความสมัพนัธ์กบัผูต้ดิตามของคณุ 
ตอบกลบัความคดิเหน็และข้อสงสยัทีถ่ามเกีย่วกบั
สนิค้าหรอืบรกิารของคณุ ด้วยการตอบกลบัอย่าง 
รวดเร็วและสร้างสัมพันธ์ที่ดี คุณจะสร้างความ 
ไว้วางใจและความสนใจจากลกูค้าใน TikTok Shop 
    เมือ่ปรบัแต่งโปรไฟล์ TikTok Shop ให้ดึงดดู
ความสนใจของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จะสร้างโอกาสในการเติบโตและความส�าเร็จ 
ในร้านค้าของคณุผ่านแพลตฟอร์ม TikTok Shop 
อย่างมัง่คงตราบเท่าทีคุ่ณตรึกตรองการปรบัแต่ง
โปรไฟล์ TikTok Shop ของคณุให้เหมาะสมและ
น่าสนใจส�าหรบัลกูค้าของคุณในแต่ละช่วงเวลา

และอย่าลืมทดสอบและปรับปรุงโปรไฟล์
ของคณุอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้เข้ากบัแนวโน้มและ
ความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา ด้วย
การปรบัแต่งโปรไฟล์ให้โดดเด่นและน่าสนใจ คณุ
จะสร้างประสบการณ์ทีน่่าจดจ�าและสร้างความ
ประทับใจที่ดีในใจของลูกค้า อ้างอิงข้อมูลดีๆ 
จาก Fasttacks

แพลตฟอร์ม ท�าให้พืน้ทีบ่นแพลตฟอร์มกลายเป็น
พืน้ทีท่ี่ผูใ้ช้สามารถค้นพบสิง่ใหม่ แคมเปญส่งเสรมิ
การขาย และคอนเทนต์เกีย่วกับสนิค้าท่ีต้องการซ้ือ 
รวมถงึการเข้าถงึสนิค้าทีห่ลากหลายได้อย่างรวดเรว็ 
นอกเหนอืจากการมอบประสบการณ์การช้อปป้ิงที่
ครบวงจรแล้ว TikTok Shop ยงัเป็นแพลตฟอร์ม
ที่ได้ปรับเปลี่ยนเส้นทางและรูปแบบการช้อปปิ้ง
ออนไลน์ของทกุคน

เทคนิคการสร้างร้านค้าออนไลน์ผ่านช่องทาง 
Tiktok shop ให้น่าสนใจและดงึดดูลกูค่าเริม่ต้นดงันี้

ททท.จดั Soft Power ไทย รกุตลาดญีปุ่่น 
สร้างความเช่ือม่ันและกระตุน้การท่องเท่ียวไทย

ควง พ.ต.อ.สุพจน์ พุ่มแหยม ผกก.4 บก.ปคบ. 
น�าก�าลังตรวจค้น คลินิกเสริมความงามเถื่อนย่าน 
ทองหล่อ รบัเฉพาะลกูค้าชาวต่างชาต ิพบเป็นเครอืข่าย 
นายทุนจีน จ้างแพทย์จากเมียนมา ตรวจสอบ 
ตะลงึ! มถีงึ 15 สาขาท่ัวโลก

พล.ต.อ.ด�ารงศกัดิ ์กิตตปิระภสัร์ พล.ต.อ.สรุเชษฐ์ หกัพาล พล.ต.อ.ต่อศกัดิ ์สขุวิมล พล.ต.อ.รอย องิคไพโรจน์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  
จดังาน “Amazing Thailand Fest 2023 in 
Osaka” ระหว่างวนัที ่ 21-23 กรกฎาคม 2566 
ณ ศนูย์การค้า Abeno Q’s Mall นครโอซากา 
ประเทศญีปุ่น่ เพ่ือเดนิหน้าสร้างความเชือ่มัน่และ
กระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ปลุก
พลงัการท่องเทีย่วด้วย Soft Power ไทย ส่งมอบ
ประสบการณ์การท่องเทีย่วผ่านสนิค้าและบรกิาร
ของประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ง 

นายยทุธศกัดิ ์ สภุสร ผูว่้าการ ททท. กล่าวว่า 
การจดังาน “Amazing Thailand Fest 2023 in 
Osaka” ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น เป็นการ
ขานรับนโยบายของรฐับาลในการสร้างความเชือ่มัน่ 
และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของประเทศไทย  
ในปีท่องเทีย่วไทย 2566 (Visit Thailand Year 2023 
: Amazing Thailand, Amazing New Chapters) 
โดย ททท. ยงัคงมุง่เดนิหน้าส่งมอบประสบการณ์การ
ท่องเทีย่วทีม่คีวามหมาย (Meaningful Travel) อย่าง
ต่อเน่ือง ผ่าน Soft Power ไทย ให้ผูท้ีเ่ข้ามาร่วมงาน
ได้สมัผสัประสบการณ์จรงิอย่างใกล้ชดิกบับรรยากาศ 
และกิจกรรมทีส่นกุสนาน สะท้อนเอกลกัษณ์ความ 
เป็นไทยทีจ่ะสร้างความประทบัใจให้แก่ผูม้าเยอืน ทัง้
กจิกรรมการแสดงและการสาธติศลิปวฒันธรรมไทย 
การออกร้านจ�าหน่ายอาหารไทย รวมถงึสนิค้าและ 
บริการต่างๆ ของไทยที่สอดคล้องกับความนิยม 

ในตลาดญี่ปุ่น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้น 
ความต้องการเดนิทางของชาวญีปุ่น่ให้เกดิการตดัสนิใจ 
เดนิทางมายงัประเทศไทยในระยะเวลาอนัใกล้ รวมถงึยงั 
เป็นการสือ่สารสร้างภาพลกัษณ์เชงิบวกและความเชือ่ม่ัน 
แก่กลุม่พนัธมติร สือ่มวลชน และนกัท่องเทีย่ว ถงึ 
ความพร้อมของประเทศไทยในการต้อนรบันกัท่องเทีย่ว 
ต่างชาต”ิ

งาน “Amazing Thailand Fest 2023  in 
Osaka” มพีธีิเปิดงานวันที ่21 กรกฎาคม 2566 โดย
ได้รบัเกยีรติจาก นายเขมพล อุย้ตยะกลุ เลขานุการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
นายอคัรพงศ์ เฉลมินนท์ กงสลุใหญ่ ณ นครโอซากา และ 
นายยทุธศกัดิ ์สภุสร ผูว่้าการ ททท. ร่วมเปิดงาน โดย 
ภายในงานได้น�าเสนอสนิค้าและบรกิารทางการท่องเทีย่ว 
ของไทยด้วยกิจกรรมที่สร ้างความสนุกสนาน 
ในบรรยากาศงานวดัและเทศกาลทีส่อดคล้องกบัฤดกูาล 
ต่างๆ ของประเทศไทย ได้แก่ ฤดูร้อน-เทศกาล
สงกรานต์ ฤดฝูน-ประเพณทีีเ่กีย่วกบั “ข้าว” และ
ฤดหูนาว-เทศกาลลอยกระทง และสร้างความต่ืนตา
ตืน่ใจให้นกัท่องเทีย่วผ่าน Soft Power ของไทยใน 
รปูแบบต่าง ๆ  อาท ิFood - น�าเสนออัตลกัษณ์ทีโ่ดดเด่น 
ด้านอาหารไทยและอาหารไทยฟิวชันหลากหลาย
ประเภท โดยไฮไลต์ส�าคญัคอืกจิกรรมสาธติการท�าโรต ี
สายไหมจากร้าน “โรตีสายไหมแม่ป้อม-ร้านแม่”  
ต้นต�ารบัจากจงัหวัดพระนครศรอียธุยา ทีไ่ด้รบัรางวลั

บบิ กร์ูมองด์ จากมชิลนิ ไกด์ ประจ�าปี 2022-2023 Film 
   รวมทั้ง น�าเสนอละครซีรีส์ไทยเช่ือมโยงเทรนด์
ท่องเที่ยวตามรอย กิจกรรมมินิคอนเสิร์ตและการ
สัมภาษณ์พูดคุยกับนักแสดง Boys Love ฟอส- 
จริชัพงศ์ ศรแีสง และ บุค๊-กษดิิเ์ดช ปลกูผล ท่ีได้รบั
ความนยิมในกลุม่ผูช้มชาวญีปุ่น่ Fight-น�าเสนอแม่ 
ไม้มวยไทยสดุยอดศลิปะการต่อสูท้ีม่อีตัลกัษณ์เฉพาะตวั  
Fashion-ชวนผู้เข้าร่วมงานแต่งชุดไทยถ่ายภาพ  
พร้อมรบัชมนทิรรศการเกีย่วกบัชดุไทยในยคุสมยัต่างๆ  
Festival-น�าเสนอการแสดงทางวัฒนธรรมที่สื่อถึง
เทศกาลประเพณีในภูมิภาคต่างๆ อาทิ การแสดง 
ชดุเทศกาลสงกรานต์ไทยสีภ่าค การแสดงชดุร�าขวญัข้าว 
สี่ภาค การแสดงชุดลอยกระทงสี่ภาค กิจกรรม 
เชิญชวนผูเ้ข้าร่วมงานร�าวงสนกุสนานแบบไทย รวมถงึ 
กิจกรรม Workshop/DIY ประดิษฐ์กระทง และ
กจิกรรมสานปลาตะเพยีนจากใบลานและลงสี

นอกจากนี ้ยงัจดัให้มกีจิกรรมสอยดาวชิงรางวลั 
มีเคาน์เตอร์ให้บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว 

และบูธผู้ประกอบการพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว 
ได้แก่ HIS, Hankyu Travel International และ  
Trans Orbit บูธของสายการบิน ได้แก่ Thai  
Airways International, Thai Viet Jet,  และ Peach  
Aviation รวมทัง้สิน้ 14 บธู โดยการจดังานเป็นไป 
ตามแนวคิด Green Event ที่ให้ความส�าคัญต่อ 
สิง่แวดล้อม ด้วยการเลอืกใช้วสัดตุกแต่งทีเ่ป็นมติรกบั 
สิ่งแวดล้อม และสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ การ
เลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่สามารถย่อยสลายได้  
การวางระบบการคัดแยกและจัดการขยะภายใน 
งาน รวมถงึมกีารประเมนิผลการลดคาร์บอนฟตุพริน้ท์ 
ของการจัดงานสอดคล้องกับแนวทางของ BCG 
Economy Model

ททท.ยงัได้จดักจิกรรม “Amazing Thailand 
Fest Media Briefing” ในวันที่ 21 กรกฎาคม 
2566 ณ โรงแรม Osaka Marriott Miyako 
นครโอซากา โดยเชิญพันธมิตรผู ้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยวและสื่อมวลชนในพื้นที่ และผู ้ที่
เกี่ยวข้อง ร่วมอัปเดตสถานการณ์ท่องเที่ยวไทย 
รวมถึงสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของไทย 
โดย ททท. ได้เตรยีมต่อยอดด้วยการน�าสือ่มวลชน  
influencers bloggers จากประเทศญีปุ่น่เดนิทาง 
มาทดสอบสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 
ในกรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ 
เพชรบุรี และสมุทรสงคราม ในกิจกรรม “From 
Amazing Thailand Fest to Fam Trip” ช่วงเดอืน
สงิหาคมนีอ้กีด้วย

ฉบบัน้ีเปิดตวันายต�ารวจหนุม่ 
ท�างานครบเครือ่งทัง้บูแ๊ละบุน๋
ฉายา “มอืปราบเฟคนวิส์”

พ.ต.อ.ท�านรุฐั คงมัน่ รอง ผบก.สอท.1 
บช.สอท. หรอื “รองสงิห์”
เกดิวันที ่8 กันยายน 2513

พ.ต.อ.ท�านุรัฐ คงมั่น

สมชาย จรรยา...รายงาน

 วฒุกิารศกึษา 
-  วท.บ .(คอมพวิเตอร์) , นบ. และ ศศ.ม.(รฐัศาสตร์) 
- อบรมหลกัสตูร กอส.รุน่ที ่15 โรงเรยีนนายร้อย
 ต�ารวจ
- อบรมหลกัสตูร สารวตัร รุน่ที ่69 สถาบนัพฒันา
 ข้าราชการต�ารวจ
- อบรมหลกัสตูร ผูก้�ากบัการ รุน่ที ่86 
 สถาบันพฒันาข้าราชการต�ารวจ
- อบรมหลกัสตูร การบรหิารงานต�ารวจชัน้สงู 
 (บตส.) รุน่ที ่48 สถาบนัพฒันาข้าราชการต�ารวจ
- อบรมหลกัสตูรการต่อต้านการค้ามนษุย์ 
 (Anti-trafficking Course) 

 ผลงาน
- ร่วมทมีศนูย์ต่อต้านข่าวปลอมและความมัน่คง 
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (ศตปค.ตร.) จนได้รับ
ฉายานามว่า “มอืปราบเฟคนวิส์” สมาคมนกัข่าว
อาชญากรรมแห่งประเทศไทย 
- เป็นผูค้วบคมุการสบืสวนสอบสวนคด ีกรณผีูเ้สยีหาย 
ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงว่าเป็นพนักงาน
บรษัิทขนส่ง FedEx 
- เป็น หน.ชุดสืบสวนสอบสวนคดี คุณหมอยง  
ภูว่รวรรณ ถกูคนร้ายเข้าไปแก้ไข Wikipedia.org  
จนเกดิความเสยีหาย

 - อบรมหลกัสตูรการสบืสวนสอบสวนคดค้ีามนษุย์ 
 (Human Trafficking Suppression Course) 
 Under the support of the Asia Regional 
 Trafficking in Persons Project (ARTIP) 
 by Australia Government  
- อบรมหลกัสตูรการ Preventing Attacks 
 on Soft Targets Course: session 1 สถาบนั 
 LEA-Bangkok

 ประวัตริบัราชการ 
- เป็น รอง สว.งาน 3 กก.4 ศขส. 
- เป็น สว.งานข้อมลูอาชญากรรมและความมัน่คง 
 กก.ขว.บก.อก.บช.ก. 
- สว.ธรุการและก�าลงัพล บก.ทท. 
-  เป็น รอง ผกก.ฝอ.บก.ป.  
- นว.(สบ 3) ผูช่้วย ผบ.ตร. (พล.ต.ท.เฉลมิเกยีรติ 
 ศรวีรขาน ผูช่้วย ผบ.ตร.)
- เป็น ผกก.ฝอ.สก. 
- เป็น รอง ผบก.กต.8 จต. 
- เป็น รอง ผบก.ทท.1 บช.ทท. 
- ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่ง รอง ผบก.สอท.1 บช.สอท.
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DITP คลอด 24 ผลงานต้นแบบจากโครงการ 
STYLE Bangkok Collaboration Project  
ปี 2566 ด้วยการผลกัดนัให้เกดิการจบัมอืระหว่าง 
แบรนด์ในกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่น และ
อตุสาหกรรมอืน่ๆ สร้างสรรค์เป็นสนิค้าไลฟ์สไตล์
ใหม่ เพ่ิมมลูค่าสินค้า ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ 
BCG พร้อมต่อยอดสูง่านแสดงสนิค้าไลฟ์สไตล์
ระดบัโลก

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรม 
ส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า การจดัท�า 
โครงการพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตล์ใหม่ส�าหรับงาน 
แสดงสนิค้า STYLE Bangkok หรอื STYLE Bangkok  
Collaboration Project เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ 
“ตลาดน�าการผลติ” ภายใต้ยทุธศาสตร์เร่งรดัการ
ผลักดันการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ สร้าง
มลูค่าเพิม่ให้กบัสนิค้าผ่านแนวคดิ BCG Model 
เจาะกลุม่ลกูค้าใหม่ทีมี่ศกัยภาพและก�าลงัซ้ือ เพิม่
ขดีความสามารถในการแข่งขนัให้กบัประเทศไทย 
และยงัเป็นเวทใีนการสร้างเครอืข่ายและพนัธมติร
ทางธรุกจิ ตลอดจนเพือ่ยกระดบังานแสดงสนิค้า 
STYLE Bangkok ให้กลายเป็นศนูย์กลางการค้า 
สินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นแนวดีไซน์ที่ส�าคัญ
ของภูมิภาคเอเชีย ที่ผู้ซื้อต่างประเทศบรรจุไว้ใน
แผนการเดินทาง รวมถึงจะช่วยผลักดันให้มูลค่า
การส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นขยายตัว
เพิม่ขึน้ 

กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ โดยส�านกั
ส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ ได้จัดโครงการ 
STYLE Bangkok Collaboration Project 2023 
ครัง้นีเ้ป็นปีที ่3 มกีารจบัคูผู่ป้ระกอบการได้ 24 คู่ 
สร้างสรรค์ผลงานรวม 24 ผลงาน ภายใต้แนวคดิ 
“Reimagine Lifestyle” ซึ่งในปีนี้ มีการจับคู่
พัฒนาสินค้าในลักษณะการข้ามอุตสาหกรรมถึง  
4 คู ่อาท ิการจบัคูร่ะหว่าง แบรนด์ Mobella กลุม่
เฟอร์นเิจอร์  กับ CPAC กลุ่มวสัดกุ่อสร้าง เป็นต้น 
ถอืเป็นโครงการส�าคญัของ DITP ทีส่่งเสริมให้เกิด
การสร้างความร่วมมือสร้างสรรค์และออกแบบ
สนิค้าไลฟ์สไตล์ระหว่างผูป้ระกอบการด้วยกนั ได้

DITP ช ู24 ผลงานสนิค้าไลฟ์สไตล์
จากการ Collabs แบรนด์ ตอบโจทย์ BCG

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคนิคการผลิต และใช้
วัตถุดิบต่างๆ โดยมีคณะวิทยากรชั้นน�าร่วมให้
ความรู้และข้อแนะน�า ทั้งนี้ ภายหลังจากการ
พฒันาสนิค้าเสรจ็สิน้ ผูเ้ข้าร่วมโครงการจะน�าเสนอ
ผลงานต้นแบบท้ัง 24 ผลงาน พร้อมแผนการตลาด
ต่อหน้าคณะผูท้รงคณุวฒุิ 

“ส�าหรับปี 2566 นี ้กรมมแีผนต่อยอดผลงาน

ของผู้ประกอบการจากโครงการนี้ ผ่านกิจกรรม 
ส่งเสริมการค้าและการตลาดทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ อาท ิงาน STYLE Bangkok งาน Tokyo  
Gift Show และงาน STYLE de Phuket เพือ่เป็น
ช่องทางเจรจาการค้าและขยายโอกาสทางการค้า
ระหว่างประเทศ รวมถงึแนะน�าสนิค้าไทยให้เป็น
ทีรู่จั้กในเวทรีะดบัโลกต่อไป” นายภสูติ กล่าวเสรมิ 

IBank จบัมอื EXIM Bank 
สนับสนุนส่งออกสนิค้าฮาลาลไทย

ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย (IBank) 
ผลกึก�าลงัธนาคารเพือ่การส่งออกและน�าเข้า 
แห่งประเทศไทย (EXIM Bank) ผลักดัน 
ผูป้ระกอบการสินค้าฮาลาลไทย 100 ราย สู่การ 
ส่งออกที่เพิ่มมากขึ้น หวังส่วนแบ่งทางการ
ตลาด โดยเฉพาะประเทศตะวนัออกกลาง

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและ 
ผูจ้ดัการ ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย พร้อม

ประเทศไทย (EXIM Bank) ในฐานะธนาคาร
ของรัฐ เพือ่พฒันาผูป้ระกอบการทีม่คีวามสนใจ 
จะบกุตลาดต่างประเทศด้วยสนิค้าฮาลาล ส�าหรบั  
2 กลุม่ คอื กลุม่ได้รบัตรามาตรฐานอยูแ่ล้ว ที่
อยากจะพฒันาศกัยภาพในการส่งออก และกลุม่
ทีย่งัไม่ได้ขอตรามาตรฐาน รวมจ�านวน 100 ราย  
โดย IBank ท�าหน้าทีใ่นการให้ค�าแนะน�า สนบัสนนุ 
ด้านการเงนิ กระบวนการขออนญุาตตราฮาลาล
ต่างๆ ให้กบัผูป้ระกอบการทีผ่่านเงือ่นไข/ส่วน 
EXIM Bank จะมหีน้าทีช่่วยด้านการเรียนรูต้ลาด 
และการส่งออก ซึง่ผูส้นใจเข้าร่วม ต้องมคีวาม
สนใจ มแีผนธรุกิจ มคีวามพร้อมด้านสนิค้า การ 
ตลาด หรอืท�าธรุกจิไปแล้วระดบัหนึง่ ท้ังนี ้หากมี 
ผูส้นใจจ�านวนมาก และเกิดประสทิธผิล อาจจะมี 
โครงการอย่างต่อเนือ่ง

ทัง้น้ี คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า ฮาลาล มแีต่
อาหาร ซึง่จริงๆ แล้วเกีย่วข้องกบัทกุห่วงโซ่ ทัง้
ยา เคร่ืองส�าอาง เวชภณัฑ์ และโครงการนี ้วาง
หมดุหมายต่างประเทศไว้หลายแห่ง ท้ังประเทศ
ในตะวนัออกกลาง ทีม่ปีระชากรมสุลมิจ�านวน
มาก รวมถงึประเทศอินโดนเีซยี ซึง่เป็นประเทศ
ทีม่ตีวัเลขหลกัเป็นอนัดับ 1 ของการน�าเข้าสนิค้า
อาหาร โดยเฉพาะฮาลาล เน่ืองจากมปีระชากร
จ�านวนมาก ถือเป็นโอกาสของอาหารฮาลาล
ประเทศไทย โดยในระยะยาวคาดหวงัว่า โอกาส 
และสดัส่วนการส่งออก น่าจะขยบัขยายได้มากขึน้  
และมส่ีวนแบ่งทางการตลาดมากขึน้

ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี รองกรรมการ
ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้า 
แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การบุกตลาด 
ในตะวนัออกกลาง เป็นหนึง่ในยทุธศาสตร์การค้า 
ของประเทศ หลังจากรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับ
ซาอุดอีาระเบยี และในปีนี ้ตลาดส่งออกทีข่ยาย
ตวัได้อย่างต่อเนือ่ง คอื ตลาดตะวันออกกลาง 
จดุนีม้องว่า เป็นโอกาสของผูป้ระกอบการไทย 
ที่จะได้ไปเปิดตลาดใหม่ๆ ซึ่งบทบาทที่ EXIM  
Bank เข้ามาร่วมโครงการ กเ็พือ่ให้ผูป้ระกอบการ 
มีความมั่นใจ ลดความเสี่ยง ได้ศึกษาคู ่ค้า 
ในต่างประเทศ มีการวิเคราะห์ข้อมูล ประกัน
ความเสี่ยงการช�าระเงิน และอยากช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการไทย เข้าสู่มาตรฐานฮาลาล ลุย
ตลาดโลกมสุลมิได้มากขึน้

ด้วย ดร.เบญจรงค์ สวุรรณครี ี รองกรรมการ 
ผูจ้ดัการ ธนาคารเพือ่การส่งออกและน�าเข้าแห่ง
ประเทศไทย และ นายสมชาย กุลคีรีรัตนา 
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ตอยยีบนัฟูด้ส์ จ�ากัด 
ร่วมเสวนาในหวัข้อ “สร้างผูป้ระกอบการสนิค้า
ฮาลาล (Halal) สูก่ารส่งออก”เตรยีมบกุตลาด
ต่างประเทศด้วยสินค้าฮาลาล ในงานแสดง
สินค้า และการประชุมสัมมนานานาชาติด้าน
ฮาลาล 2566 (World HAPEX 2023) จดัขึน้ที่
ศนูย์ประชมุนานาชาต ิ ฉลองสริริาชสมบตัคิรบ 
60 ปี มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา โดย สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัย
สงขลานครนิทร์/มผีูป้ระกอบการ กลุม่ SMEs 
ในพืน้ทีเ่ข้าร่วมจ�านวนมาก

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและ 
ผู ้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
เปิดเผยว่า โครงการฯ สร้างผูป้ระกอบการสนิค้า
ฮาลาล (Halal) สูก่ารส่งออก เป็นโครงการทีท่าง 
ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย (I Bank) MOU 
ร่วมกับ ธนาคารเพือ่การส่งออกและน�าเข้าแห่ง

ดร.ทวลีาภ ฤทธาภริมย์

โครงการ STYLE Bangkok Collaboration 
Project เริม่จดัขึน้ในปี 2563 มสีนิค้าทีผ่่านการ
พฒันาแล้ว 49 ผลงาน ได้รบัความสนใจทัง้จาก 
ผูซ้ือ้ ผูน้�าเข้า และสือ่ประชาสมัพนัธ์ต่างๆ จ�านวน
มาก ทัง้จากไทยและต่างประเทศ เนือ่งจากสินค้า
มคีวามโดดเด่นตามแนวคดิ BCG และมศีกัยภาพ
ในการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ โดยในปี 
2565 ท่ีผ่านมา กรมได้น�าผู้ประกอบการที่เข้า
ร่วมโครงการ ไปต่อยอดในงานแสดงสนิค้าระดบั
นานาชาต ิอาท ิงาน The Inspired Home show 
2022 ณ นครชคิาโก สหรฐัอเมรกิา งาน Middle  
East Design & Hospitality Week 2022 ณ เมอืง 
ดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรต์ และงาน STYLE de 
Phuket ณ จังหวัดภูเก็ต มีมูลค่าการค้าจากทั้ง  
3 งาน จ�านวนกว่า 100 ล้านบาท นอกจากนี ้สนิค้า
จากโครงการบางส่วน ยังได้รับรางวัลด้านดีไซน ์
ในระดบัสากล อาท ิGOLDEN PIN DESIGN AWARD  
(ไต้หวัน) Better World Challenge (AWRD.
com) และ Thailand Green Design Awards 
2021 (ไทย) อกีด้วย 

สถานการณ์การส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์และ
แฟชั่น ปี 2566 คาดการณ์ขยายตัวประมาณ 
ร้อยละ 1.67 เมือ่เทยีบกบัปี 2565  ทัง้นี ้ส�าหรบัการ 
ส่งออกในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2566 (มกราคม 
–พฤษภาคม) มมีลูค่ารวม 3,846.22 ล้านเหรียญ
สหรฐั โดยแบ่งเป็นกลุม่สนิค้าไลฟ์สไตล์ มมีลูค่า 
1,293.35 ล้านเหรยีญสหรฐั และกลุม่สนิค้าแฟชัน่ 
มมีลูค่า 2,552.87 ล้านเหรียญสหรฐั 

การจบัมือของแบรนด์ท่ีร่วมโครงการ 
Collaboration ปี 2566 รวม 24 คู่

 การจบัมือระหว่างแบรนด์ในกลุ่มสนิค้าไลฟ์สไตล์
 และแฟชัน่ จ�านวน 20 คู่ 

1) 5IVESIS x DEESAWAT x G’CRAFTROOM ผลงานต้นแบบ MASK 03 
2) BAGWARD x GLISTEN ผลงานต้นแบบ MIRAGE COLLECTION
3) BE’SHINE x G’CRAFTROOM ผลงานต้นแบบ CANDY CRAFT 
4) G’CRAFTROOM x LANTARAY ผลงานต้นแบบ RESILIENCE 
5) SARNSARD x THANIYA ผลงานต้นแบบ DECA 
6) DEESAWAT x GLISTEN ผลงานต้นแบบ THE SHINING 
7) GLISTEN x SARNSARD x KUN DECORATE ผลงานต้นแบบ 
 HARMONY IN DIFFERENCE 
8) GLISTEN x LANTARAY ผลงานต้นแบบ UNDER THE SEA 
9) MOREOVER x SARNSARD ผลงานต้นแบบ HALO 
10) SARNSARD x TOUCHABLE ผลงานต้นแบบ KO LAE COLLECTION 

11) DEESAWAT x LANTARAY ผลงานต้นแบบ HAMMOCK TALAY 
12) EGGWHITE x HEMPOLOGY ผลงานต้นแบบ KUN-ENG ROCKING CHAIR 
13) GLISTEN x MOBELLA ผลงานต้นแบบ PHAKA COLLECTION 
14) HARV x SARNSARD ผลงานต้นแบบ BLEND 
15) KOCHO x TOUCHABLE ผลงานต้นแบบ BAPUPA COLLECTION 
16) AMPII x OSPA ผลงานต้นแบบ HERBAL HEATING FOOT THERAPY 
17) BAGWARD x EGGWHITE ผลงานต้นแบบ FLIP-FOLD PARTITION 
18) GLISTEN x TOUCHABLE ผลงานต้นแบบ CNIDARIA COLLECTION 
19) HARV x PLANTOY ผลงานต้นแบบ BRYDE’S 
20) KUN DECORATE x MOREOVER ผลงานต้นแบบ FIN CAN FLY IN A FRAME 

  แบรนด์ทีจ่บัคูข้่ามกลุม่อตุสาหกรรม จ�านวน 4 คู่ 
1) CPAC x MOBELLA ผลงานต้นแบบ SAAN COLLECTION 
2) KHRAMER x TOUCHABLE ผลงานต้นแบบ GRANITA COLLECTION 
3) MOBELLA x SALETE ผลงานต้นแบบ PHAN COLLECTION 
4) HEMPOLOGY x TOUCHABLE ผลงานต้นแบบ RICESHE COLLECTION

อ่างเกบ็น�า้น�า้จนุ จงัหวดัพะเยา
ช่วยเกษตรกรยกระดบัคุณภาพชีวิตทีย่ั่งยืน

จนุได้อปุโภคแฃละบรโิภค อกีทัง้ กรมประมงก็ได้
ใช้เป็นแหล่งน�า้ เพือ่ขยายพันธ์สตัว์น�า้ โดยมกีาร
ปล่อยพนัธุป์ลาลงในอ่าง เช่นเดยีวกัน

สะท้อนให้เหน็ว่า นอกเหนอืจากการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน�า้ให้กบัเกษตรกรแล้ว อ่างเกบ็น�า้ 
น�า้จนุยงัเป็นแหล่งน�า้ทีส่่งผลดต่ีอภาคการท่องเทีย่ว 
ในพ้ืนที่ เป็นแหล่งน�้าที่ใช้ในการเพาะพันธุ ์
สัตว์น�้าของกรมประมง อีกทั้งยังเป็นแหล่งน�้า 
เสรมิ ให้กบัการประปาส่วนภูมภิาค น�าไปผลติ
เป็นน�า้ประปาเพ่ือหล่อเลีย้งชวีติของประชาชน
ในพืน้ที ่ท�าให้เกษตรกรมนี�า้ใช้ตลอดทัง้ปี สร้าง
งาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ช่วยยกระดับ 
คณุภาพชวีติของคนในพืน้ท่ีได้ในทุกมติิ

ด้าน นายเกษม ไชยนาม ประธานกลุม่ผูใ้ช้น�า้  
โครงการอ่างเกบ็น�า้น�า้จนุ อนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�าร ิ เพือ่แก้ไขปัญหาความเดอืดร้อน
ให้กบัเกษตรกรซึง่ขาดแคลนน�า้ในการเกษตร
กรรม และอุปโภค-บริโภค กรมชลประทาน
โดยส�านักงานชลประทานที่ 2 จึงได้เร ่ง
พจิารณาส�ารวจ  ออกแบบ และก่อสร้างขึน้
ในปีงบประมาณ 2532  ถอืเป็นแหล่งเกบ็น�า้ 
ที่มีความส�าคัญ ต่อคุณภาพชีวิตของราษฎร 
ในพืน้ท่ีเป็นอย่างมาก 

นายปาโมกข์ ปิงเมือง  ผู ้อ�านวยการ
โครงการชลประทานพะเยา กล่าวว่า เนือ่งจากมี
ราษฎรในเขตบ้านเซีย๊ะ อ�าเภอจนุ จงัหวดัพะเยา  
ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการ
ก่อสร้าง โครงการอ่างเกบ็น�า้น�า้จนุ อนัเนือ่งมาจาก 
พระราชด�าริ กรมชลประทานจึงได้ด�าเนินการ 
ก่อสร้างอ่างเก็บน�า้น�า้จุน ในวันที ่21 ม.ีค. 2532 
สามารถเก็บน�้าได้ถึง 9.6 ล้านลูกบาศก์เมตร  
ส่งผลให้พื้นที่ในอ�าเภอจุนได้รับประโยชน์ 
ประมาณ 10,000 ไร่ ในช่วงฤดฝูน และ 2,000 ไร่ 
ในช่วงฤดูแล้ง ช่วยให้เกษตรกรสามารถท�า
เกษตรกรรมได้ทัง้ช่วงฤดฝูนและฤดูแล้ง รวมไปถงึ 
บ้านเรือนได้รับประโยชน์มีอยู ่ประมาณ 15 
หมูบ้่าน โดยมกีารบรหิารน�า้อย่างมส่ีวนร่วมกับ
กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มผู้ใช้น�้าในพื้นที่ โดยมี
ส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ เข้ามาร่วมบรหิารจดัการน�า้ในรปูแบบ
คณะกรรมการ ซึ่งกรมชลประทานจะเป็นเสมือน
พีเ่ลีย้ง หรอืเป็นโค้ช ในการบรหิารจดัการน�า้ให้มี
ประสทิธภิาพสงูสดุ

ทั้งนี้ หลังจากมีการสร้างอ่างเก็บน�้าน�้าจุน 
ท�าให้เกิดกิจกรรมหรือการท่องเที่ยวมากขึ้น โดย
ในทุกปีที่ผ่านมาจะมีการจัดกิจกรรมลอยกระทง 
ณ บริเวณอ่างเก็บน�้าน�้าจุน และเนื่องจากเขตนี้
ไม่มแีหล่งกกัเกบ็น�า้ขนาดใหญ่ ด้วยเหตนุี ้ ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ พ่ีน้องประชาชนทัง้ในพ้ืนทีแ่ละ
ต่างพ้ืนที ่ ก็ได้เข้ามาเล่นน�า้สงกรานต์ในบรเิวณอ่าง
เกบ็น�า้น�า้จนุด้วย นอกจากนี ้ อ่างเก็บน�า้น�า้จุน ยงั
เป็นแหล่งน�า้ดบิ เสรมิให้กบัการประปาส่วนภมูภิาค 
เพือ่ทีจ่ะน�าน�า้ไปผลติเป็นน�า้ประปา ให้คนในอ�าเภอ

สมาชกิสภาเทศบาลต�าบลจนุ กล่าวว่า ในอดตี
พืน้ทีแ่ห่งนีเ้ป็นลกัษณะคดิูน ท�าให้การปล่อยน�า้ 
ต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 อาทติย์ ก่อนน�า้จะถงึ 
ประชาชน และบางครั้งอาจส่งน�้าให้ไม่ท่ัวถึง 
ท�าให้พืน้ทีเ่กษตรกรรมได้รบัความเดอืดร้อน ด้วย
เหตนุี ้ กรมชลประทาน จงึได้ส่งเสรมิและสร้าง
คลองคคูอนกรตี ให้กบัอ่างเกบ็น�า้น�า้จนุ ส่งผลให้
เกษตรกรในพ้ืนที ่ดใีจเป็นอย่างมาก เพราะมนี�า้
เพยีงพอต่อการใช้อปุโภค-บรโิภค อกีทัง้ยงัท�าให้
การส่งน�า้เป็นไปโดยทัว่ถึง รวดเรว็มากขึน้ เพยีง
แค่ 3- 4 วนั น�า้กถ็งึประชาชนอย่างทัว่ถงึแล้ว 

“ส�าหรับการบริหารจัดการอ่างเก็บน�้า 
น�า้จุน ในช่วงฤดแูล้ง ทางเทศบาลต�าบลจนุได้จดั
พืน้ทีใ่ห้เกษตรกรได้ท�าเกษตรกรรมในจดุเดยีวกนั
เพือ่ปล่อยน�า้ได้สะดวก เป็นการประหยดัน�า้ อกีทัง้ 
การท�าเกษตรกรรมในหลายจุดอาจท�าให้น�้า
กระจายไม่ทัว่ถงึ ตนในฐานะประธานกลุม่ผูใ้ช้น�า้  
จึงขอขอบทุกหน่วยงานราชการ ท่ีเล็งเห็น 
ถงึความส�าคญัของ อ่างเกบ็น�า้จุน อนัเนือ่งมาจาก
พระราชด�าร”ิ นายเกษม กล่าวปิดท้าย

อ่างเกบ็น�า้ห้วยแม่ค่อม จงัหวัดล�าปาง
แหล่งน�า้ช่วยเกษตรกร สูเ่กษตรกรรมท่ีย่ังยืน

ว่าจะเป็นปลูกข้าวหรือข้าวโพด เราก็ไม่จ�าเป็น
ต้องพ่ึงฟ้าพึง่ฝนอกีต่อไป” นายอนิปวน กล่าว 

อย่างไรก็ตาม การสร้างเพียงแค่แหล่งเก็บ
กักน�้า อาจไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน�้าของเกษตรได้ถ้าขาดการบริหาร
จดัการน�า้ทีด่ ี ด้วยเหตนุี ้ กรมชลประทานจงึได้
วางยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการน�า้ โดยการให้
เกษตรกรผู้ใช้น�้าเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสรร
น�้า ผ่านคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น�้า เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมและตรงตามความต้องการของ
ผูใ้ช้น�า้ ซึง่จะส่งผลให้เกดิการบรหิารจัดการน�า้
ได้อย่างยัง่ยนื

นายอนิปวน กล่าวว่า  การบรหิารอ่างเกบ็น�า้
แม่ค่อมจะด�าเนนิการในรูปแบบคณะกรรมการ

เนื่องจากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ต�าบล
บ้านค่า อ�าเภอเมอืง จงัหวดัล�าปาง มลัีกษณะ 
เป็นทีร่าบสูง สลบัเชงิเขา ไม่มแีหล่งน�า้ทีเ่พยีงพอ 
ต่อการท�าการเกษตร 

นายสมศกัดิ ์ ของเดมิ ก�านนัต�าบลบ้านค่า  
จึงได ้มีหนังสือน�าความกราบบังคมทูลขอ
พระราชทานพระมหากรณุาธิคณุพระบาทสมเดจ็
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร เพ่ือให้กรมชลประทาน
ด�าเนนิการก่อสร้างอ่างเกบ็น�า้ห้วยแม่ค่อม ต�าบล
บ้านค่า อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง ซึ่งทรง 
โปรดเกล้าฯ รบัไว้เป็นโครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด�าร ิเพือ่การกกัเกบ็น�า้ให้เกษตรกร ได้มี 
น�า้ใช้อย่างเพยีงพอต่อการท�าเกษตรกรรม 

อ่างเก็บน�้าห้วยแม่ค่อม อันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าร ิเป็นโครงการอ่างเกบ็น�า้ขนาดกลาง 
ประเภทท�านบดนิ มคีวามสงู 19.00 ม. สนัท�านบ 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 182.00 ม. ความจทุีร่ะดบั
เกบ็กัก 1,356,000 ลบ.ม. อาคารทางระบายน�า้ 
คอนกรตี แบบรางเปิดพร้อมรางเท จ�านวน 1 แห่ง  
พร้อมอาคารท่อส่งน�า้ ฝ่ังซ้าย ขนาด 0.40 ม. 
จ�านวน 1 แห่ง

ปัจจุบนั อ่างเกบ็น�า้ห้วยแม่ค่อม อนัเนือ่งมา
จากพระราชด�าร ิ สามารถเกบ็กกัน�า้ได้สงูสดุถงึ 

1,356,000 ลบ.ม เปรียบเสมอืนเป็นเส้นเลือดใหญ่
ของราษฎร รวม 3 หมูบ้่าน รวมถึงพืน้ทีใ่กล้เคยีง  
มีระบบส่งน�้าที่สามารถหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตร 
ได้ครอบคลมุถงึ 1,140 ไร่ และพืน้ทีร่บัประโยชน์ 
รวมสงูสดุถงึ 5,500 ไร่ สามารถท�าให้เกษตรกรมนี�า้ใช้ 
ในการท�าเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปี รวมถึงเป็น 
แหล่งน�า้ทีใ่ช้ส�าหรบัการเพาะพนัธ์ปลา สร้างประโยชน์ 
ให้กลุม่ผูใ้ช้น�า้เป็นอย่างมาก เป็นแหล่งน�า้ทีช่าวบ้าน
ในพืน้ทีส่ามารถใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บรโิภค 
รวมถงึการปศุสตัว์ ได้เป็นอย่างดี

นายอนิปวน บตุรา หวัหน้ากลุม่ผูใ้ช้น�า้ กล่าวว่า 
อ่างเกบ็น�า้ห้วยแม่ค่อม อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 
ครอบคลมุพืน้ทีร่วมทัง้หมด 3 หมูบ้่านได้แก่ บ้านทุง่โจ้  
หมูท่ี ่ 3 บ้านค่ากลาง หมูท่ี ่ 2 และบ้านค่าหลวง  
หมูท่ี ่ 4 การทีก่รมชลประทานได้สร้างอ่างเก็บน�า้
ห้วยแม่ค่อม ช่วยให้ชมุชนในพืน้ทีส่ามารถกกัเกบ็น�า้
ได้มากขึน้ ส่งผลให้เกษตรกรไม่จ�าเป็นพึง่พาฟ้าฝน 
ในการท�าเกษตรกรรมมากนัก ทุกวันนี้เกษตรกร
ในพื้นที่จะมีการใช้น�้าจากอ่างเก็บน�้าห้วยแม่ค่อม 
อยู ่2 ครัง้ต่อปี   

“ก่อนนี้เป็นล�าห้วยธรรมดา เวลาน�้าบ่ามาที  
มนักไ็หลไปทัว่ ไม่มทีีก่กัเก็บ หน้าแล้งมนักล็ุม่ๆ ดอนๆ  
น�า้ไม่ค่อยพอใช้ หลังจากมีอ่างเก็บน�้า เรารู้สึกว่า
สบายใจขึน้เยอะ เพราะเวลาถงึหน้าฤดกูารผลิต ไม่

บริหาร ซึ่งมีประมาณ 6-7 คน หลังจากที่ได้ 
ข้อตกลงกนัแล้วว่า จะมกีารเปิดน�า้วนัทีเ่ท่าไหร่  
จะเปิดกี่วัน เมื่อถึงก�าหนดเวลาที่วางไว้ ก็ให้ 
คณะกรรมการไปปิด-เปิด เพื่อส่งน�้าให้ทั่วถึง 
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ตามข้อตกลงที่มี
ร่วมกัน 

“ก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะทางชลประทานที่ 2 จังหวัดล�าปาง  
ที่ได้เอื้อเฟื้อ อุดหนุน ไม่ว่าจะเป็นล�าเหมือง  
ดาดคอนกรีต หรือไม่ว่าจะเป็นการบูรณาการ
บนสนัอ่าง ทีอ่�านวยความสะดวกสบาย ในฐานะ
เกษตรกรในพืน้ที ่ ขอบคุณทางกรมชลประทาน
ที่ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีครับ” นายอินปวน 
กล่าวทิง้ท้าย

เกษม ไชยนามปาโมกข์ ปิงเมอืง

 อนิปวน บตุรา
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อนาคตของ OTOP/สนิค้าชุมชน
เปิดช่องทางขาย สู ่Modern Trade  

สนิค้าชมุชนในประเทศไทย เป็นสนิค้าที่
มีจ�านวนมากมาย หลากหลายรูปแบบและ
กระจายอยู่ในทุกภูมิภาค มีหลายหน่วยงาน
เข้าไปให้การส่งเสริม ยกระดับการผลิตให้
สินค้าชนิดต่างๆ มีคุณภาพมากขึ้น ท�าให้
สินค้าหลายอย่างมีมาตรฐานและคุณภาพที่
น่าพงึพอใจต่อผูบ้รโิภคมากขึน้ 

แต่ด้วยความเข้าไม่ถึงการตลาดในการ
ประชาสมัพนัธ์ รวมไปถงึอาจเข้าไม่ถงึช่องทาง 
การค้าขายท่ีเป็นที่นิยมของผู้บริโภค ท�าให ้
โอกาสของสินค้าชุมชนจากผู ้ประกอบการ 
ตวัเลก็ๆ ในการค้าขายกม็โีอกาสน้อยตามไปด้วย 
ซึง่ปัญหาเหล่านี ้ทางภาครฐัและผูป้ระกอบการ
สนิค้าชมุชน ต่างก็มองเหน็ช่องโหว่และโอกาส
ของสินค้าชมุชนท่ียงัขาดหายไป เป็นอย่างดี 

โดย นางอรมน ทรพัย์ทวธีรรม อธิบดกีรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยว่า มหกรรม
สนิค้า FTA ทีผ่่านมา มผีูส้นใจมาเลือกซือ้สนิค้า
จ�านวนมาก ทั้งจากผู้ประกอบการ เกษตรกร 
สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน ที่ร่วมออกบูธ
จ�าหน่ายสินค้ากว่า 40 ราย ท�าให้มียอดขาย
และรายได้เพิม่ รวมทัง้ยงัได้เจรจาจบัคูธ่รุกจิกับ
ผูแ้ทนห้างโมเดร์ินเทรด อาท ิทอ็ปส์, แมคโคร, 
บิ๊กซี, โลตัส, คิงเพาเวอร์, และไปรษณีย์ไทย 
โดยสนิค้าทีไ่ด้ขึน้จ�าหน่ายบนห้างโมเดร์ินเทรด 
อาทิ ถั่วทองบีนเฮ้าส์, ขิงแปรรูปนวลอนันต์
เพชรบูรณ์, ชาเลือดมังกรทีชาลอบ, ไก่งวง
แปรรปูราชบรุี 

มะม่วงเบาสงขลา, ไวน์เมล่อนฉะเชงิเทรา, 
ซอสทยัฉะเชงิเทรา, โกโก้ชอ็กโก้ทอส, นมอดัเมด็ 
ของสหกรณ์โคนมห้วยสัตว์ใหญ่และสหกรณ์
โคนมวังน�้าเย็น, ปลากะพงสามน�้าของ MOC 
Biz Club สงขลา, ข้าวเกรียบกุ้งจากพืชมัน
ตรา, น�า้สบัปะรดเข้มข้นประจวบครีีขนัธ์ ซึง่จะ
ช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดทัง้ออฟไลน์และ
ออนไลน์ และสามารถใช้ประโยชน์จากความ
ตกลงการค้าเสร ี (FTA) ขยายส่งออกสนิค้าใน
อนาคต คาดจะมียอดขายจากการจับคู่ธุรกิจ 
ไม่ต�า่กว่า 50 ล้านบาท

“การผลักดันสินค้า OTOP หรือ
สินค้าชุมชนไปในตลาดโมเดิร์นเทรด  
ยงัขาดความต่อเนือ่ง ซึง่ท�าให้รปูธรรม 
จ ากการค ้ า ข ายของชุ ม ชน ใ น 
ตลาดโมเดิร์นเทรด อาจไม่ชัดเจน 
เท่าไหร่นกั ดงันัน้จงึควรสร้างการผลกัดนั 
ตลาดโมเดิร ์นเทรดส�าหรับสินค้า 
ชมุชนโดยเฉพาะ”

ทัง้น้ี การผลกัดนัสนิค้า OTOP หรอืสนิค้า
ชุมชนไปในตลาดโมเดิร์นเทรด ยังขาดความ
ต่อเนื่อง ซึ่งท�าให้รูปธรรมจากการค้าขายของ
ชุมชนในตลาดโมเดิร์นเทรด อาจไม่ชัดเจน 
เท่าไหร่นกั ดงันัน้จงึควรสร้างการผลกัดนัตลาด
โมเดร์ินเทรดส�าหรบัสนิค้าชมุชนโดยเฉพาะ ซึง่
หากท�าให้เกดิขึน้จรงิและสร้างรายได้ชดัเจนกบั 
ผูป้ระกอบการรายย่อย กจ็ะช่วยลดแรงเสยีดทาน 
จากประชาชนกับการเอื้อกลุ่มนายทุนไปได ้
อกีทางหนึง่ด้วย

แ ม้เป้าหมายส�าคญัของเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวันออก(EEC) จะมีเป้าหมาย

ดึงการลงทุนจากต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่ง
จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างก้าว
กระโดด ย่อมสร้างโอกาสทางธุรกิจบริการ
และการท่องเที่ยวในตัวเมืองเติบโตเป็นเงา
ตามตวัอย่างแน่นอน 

ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ
ร่างกฎกระทรวงก�าหนดวันเวลาเปิดปิดสถาน
บริการตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอพื้นที่
ต่างๆ ต้องรอกฎหมายออกมาก่อน กฎหมาย 
ดงักล่าวจะเป็นการสนบัสนนุให้พืน้ทีใ่นเมอืงการ 
บนิภาคตะวนัออก เมอืง EEC สามารถด�าเนนิ
กจิกรรมสนัทนาการทีจ่�าเป็นและเหมาะสมได้ 
ให้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและรองรับนักธุรกิจ  
ผูเ้ดนิทาง และ นักท่องเทีย่ว และผูท้ีเ่ดนิทางมา
ใช้บริการทีส่นามบนิอูต่ะเภา

โดยกระทรวงมหาดไทยอยูร่ะหว่างด�าเนนิการ 
ยกร่าง พ.ร.ฎ. ตามมาตรา 5 แห่งพระราช 
บญัญตัสิถานบรกิาร พ.ศ. 2509 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ  
ก�าหนดเขตพื้นที่ เพื่ออนุญาตให้ตั้งสถาน 
บรกิารในอ�าเภอบ้านฉาง จงัหวดัระยอง โดยม ี
พื้นที่เมืองการบินในเขตส่งเสริมเมืองการบิน
ภาคตะวันออกอยู่รวมในอ�าเภอดังกล่าวด้วย 
โดย ครม.ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย 
รบัข้อคดิเหน็ของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องไปด�าเนนิการ 
ด้วย 

ได้แก่กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
เห็นว่าควรมีการประเมินความคุ้มค่าในมิติ
สังคมและสิ่งแวดล้อมประกอบเพิ่มเติม เช่น 
ความปลอดภัยด้านการขนส่ง ทางทรัพย์สิน 
มลพิษทางเสียงและขยะ เป็นต้น กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นว่า 
ควรค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ 
ความต้องการใช้พลงังานทีเ่พิม่ขึน้จากการเปิดบรกิาร  
24 ชัว่โมงของสถานบรกิารบางประเภท ตลอดจน 
มาตรการด้วยความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพยสิน ความเสี่ยงต่อโรคระบาดของผู้ใช้
บรกิารและชมุชนโดยรอบ

เลง็เคาะพืน้ท่ีเมืองการบินใน EEC 
เปิดสถานบรกิารในพืน้ท่ีปิด 24 ช.ม.

โดยส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ เห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องร่วมกนัก�ากบัการด�าเนนิกจิกรรมของสถาน
บริการในพืน้ทีเ่มอืงการบนิภาคตะวนัอกอย่าง
เคร่งครัดเหมาะสม ตามหลักสากลและมีการ
ควบคุมด้านกายภาพที่เป็นรูปธรรมทั้งการใช้
เทคโนโลยีตามมาตรฐานสากลของสนามบิน
ระดบัโลก

ส�านักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้ระบุถึงแผนการ
บรหิารจดัการพืน้ทีเ่พือ่ให้บรกิารในเมอืงการบนิ
ว่า สกพอ.จะร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและ
ภาคเอกชน ในการแบ่งการใช้พืน้ท่ีและประเภท
กิจกรรมที่จะด�าเนินการที่มีลักษณะพิเศษ
เพือ่รองรบัความต้องการเฉพาะบคุคล เฉพาะ
กลุ่ม เช่น โรงแรม อาคารท่ีพักอาศัย อาคาร
จดันทิรรศการและงานแสดงสนิค้า พิพิธภณัฑ์
ศลิปะ ร้านอาหาร ทีม่กีารจ�าหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม ซึ่งรวมแอลกอฮอล์ให้บริการตลอด 
24 ชัว่โมง

โดยแผนของ สกพอ. จะเป็นการด�าเนนิการ
ภายในพื้นที่ปิดอย่างเคร่งครัด มีการกั้นรั้วสูง
โดยรอบบริเวณพื้นที่จะก�าหนดประตูเข้าออก 
ทีแ่น่นอน รวมทัง้ มรีะบบรักษาความปลอดภยั
ตามมาตรฐานสากล ในการควบคมุและก�ากบั
การเข้าออกของบุคคลทั่วไปและภายในพื้นที่
เมืองการบิน โดยจะไม่กระทบต่อความสงบ
เรียบร้อย หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อน 
แก่ประชาชนในพืน้ทีโ่ดยรอบ

กรมศุลฯ จบักมุเนือ้กระบอืแช่แขง็ 
6,000 กโิลกรมั กว่า 1.2 ล้านบาท

กรมศุลกากรจับกุมเนื้อกระบือแช่แข็ง 
ลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักร น�้าหนัก 
6,000 กโิลกรมั มลูค่ากว่า 1,200,000 บาท 
ณ ด่านตรวจศนูย์ป้องกนัและปราบปรามของ
ศลุกากรปราณบุร ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

กองสบืสวนและปราบปราม และเจ้าหน้าทีจ่ากด่าน 
ศลุกากรประจวบคีรขีนัธ์ เฝ้าระวงัรถบรรทกุที่
ขบัผ่านบรเิวณดงักล่าว ต่อมาพบรถบรรทุก 12 ล้อ  
ที่มีความน่าสงสัย จึงขอให้เข้าด่านตรวจฯ  
และขอท�าการตรวจค้น พบสนิค้าประเภทเนือ้
กระบอืแช่แข็ง มเีมอืงก�าเนดิต่างประเทศ เมือ่
ขอเอกสารหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากร 
ปรากฏว่า พนกังานขบัรถบรรทกุไม่สามารถน�า
มาแสดงได้ ทัง้นี ้ เนือ้กระบอืแช่แขง็ดงักล่าว ม ี
น�า้หนกั 6,000 กโิลกรมั มลูค่ากว่า 1,200,000 บาท  
จึงน�าผู ้ต ้องหาพร้อมของกลางด�าเนินการ 
ตามกฎหมายต่อไป 

โฆษกกรมศลุกากร กล่าวต่ออกีว่า การกระท�า 
ดังกล่าว ถือเป็นความผิดฐานน�าเข้ามาใน 
ราชอาณาจกัร ซึง่ของทีย่งัมไิด้ผ่านพธิกีารศลุกากร  
ตามมาตรา 242 และ 247 ประกอบมาตรา 166 
และมาตรา 167 แห่งพระราชบญัญตัศิลุกากร 
พ.ศ. 2560 และกฎหมายอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง

นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ที่ปรึกษาด้าน
การพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ในฐานะ 
โฆษกกรมศลุกากร เปิดเผยว่า นายพชร อนนัตศลิป์  
อธิบดีกรมศุลกากร ให้ความส�าคัญกับการ 
ป้องกนัการลกัลอบน�าเนือ้สตัว์แช่แขง็เข้ามาภายใน

ราชอาณาจักรไทยในทุกช่องทาง เพื่อปกป้อง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพอนามัยของ 
ผู ้บริโภค และอาจท�าให้กลไกทางการตลาด 
เกดิความเสยีหาย จงึให้ก�าชบัทกุหน่วยงานในสงักดั 
กรมศุลกากร เพิม่ความเข้มงวดในการป้องกนัการ
ลกัลอบดงักล่าวฯ  และเมือ่วนัที ่ 14 กรกฎาคม 
2566 กรมศุลกากรได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบ
น�าเข้าเนือ้สตัว์แช่แขง็จากต่างประเทศ เข้ามายงั
ภาคกลางของประเทศไทย โดยจะผ่านด่านตรวจ
ศนูย์ป้องกนัและปราบปรามของศลุกากรปราณบรุี 
จงัหวัดประจวบครีขีนัธ์ 

นายพงศ์เทพ บวัทรพัย์ รองอธบิดี รกัษาการ
ในต�าแหน่งทีป่รกึษาด้านการพัฒนาระบบควบคมุ
ทางศลุกากร มอบหมายให้ นายถวัลย์ รอดจติต์ 
ผู้อ�านวยการกองสืบสวนและปราบปราม ร่วม
กับ นายศศิน ปงรังษี ผู้อ�านวยการส�านักงาน
ศลุกากรภาคที ่ 1 ให้เจ้าหน้าทีศ่ลุกากรของศนูย์
ป้องกันและปราบปรามของศุลกากรปราณบุรี  

พช.เปิดบ้านต้อนรบันกัพัฒนา รุน่ 123
ป้ันนักขบัเคลือ่นงานพฒันาชุมชนยุคใหม่ 

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการ
พฒันาชมุชน เป็นประธานพิธี “เปิดบ้านต้อนรบั
นักพัฒนา” ตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการพัฒนากร
ก่อนประจ�าการ รุน่ที ่123 พร้อมทัง้กล่าวต้อนรบั
และให้โอวาทแก่ข้าราชการใหม่ โดยม ีนายวรงค์  
แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  
นายกมัปนาทจกัรวาล วเิวศ ศรพีทุธา หวัหน้าผูต้รวจ 
ราชการกรม นายไพโรจน์ โสภาพร เลขานกุาร
กรม นายสมาน พัว่โพธิ ์ผูอ้�านวยการสถาบนัการ
พฒันาชุมชน นางสาวนภิา ทองก้อน ผูอ้�านวยการ 
ส�านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นางสาว
มนทริา เขม็ทอง ผูอ้�านวยการส�านกัพฒันาทนุและ
องค์กรการเงนิชมุชน นายเกยีรตปิราโมทย์ ฉายศร ี
ผูอ้�านวยการกองการเจ้าหน้าที ่นางสาวชดุากานต์ 
ก�าจดัภยั พฒันาการจงัหวดัชลบุร ีตลอดจนผูแ้ทน 
จากส�านกั กอง ศนูย์ คณะวทิยากร และนกัศกึษา
พฒันากรก่อนประจ�าการรุน่ที ่123 จ�านวน 168 คน  
เข้าร่วมกจิกรรม 

นายอรรษษิฐ์ สมัพันธรตัน์ กล่าวว่า การฝึก
อบรมตามโครงการพฒันาข้าราชการทีอ่ยูร่ะหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากร
ก่อนประจ�าการ รุน่ท่ี 123 ถอืเป็นจดุเริม่ต้นแห่ง
การบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นักขับเคลื่อนงานพัฒนา
ชุมชนยุคใหม่ให้มีศักยภาพ และพร้อมท่ีจะน�า
ความรู้ความสามารถที่มีในตัวไปสู่ชุมชน ด้วย
อดุมการณ์แห่งนักพฒันา ถือเป็นการสร้างศรทัธา
ให้แก่ข้าราชการเมลด็พันธุใ์หม่ ให้มีจติส�านกึ และ
อุดมการณ์ให้กับนักพัฒนาให้หยั่งรากลึกสู่หัวใจ 
เป็นการเริ่มต้นในขั้นตอนการเพาะเมล็ดพันธุ ์ 
ทีด่ ีให้เตบิโตงดงามในอนาคต และเป็นนกัขบัเคลือ่น 
งานพัฒนาชุมชนในยุคใหม่ที่พร ้อมส่งมอบ
อุดมการณ์สู่ชุมชนในทุกถิ่นที่ได้อย่างมีศักยภาพ 
เป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม และก้าวทันต่อ 
ยคุสมัย มุง่มัน่ท�างานเพือ่ประชาชน เพือ่ให้ชมุชม 
เข้มแขง็ คณุภาพชวีติของประชาชนมคีวามเป็นอยู ่
ที่ดี โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมตามกระบวนการ
พฒันาชมุชน 

โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้เล็งเห็นความ
ส�าคญัของการสร้างนกัพฒันาทีม่าจากเมลด็พนัธุ์
นักขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนยุคใหม่ ตั้งแต่
กระบวนการแรกคือเตรียมความพร้อมของ
ข้าราชการ หรอื “พัฒนากร” ในการขบัเคลือ่นงาน
พฒันาชมุชนให้บรรลเุป้าหมายการพฒันา โดยการ
พฒันาข้าราชการทีเ่ป่ียมล้นด้วยอดุมการณ์ และ
มหีวัใจของนกัพัฒนาที่แท้จรงิ มกีารจดักิจกรรม
สานสมัพันธ์นักพฒันา โดยได้รวบรวมทัง้ “ศาสตร์  
และศิลป์” ไว้ในทุกกระบวนการและกิจกรรม  
ถอืเป็นเป็นสิง่ทีข้่าราชการทีม่าจากเมลด็พนัธุน์กัขบัเคลือ่น 
งานพัฒนาชุมชนยุคใหม่ที่ต้องมีในตัว เพื่อจะได ้
น�าไปใช้ในการปฏิบัติงานรับใช้ประชาชนและ 
สงัคม เป็นการฝังรากลกึลงไปในใจของพฒันากร
รุน่ 123 ซึง่เป็นก�าลงัส�าคญัและเป็นความหวังของ
กรมการพฒันาชุมชมและของประเทศชาตต่ิอไป 

นายอรรษิษฐ์ กล่าวต่อว่า กรมการพัฒนา
ชมุชนมีความคาดหวงัต่อน้องๆ พฒันากรรุน่ใหม่ใน
การฝึกทกัษะท่ีเกีย่วข้องกบัการเป็นพฒันากรทีด่ี  
ได้รบัความรูด้้านงานพฒันาชมุชน และองค์ความรู ้
ด้านอื่นๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน มีแนวทาง  
มหีลกัคดิ และการปฏบิติังานทีถ่กูต้องเป็นไปตาม 
ระเบียบ พัฒนาระดับความรู้เกี่ยวกับงานที่รับ 
มอบหมาย ทัง้ด้านวชิาการ ทัง้การปฏบิตัจิรงิได้รบั 
ความรูพ้ื้นฐานในงานพฒันากร เกดิกระบวนการเรียนรู้ 
ใหม่ๆ ที่จะช่วยพัฒนาตนเอง มีความกล้าคิด  
กล้าท�ามากขึน้ ได้ทราบถงึรายละเอยีดหน้าท่ีของ
พัฒนากรมากยิ่งขึ้น พัฒนาการสื่อสารและการ
พูดต่อสาธารณชน ได้ประสบการณ์ให้กับตัวเอง 
พฒันาด้านบคุลกิภาพ การปรบัตวัได้ในทกุสงัคม
และทกุสถานการณ์ ได้รูจ้กัเพือ่นใหม่ เครอืข่าย
พฒันากรทีส่ามารถประสานงานได้ในอนาคต ได้
เรยีนรูแ้ละเข้าใจเกีย่วกบัการท�างานของพฒันากร
มากขึน้ และสามารถน�าความรูท้ีไ่ด้ไปประยกุต์ใช้ 
ในการท�างาน เข้าใจถึงระบบต่างๆ ในระบบราชการ  
โครงการ หรอืนโยบายทีไ่ด้รบัมอบหมาย ตลอดจน
ปรบัทัศนคต ิและแรงจงูใจในการท�างาน 

“สิง่ส�าคญัในวนันีค้อื การทีทุ่กคนได้กลบัมา

เจอกันอกีครัง้แล้วได้มาอยูร่่วมกนั เพราะเราเป็นรุน่ 
เดียวกันได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน คนเราท�างาน 
สิง่ส�าคญัคอืท่านต้องมเีพือ่นจะได้ช่วยเหลอืกนั เวลา 
ไปอยูใ่นพืน้ทีไ่ด้เจอชาวบ้าน ท�างานในชมุชน ต้อง
มุง่มัน่ตัง้ใจ เหมอืนเพลงทีม่เีนือ้ร้องว่า “อย่าฟัง
ค�าคน อย่าสนใจใคร อย่าเปลีย่นแนว คนแน่แน่ว 
เท่านั้น ผู้ชนะ” ต้องยืนหยัดแน่วแน่ วันหนึ่ง 
ข้างหน้าท่านจะเตบิโตก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน คนที่ 
ภมูใิจกค็อืคณุพ่อคณุแม่ พวกท่านจะได้ชืน่ใจ และมี
อกีเพลงทีว่่า “คงจะมสีกัวนัคงเป็นวนัทีช่ืน่ใจ คงจะ
มีสักวันคงเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ อยู่บนทางที่เธอเคย
หวัน่ แต่เป็นวนัทีค่อยเธออยูไ่ม่ไกล หากใจท้อขอให้
จงอดทน หนทางทีเ่ดินไป เหนือ่ยเพียงไหนไม่กลวั
สิง่ใด ก้าวไปให้มัน่คง” ขอทกุคนอย่าถอดใจ มอีะไร
ให้แจ้งมาทีก่รมฯ ได้ การท�างานจะต้องร้องให้สดุค�า
ร�าสดุแขน ท�าหน้าทีต่นเองให้เตม็ที ่การจดังานวนันี้ 
ขอขอบคณุทกุคนทีเ่กีย่วข้อง ทัง้สถาบนัการพฒันา 
ชมุชน คณะวทิยากร และนกัศกึษาพฒันากรทกุคน”  
อธบิดี พช. กล่าวทิง้ท้าย

ส�าหรบัหลกัสตูรอบรมพฒันากรก่อนประจ�าการ 
รุ่น 123 มีก�าหนดการฝึกอบรมประกอบด้วย 
ภาควชิาการ จ�านวน 17 วนั ซึง่เป็นกระบวนการ
เรียนรู้หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการ
เมลด็พนัธุใ์หม่ ในบทบาทของข้าราชการกรมการ
พฒันาชมุชน ณ วทิยาลยัการพฒันาชมุชนอ�าเภอ 
บางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ ภาคสนาม จ�านวน 17 วนั  
ซึ่งเป็นกระบวนการในการฝึกปฏิบัติในพ้ืนท่ี  
โดยลงมือปฏิบัติจริงภายในสถานการณ์จริงตาม 
กระบวนการพัฒนาชุมชน 5 ขั้นตอน ณ พื้นที ่
ฝึกปฏบิตัภิาคสนามในจงัหวัดตามพ้ืนทีบ่รรจแุต่งตัง้  
50 จังหวัด ภาคสรุป จ�านวน 6 วัน ซ่ึงเป็น 

กระบวนการสงัเคราะห์กระบวนงาน ในส่วนของภาค 
วชิาการ และภาคสนาม ตลอดจนประมวลผลการ
เรยีนรูท้ัง้หมด ณ วทิยาลยัการพฒันาชมุชน อ�าเภอ
บางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ีโดยมกีารวดัและประเมนิ
ผล ตามเกณฑ์การวดัผล ดังนี้ 

1) การสรุปสังเคราะห์และการประยุกต์ใช้ 
(Learning Log) คือ การบนัทกึสิง่ทีไ่ด้เรยีนรูจ้าก 
วทิยากรผูบ้รรยาย โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คอื ส่วนที ่1  
การสรุปการเรียนรู้รายวิชาท่ีวิทยากรบรรยาย 
โดยการสงัเคราะห์สิง่ทีไ่ด้เรยีนรู้ และส่วนท่ี 2 การ 
อธิบายถึงวิธีการหรือการน�าไปประยุกต์ใช้ใน
การท�างาน 2) การประเมนิพฤตกิรรมนกัพฒันา  
3) การประเมนิผลการฝึกอบรมภาคสนาม (รายงาน) 
และ 4) การประเมนิผลโดยการทดสอบความรู้ความ
เข้าใจ รวมทั้งด�าเนินการประเมินผลการเรียนรู ้
รายวิชา ส�าหรับผู้ถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ 
จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารองค์กรในระดับ 
ประเทศ ผูท้ีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญจากหน่วยงาน 
ในสังกัด พช. ผู้มีประสบการณ์/เครือข่ายการ
พัฒนาชุมชนและพี่เลี้ยง (Mentor) ผู้ท�าหน้าที่
ต่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมของ
ข้าราชการเมลด็พนัธุใ์หม่ของกรมการพฒันาชมุชน

ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรม 
“พฒันากร รุน่ 123” คอื การเป็นข้าราชการเมลด็
พนัธุใ์หม่ของกรมการพฒันาชมุชน มทีศันคตทิีด่ี 
มคีวามรูค้วามเข้าใจ เกิดทกัษะการท�างานพฒันา 
ชุมน และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ 
ในการขบัเคลือ่น เพ่ือบรรลวุสิยัทศัน์กรมการพฒันา
ชุมชน “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง 
อย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพยีง”

สนค.ร่วม ม.เกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก�าแพงแสน
ชูผลศกึษายกระดบัวิสาหกจิชุมชน โมเดล BCG
นายพนูพงษ์ นยันาภากรณ์ ผูอ้�านวยการ 

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
(ผอ.สนค.) เป็นประธานเปิดงานเผยแพร่ 
ผลการด�าเนินการ “โครงการศึกษาแนวทาง
การยกระดบัการพฒันาวสิาหกจิชมุชน ภายใต้
โมเดลเศรษฐกิจ BCG” ร่วมกับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน ในวันที่  
18 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ รชิมอนด์ 
นนทบรีุ

การสัมมนาฯ ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมทั้ง
ภาครฐั เอกชน และวสิาหกจิชุมชน ทัง้ช่องทาง
ออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งเป็นการด�าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยใช้วิสาหกิจ
ชมุชนเป็นกลไกขบัเคลือ่น การพฒันาเศรษฐกจิ
ชวีภาพ เศรษฐกจิหมนุเวยีน เศรษฐกจิสเีขยีว 
(BCG Model) เพือ่เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื 
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศ โดยการน�าเทคโนโลยี 
นวัตกรรม ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
มาช่วยสร้างการเตบิโตทางเศรษฐกจิ เกิดการ 
กระจายรายได้ และโอกาสในการพฒันาเศรษฐกจิ 
ของประเทศอย่างทัว่ถงึ

ระหว่าง 3 ศาสนา ได้แก่ ชาวบาบ๋า (จนีฮกเกีย้น) 
ชาวมสุลมิ (มลาย)ู และชาวไทยพทุธ ท�าให้เกดิ
วฒันธรรมร่วมกัน ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของท้องถิน่  
น�ามาจัดท�ากิจกรรมและสร้างเส้นทางการ
ท่องเที่ยวในชุมชน ที่ให้ความส�าคัญกับการ
ท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม นอกจากนี้ มีการดูแลรักษา 
สิง่แวดล้อม คัดแยกขยะ มีการซือ้คาร์บอนเครดติ  
เพือ่ชดเชยการปล่อยคาร์บอน และมเีป้าหมาย
มุง่สูค่วามเป็นกลางทางคาร์บอน

การจัดสัมมนาฯ มีการน�าเสนอผลการ
ด�าเนินโครงการฯ และจัดเสวนา เรื่อง “การ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ 
BCG” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู ้ทรง
คุณวุฒิจากส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริษัท ฟายด์ 
โฟล์ค จ�ากดั วิสาหกจิชุมชนบ้านสบายใจ และ
วสิาหกจิชมุชนท่องเทีย่วต�าบลแหลมสกั รวมถงึ
รบัฟังและแลกเปลีย่นความคดิเหน็ภายใต้โมเดล
เศรษฐกจิ BCG 

“BCG Model เป็นการสร้างความสมดุล
ระหว่างเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม ซึง่
ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ทั้งภาครัฐ ภาค
เอกชน และประชาชนทกุคน เพือ่ช่วยกันรกัษา
สิง่แวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ซึง่จะ 
น�าไปสู ่ความยั่งยืนต ่อไป” นายพูนพงษ์  
กล่าวทิง้ท้าย

 พนูพงษ์ นยันาภากรณ์  

โครงการฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์
ศักยภาพ ค้นหาและพัฒนาต้นแบบที่ดี ของ
วิสาหกิจชุมชนในภาคการผลิตสินค้า และภาค
บรกิาร ภายใต้โมเดลเศรษฐกจิ BCG และจดัท�า
ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย เพือ่การพฒันาศกัยภาพ 
ของวิสาหกิจชุมชนภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG  
ทีก่่อให้เกดิโอกาสใหม่ๆ ทางธรุกจิ และตอบสนอง
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคยคุใหม่ อนัจะช่วยส่งผลต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื้นที่และเศรษฐกิจ
ฐานรากต่อไป 

โดยโครงการฯ ได้คัดเลือกวิสาหกิจชุมชน 
เพือ่เป็นต้นแบบ 2 กลุม่ ได้แก่ “วสิาหกจิชมุชน 

บ้านสบายใจ” จงัหวดัสมทุรสงคราม เป็นต้นแบบภาค 
การผลติสนิค้า ทีม่กีารน�ากล้วยซึง่เป็นทรพัยากร
ชวีภาพในท้องถ่ินมาใช้ประโยชน์ รับซือ้กล้วยจาก
เกษตรกรในพื้นที่ น�ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ ์
ทีห่ลากหลาย เช่น กล้วยแว่น กล้วยเส้น เคร่ืองดืม่
กล้วยผง เครือ่งดืม่จากหวัปลี น�า้กล้วยสกดัเข้มข้น 
และไซรปักล้วย และน�าเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
มาใช้ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และ
เพิม่มลูค่าให้กบัสนิค้าเกษตรในท้องถิน่ 

นอกจากนี ้ยงัน�าเปลอืกกล้วยมาท�าปุย๋อนิทรย์ี 
ถอืเป็นวสิาหกจิชมุชนทีด่�าเนนิธรุกจิภายใต้โมเดล
เศรษฐกจิ BCG ได้อย่างครอบคลมุ และ“วสิาหกิจ
ชุมชนท่องเที่ยวต�าบลแหลมสัก” จังหวัดกระบี่ 
เป็นต้นแบบในภาคบริการ มีการน�าทรัพยากร 
ธรรมชาตแิห่งท้องทะเลอันดามนั ภมูปัิญญา และ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน มาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
แหลมสักเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมผสมผสาน
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ศอ.บต.จับมือ กอช. สร้างความมั่นคงเกษียณสุข
ส่งเสริมทักษะทางการเงิน จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศนูย์อ�านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาค 
ใต้ (ศอ.บต.) และกองทุนการออมแห่งชาติ  
(กอช.) ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื 
(MOU) “ศอ.บต.สร้างความมั่นคงเกษียณสุข 
กบั กอช. ในจงัหวัดชายแดนภาคใต้”

โดยได้รบัเกยีรตจิาก นายบญุชยั  จรสัแสงสมบรูณ์  
รองปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ
กองทุนการออมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี   
โดยมี พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ 
ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศอ.บต.) และ นางสาวจารลุกัษณ์ เรอืงสุวรรณ 
เลขาธกิารคณะกรรมการกองทนุการออมแห่งชาติ 
(กอช.) เป็นผูล้งนามในบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื 
เพือ่ร่วมกนัขบัเคลือ่นส่งเสรมิให้ประชาชนแรงงาน
นอกระบบในภาคใต้ ได้รบัสทิธปิระโยชน์การเป็น
สมาชกิ กอช. อย่างทัว่ถงึ

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ รองปลัด
กระทรวงการคลงั ประธานกรรมการกองทนุการ
ออมแห่งชาต ิ กล่าวว่า  ด้วยแผนยทุธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) ยทุธศาสตร์ที ่ 4 ด้าน
การสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสงัคม มี
เป้าหมายส�าคัญให้ประเทศไทยมีระบบการออม 

ไปบริหาร แล้วจะช่วยให้ประชาชนมีเงินบ�านาญ
รายเดอืนกบั กอช. ไว้ใช้ในยามเกษยีณ แต่ละคน
จะมเีงนิบ�านาญมากน้อยเพยีงใด ขึน้อยูก่บัระยะ
เวลาการออมและจ�านวนเงนิ  การออมกับ กอช. 
สมาชิกสามารถออมได้เม่ือพร้อม พร้อมเมือ่ไรออม
เมือ่น้ัน สทิธกิารเป็นสมาชกิยงัคงเดมิ นบัเป็นการ 
เริ่มต้นการส่งเสริมการออมให้ประชาชนคนไทย 
ได้เงินบ�านาญอย่างครอบคลมุทัว่ประเทศ

ทัง้นี ้ในความร่วมมอืระหว่าง กอช. กบั ศอ.บต. 
จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย
การขบัเคลือ่นส่งเสรมิการออมกบั กอช. ในพืน้ที่
จงัหวัดชายแดนภายใต้ รวมถึงส่งเสริมความรูด้้าน 
การออมให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา ได้มีความรู้ 
ด้านการวางแผนการเงิน การออม การลงทุน 
การเพิ่มทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล พร้อมถึงการเตรียมความพร้อมก้าว
เข้าสูว่ยัท�างานทีม่คีณุภาพชวีติทีด่แีละยงัสามารถ
ให้ค�าแนะน�าผูอื้น่ได้ด้วย 

พล.ร.ต.สมเกยีรต ิผลประยูร เลขาธิการศนูย์
อ�านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 
กล่าวว่า  ศนูย์อ�านวยการบรหิารจังหวดัชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นหน่วยงานอ�านวยการระดบั
พืน้ที ่ ซึง่รฐับาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย
จดัตัง้ข้ึนตัง้แต่ปี 2524 โดยพฒันาจากศนูย์ประสาน
งานการปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปต.) 
ของกรมการปกครองที่มีอยู่เดิม ท�าหน้าที่เร่งรัด 
ก�ากบั ดแูล ประสานงาน ผนกึก�าลงัและตดิตาม
ประเมนิผลการปฏบิตัขิองหน่วยงานฝ่ายพลเรอืน 
และต�ารวจในพื้นที่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายของนโยบายความมัน่คงแห่งชาตเิกีย่วกับ
จงัหวัดชายแดนภาคใต้ 

พล.ร.ต.สมเกยีรต ิผลประยูร จารลุกัษณ์ เรอืงสุวรรณบญุชยั จรสัแสงสมบรูณ์

ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
ครอบคลมุทัว่ประเทศ อาท ิ  ธนาคารอสิลามแห่ง
ประเทศไทย  ส�านกังานคลงัจงัหวัด  ทีว่่าการอ�าเภอ 
ธนาคารออมสนิ ธนาคารกรงุไทย   ธนาคารเพือ่การ 
เกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ทุกสาขา สถาบันการ
เงนิชุมชน ตวัแทน กอช.ประจ�าหมูบ้่าน  ทีท่�าการ
ไปรษณย์ีไทย  เซเว่น-อเีลฟเว่น  เทสโก้โลตสั และ
ตูบ้ญุเตมิ  อกีทัง้ กอช. ได้มกีารออมทีท่นัสมัยด้วย
เทคโนโลยีให้สมาชิกให้ประชาชนเข้าถึงการออม
ง่ายยิง่ขึน้ ด้วยความสะดวกสบายได้ทกุทีท่กุเวลา 
ผ่านสมาร์ทโฟน อาท ิ แอปพลเิคชนั กอช., ไลน์ 
กอช., แอปเป๋าตงั, แอป K PLUS, แอป Krungthai 
NEXT และ  แอป Mymo GSB

ทีเ่ข้มแขง็ โดยเฉพาะการออมและการลงทนุระยะ
ยาวของประชาชน เพ่ือสร้างหลักประกันและ
ความมัน่คงในการด�ารงชวีติยามชราภาพ กองทนุ
การออมแห่งชาต ิ (กอช.) จงึเป็นอกีช่องทางหนึง่
ของการออมขัน้พืน้ฐานให้แก่ผูท้ีย่งัไม่ได้รบัความ
คุ้มครองเพื่อการชราภาพ ให้ได้รับผลประโยชน์ 
ในรปูบ�านาญ อนัเป็นการสร้างความเท่าเทยีม และ
ความเป็นธรรมในการดแูลจากภาครัฐ

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เป็น 
กองทนุบ�านาญ ส�าหรบัแรงงานนอกระบบ จดัตัง้
ขึน้ในปี 2554 เปิดรบัสมคัรสมาชิกครัง้แรก เมือ่
วนัที ่ 20 สิงหาคม 2558 ซึง่ประชาชนชาวมสุลิม 
อายุระหว่าง 15-60 ปี ที่ไม่มีสวัสดิการบ�านาญ 
หรอื สวัสดกิารใดๆ จากรฐั อาท ิผูป้ระกอบอาชีพ
อสิระ พ่อค้าแม่ค้า ชาวไร่ชาวนา รวมถงึนกัเรียน 
นสิติ นกัศึกษา สามารถสมคัรเป็นสมาชกิ กอช. ได้  
เนือ่งจากการออมกบั กอช. ลงทนุไม่ขดัตามหลกั 
ชะรอีะฮ์  สามารถสมคัรเป็นสมาชิกได้ด้วยบตัรประจ�าตวั 
ประชาชนใบเดียว การออมตัง้แต่ 50–30,000 บาท
ต่อปี รัฐบาลจะจ่ายสมทบให้อีกส่วนหนึ่ง 50%  
–100% หรือ สูงสุด 1,800 บาทต่อปี รวมกับ 
ผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทนุที ่กอช. น�าเงนิ 

สสว.หนนุ SME จงัหวัดชายแดนใต้
พฒันาการตลาด Online & Offline

ส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดเลก็และ
ขนาดย่อม (สสว.) จดักิจกรรมเชือ่มโยงความ
เชีย่วชาญจาก GURU/ผูเ้ชีย่วชาญ/ปราชญ์ 
เพือ่สนบัสนนุงานส่งเสรมิ SME ในช่องทาง 
Online & Offline กลุ่มจงัหวดัชายแดนภาค
ใต้ ภายใต้งานศนูย์ให้บรกิาร SME ครบวงจร 
(SME One-Stop Service Center: OSS) 
ปีงบประมาณ 2566 

โดยมผีูป้ระกอบการในพืน้ทีจ่งัหวัดชายแดน
ภาคใต้ กว่า 250 คน เข้าร่วม เพือ่ให้ผูป้ระกอบการ  
SME ได้รบัค�าปรกึษาและพฒันาเชงิลกึในด้าน
การตลาดออนไลน์ การสร้างหน้าร้าน SME  
ด้วย LINE Official Account (LINE OA) รวมทัง้
ได้รบัความรูแ้ละไขข้อสงสัยในด้านการเตรียมตวั
เข้าถงึแหล่งเงนิทนุ และสทิธปิระโยชน์ด้านภาษี 
ในพืน้ทีจ่งัหวัดชายแดนภาคใต้

ทัง้นี ้ ก่อนการเริม่กิจกรรมฯ ม ีนายชาวนัย์ 
สวสัด์ิ - ชโูต รองผูอ้�านวยการส�านกังานส่งเสรมิ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นประธาน
ในพธิเีปิดฯ พร้อมด้วยผูช่้วยเลขาธกิารฯ ศอ.บต. 
และหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม 
และมอบตู้ควบคุมระบบน�้าอัตโนมัติ เทคโนโลยี
และนวตักรรมดิจทิลัส�าหรบัเกษตรกรและวสิาหกจิ
ชมุชน

นายชาวนัย์ สวสัดิ ์- ชโูต รองผูอ้�านวยการ
ส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด 
ย่อม กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการเพิ่ม 
ช่องทางการตลาดออนไลน์ให้กบัผูป้ระกอบการ 
ทีปั่จจบุนัมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ต่อผูป้ระกอบการ 
ทีจ่ะต้องมกีารปรบัตวั และเพิม่ช่องทางการขายให้
มากขึน้ โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ทีจ่ะช่วยให้ 
ผูป้ระกอบการได้โฆษณาประชาสมัพนัธ์สนิค้าและ 
บริการให้เข้าถงึกลุม่ลกูค้าได้ได้ในเวลาอนัรวดเรว็
ตลอดจนสามารถเข้าถงึกลุม่ลกูค้าได้แบบเฉพาะ
เจาะจงทีจ่ะสร้างโอกาสในการซือ้กบัผูบ้ริโภคได้
มากข้ึนต่อไป

ทัง้น้ี LINE Official Account (LINE OA) คอื 
บญัช ีLINE ส�าหรบัธรุกจิ สามารถส่งข้อความ แชต 
รปูภาพ วดีโีอต่างๆ พดูคุยกบัผูต้ดิตามได้เหมอืน
กบั LINE ทัว่ไป แต่ความพิเศษ คอืมฟีีเจอร์ต่างๆ 
ที่ช่วยโปรโมตธุรกิจของคุณให้มีความน่าสนใจ
มากยิ่งขึ้น สามารถบอร์ดแคสข่าวสาร บริการ 
สินค้า หรือโปรโมชั่น ให้กับคนที่ติดตามคุณ
ทัง้หมดได้ในครัง้เดยีว ช่วยยกระดบัภาพลกัษณ์
ของแบรนด์ให้ดูเป็นมอือาชพีมากยิง่ขึน้

โดยเน้นงานด้านสงัคมจติวทิยา การเมือง การ
ปกครอง การพฒันาประสทิธภิาพข้าราชการ การ
พฒันาเศรษฐกจิสงัคม การเสรมิสร้างความเข้าใจ
อนัดี และความร่วมมือในระดับท้องถ่ินกบัประเทศ
เพือ่นบ้าน รวมทัง้การประสานการปฏบิตังิานกบั
ส่วนราชการโดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมอื (MOU) “ศอ.บต.สร้างความม่ันคงเกษียณ
สขุกบั กอช. ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้” ระหว่าง  
ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
(ศอ.บต.) กับ กองทนุการออมแห่งชาต ิ(กอช.)  จะร่วมกนั 
ส่งเสริมให้ประชาชนแรงงานนอกระบบ โดยการ 
สนบัสนนุขบัเคลือ่นส่งเสรมิการออม กอช. ในรปูแบบ 
การจดังาน Open House กอช. ณ ศอ.บต. 

ทั้งนี้ จะมีบัณฑิตอาสาในพื้นท่ีเป็นตัวแทน 
กอช. แนะน�าให้ความรู ้ และส่งเสรมิให้ประชาชน
ในพืน้ที ่ รวมถึงการรบัสมคัรสมาชกิ พร้อมส่งเงนิ
ออมต่อเนือ่งกบั กอช. ให้ได้ตามเป้าหมาย ภายใน
ปี 2566  โดยน�าร่องใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้ 
เพื่อส่งเสริมความรู้ การวางแผนการเงิน รวมถึง
รอบรูส้ทิธปิระโยชน์ในการเป็นสมาชิก กอช. ผ่าน 
บัณฑิตอาสา จ�านวนกว่า 2,000 คน เพื่อเป็น 
ผูถ่้ายทอดความรู้ของ กอช.  ผ่านกลไกเครือข่าย
ต่างๆ อาทิ ชมุชน สถานศกึษา และกลุม่ศาสนา 
ในการด�าเนินงานเชิงรุกควบคู่ไปกับผู้ว่าราชการ

จงัหวดั และธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทยต่อไป
นางสาวจารลุกัษณ์ เรอืงสุวรรณ เลขาธกิาร

คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
กล่าวว่า  ปัจจบุนัภาครฐัได้ส่งเสรมิการออมให้กบั
ประชาชนใน 2 รูปแบบคือ การออมภาคบังคับ 
ได้แก่ กองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ กองทนุ
ประกนัสงัคม มาตรา 33 กองทนุส�ารองเลีย้งชพี ซึง่
เป็นกลุม่ภาคแรงงานในระบบ ในด้านของการออม
ภาคสมคัรใจนัน้ กองทนุการออมแห่งชาต ิ (กอช.) 
เป็นอีกหนึ่งหน่วยงาน ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชน 
กลุม่ผูป้ระกอบอาชพีอสิระ อาท ินกัเรยีน นกัศกึษา 
พ่อค้าแม่ค้า ชาวไร่ชาวนา เกษตรกร รบัจ้างทัว่ไป 
ทีม่อีาย ุ15–60 ปี ได้เริม่เกบ็ออมกบั กอช. ต้ังแต่ 
50 บาท สงูสดุ 30,000 บาทต่อปี ในเดอืนถดัไป 
รบัเงินสมทบเพ่ิมจากรฐั 

อาย ุ15–30 ปี   รฐัสมทบให้ 50% ของเงนิ
ออมสะสม สงูสดุ 1,800 บาทต่อปี

อาย ุ>30–50 ปี รฐัสมทบให้ 80% ของเงนิออม
สะสม สงูสดุ 1,800 บาทต่อปี

อาย ุ>50–60 ปี  รฐัสมทบให้ 100% ของเงนิ
ออมสะสม สงูสดุ 1,800 บาทต่อปี 

ส� าหรับช ่ อ งทางอ� านวยความสะดวก 
ในการให้บรกิารสมาชกิ ทัง้การสมคัร ส่งเงนิออม
ต่อเนื่อง  และการให้ค�าปรึกษาเก่ียวกับ กอช. 
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โครงการส่งน�า้และบ�ารงุรกัษา “แม่ลาว”
สร้างน�า้ สร้างอาชพี สร้างรายได้ให้ชมุชน

ที ่2 ได้รางวัลชนะเลศิอันดบัที ่2 เป็นรางวัลเลศิรฐั
ระดบัประเทศ

นายทรงพล พงษ์มกุดา หวัหน้าฝ่ายจดัสรรน�า้ 
และปรับปรงุระบบชลประทาน กล่าวว่า โครงการ 
ส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่ลาว เริ่มแรกก่อสร้าง 
เข่ือนแม่สรวย เริม่จากประชาชนท้ายเขือ่นแม่สรวย
ขาดแคลนน�้าในฤดูแล้ง และประชาชนท้ายอ่าง
เก็บน�้ามาสรวยจะเกิดน�้าท่วมอุทกภัยซ�้าซาก
เป็นประจ�าเกือบทุกปี ซ่ึงเกิดความคิดเริ่มพัฒนา
โครงการอ่างเกบ็น�า้มาสรวยตัง้แต่ปี 2528 และได้
ก่อสร้างแล้วเสรจ็ในปี 2545 ตัง้แต่นัน้มา หลงัจาก
ก่อสร้างเขือ่นแม่สรวยเสรจ็ ฤดฝูนจะไม่มีประชาชน
ทีท้่ายเขือ่นแม่สรวยได้รบัอทุกภยั และประชาชน
ท้ายอ่างเก็บน�้าแม่สรวยจะมีน�้าใช้อยู่เป็นประจ�า 
เริม่ต้ังแต่น�า้ต้นฤดกูารท�านา

อกีทัง้ในช่วงฤดฝูน น�า้จะล้นสนัอ่าง ซึง่เรียกกนั
ว่าสปิลเวย์ จะท�าให้เกิดแหล่งท่องเทีย่วในทีช่มุชน  
อีกทั้งในฤดูแล้งประชาชนในพื้นที่สันอ่าง พื้นที่ 

โครงการส่งน�า้และบ�ารงุรักษาแม่ลาว–เขือ่น
แม่สรวย ประสบผลส�าเร็จในการแก้ปัญหา
ขาดแคลนน�้าภาคการเกษตร ต่อยอดไปสู่การ
สร้างอาชพี สร้างรายได้ใหม่ให้กบัชมุชน ก้าวไป
สูแ่หล่งท่องเท่ียวในอนาคต

นายมนสั วรีะวฒันพงศ์ ผูอ้�านวยการโครงการ
ส่งน�า้และบ�ารงุรกัษาแม่ลาว จ.เชยีงราย กล่าวถงึ 
ความเป็นมาของโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษา 
แม่ลาวว่า เป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่ประเภท 
เหมอืงฝาย ก่อสร้างมาตัง้แต่ปี 2493 แล้วเสรจ็ในปี 
2506 ส่งน�า้ให้กับพืน้ทีใ่นเขตอ�าเภอเมอืง จงัหวดั
เชยีงราย อ�าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย อ�าเภอ
พาน จงัหวัดเชยีงราย และบางส่วนของอ�าเภอแม่ใจ 
จงัหวัดพะเยา พืน้ทีโ่ครงการประมาณ 225,800 ไร่ 

ในปี 2542 มกีารก่อสร้างอ่างเกบ็น�า้มาสรวย 
เพือ่เป็นแหล่งน�า้มาเตมิให้กบัฝายแม่ลาว แล้วเสรจ็
ในปี 2546 มีระบบส่งน�า้ฝ่ังซ้ายและฝ่ังขวา พร้อม 
อาคารประกอบเพื่อบริหารจัดการน�้าในลุ่มน�้า 
แม่ลาวได้มปีระสทิธภิาพสงูสดุ โดยอ่างเกบ็น�า้แม่สรวย 
สามารถบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน�้าลาว และเขต 
ภยัพบิตัใินอ�าเภอแม่สรวย อ�าเภอแม่ลาว และอ�าเภอ 
เมอืง จงัหวดัเชยีงราย รวมถงึเป็นแหล่งท่องเทีย่ว 
และในอนาคตจะเป็นแหล่งพลังงาน โดยที่การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เข้ามา
ด�าเนนิการและมแีผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าในอนาคต 

ทัง้นี ้ โดยทัว่ไปจะใช้ในการปลกูข้าว ซึง่ใช้น�า้
มาก นาปีเตม็พืน้ท่ีประมาณ 170,000 ไร่ ทัง้ซ้าย 
และขวารวมกัน แต่นาปรังจะท�ามากหรือน้อย 
ต้องประเมนิต้นฤดกู่อนว่า อ่างเกบ็น�า้แม่สรวยทีเ่ป็น 
แหล่งเติมมีอยู่เท่าไหร่ ปีที่ผ่านมา น�้าเต็มเขื่อน   
จากสถติทิีผ่่านมา จะส่งน�า้ให้ได้ประมาณ 40,000 ไร่  
และใน 40,000 ไร่ ต้องมาแบ่งฝ่ังซ้ายและฝ่ังขวา
มาจดัสรรกนั

ทั้งนี้ ภารกิจของกรมชลประทานอันดับแรก
คอื การพฒันาแหล่งน�า้เรยีงตามล�าดบัความส�าคญั 
1. คอืการอปุโภค บรโิภค ต้องมนี�า้กนิน�า้ใช้  2. คอื
ระบบนเิวศ รกัษาระบบนเิวศคอืบ่อน�า้ตืน้ท่ีส่งไป 

สมพงศ์ เจาะเสน็

มนสั วีระวฒันพงศ์ ทรงพล พงษ์มกุดา

น�้าท่ีส่งไปจะได้ในพวกน�้าบ่อน�้าอะไรต่างๆ 3. เพื่อ
การเกษตร และ 4. รองๆ ลงไปแต่ละโครงการ เช่น  
จะเป็นการท่องเทีย่ว หรอืคมนาคมทางน�า้ มีไฟฟ้า เป็นต้น 
   ส�าหรบัการมส่ีวนร่วมกับประชาชน ในอดตีการ
บริหารจัดการในภาคเหนือถือเป็นจุดเด่นของคน
ภาคเหนอื คอืระบบเหมอืงฝายเดมิ เหมอืนมหีวัหน้า
กลุม่ทีค่่อนข้างจะเข้มแข็งอยูแ่ล้ว แต่ถงึแม้จะมคีวาม
เข้มแข็งอย่างไร แต่ถ้าน�้าซ่ึงเป็นวัตถุดิบท่ีมีความ
จ�าเป็น มีความต้องการมากข้ึนกจ็ะมกีารแย่งกัน ช่วง
แรกๆ เช่น ก่อนปี 2546 ทีจ่ะพฒันาปรับปรงุระบบ
ชลประทานให้มคีวามสมบรูณ์ คลองบางช่วงจะเป็น
คลองดนิ เกดิการสญูเสยีน�า้ ไม่สามารถส่งน�า้ไปทาง
ฝั่งขวาความยาวเกือบ 50 กิโลเมตรถึงอ�าเภอแม่ใจ
ได้ เพราะฉะนัน้ การมส่ีวนร่วมของกลุม่ค่อนข้างยาก 
แต่หลังจากการปรบัปรงุเมือ่ พ.ศ. 2546 เสรจ็ ระบบ
ส่งน�า้เป็นดาดคอนกรตียาวเกอืบ 50 กโิลเมตร พร้อม
กบัทีก่รมชลประทานเน้นการมส่ีวนร่วมของเกษตรกร 
จะมกีารประชมุตัง้แต่กลุม่เลก็ๆ เรยีกว่ากลุม่พืน้ฐาน 

หลังจากนั้น จะรวมกลุ่มพื้นฐานแต่ละกลุ่มมาเป็น 
กลุ่มบริหาร เป็นสมาคมในล�าดับที่แข็งแกร่งขึ้นไป 
เรือ่ยๆ  ส�าหรับโครงการส่งน�า้และบ�ารงุรกัษาแม่ลาว  
กลุม่ผูใ้ช้น�า้มีความเข้มแขง็มาก ฝายส่งน�า้บ�ารงุรกัษา 

อ่างเกบ็น�า้จะใช้ประโยชน์จากการปล่อยน�า้จากอ่างเกบ็น�า้ 
แม่สรวยให้โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาแม่ลาว
เพื่อประกอบการกิจกรรม อุตสาหกรรมแพเปียก 
ประชาชนในพ้ืนทีก่จ็ะได้รบัประโยชน์ในการจดัท�า
ทีพ่กัโฮมสเตย์ หรอืค้าขายเป็นส่วนมาก 

ด้าน นายสมพงศ์ เจาะเสน็ นายกเทศมนตรี
ต�าบลเวยีงสรวย เดมิเคยเป็นประธานของกลุม่ผูใ้ช้น�า้ 
ของเขือ่นแม่สรวย กล่าวว่า  ในส่วนของแม่สรวย 
ได้รบัความสนใจจากเรือ่งของการท่องเทีย่ว เช่น การ 
จัดวิ่งเพื่อการกุศลบริเวณสันเข่ือน ซึ่งได้เคยท�า 
มาแล้ว และมีคนให้ความสนใจเป็นจ�านวนมาก  
คาดว่าในปี 2567 จะมกีารจดังานวิง่เพือ่การกศุลอกี ที ่
จะมนีกัท่องเทีย่วหลัง่ไหลเข้ามามากพอสมควร จะมี
ลานเกงเต้นท์ และเป็นจดุท่องเทีย่วจากเริม่ต้นบ้าน
รมิทาง จากต�าบลแม่สรวย ขึน้ไปสูต่�าบลวาว ีมกีาร
ล่องแพ ปีนีถ้อืเป็นแลนด์มาร์กของจงัหวดัเชยีงราย 
คาดว่าจะมคีนให้ความสนใจ 3,000-5,000 คนต่อวนั 
เทศบาลและทางกรมชลประทานมกีารเตรยีมการ
รองรบันกัท่องเทีย่วทีจ่ะเข้ามาเรยีบร้อยแล้ว อนาคต
ทีน่ีจ่ะเป็นแหล่งท่องเทีย่วของไทยอีกจดุหน่ึง ท�าให้
เกดิรายได้ให้กบัคนในชมุชน สร้างให้เกดิเศรษฐกจิ
ชมุชน ให้มคุีณภาพชวีติของคนในชุมชนดขีึน้

“อ่างเกบ็น�า้น�า้แหง” เส้นเลอืดใหญ่ชาวน่าน
สร้างรายได้ให้เกษตรกรได้กว่า 50 ล้านบาท

มกีารปลกูพชืฤดแูล้งเพิม่ขึน้ในจ�านวนเนือ้ทีเ่ท่าๆ กบั 
การปลกูข้าวนาปี คอืประมาณ 5,000 กว่าไร่ ถือเป็น 
รายได้ที่ เพิ่มขึ้นมาจากที่ได ้ปลูกพืชฤดูแล้งของ
เกษตรกรอ�าเภอนาน้อย 3-4 ต�าบล โดยคณะกรรมการ
เจเอม็ซมีีการจดัการบรหิารแบ่งเป็นฝ่ังขวาและฝ่ังซ้าย 

นายเอือ้ เสนต๊า รองประธานเจเอ็มซ ีรับผดิชอบ
ฝ่ังซ้าย กล่าวว่า เป็นสิง่ทีด่มีากในการจัดการระบบของ
เจเอ็มซ ีอย่างเช่นในช่วงวกิฤต สามารถจดัการบรกิาร

“กรมชลประทาน” ชูการบริหารจัดการน�้า 
“อ่างเก็บน�้าน�้าแหง” ลดปัญหารการแย่งน�้าจาก
เกษตรกร สร้างความเข้าใจในขั้นตอนการส่งน�้า
มากขึ้น ให้การใช้น�้ามีระบบการบริหารจัดการที่ดี
ขึน้ ส่งผลให้ผลผลติทางการเกษตรเพิม่มากขึน้กว่า 
50 ล้านบาท

นายไพโรจน์ วงศ์สูง ผู้อ�านวยการโครงการ
ชลประทานน่าน กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว ่า 
ประเทศไทยและภูมภิาคเอเชยีในปี 2566 จะได้รบัผล 
กระทบจากปรากฎการณ์ “เอลนโีญ” ทีเ่กดิจากสภาพ 
ของอุณหภูมิน�้าหรือผิวน�้าเปลี่ยนแปลง ท�าให้พื้นที ่
ที่เคยมีฝนตกชุกลดลง ซึ่งประเทศไทยก็จะได้รับผล 
กระทบเช่นเดยีวกัน โดยแนวทางการบรหิารจดัการของ 
กรมชลประทาน ได้ย�า้ให้แต่ละพืน้ที ่ แต่ละโครงการ 
แต่ละจังหวัด ด�าเนินการเก็บกักน�้าในช่วงต้นฤดูฝน 
ให้มาก เพือ่ส�ารองไว้ใช้ในช่วงฤดแูล้ง ต่อเนือ่งจนถงึ 
ต้นฤดฝูนปีถดัไป ซึง่โครงการชลประทานน่านได้ด�าเนนิการ 
ตามที่ทางกรมฯ ได้สั่งการมา โดยการเริ่มเก็บกักน�า้ 
ให้มากทีส่ดุ และบรหิารจดัการน�า้อย่างระมัดระวงั

ส�าหรับอ่างเก็บน�้าขนาดกลางและขนาดเล็ก 
ในพืน้ทีจ่งัหวดัน่าน ปัจจบัุนปรมิาณน�า้ของแต่ละอ่าง
ค่าเฉลีย่เกนิ 50% ซึง่จงัหวดัน่านปีนีโ้ชคดทีีม่ฝีนตก
ต่อเนือ่งในช่วงเดอืน พ.ค.- ม.ิย.ท�าให้ปรมิาณน�า้ในอ่าง
มจี�านวนเพิม่ขึน้ และระยะเวลาอกี 2 เดอืนท่ีจะถงึนี้ 

คอืเดือน ส.ค.-ก.ย. ซึง่เป็นช่วงฤดมูรสมุพาดผ่านทางภาค
เหนอืตอนบน จะท�าให้ปริมาณฝนมมีากขึน้อกี 

ทัง้นี ้ ในการมส่ีวนร่วม โครงการอ่างเกบ็น�า้น�า้แหง 
ได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทานหรือเจเอ็มซี 
เข้ามามส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการน�า้ ซ่ึงประกอบด้วย 
เกษตรกร ผูน้�าท้องถิน่ และฝ่ายปกครอง โดยมีเจ้าหน้าท่ี
ชลประทานเป็นท่ีปรกึษา มกีารประชมุท�าข้อตกลงซึง่กนั 
และกันว่า แนวทางการบริหารจัดการน�้าในแต่ละป ี
แต่ละช่วงจะด�าเนนิการอย่างไร 

อย่างไรก็ตาม อ่างเก็บน�้าน�้าแหง เริ่มก่อสร้างมา
ตัง้แต่ปี 2525 แล้วเสรจ็ในปี 2534 ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง

ประมาณ 10 ปี ซึง่ลกัษณะตัวอาคารหลกัจะเป็นเขือ่นดนิ 
มแีกนดนิเหนยีว มคีวามสงูตัง้แต่ท้องน�า้จนถงึตวัสนัเขือ่น 
30 เมตร ความยาวสนัเขือ่น 220 เมตร สามารถเกบ็กักน�า้ 
ได้ 3 ล้านลกูบาก์เมตร ซึง่เป็นปริมาณเพยีง 17% ของ
ปรมิาณน�า้ท่ารายปี มอีาคารประกอบด้วย อาคารระบาย
น�า้ล้น สามารถระบายน�า้ด้วยอตัรา 940 ลกูบาก์เมตรต่อ
วนิาท ี มรีะบบส่งน�า้สายใหญ่ฝ่ังซ้ายยาว 9.7 กโิลเมตร 
คลองส่งน�า้สายใหญ่ฝ่ังขวายาว 11.17 กโิลเมตร ส่งน�า้
ให้กับพืน้ที ่3 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลนาน้อย ต�าบลเชยีงของ 
และต�าบลศรีษะเกษ อ�าเภอนาน้อย จงัหวดัน่าน พืน้ที่
การเกษตร 6,000 ไร่ ปัจจุบนัสามารถด�าเนนิการเพาะปลกู 
ได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง พืชฤดูฝนส่วนใหญ่จะเป็นข้าว  
ฤดแูล้งจะเป็นข้าวโพดเล้ียงสตัว์

นายวิฑูรย์ กันอินทร์ ประธานอ่างเก็บน�้าน�้าแหง  
หรือประธานเจเอม็ซ ีกล่าวว่า การมคีณะกรรมการเจเอม็ซี 
ขึ้นมา บริหารจัดการน�้าได้รับผลประโยชน์อย่างทั่วถึง  

จัดการน�้าที่มีพื้นที่รองรับ 5,000 ไร่ ในช่วงหลังฤดู 
เกบ็เกีย่วนา ซึง่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทีไ่ด้ 
ผลประโยชน์ได้ถึง 50 กว่าล้านต่อปี 

ด้านนายสุชาติ จันทร์วงค์ ประธานกลุ่มใช้น�้า 
ฝ่ังขวา กล่าวถงึประโยชน์ของอ่างเกบ็น�า้ว่า หลงัจากมี
การก่อสร้างเขือ่นสามารถใช้การได้ท้ังจากนาข้าวนาปี 
และฤดูแล้งหลังจากท�าข้าวและปลูกข้าวโพด ท�าให้
เกษตรกรมรีายได้เฉลีย่ครวัเรอืนไร่ละไม่ต�า่กว่า 10,000 
บาท หลงัจากทีก่่อนหน้านีจ้ะท�าได้แค่นาปี ไม่มกีาร 
ท�าพชืหลังนา หลงัจากทีม่รีะบบอ่างเข้ามา ระบบน�า้ 
อุดมสมบูรณ์ท�าให้ข้าวโพดหลังนา และถั่วเหลือง  
และส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของชาวบ้านประกอบอาชพี
ได้ดมีาก 

นายศราวธุ อนิทร์ธศิกัดิ ์ คณะกรรมการผู้ใช้น�า้
ของชลประทานฝ่ังขวา กล่าวว่า ก่อนทีจ่ะมอ่ีางเกบ็น�า้ 
นี้ เดิมจะใช้น�้าจากธรรมชาติจากฝน ชาวบ้านจะใช ้
ฝายเป็นฝาย การท�านาจะด�าได้ฤดเูดยีว หลงัท�านาเสรจ็ 
ก็ไม่มีอาชีพเสริม เนื่องจากไม่มีน�้าเพียงพอ หลัง 
อ่างเกดิขึน้ ชาวบ้านมกีารท�าข้าวโพดหลงันาขึน้ ท�าให้
สร้างรายได้ ซึง่เป็นรายได้ในภาคฤดแูล้ง จากเดมิท�านา
เสรจ็ จะปล่อยนาให้ทิง้ร้าง แต่หลงัเกดิอ่างขึน้ หลงันา
ชาวนาจะปลกูข้าวโพดเป็นส่วนใหญ่ มถีัว่เหลอืงและ
อย่างอืน่ๆ บ้าง 

ไพโรจน์ วงศ์สงู   

อสีท์ วอเตอร์ โชว์เผยความพร้อมสูบส่งน�า้ 
รองรับความต้องการใช้น�้าและการแก้ปัญหา
ภยัแล้งพืน้ทีภ่าคตะวนัออกอย่างยัง่ยนื โดยการ
ลงทนุวางท่อเพิม่เตมิ เป็นหนึง่แผนการบรหิาร 
จัดการท่อส่งน�้าสายหลักพื้นที่ภาคตะวันออก 
ได้อย่างยัง่ยนื สร้างเสถยีรภาพและความมัน่คงด้านน�า้  
พร้อมเดินแผนป้องกันปัญหาภัยแล้งได้อย่าง 
มปีระสทิธภิาพ 

นายเชดิชาย ปิตวิชัรากลุ กรรมการผูอ้�านวยการ 
ใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้า 
ภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) หรืออีสท์  
วอเตอร์ เปิดเผยว่า ปัญหาภัยแล้งเป็นสิ่งที ่
อสีท์ วอเตอร์ให้ความส�าคญัมาโดยตลอด ได้ด�าเนนิการ 
ร่วมกับหน่วยงานภาครฐั และเอกชน ในการแก้ไข 

อีสท์ วอเตอร์ วางโครงข่ายท่อส่งน�า้ 2 โครงการ
แก้ปัญหาภยัแล้งภาคตะวันออกอย่างยัง่ยืน

270 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ศักยภาพของ 
ท่อส่งน�า้สายหลกัยงัสามารถผนัน�า้ ในพืน้ทีลุ่ม่น�า้
บางปะกง-ชลบรุ ี ได้เฉลีย่ 50 ล้านลูกบาศก์เมตร
ต่อปี และพืน้ทีลุ่ม่น�า้ประแสร์-คลองใหญ่-หนอง
ปลาไหล ผนัน�า้ได้เฉลีย่ 140 ล้านลกูบาศก์เมตร
ต่อปี จงึสามารถเชือ่มโยงอ่างเก็บน�า้หลกัในพืน้ที่
ภาคตะวนัออกได้เกอืบท้ังหมด 

อสีท์ วอเตอร์ บริหารจัดการท่อส่งน�า้สายหลกั 
ภาคตะวันออกจากท่อเดิมที่มีความยาวท่อ 
เพยีง 135 กม. ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาได้มกีาร 

“กระทรวงพลงังานให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยด้ีานพลงังาน
เพื่อน�าไปใช้กับกิจการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้าน
พลงังานทดแทน ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชพีของกลุม่วสิาหกจิต่างๆ 
มส่ีวนช่วยในการลดต้นทนุคณุภาพด้านอนามยั พฒันาต่อยอดให้ผลิตภัณฑ์และ 
บรกิารของกลุม่วสิาหกจิและเครอืข่ายได้ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของชมุชนไปได้ 
ท่ามกลางความผนัผวนด้านราคาพลังงานทียั่งคงเกิดขึน้” สมภพ พฒันอรยิางกลู 

ผูต้รวจราชการกระทรวงพลังงาน

และภาคอตุสาหกรรมเพิม่ขึน้อกี 20 ล้านลกูบาศก์ 
เมตรต่อปี ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จกว่า 90%  
คงเหลอืเฉพาะงานวางท่อส่งน�า้ และตดิตัง้ระบบสบูน�า้ 
ในพืน้ทีอ่่างเก็บน�า้คลองหลวงรชัชโลทร

โดยเบื้องต้นอีสท์ วอเตอร์ได้ด�าเนินการ 
ขออนญุาตจากกรมชลประทานในฐานะหน่วยงาน 
ผูด้แูลใช้งานหลัก ซึง่กรมชลประทานไม่ขดัข้องให้ 
อสีท์ วอเตอร์ใช้ประโยชน์ร่วมกนัได้ และให้ด�าเนนิการ 

ได้วางท่อประแสร์-คลองใหญ่ และท่อบางปะกง-
ชลบรุ ีในปี 2562 มกีารเชือ่มท่ออ่างเกบ็น�า้ประแสร์  
–อ่างเก็บน�้าคลองใหญ่ กับเชื่อมท่ออ่างเก็บน�้า 
ประแสร์-อ่างเก็บน�้าหนองปลาไหล เพื่อลด 
การสญูเสยีน�า้จ�านวนมากในกรณทีีผ่นัน�า้ลงสูอ่่างเก็บน�า้ 
คลองใหญ่ซึ่งต้องผ่านคลองธรรมชาติ รวมท้ัง
การน�าน�า้จากพืน้ทีข้่างเคยีงอนัได้แก่ น�า้ต้นทนุจาก 
ลุม่น�า้คลองวงัโตนด เข้ามาเสริมในพืน้ทีร่ะยอง เพือ่ให้ 
การบริหารจัดการน�้าในพื้นที่ระยองเป็นไปอย่าง 
มปีระสทิธภิาพสงูสดุ ลดค่าการสูญเสียน�า้ และลด 
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการขาดแคลนน�้า 
ได้เป็นอย่างมาก

หนองปลาไหลเดมิของอสีท์ วอเตอร์ เพิม่ศกัยภาพ
ในการสบูส่งน�า้สูพ่ืน้ทีช่ลบรุเีพิม่ขึน้อกี 120 ล้าน
ลกูบาศก์เมตรต่อปี ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง
โดยได้รบัอนญุาตการวางท่อในเขตทางหลวงพืน้ที่
ระยองแล้ว คงเหลอืการอนุญาตการวางท่อในเขต
ทางหลวงพื้นที่ชลบุรี ทั้งนี้ ตามแผนจะก่อสร้าง 
แล้วเสรจ็ในปี 2566 เพือ่ให้ทนัต่อการแก้ไขปัญหา 
ภยัแล้งในพืน้ทีช่ลบรุใีนปี 2567 ซึง่การก่อสร้าง 

ขออนุญาตกรมธนารักษ์ในฐานะเจ้าของพ้ืนที่  
ซึง่อีสท์ วอเตอร์ ได้ด�าเนนิการขออนญุาตต่อกรม
ธนารกัษ์ไปตัง้แต่ปี 2564 ปัจจบุนัยงัคงอยูร่ะหว่าง
การพจิารณาอนญุาตจากกรมธนารกัษ์ และเมือ่ได้
รบัอนญุาตจากกรมธนารกัษ์ จะได้เร่งรดัก่อสร้าง
ให้แล้วเสรจ็เพือ่แก้ไขปัญหาภยัแล้งในพืน้ทีช่ลบุรี
ในปี 2567 เช่นกนั

ท่อส่งน�า้นี ้จะเป็นการสร้างศกัยภาพทีส่ามารถน�าน�า้ 
จากอ่างเกบ็น�า้ประแสร์มายงัพืน้ทีช่ลบรุไีด้โดยตรง

2. โครงการก่อสร้างท่อส่งน�้าดิบคลองหลวง 
จงัหวัดชลบรีุ ความยาวกว่า 45 กโิลเมตร เพ่ือเพิม่
ศกัยภาพในการผนัน�า้จากอ่างเกบ็น�า้คลองหลวง 
รชัชโลทรมายงัอ่างเก็บน�า้หนองค้อ แทนการผนัน�า้ 
ผ่านคลองพานทองซึ่งมีน�้าสูญเสียจ�านวนมาก 
ท�าให้มีปริมาณน�้าต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภค 

เชดิชาย ปิตวิชัรากลุ

ปัญหา ฟันฝ่าอปุสรรคร่วมกบัผู้ใช้น�า้มาได้
จนถงึปัจจบุนั

โดยวิกฤตภัยแล้งครัง้ใหญ่ภาคตะวันออก 
ของประเทศไทยเกิดขึ้น 2 ครั้ง ซึ่ ง 
อสีท์ วอเตอร์ ได้ด�าเนนิการแก้ไขปัญหา  
ดงันี ้ ในปี 2548 อสีท์ วอเตอร์ 

ในปัจจบุนัอสีท์ วอเตอร์ได้ลงทนุวางท่อน�า้ดบิ
เพิม่เตมิอกี 2 โครงการหลัก ซึง่ถอืเป็นหนึง่กลยทุธ์
ที่จะแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก
อย่างยัง่ยนื ได้แก่

1. โครงการก่อสร้างท่อส่งน�า้ดบิหนองปลาไหล 
-หนองค้อ-แหลมฉบงั ในพืน้ท่ีจงัหวดัระยอง และ 
จังหวัดชลบุรี ความยาวกว่า 60 กิโลเมตร  
โดยเช่ือมต่อกับท่อส่งน�้าสายหลักเส้นประแสร์-

พฒันาเพ่ือเพิม่ศักยภาพท่อส่งน�า้ 
สายหลัก จนเป ็นท่อส ่งน�้า 
สายหลักที่มีความยาวที่สุดใน 
ภาคตะวันออก และจะด�าเนนิการ 
ให้กลบัมาเป็น Water Grid ที่
สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย
อีกครั้งในปลายปี 2566 โดย
มีความยาวท่อส่งน�้าสายหลัก 
รวม 526 กม. สามารถสูบ 
ส่งน�า้มากกว่า 1 ล้านลกูบาศก์
เมตรต่อวัน อีกทั้งได้รับการ
จัดสรรน�้าจากกรมชลประทาน
ปรมิาณ 410 ล้านลกูบาศก์เมตร
ต่อปี ตอบสนองความต้องการ
ของผูใ้ช้น�า้ในปัจจบุนัประมาณ 

“ในปัจจุบันอีสท์ วอเตอร์ได้ลงทุนวางท่อน�้าดิบเพิ่มเติม 
อกี 2 โครงการหลัก ซึง่ถอืเป็นหนึง่กลยทุธ์ทีจ่ะแก้ไขปัญหา 
ภยัแล้งในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกอย่างยัง่ยนื”



ปีที่ 17 ฉบับที่ 409 วันที่ 1-15 สิงหาคม 256614 พลงังาน/สิง่แวดล้อม

“ดงัน้ัน การ

กฟผ. และ บ.เอน็เอม็บ-ีมนิแีบ ไทย ร่วม
ลงนาม MOU ผลักดันเทคโนโลยีพลังงาน
อัจฉริยะ ยกระดับการใช้พลังงานภายใน 
มหาวิทยาลั ยด ้ วยนวัตกรรมพลั งงาน  
ขบัเคลือ่นสูก่ารใช้พลงังานไฟฟ้าสเีขยีว ประเดมิ 
ทีแ่รกมหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ พร้อมเปิด
ให้บริการกลางปีหน้า 

น.ส.นพวรรณ กาญจนะวรรณ รอง 
ผู้ว่าการบริหาร กฟผ. เผยว่า ความร่วมมือใน
ครั้งนี้ เป็นการร่วมกันพัฒนา Smart Energy 
Solutions บนพืน้ท่ี Smart Campus ด้วยการ 
บรูณาการระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
ระบบกักเก็บพลังงาน ระบบ Smart Street 
Light และระบบบรหิารจดัการพลงังานอจัฉริยะ 
(Energy Management System) ของ กฟผ. 
หรอื ENZY Energy Management Platform 
ให้ท�างานร่วมกนัได้อย่างสมบรูณ์ ยกระดบัการ
ใช้พลงังานสะอาด ลดต้นทนุด้านพลงังานไฟฟ้า 
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าสูงสุด เพื่อมุ่งสู่
เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเป็นศูนย์ของประเทศไทย
และ กฟผ.

นายโยชิฮิสะ ไคนูมะ ประธานกรรมการ
บรหิารกลุม่บรษัิท มนีิแบ มติซมู ิ กล่าวเสรมิว่า 
ถือเป็นความยินดียิ่งที่ระบบแสงสว่างอัจฉริยะ 

กฟผ.จับมือเอน็เอม็บี-มินีแบ ไทย
ยกระดบัพลังงานสีเขียวในมหาวทิยาลัย 

(Smart street light) ซึง่ผลติในไทยโดยพนกังาน
ของบรษิทัได้ใช้งานในไทย โดยความร่วมมอืใน
ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์
อนัดรีะหว่างกนั ขยายขอบเขตความร่วมมอืด้าน
การพัฒนาเทคโนโลยพีลงังานและเมอืงอัจฉรยิะ 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานวัตกรรม
พลงังานสะอาด ขบัเคลือ่นสูก่ารใช้พลงังานไฟฟ้า
สเีขยีว รวมถงึโอกาสพฒันาทางธรุกิจต่อไป

การลงนาม MOU ในครัง้นี ้เป็นส่วนหนึง่ของ
โครงการ Smart Campus ของ กฟผ. และบรษิทั 
อนิโนพาวเวอร์ จ�ากดั บรษิทัในกลุม่ กฟผ. ทีย่ก
ระดับการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัยด้วย 
นวัตกรรมพลังงานและเมืองอัจฉริยะ โดย 
ตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ พร้อม
เครื่องอัดประจุไฟฟ้าส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้า  
ตดิตัง้ระบบกกัเกบ็พลงังาน ระบบแสงสว่างอจัฉรยิะ 
บนถนนภายในมหาวิทยาลยั โดยมีระบบบรหิาร
จดัการ พลงังาน ท�าหน้าทีค่วบคมุและตดิตาม
การใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ และน�ารถ
โดยสารพลังงานไฟฟ้า (EV) เข้ามาให้บริการ
นักศึกษาระหว่างหอพักและอาคารเรียน เริ่ม
ด�าเนนิการทีม่หาวิทยาลัยราชภฏัเชยีงใหม่ พืน้ที่
เวยีงบวัและพืน้ทีศ่นูย์แม่รมิ พร้อมเปิดให้บรกิาร
ในช่วงกลางปี 2567

นพวรรณ กาญจนะวรรณ โยชิฮสิะ ไคนูมะ

สทนช.ตดิตามแผนหลกัฯ แก้ท่วมแล้ง Area Based
พร้อมเตรยีมดนัขุมเหมอืงร้างเป็นแหล่งน�า้ต้นทนุ 

สทนช.ลงพ้ืนที ่จ.เชยีงใหม่-ล�าพนู ตดิตาม
ผลศึกษาแผนบรรเทาน�้าท่วม/ภัยแล้ง พื้นที่
เฉพาะ (Area Based) ก่อนเดนิหน้าแผนหลัก
กว่า 7 พนัโครงการ ตามแผนแม่บทฯน�า้ 20 ปี  
พร้อมผลกัดนัการพฒันาแหล่งน�า้ในขมุเหมอืงร้าง  
ให้เป็นแหล่งน�้าต้นทุน อีกหนึ่งทางรอดของ
เกษตรกรจากภาวะฝนทิง้ช่วง 

ดร.สุรสห์ี กติตมิณฑล เลขาธกิารส�านกังาน
ทรพัยากรน�า้แห่งชาต ิ(สทนช.) เปิดเผยภายหลงั 
ลงพื้ นที่ ติ ดตามความคืบหน ้ า โครงการ 
ศกึษาแผนหลกัแบบบรูณาการ เพือ่การบรรเทา
อทุกภัยและภยัแล้ง พืน้ทีเ่ฉพาะ (Area Based) 
เชยีงใหม่-ล�าพนูว่า จงัหวดัเชยีงใหม่และล�าพนู 
เป็นพื้นที่เศรษฐกิจส�าคัญของภาคเหนือ ที่
ประสบปัญหาภยัแล้งและอทุกภยัทีส่่งผลกระทบ 
ต่อสภาพเศรษฐกิจ จึงได้มีการศึกษาจัดท�า
แผนหลกับรรเทาอทุกภยัและภยัแล้ง ตามแผน
แม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 20 ปี โดย
ท�าการศกึษา วเิคราะห์สภาพพืน้ที ่ปัญหา และ
ความต้องการของคนในพืน้ทีเ่ป้าหมาย เพือ่หา
มาตรการแก้ไขปัญหาในเชิงลึกและสอดคล้อง
กับบริบทในปัจจุบัน บูรณาการหน่วยงานที่
เกีย่วข้องในการบริหารจดัการทรพัยากรน�า้อย่าง
เป็นรูปธรรม ลดความ เสยีหายจากอทุกภัยและ
ภัยแล้ง สร้างความมั่นคงด้านน�้าภาคการผลิต 
การอปุโภคบรโิภค การจดัการคณุภาพน�า้ให้ได้ 
มาตรฐาน และการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ต้นน�้า  
น�าไปสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนืในทุกมติ ิทัง้ด้านวศิวกรรม  
เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อม รวมทัง้การมส่ีวนร่วม 
ของประชาชนทกุภาคทีเ่ก่ียวข้อง

โดยได้ด�าเนินการศึกษาพื้นที่ Area Based 
จงัหวดัเชยีงใหม่-ล�าพนู ครอบคลมุพ้ืนที ่138 ต�าบล 
19 อ�าเภอ และพื้นที่ลุ่มน�้าสาขาที่เกี่ยวเนื่องกับ
พืน้ที ่ Area Based จงัหวดัเชยีงใหม่-ล�าพนู ท้ังนี้ 
จากผลการศกึษา สามารถจดัท�าแผนงานหลกัของ
หน่วยงานต่างๆ ทัง้หมดจ�านวน 7,090 โครงการ  
ทีส่ามารถแก้ไขปัญหาทรพัยากรน�า้ 5 ด้าน แบ่งเป็น  
1. ด้านการจัดการน�้าอุปโภคบริโภค จ�านวน  
1,430 โครงการ 2. ด้านการสร้างความมัน่คงของ
ภาคการผลติ จ�านวน 3,996 โครงการ 3. ด้านการ
จดัการน�า้ท่วมและอทุกภยั จ�านวน 1,219 โครงการ 
4. ด้านการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟูระบบนเิวศทรพัยากรน�า้  
จ�านวน 259 โครงการ 5. ด้านการบรหิารจดัการ 
จ�านวน 186 โครงการ 

อย่างไรกต็าม หากการด�าเนนิการเป็นไปตาม 
เป้าหมายที่ก�าหนดจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย่างเป็นระบบ 
ประชาชนมีแหล่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคท่ีได ้
มาตรฐานและเพียงพอ พฒันาแหล่งเกบ็กกัน�า้ให้มี
ปรมิาณน�า้เพิม่ขึน้ 951 ล้าน ลบ.ม. แก้ปัญหาภยัแล้ง 
ครอบคลุมพื้นที่  3,840,101 ไร ่ นอกจากนี้  
ยงัเพิม่ประสทิธภิาพการระบายน�า้ จัดการพืน้ทีน่�า้ท่วม 

เนือ่งจากเขือ่นแม่กวงอดุมธารา มีความจ ุ263 ล้าน  
ลบ.ม. มีพื้นท่ีชลประทาน 175,000 ไร่ แต่ 
จากสถติทิีผ่่านมามนี�า้ไหลเข้าอ่างเกบ็น�า้ เฉลีย่
เพยีงปีละ 202 ล้าน ลบ.ม. ประกอบกบัพืน้ท่ี 
จงัหวดัเชยีงใหม่และล�าพนู มคีวามต้องการใช้น�า้ 
สูงกว่าปริมาณน�้าต้นทุนในอ่างเก็บน�้าเขื่อนแม่ 
กวงอดุมธารา ท�าให้ปัจจบุนัเกดิการขาดแคลนน�า้
เฉลีย่ปีละประมาณ 137 ล้าน ลบ.ม. 

และจากการขยายตัวของภาคเกษตรกรรม 
การท่องเทีย่ว อตุสาหกรรมและชมุชน และใน
อนาคตอกี 20 ปีข้างหน้า คาดว่าจะขาดแคลนน�า้
เพิม่ขึน้เป็นปีละประมาณ 173 ล้าน ลบ.ม. ทัง้นี้ 
ประตรูะบายน�า้แม่ตะมาน เป็นองค์ประกอบที่สุรสห์ี กติตมิณฑล 

ส�าคญัในการยกระดบัน�า้เพือ่ผนัน�า้ผ่านเข้าไปยงั
อโุมงค์แม่งดั-แม่กวง ประกอบด้วยประตรูะบายน�า้  
จ�านวน 4 ช่อง ความกว้างช่องละ 10 เมตร  
ปิดกัน้ล�าน้้าแม่แตง บรเิวณด้านเหนอืน�า้ของบ้าน
แม่ตะมาน ในเขตต�าบลกื้ดช้าง อ�าเภอแม่แตง 
จงัหวัดเชยีงใหม่ 

ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างด�าเนนิการก่อสร้างมคีวาม
ก้าวหน้า คดิเป็นร้อยละ 96.37 หากด�าเนนิการ
แล้วเสรจ็ จะสามารถเพิม่ปรมิาณน�า้ต้นทนุของ
อ่างเก็บน�้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เฉลี่ยปีละ
ประมาณ 160 ล้าน ลบ.ม. เพิม่พ้ืนทีเ่พาะปลกู 
ช่วงฤดแูล้งของพืน้ทีช่ลประทานโครงการส่งน�า้ 
และบ�ารุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จาก 
17,060 ไร่ เป็น 76,129 ไร่ และช่วยบรรเทา
อทุกภยัในเขตเทศบาลเมอืงนครเชยีงใหม่ลดลง
ร้อยละ 70

และบรรเทาปัญหาอทุกภยัได้ 1,721,775 ไร่ ควบคู่
กับการก่อสร้างระบบบ�าบัดน�้าเสีย อนุรักษ์ฟื้นฟู
แม่น�้าล�าคลอง ฟื้นฟูป่าต้นน�้าเสื่อมโทรม ลดการ
ชะล้างพังทลายของดิน จัดท�าแผนบริหารจัดการ
น�า้ แผนป้องกนัและแก้ไขภาวะน�า้แล้งและน�า้ท่วม 
พฒันาระบบตรวจวดัระบบฐานข้อมลู แต่งต้ังองค์กร
ผูใ้ช้น�า้ และมีการตดิตาม ประเมนิผลอย่างต่อเนือ่ง

เลขาธกิาร สทนช. กล่าวเพิม่เตมิว่า จากการ
ลงพืน้ท่ีอ�าเภอลี ้ จงัหวดัล�าพนู พบว่า มีขมุเหมอืง
แร่ถ่านหินเก่าอยู่มาก จากข้อมูลของส�านักงาน
อตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ เขต 3 ระบุ
ว่าอ�าเภอลี้ มีขุมเหมืองแร่ที่ไม่ได้ด้าเนินการแล้ว
จ�านวน 11 ขุมเหมอืง ประกอบด้วย ต�าบลลี ้6 ขมุ
เหมือง ต�าบลดงด�า 3 ขุมเหมือง ต�าบลนาทราย 
2 ขมุเหมอืง จากการส�ารวจและเกบ็ตวัอย่างเพือ่
วเิคราะห์คณุภาพน�า้ สามารถน�าน�า้จากขมุเหมอืง 
มาใช้ประโยชน์ เพือ่บรรเทาปัญหาในภาคการเกษตร
ได้ นบัเป็นพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพในการพฒันาแหล่งเก็บ
กกัน�า้เดมิให้กลบัมาใช้ประโยชน์เป็นแหล่งน�า้ต้นทนุ
เพือ่สนบัสนนุการท�าเกษตร โดยก�าหนดให้เป็น 1 ใน 
6 โครงการเร่งด่วน “โครงการแก้ไขปัญหา การสร้าง
ความมั่นคงของน�้าภาคการผลิต โดยการพัฒนา 

ขมุเหมอืงต�าบลดงด�า อ�าเภอล้ี จงัหวดัล�าพนู” เพือ่
ท�าโครงการก่อสร้างปรับปรุงขุมเหมืองและระบบ 
กระจายน�้าพัฒนาขุมเหมืองต�าบลดงด�า 2 แห่ง  
คาดว่าจะสามารถเพิม่พืน้ทีช่ลประทานแก้ปัญหาภยัแล้ง  
ในการปลูกพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรในจังหวัด
ล�าพนู พืน้ทีป่ระมาณ 7,482 ไร่ ทีม่คีวามต้องการ
ใช้น�า้ ประมาณ 9.32 ล้าน ลบ.ม./ปี

จากการลงพืน้ทีพ่บว่า น�า้จากเหมอืง ซึง่เหมอืง 
เช่นนีจ้ะเป็นต้นแบบ เพือ่ขยายไปในพืน้ทีเ่หมอืงร้างอืน่ๆ  
แต่สิ่งแรกที่ต ้องท�าคือ จะต้องมีการตรวจวัด 
คณุภาพน�า้ก่อน หากเหมอืงไหนคุณภาพน�า้เกนิค่า
มาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นค่ามาตรฐานเพือ่การอปุโภค
บริโภค หรือเพื่อการเกษตร ถ้าเกินมาตฐานเพ่ือ
การเกษตรก็ไม่สามารถที่จะไปด�าเนินการในเร่ือง
ของการเกษตรได้ เหมืองเหล่านั้น เราก็จะไม่ไป
พฒันาน�ามาเพือ่การเกษตร และทีส่�าคญัจะต้องมี 
การประสานกับหลายหน่วยงาน เพราะเหมือง 
ยงัดูแลโดยกระทรวงอตุสาหกรรม และมหีน่วยงาน 
ในการตรวจวดัคณุภาพน�า้อยูแ่ล้ว และอาจจะส่งต่อ 
ข้อมูลให้กับทาง สทนช. ก็จะมาดูภาพรวมใน 
เร่ืองของการพัฒนา ซึง่เหมืองเก่าในลกัษณะแบบนี้  
การจะน�าน�้ามาใช้ จะต้องมีระบบสูบน�้า ซึ่งอาจ 
จะต้องมกีารประสานกบักระทรวงพลงังาน โดยมี
การติดตัง้ระบบสบูด้วยโซล่าเซลล์ 

ทั้งนี้ งบประมาณในการพัฒนา อย่างเช่น 
เหมอืงลีม้รีกั มกีารตดิตัง้ระบบสบูน�า้ด้วยโซล่าเซลล์ 
ประมาณ 5 ล้านบาท และต้องข้ึนอยูก่บัพ้ืนทีข่อง
แต่ละพืน้ทีว่่าจะมปีระโยชน์มากน้อยอย่างไร และ
ขึน้อยู่กับการลงทนุของขนาดระบบสบูน�า้ จะต้อง 

ใช้เลก็หรอืใหญ่ขนาดไหน งบประมาณก็อาจจะลดหลัน่ 
กันไป อย่างไรก็ดี ในพื้นที่เกษตรที่อาศัยน�้าฝน  
และฝนตกไม่กระจายตวั อย่างสม�า่เสมอนัน้ การทีม่ี
ขมุเหมอืงในลักษณะแบบนี ้ เหมอืนเป็นการพฒันา
แหล่งน�า้ เป็นแหล่งน�า้ต้นทนุ เพือ่ใช้เรือ่งของการ 
บริหารความเสี่ยง ในช่วงฝนทิ้งช่วง ถือว่าเป็น 
ทางรอดหนึง่ทีจ่ะสามารถช่วยเหลอืพีน้่องเกษตรกรได้  
ซึง่จะอยูใ่นแผนแม่บทการบริหารจดัการทรพัยากร
น�า้ 20 ปี ในด้านที ่2 การพฒันาน�า้เพือ่การผลติ ซ่ึง
เป็นส่วนหนึง่ทีเ่ราจะน�ามาเติมเตม็ ในการส่งเสรมิ
เพือ่พีน้่องเกษตรกรได้

อบก.หนนุผูป้ระกอบการลดคาร์บอนฯ
รบัรอง Dow เพิม่อกี 7 ผลติภณัฑ์

ลกูค้าของเราสามารถผลติสนิค้าทีม่คีาร์บอนฟตุพริน้ท์ 
ต�า่ลงไปด้วยเช่นกนั

โดย Dow ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอน 
ฟตุพริน้ท์ผลติภณัฑ์แล้วรวมท้ังสิน้ 28 ผลติภณัฑ์ และ 
ฉลากลดโลกร้อน 19 ผลิตภัณฑ์ การรับรองนี ้
จะช่วยสนบัสนนุผูผ้ลติสนิค้าไทยทีใ่ส่ใจสิง่แวดล้อม 

ผลติภณัฑ์จากกลุ่มบรษิทั ดาว ประเทศไทย 
(Dow) ได้รบัการรบัรองฉลากคาร์บอนฟตุพริน้ท์
ผลติภณัฑ์ (Carbon Footprint of Products) 
และฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint 
Reduction) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซ 
เรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.  
เพิม่เตมิอกี 7 ผลติภณัฑ์ 

นายเอกสทิธิ ์ลคันานธิพินัธุ ์ผูอ้�านวยการฝ่าย
ธรุกจิ กลุม่บรษัิท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า ความ
ส�าเรจ็อกีขัน้นีแ้สดงให้เหน็ถงึเจตนารมณ์ทีมุ่ง่มัน่
ของ Dow ในฐานะตวัแทนของภาคอตุสาหกรรม 
ทีใ่ห้ความร่วมมอืลดปัญหาภาวะโลกร้อน และแสดง 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม เราได้พฒันาผลิตภณัฑ์
คาร์บอนต�า่อย่างต่อเนือ่ง เพือ่สร้างสรรค์ผลติภัณฑ์
และบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม และช่วยลด
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกตลอดวัฏจกัรชวีติของ
ผลติภัณฑ์ ต้ังแต่การได้มาซึง่วัตถดุบิ กระบวนการ
ผลติ การขนส่ง การใช้งาน และการจดัการหลงัการ 
ใช้งาน โดยการรบัรองครัง้นีเ้ป็นอกีหนึง่ความคบืหน้า 
สู ่เป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ Dow จะเป็น 
กลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ. 2593 และจะช่วยให้ 

ถงุรฟิีล บรรจภุณัฑ์อาหาร และบรรจภัุณฑ์ส�าหรบั
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยให้บรรจุภัณฑ์สามารถ
รีไซเคิลได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะท�าจากโพลิเอททีลีน 
ทัง้หมด (All PE mono material) และ ENGAGETM 
PV 8680, ENGAGETM PV 8688 ส�าหรบัน�าไป 
ใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน อาทิ  
แผงโซล่าเซลล์ เป็นต้น 

โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ได้รับการรับรองใน
คร้ังนี้ ผลิตจากโรงงานภายใต้กลุ่มบริษัท ดาว 
ประเทศไทย ณ นคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ และ
นคิมอุตสาหกรรมเอเซยี จงัหวดัระยอง และยังได้
รับการขึ้นทะเบียนในระบบฐานข้อมูลการจัดซื้อ
สนิค้าและบรกิารทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมของกรม
ควบคมุมลพษิเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) ยงัได้แต่งตัง้ นายอนรุกัษ์ 
รศัมอีมรววิฒัน์ Climate Change Specialist 
ของกลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย ให้เป็น 1 ใน 70 
บคุคลท่ีปรกึษาส�าหรับการประเมินคาร์บอนฟตุพริน้ท์ 
ขององค์กร (CFO Consultant) เนื่องจากม ี
ความรูด้้านกฎเกณฑ์ต่างๆ เกีย่วกบัการประเมนิ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ความรู้ด้านการ
ตรวจประเมนิข้อมลู ซึง่ประกอบด้วยวธิกีารตรวจ
ประเมิน เทคนิคการเก็บตัวอย่างข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล และระบบการควบคุมคุณภาพ
ของข้อมลู รวมถงึความรูด้้านเทคนคิการประเมนิ
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

เอกสทิธ์ิ ลคันานิธพินัธุ์ อนุรกัษ์ รศัมอีมรวิวฒัน์

อกีโครงการหนึง่ซึง่มคีวามส�าคญัต่อการแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนน�้าและบรรเทาปัญหาอุทกภัย 
คอื “โครงการก่อสร้างประตรูะบายน�า้แม่ตะมาน 
อ�าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ และทางเข้า-ออก 
หมายเลข 2 ของอุโมงค์ส่งน�้าแม่แตง-แม่งัด”  

ให้มตีวัเลอืกของวสัดทุีม่ค่ีาคาร์บอนฟตุพริน้ท์ต�า่  
ช่วยเพิม่ขดีความสามารถและการแข่งขนัของสนิค้าไทย 
ในตลาดโลกทีใ่ห้ความส�าคญักบัการลดการปลดปล่อย 
ก๊าซเรอืนกระจก

ส�าหรับ 7 ผลติภณัฑ์ทีไ่ด้รบัการรบัรองฉลาก
คาร์บอนฟตุพริน้ท์ผลติภณัฑ์และฉลากลดโลกร้อน 
ในครั้งนี้ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ได้มากกว่าเกณฑ์ 
ที่ อบก.ก�าหนด (2% จากปีฐาน) โดยค�านวณ 
จากการได้มาซึ่งวัตถุดิบ และกระบวนการผลิต  
ประกอบด้วย พลาสติกโพลเิอททลีนี INNATETM 
TF80, ELITETM 5538, DOWLEXTM 2038.68, 
AFFINITYTM 1880, AFFINITYTM 1881 ส�าหรบั 
น�าไปผลิตเป็นถุงบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ อาทิ  

“โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ได้รับการรับรองในครั้งนี้ ผลิตจาก
โรงงานภายใต้กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย ณ นคิมอุตสาหกรรม
มาบตาพดุ และนิคมอตุสาหกรรมเอเซยี จงัหวดัระยอง และยังได้รบั
การขึน้ทะเบียนในระบบฐานข้อมลูการจดัซือ้สนิค้าและบรกิารทีเ่ป็นมติร
ต่อส่ิงแวดล้อมของกรมควบคมุมลพษิเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว”
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ทช.สร้างความเข้าใจโครงการปลกูป่าชายเลน 
เพือ่ประโยชน์จากคาร์บอนเครดติส�าหรบัชมุชน 

นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรม
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง รกัษาราชการแทน
อธบิดกีรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (รรท.
อทช.) กล่าวในขณะเป็นประธานเปิดโครงการ
ประชุมชี้แจงการด�าเนินโครงการป่าชายเลน 
ส�าหรบัชมุชน และโครงการปลกูป่าชายเลน เพือ่
ประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ส�าหรับชุมชนว่า 
ตามยทุธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์
ชาต ิแผนการปฏริปูประเทศ แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่13 (พ.ศ. 2566-2570) 
และแผนระดบัต่างๆ รวมทัง้มติคณะรฐัมนตร ีเมือ่
วนัที ่ 18 ตลุาคม 2565 ได้เหน็ชอบยทุธศาสตร์
ระยะยาวในการพฒันาแบบปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ต�า่ของประเทศ ฉบบัปรบัปรงุ ซึง่ก�าหนดเป้าหมาย
การดูดกลับก๊าซเรือนกระจกสุทธิภาคป่าไม้ของ
ประเทศให้ได้ 120 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทยีบเท่าในปี พ.ศ. 2580 

โดยมีมาตรการส�าคัญในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
ได้แก่ การปลกูและฟ้ืนฟปู่าอนรุกัษ์ การปลกูป่า
เศรษฐกจิ และการป้องกนัการบกุรกุท�าลายป่าและ
เผาป่า ซึง่การดดูกลบัก๊าซเรอืนกระจกมบีทบาท 
ส�าคญัต่อการบรรลเุป้าหมายการมุง่สูค่วามเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
เป็นศูนย์ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม (ทส.) ได้มอบหมายให้กรมทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับทุกภาคส่วน
ด�าเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์
จากคาร์บอนเครดติ ส�าหรบับคุคลภายนอกและ
ส�าหรับชมุชน 

ทัง้นี ้ กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ได้
ด�าเนินการจัดประชุมชี้แจงการด�าเนินโครงการ 
ป่าชายเลน ส�าหรบัชมุชน และโครงการปลกูป่าชายเลน  
เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ส�าหรับ 
ชมุชนขึน้ เพือ่สร้างความรู ้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที ่
ผู ้ปฏิบัติงานในการจัดท�าโครงการฯ พร้อมทั้ง 
แลกเปลีย่นแนวทางและประสบการณ์เพือ่ระดมสมอง 
และขบัเคลือ่นการด�าเนนิโครงการฯ ให้ทกุภาคส่วน 
เข ้ามีส ่วนร ่วมในการด�าเนินงานให้ประสบ 
ความส�าเรจ็ 

โดยม ีศาสตราจารย์ ดร.ดสุติ เวชกจิ ทีป่รกึษา 
อธบิดกีรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ด้านส่งเสรมิ 
การมีส่วนร่วม และ นายโสภณ ทองดี อดีต 
อธบิดกีรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พร้อม
ด้วย นางดาวรุ่ง ใจจรงิ ผูอ้�านวยการกองอนรัุกษ์

โดยได้ออกระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ังว่าด้วยหลักเกณฑ์การด�าเนนิโครงการ
ป่าชายเลน ส�าหรบัชมุชน พ.ศ. 2566 และระเบยีบ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการ
แบ่งปันคาร์บอนเครดติทีไ่ด้จากการปลกูและบ�ารงุ
ป่าชายเลนส�าหรับบุคคลภายนอกและส�าหรับ
ชมุชน พ.ศ. 2565 ซึง่มชีมุชนทีส่นใจยืน่แสดงความ
จ�านงขอขึ้นทะเบียนโครงการป่าชายเลนส�าหรับ
ชมุชนแล้วจ�านวน 58 ชมุชน เนือ้ที ่ 94,031 ไร่ 
และส�าหรบับคุคลภายนอก จ�านวน 14 หน่วยงาน 
เนือ้ที ่41,000 ไร่ โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนร่วม
สนบัสนนุโครงการฯ

ซึง่ขณะนีบ้รษิทั สยามทซี ี เทคโนโลย ี จ�ากดั 
และบริษัท สามลม จ�ากัด ได้ร่วมสนับสนุนการ
ด�าเนนิโครงการปลกูป่าชายเลนเพือ่ประโยชน์จาก
คาร์บอนเครดติส�าหรบัชมุชนในพืน้ทีภ่าคใต้ เพือ่ให้ 
การด�าเนินโครงการดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพ 
และเป็นไปในทศิทางเดยีวกัน ทัง้นี ้ตนจงึได้สัง่การ
ให้กองอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าชายเลน (กปล.) เร่ง
ลงพืน้ท่ีส�านกังานทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
ในพืน้ที ่ประชมุชีแ้จงสร้างความรูค้วามเข้าใจพร้อมทัง้ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนรับฟังปัญหา
และข้อเสนอแนะจากประชาชนแต่ละพืน้ทีไ่ด้รบั
ทราบและเข้าร่วมโครงการฯ ดงักล่าว

นายอภิชัย กล่าวต่อว่า นับเป็นการตอกย�้า 
ความก้าวหน้าของการด�าเนนิโครงการปลกูป่าชายเลน  
เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต โดยทุก 
ภาคส่วนได้ให้ความสนใจ พร้อมท่ีจะเปลีย่นแปลง
โลกให้ก้าวเข้าสูส่งัคมคาร์บอนต�า่ รบัมอืและแก้ไข 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย และ 
ยกระดบัการลดก๊าซเรอืนกระจก เพือ่สร้างการเติบโต 
อย่างยัง่ยนืบนสงัคมทีเ่ป็นมติรต่อสภาพภมิูอากาศ 

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังที ่6 (พงังา) รวมถงึ 
นายมนูญ คุ้มรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการ
นโยบายและแผนการบรหิารจดัการทรพัยากรทาง 
ทะเลและชายฝ่ังแห่งชาต ิและ นายอภิสทิธิ ์เสนาวงค์  
ผู้แทนจากองค์การบริหารจัดก๊าซเรือนกระจก 
(มหาชน) ตลอดจนคณะผูบ้รหิาร เจ้าหน้าทีก่รม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ผู้น�า 
ท้องถ่ิน ผูน้�าชมุชน และผูแ้ทนสมาชกิป่าชายเลน 
ส�าหรับชุมชนในพื้นที่จังหวัดระนอง ชุมพร 
สรุาษฎร์ธาน ี นครศรธีรรมราช พงังา สตลู ตรงั 
และกระบี ่เข้าร่วมด้วย

เอกชนปิดวงจรขวดพลาสตกิให้คนืชวีติ
หันใช้ขวดรกัษ์โลก rPET ผลติจาก “พลาสตกิรีไซเคลิ” 

มเินเร่ น�าร่องใช้ขวดรกัษ์โลก rPET ผลิต
จาก “พลาสติกรีไซเคิล” เป็นรายแรกใน
ตลาดน�้าดื่มไทย พร้อมออกแบบให้ทุกส่วน
น�าไปรีไซเคิลได้ 100% เป็นการปิดวงจร
ขวดพลาสติก ให้สามารถรีไซเคิลเป็นขวด
บรรจุภัณฑ์ใหม่ได้อย่างไม่รู้จบ ทั้งยังได้รับ
การรบัรองมาตรฐานคณุภาพ ความปลอดภยั 
และความสะอาดจากส�านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ประเทศไทย และตวัเมด็ 
พลาสติกได้รับการรับรองจาก อย.สหรัฐฯ  
ชแูนวคดิ “BOTTLE MADE FROM BOTTLES  
คนืชวีติให้ขวดพลาสตกิกับน�า้แร่มเินเร่” ด้วย 
กระบวนการรไีซเคลิพลาสตกิจากขวดทีใ่ช้แล้ว 
มาผลิตเป ็นขวดบรรจุภัณฑ์ใหม ่ได ้ อีก 
ไม่จ�ากดัครัง้ ปิดเส้นทางขยะพลาสตกิสูห่ลุมฝัง 
กลบ แหล่งน�า้และท้องทะเล รวมทัง้ลดการ
ปล่อยคาร์บอน

ตอบโจทย์ความต้องการของผู ้บริโภคที่ใส่ใจ 
สิง่แวดล้อม และตอบพนัธกจิระดบัโลกของเนสท์เล่ 
โดยขวดรักษ์โลก มิเนเร่ rPET เหมาะส�าหรับ 
ไลฟ์สไตล์ของคนรุน่ใหม่ ด้วยคอนเซป็ต์ “BOTTLE 
MADE FROM BOTTLES คนืชวีติให้ขวดพลาสตกิ
กับน�้าแร่มิเนเร่” ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล
คุณภาพสูง ผ่านกระบวนการแยก ย่อย หลอม  
จนเป็นขวดรกัษ์โลก rPET ทีไ่ด้มาตรฐานเร่ืองความ
สะอาดและปลอดภัยจาก อย.ไทย และตัวเม็ด
พลาสติกได้มาตรฐานจาก อย.สหรฐัฯ ให้ผูบ้ริโภค
ชาวไทยได้รับคุณประโยชน์จากน�้าแร่ธรรมชาติ
เหมอืนเช่นเคย ในขวดใหม่ท่ีสะอาดใสไร้สิง่เจอืปน 
และใส่ใจสิง่แวดล้อม

โดยท�างานร่วมกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีจากภาครฐั  
เอกชน และประชาสังคม ในการขับเคลื่อน 
การจัดการบรรจภุณัฑ์อย่างยัง่ยนื

พร้อมกันนี้ กลุ ่มธุรกิจน�้าดื่ม เนสท์เล่ 
ประเทศไทย ยังได้จับมือกับเซเว่น อีเลฟเว่น 
และ GC YOUเทร์ิน แพลตฟอร์มบรหิารจัดการ
พลาสตกิใช้แล้วอย่างครบวงจร ด�าเนนิโครงการ 
“BOTTLE MADE FROM BOTTLES คนืชีวติ
ให้ขวดพลาสตกิกับน�า้แร่มเินเร่” โดยตัง้ถังขยะรี
ไซเคลิมเินเร่เพือ่เกบ็ขวดพลาสตกิ PET ทีใ่ช้แล้ว 
จากผู ้บริโภค ส่งต่อให้กับโรงงานรีไซเคิล 
เพือ่น�าไปท�าความสะอาด ย่อย หลอม ผลติเป็น
เมด็พลาสตกิรไีซเคลิ และขึน้รปูกลายเป็นขวด 
รักษ์โลก มิเนเร่ rPET ที่ปลอดภัยใสสะอาด  
ไร้สิ่งเจือปน ทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการพาโลกไปต่ออย่างยัง่ยนืได้ เพยีงน�าขวด
พลาสติกใช้แล้วมาหยอดถังขยะรีไซเคิลมิเนเร่  
ทีเ่ซเว่นอเีลฟเว่น 50 สาขาในกรงุเทพฯ ตัง้แต่
วนันีจ้นถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2566 

“การเปิดตวัขวดรกัษ์โลก มเินเร่ rPET ใหม่ 
จะช่วยลดขยะบรรจภุณัฑ์ เป็นการปิดวงจรขวด
พลาสตกิให้สามารถรไีซเคลิน�าพลาสตกิกลบัมา
ผลติเป็นขวดบรรจภุณัฑ์ใหม่ได้อย่างไม่รูจ้บ ซ่ึง
จะสร้างประโยชน์มหาศาลให้กับโลกของเรา 
เพราะจะช่วยลดการปล่อยคาร์บอน ลดการใช้
พลงังานและทรพัยากร และยังเป็นการลดขยะ
พลาสตกิอกีด้วย ตอกย�า้เป้าหมายของเนสท์เล่ 
ในการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของมิเนเร่ 
ให้เป็น rPET 100% ภายในปี 2025 ผู้บรโิภค
ทกุคนกส็ามารถมส่ีวนร่วมในการดแูลโลกให้ไป
ต่ออย่างยัง่ยนืได้ เพยีงดืม่น�า้แร่ธรรมชาตมิเินเร่ 
ในขวดรักษ์โลก rPET แล้วทิ้งอย่างถูกต้อง 
เพื่อให้น�าไปรีไซเคิลต่อได้” นางสาวนาริฐา 
กล่าวทิง้ท้าย

อภชิยั เอกวนากุล 

ทรพัยากรป่าชายเลน นายวษิณ ุแจ้งใจ ผูอ้�านวยการ 
ส�านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่ี 10 
(กระบี่) นายสมไชย เก้าเอี้ยน ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 
(ตรัง) นายประถม รสัม ี ผูอ้�านวยการส�านกังาน

ภายในงานได้มีการบรรยายสร้างความรู ้  
ความเข้าใจ จากผูบ้รหิาร นกัวิชาการ และผูเ้ชีย่วชาญ 
เกี่ยวกับแนวทางการจัดท�าโครงการป่าชายเลน 
ส�าหรับชุมชน โครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อ
ประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ส�าหรบัชุมชน และ
ส�าหรบับคุคลภายนอก เพือ่ขึน้ทะเบยีนโครงการ
ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน
ประเทศไทย (T-VER) ให้เกิดเป็นรปูธรรมทีชั่ดเจน 
สุดท้ายนี ้ ตนหวังเป็นอย่างยิง่ว่า การจัดประชมุ
ในครั้งนี้จะท�าให้ประชาชนได้รับความรู้ความ
เข้าใจในการด�าเนินโครงการฯ โดยน�าแนวทาง
หรอืข้อปฏบิตัไิปใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อการจดัการ
ทรัพยากรป่าชายเลนให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป 
นายอภิชยั กล่าวทิง้ท้าย

‘บมจ. โคลเวอร์ เพาเวอร์’ หรอื CV โชว์ศกัยภาพ
ธรุกจิแปรรปูขยะ หลงัเปิดด�าเนนิการโรงงานคดัแยก
และแปรรปูขยะ RDF ภายใต้ บจ. โคลเวอร์ รีไซเคิล้  
(CVR) เดนิหน้าประกาศรบัขยะจากชมุชน ห้างสรรพสนิค้า  
และโรงงานอุตสาหกรรมใกล ้ เคียงในจังหวัด 
พจิติรและภาคเหนอืตอนล่าง เพือ่ใช้ผลติเป็นเชือ้เพลงิ 
RDF ป้อนโรงไฟฟ้าขยะ โคลเวอร์ พจิิตร (CPX) และ
ขายให้โรงงานอตุสาหกรรมทีต้่องการใช้เป็นเชือ้เพลงิ
ทดแทนถ่านหิน ตอกย�้าต้นแบบการพัฒนาพลังงาน
ที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม และช่วยแก้ไขปัญหาขยะ
ชมุชน มุง่สู่องค์กรท่ีเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon 
Neutrality) และปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธเิป็นศนูย์ 
(Net Zero) ในอนาคต

นายเศรษฐศริ ิศกัดิสิ์ทธเิสรกุีล ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) หรอื 
CV ผูพ้ฒันาโครงการพลังงานหมนุเวียน เปิดเผยว่า จาก
วสิยัทัศน์ของบรษิทัฯ ในการเป็นบรษิทัพลงังานชัน้น�า 
ที่ส่งมอบคุณค่าจากพลังงานหมุนเวียนสู ่สังคมโลก 
เพือ่ความยัง่ยนื ได้ให้ความส�าคญักบัการใช้ทรพัยากรทีม่อียู ่
ให้เกิดประโยชน์และมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ เพ่ือความ
ยัง่ยนืด้านพลงังานในอนาคต 

CVR ด�าเนินธุรกิจคัดแยกและแปรรูปขยะ RDF 
(Refuse Derived Fuel) จากขยะชุมชน และขยะ
อุตสาหกรรม (ชนิดไม่อันตราย) โดยรับก�าจัดขยะ
อุตสาหกรรม (ชนิดไม่อันตราย) ได้แก่ เศษพลาสติก, 
เศษผ้า, เศษยาง, เศษหนงั เป็นต้น เพ่ือน�ามาแปรรปูเป็น 
RDF type 3 ก�าลงัการผลติ 300 ตันต่อวนั โดยได้รบั 
ใบอนญุาต 106 ประกอบกจิการ ผลติเช้ือเพลงิจากขยะ
อตุสาหกรรมและขยะชมุชน เริม่ด�าเนนิการเชงิพาณชิย์
เมือ่เดอืนพฤษภาคม 2566 ทีผ่่านมา

ส�าหรบับรกิารของ CVR ม ี2 รปูแบบ ได้แก่ 1) รปูแบบ  
Onsite ให้บริการรื้อร่อนขยะชุมชน ทั้งขยะใหม่  
และขยะเก่า ณ บ่อขยะเอกชนต่างๆ โดยหลังรื้อร่อน 
จะได้ RDF type 1 และขยะอนิทรย์ี โดย RDF type 1 

CV ประกาศรบัก�าจัดขยะจากชุมชน 
หลังเดนิหน้าโรงงานคัดแยก/แปรรูปขยะ RDF 

จะถกูส่งไปยงัโรงแปรรปูขยะ RDF ของ CVR ทีจ่.พจิติร 
เป็น RDF type 3 (ขนาดไม่เกิน 3 cm.) และ 2) รปูแบบ  
Factory เป็นกระบวนการแปรรูปเชื้อเพลิง RDF  
ทีโ่รงงาน ในนคิมอตุสาหกรรมภาคเหนอืตอนล่าง จ.พจิติร  
   RDF ที่ได้จากกระบวนการแปรรูปขยะ RDF  
ในส่วนที่ผลิตจากขยะอุตสาหกรรม (ชนิดไม่อันตราย)  
จะถกูส่งไปยงัโรงไฟฟ้าโคลเวอร์ พจิติร (CPX) เพือ่ใช้เป็น
เช้ือเพลงิในการผลติไฟฟ้าและจ�าหน่ายให้แก่การไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค และส่งขายให้กบัลกูค้าโรงงานอตุสาหกรรม
ภายนอก อาทิ โรงงานปูนซีเมนต์เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
ทดแทนถ่านหนิได้ ส่วน RDF ทีไ่ด้จากการรือ้ร่อนขยะ
ชุมชน บริษัทฯ ก็สามารถส่งขายให้กับลูกค้าโรงงาน
อตุสาหกรรมภายนอกเช่นกัน

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถแปรรูปขยะ RDF และผลิต
เชือ้เพลงิได้อย่างต่อเนือ่ง บรษิทัฯ พร้อมรบัก�าจัดขยะ
จากโรงงานอตุสาหกรรมในพืน้ทีภ่าคเหนอืตอนล่าง ทัง้
ขนาดเลก็ กลาง ใหญ่ ทีต้่องการก�าจดัของเสีย (ชนดิไม่ 
อนัตราย) อย่างถกูวธีิและถกูต้องตามกฎหมาย อาท ิเศษผ้า  
เศษไม้จากการแปรรูป เศษพลาสติก และมุ่งเน้นกลุ่ม
ลกูค้าบ่อขยะฝังกลบเอกชน ทีต้่องการเคลยีร์พืน้ทีบ่่อฝัง
กลบขยะทีเ่ตม็แล้วหรอืใกล้จะเตม็ รวมถงึพร้อมรบัขยะ
พลงังาน จากแหล่งชมุชน อาท ิห้างสรรพสนิค้า สถาน
ศกึษา โรงแรม เป็นต้น โดยผูส้นใจสามารถติดต่อทาง 
CVR เพื่อส่งขยะดังกล่าวมาใช้ผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF 
ได้ ถือเป็นส่วนหนึง่ในการลดปัญหาการจดัการขยะของ 
สงัคม และน�าขยะมาใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อไป นอกจากนี้  
ยังเป็นการช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถลด Carbon 
Footprint for Organization (CFO) ขององค์กรและ 
Carbon Footprint of Product (CFP) จากการก�าจดั
ขยะอกีด้วย 

“ขอเชิญชวนให้ชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม 
ในพืน้ทีภ่าคเหนอืตอนล่าง น�าขยะมาก�าจดักบัทาง CVR 
เพือ่ใช้ผลติเป็นเชือ้เพลงิ RDF เพราะด้วยรปูแบบดงักล่าว 
ถอืเป็นการพฒันาพลงังานสะอาดเพือ่แก้ไขปัญหาขยะ
ชมุชนและโรงงานอุตสาหกรรมในพืน้ที ่โดยประโยชน์ที่
จะได้รบัมมีากมาย อาท ิชุมชนและสงัคม จะได้พืน้ทีบ่่อ
ฝังกลบเดิมกลับมาใช้ประโยชน์ โดยไม่ต้องขยายพื้นที่
หรือหาหลุมขยะเพิ่ม สามารถกลับมารองรับขยะใหม ่
ได้อีกครั้งหรือน�าพื้นที่บ่อขยะเดิมไปพัฒนาเป็นพื้นที ่
สเีขยีวได้ เป็นการจดัการขยะอย่างยัง่ยนืและลดผลกระทบ 
ด้านสิง่แวดล้อมจากปัญหาขยะ นอกจากนี ้ท�าให้โรงงาน
อุตสาหกรรม มีแหล่งก�าจัดขยะอุตสาหกรรมประเภท 
ไม่อนัตรายทีถ่กูต้องตามกฎหมาย ลดค่าใช้จ่ายก�าจดัขยะ 
และลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขององค์กร (CFO) 
และผลติภณัฑ์ (CFP) อกีทางหนึง่” นายเศรษฐศิร ิกล่าว

เศรษฐศริ ิศกัด์ิสทิธเิสรกุีล

มเินเร่ และ GC YOUเทร์ิน ในการแก้ไขจดัการขยะ 
ขวดพลาสติกอย่างเป็นระบบ เพื่อลดผลกระทบ 
ต่อสิง่แวดล้อม และให้การสนบัสนนุในการให้จดุตัง้ 
ถงัขยะรไีซเคลิมเินเร่ และเกบ็ขวดพลาสตกิทีใ่ช้แล้ว 
จากผูบ้รโิภคทีร้่านเซเว่น อเีลฟเว่น น�าร่อง 50 สาขา 
ทั่วกรุงเทพฯ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา  
โดยหวงัว่าโครงการนีจ้ะส่งเสรมิให้ลกูค้าได้มส่ีวนร่วม 
ในการดแูลสิง่แวดล้อม ด้วยการแยกทิง้ขวด PET 
อย่างถูกต้องเพื่อชุบชีวิตให้ขวดสามารถเข้าสู่ 
กระบวนการรไีซเคลิ น�ากลบัมาผลิตเป็นบรรจภุณัฑ์ 
ใหม่ได้อีก เพื่อโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น เป็นไปได้ตาม
ปณิธานองค์กร ‘Giving and Sharing’ ของ 
ซพี ีออลล์”

นอกเหนือจากการออกแบบให้ทุกส่วนของ
ผลิตภัณฑ์แบรนด์มิเนเร่ ทั้งขวด ฝา และฉลาก
สามารถน�าไปรไีซเคลิได้ 100% แล้ว ในปีน้ี มิเนเร่ 
ยังน�าร่องใช้ขวดรักษ์โลก rPET เป็นรายแรก 
ในตลาดน�า้ดืม่ไทย ซ่ึงถอืเป็นการต่อยอดการขบัเคลือ่น 
ด้านบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนของมิเนเร ่ โดยเมื่อ 
เทียบกับขวดที่ผลิตจากพลาสติกผลิตใหม่ ขวด
รกัษ์โลก มเินเร่ rPET ใช้พลงังานน้อยกว่าประมาณ 
80% และสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้มากถงึ 24% และในปี 2566 นี ้กลุม่ธรุกจิ
น�า้ดืม่ เนสท์เล่ ประเทศไทย จะช่วยชบุชวีติขวด
พลาสตกิหรอืลดปรมิาณขยะพลาสตกิได้มากกว่า  
1,200 ตนั หรอืเทยีบเท่ากับน�า้หนกัของวาฬ 7,000 ตวั  
ทัง้น้ี กลุม่ธรุกจิน�า้ด่ืม เนสท์เล่ ประเทศไทย ยงัมี
ความมุง่มัน่ในการผลกัดนัเรือ่งการจดัเกบ็ขวด PET 
ใช้แล้วอย่างถกูต้อง ผ่านการท�างานในฐานะสมาชกิ 
“เครอืข่ายองค์กรความร่วมมอืจดัการบรรจภุณัฑ์
อย่างยัง่ยนื” หรอื “PRO-Thailand Network” 

นายวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและ
ประธานคณะผูบ้ริหาร เนสท์เล่ อนิโดไชน่า เปิด
เผยว่า เรามุง่ขบัเคลือ่นกลยทุธ์ Good for You 
ที่สร้างสรรค์อาหารและเครื่องดื่มคุณภาพ และ 
Good for the Planet ท่ีขับเคล่ือนสิง่ดีๆ เพ่ือ 
โลกของเรา การเปิดตวัขวดรกัษ์โลก มเินเร่ rPET  
ในครัง้นี ้เป็นส่วนหนึง่ของเป้าหมายด้านความยัง่ยนื 
ของเนสท์เล่ ประเทศไทย ในการออกแบบให้ 
บรรจภุณัฑ์ของเราสามารถน�าไปรไีซเคิลได้ และลด
การใช้พลาสตกิผลติใหม่ลง 1 ใน 3 ภายในปี 2025 
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของ
เนสท์เล่ระดับโลกในการขบัเคลือ่นธรุกจิร่วมกนัสู่ 
เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธใิห้เป็นศนูย์  
หรอื Net Zero ภายในปี 2050

นายป่ินสกัก์ สรุสัวด ีอธบิดกีรมควบคมุมลพษิ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กล่าวว่า ขยะพลาสตกิเป็นปัญหาใหญ่ทีส่่งผลกระทบ 
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษม ี
แผนปฏบิตักิารด้านการจดัการขยะพลาสตกิและ
ได้ตัง้เป้าหมายไว้ว่าภายในปี 2570 ขวดพลาสตกิ
ทกุชนดิ จะต้องไม่พบในสถานทีฝั่งกลบขยะและ
ถกูน�าเข้าสูร่ะบบรไีซเคลิ 100% การเปิดตัวขวด
รกัษ์โลก rPET ของมเินเร่ในวนันี ้จงึเป็นจุดเริม่ต้น
ของอุตสาหกรรมผู้ผลิตน�้าดื่ม ที่ด�าเนินงานตาม
หลักการวงจรปิดของบรรจุภัณฑ์ หรือ closed 
loop อย่างแท้จรงิ ถอืว่าเป็นเรือ่งทีน่่ายนิดอีย่างยิง่ 

ส�าหรับประเทศไทย ที่มีภาคเอกชนน�าร่องการ
ด�าเนนิงานในรปูแบบนีด้้วยการดงึขวด PET กลบัมา 
เข้าสู่กระบวนการรไีซเคลิได้เพ่ิมขึน้

นายวรทิธิ ์นามวงษ์ ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิ
การ-กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีมูลค่าเพิ่ม บริษัท  
พทีทีี โกลบอล เคมคิอล จ�ากดั (มหาชน) หรอื GC 
กล่าวว่า GC มคีวามมุง่มัน่ในการน�าหลกัเศรษฐกิจ
หมนุเวยีนมาปรบัใช้ มุง่เน้นการสร้างคณุค่าให้กบั
ผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุผ่าน GC YOUเทร์ิน แพลตฟอร์ม
บรหิารจดัการพลาสตกิใช้แล้วตัง้แต่ต้นทางจนถงึ
ปลายทาง สนับสนุนการน�าพลาสติกใช้แล้วจาก
ครัวเรือน ส่งกลับมาเป็นวัตถุดิบและกลับเข้าสู่
วงจรการผลิตอีกครั้ง ซึ่งในโครงการนี้จะน�าขวด
พลาสตกิใช้แล้วทีเ่กบ็ได้ทัง้หมด มาผลติเป็นเมด็ 
พลาสติกรีไซเคิลโดยโรงงาน ENVICCO พร้อม  
“คนืชีวติให้ขวดพลาสตกิ”

โดยวัตถุดิบทั้งหมดเป็นพลาสติกใช้แล้ว 
ในประเทศไทย 100% ผ่านกระบวนการผลติและ
ควบคุมคณุภาพ ด้วยการใช้เทคโนโลยีการรไีซเคลิ
ทีท่นัสมยัตามมาตรฐานยโุรป และผ่านมาตรฐาน
ความปลอดภัยจากส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ประเทศไทย มาผลติเป็นขวด
รกัษ์โลก มเินเร่ rPET ผูบ้ริโภคไทยจงึสามารถมัน่ใจ
ได้ถงึความปลอดภยัของขวดรกัษ์โลกจากมเินเร่

นางสาวนรศิรา บ�ารงุศริ ิ รองผูจ้ดัการทัว่ไป
ส่วนงานบริหารผลติภณัฑ์ บริษทั ซพี ีออลล์ จ�ากดั  
(มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น กล่าวว่า  
“ซพี ีออลล์ มคีวามยนิดทีีไ่ด้ร่วมมอืกบัน�า้แร่ธรรมชาต ิ

นางสาวนาริฐา วิบูลยเสข ผู้อ�านวยการ
บรหิารหน่วยธรุกจิน�า้ดืม่ บรษิทั เนสท์เล่ (ไทย) 
จ�ากัด เผยว่า มิเนเร่เป็นแบรนด์น�้าแร่ธรรมชาติ
มาตรฐานระดับโลก ที่ให้ความส�าคัญกับความ 
ยั่งยืนครบวงจร เราจึงได้เปิดตัวน�้าแร่ธรรมชาติ 
มเินเร่ ในบรรจุภณัฑ์ขวดรกัษ์โลก rPET ท่ีผลติจาก 
พลาสตกิรไีซเคลิรายแรกในตลาดน�า้ดืม่ไทย เพ่ือ
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โครงสร้างพืน้ฐาน ส�าหรับอาคารอจัฉรยิะ
และเมืองอจัฉรยิะ อกีทัง้เทคโนโลยต่ีางๆ เช่น 
พลงังานแสงอาทิตย์ และการจดัเกบ็แบตเตอรี่
รถยนต์  รถยนต์ไฟฟ้า เป็นหนึง่เส้นทางส�าคญั
ที่ส่งผลกระทบระยะยาวต่อวิถีการด�ารงชีวิต
อย่างยัง่ยนื 

ค�าว่า “โครงสร้างพืน้ฐาน” (Infrastructure)  
ถูกนิยามใหม่ให ้มีความหมายกว้างกว ่า 
โครงสร้างพืน้ฐานแบบดัง้เดมิ เช่น ถนน สะพาน 
หรอื อโุมงค์  โดยได้รวมเอาพืน้ทีใ่หม่ๆ เช่น 
โครงสร้างพื้นฐานทางไซเบอร์ ยานพาหนะ 
ไฟฟ้าและแบตเตอรี ่ผลติภัณฑ์หรอืบริการใดๆ ที่
เกีย่วข้องกับชวีติการท�างาน และการเคลือ่นย้าย 
ผูค้นจากทีห่นึง่ไปยงัอกีท่ีหนึง่ด้วย

เมืองอัจฉริยะ อาคารอัจฉริยะ และ
อุตสาหกรรมยานยนต ์ ท่ีตระหนัก ถึ ง 
สิง่แวดล้อมมากขึน้นัน้ นอกจากจะช่วยตอบสนอง 
เป้าหมายความย่ังยืนของโลก (SDGs)  
ข้อท่ีเกีย่วข้องโดยตรง เช่น เป้าหมายที ่7 สร้าง
หลกัประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลงังาน
สะอาดในราคาท่ีย่อมเยา เป้าหมายท่ี 9 สร้าง

โครงสร้างพืน้ฐาน
ในนิยามของความยัง่ยืน

โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและ 
ย่ังยืนและส่งเสรมินวตักรรม และเป้าหมายที ่11  
ท�าให้เมือง และการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ 
มคีวามปลอดภัย มภูีมต้ิานทานและย่ังยืนแล้ว 
ยังตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาความ
ย่ังยืนในข้ออืน่ๆ ด้วย เช่น การแก้ปัญหาวิกฤต
สภาพภูมอิากาศ การสิน้สดุความยากจน หรอื
การลดความเหลือ่มล�า้

น ่า ยินดี ท่ีการรับรู ้ ของสาธารณชน 
เก่ียวกับความส�าคัญของโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สมัยใหม่ ที่เป็นเครื่องมือส�าหรับการสร้าง 
ความเปลีย่นแปลงมมีากข้ึนเรือ่ยๆ Deloitte  
Consulting เคยท�าการส�ารวจ เจ้าหน้าที่รัฐ
และผูบ้รหิารขององค์กรต่างๆ 660 คนทัว่โลก
เมือ่ปี 2021 พบว่า องค์กรก�าลงัวางแผนและ 
มีขั้นตอนด�าเนินการมากมาย เพ่ือให้บรรล ุ
เป้าหมายด้านสงัคม สิง่แวดล้อม และเศรษฐกิจ  
ตั้งแต่การพัฒนาความปลอดภัยของข้อมูล 
ไปจนถึงการลงทุนในพ้ืนท่ีเมือง ที่ต้องปรับ
เปลี่ยนโครงสร้างพ้ืนฐานไปตามวิถีชีวิต 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ท�าให้โครงสร้างพ้ืนฐานมทีัง้ 
ความซับซ้อนและความเชื่อมโยงกัน Jorge 

ต่อโดยอัตโนมัติ เมืองนี้ได้ยกระดับบทบาท
ของพลเมืองที่มีส่วนร่วมในการช่วยสร้าง 
ฝึกฝน และทดสอบนวัตกรรมด้านความ
ย่ังยืนทกุรายการ ว่าตรงกับความต้องการของ
แต่ละคนหรอืไม่ ทดสอบการเป็นพันธมติรกับ
ผู้บริโภค และแน่นอนว่า การวางโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่มีผลกระทบต่อประชาชนเป็นสิ่งที ่
ส�าคญัทีส่ดุ โครงการวางแผนไว้เพ่ือให้แน่ใจว่า 
สามารถใช้พลงังานหมนุเวยีนได้ทัง้หมด อกีท้ัง 
เมอืงจะรกัษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตไิว้  
95 เปอร์เซ็นต์ และปูทางไปสู่การผลิตน�้า
ของโลก  

NEOM ตั้งอยู ่บนชายฝ ั ่งทะเลแดง 
ในจงัหวัด Tabuk ทางตะวนัตกเฉยีงเหนอืของ
ประเทศ ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 26,500 
ตารางกิโลเมตร NEOM มท่ีีตัง้ทางภมูศิาสตร์
เป็นเอกลกัษณ์ทีโ่ดดเด่น ด้วยการค้าของโลก 
ประมาณ 10 เปอร์เซน็ต์ ผ่านทางทะเลแดง อกีทัง้ 
เท่ียวบนิจาก NEOM ใช้เวลาเพียง 4 ชัว่โมง  
ก็สามารถบนิถึงพ้ืนท่ี 40 เปอร์เซน็ต์ทัว่โลก สิง่
นี้ไม่เพียงท�าให้นักท่องเท่ียว สามารถเข้าถึง
ซาอดุอีาระเบยีได้มากข้ึนเท่าน้ัน แต่ยังท�าให้
เจ้าของธุรกิจ และนักลงทุนเข้าถึงท้ังตลาด 
ต่างประเทศและซาอดุอีาระเบยีได้โดยตรง

การลงทุนในโครงสร ้างพ้ืนฐานที่ใช ้
เทคโนโลยีล�้าสมัย ท�าให้ NEOM เมืองแห่ง
ความรูค้วามเข้าใจ เป็นสงัคมท่ีมชีวิีตชวีา เป็น
ถ่ินท่ีอยู่ และเป็นศูนย์กลางท่ีเฟื่องฟูส�าหรับ
นวัตกรรมระหว่างประเทศ อนัส่งผลต่อความ
เจรญิรุง่เรอืงและการเตบิโตของราชอาณาจกัร
โดยรวม

Vanegas ผู้อ�านวยการสถาบันชุมชนความ
ย่ังยืน Texas A&M University in College 
Station, Texas กล่าวถึงความส�าคัญของ
โครงสร้างพ้ืนฐานไว้ว่า หากด�าเนินการส�าเรจ็ 
ในแนวทางท่ีถูกต้อง โครงสร้างพ้ืนฐาน 
จะเป็นเสมอืนตาข่ายแห่งความอยู่รอด ทีค่ลมุ
ประชากรท่ีมเีป้าหมายเพ่ือโลกใบนี ้ไว้ด้วยกัน

NEOM มีความหมายว่า new future  
เป็นโครงการเรือธงของ vision 2030 ของ 
มกุฏราชกุมารโมฮมัเหมด็ บนิ ซลัมาน ทีก่�าลัง
ด�าเนนิการอยู่ในซาอดุอีาระเบยี NEOM ถูกอ้าง 
ถึงว่าเป็น Cognitive City เมืองแห่งความรู้
ความเข้าใจแห่งแรก ท่ีวางแผนสร้างขึน้ให้เป็น 
Cognitive City ตัง้แต่เริม่ต้น มมีลูค่าก่อสร้าง 
500,000 ล้านดอลลาร์

เมืองแห่งความรู้ความเข้าใจ มีรูปแบบ
เมืองที่ก้าวหน้ากว่าเมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) ซึ่งไม่เพียงแต่มีการรวบรวมข้อมูลเชิง
ลกึ และจดัระเบยีบให้น�าไปปฏิบตัไิด้เท่าน้ัน 
แต่ข้อมูลแต่ละชิ้นยังสามารถจัดการได้เอง 
พัฒนาการได้เอง และถูกใช้ในการให้บรกิาร

“NEOM มคีวามหมายว่า new future เป็นโครงการเรอืธง
ของ vision 2030 ของมกุฏราชกุมารโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน 
ที่ก�าลังด�าเนินการอยู่ในซาอุดีอาระเบีย NEOM ถูกอ้างถึงว่า
เป็น Cognitive City เมืองแห่งความรู้ความเข้าใจแห่งแรก  
ทีว่างแผนสร้างขึน้ให้เป็น Cognitive City ตัง้แต่เริม่ต้น มมีลูค่า
ก่อสร้าง 500,000 ล้านดอลลาร์”

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (ทช.) ร่วมกับ 
บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด 
(มหาชน) หรอื ปตท.สผ. จดัประชมุแนวทางการ
สนับสนุนชุมชนชายฝั่ง ภายใต้การด�าเนินงาน 
การอนรัุกษ์ทะเลเพ่ือชวีติ เพือ่ขับเคลือ่นการด�าเนนิงาน 
โครงการอนุรักษ ์ทะเลเพื่อชีวิต เพิ่มความ 
หลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสรมิให้เกิดความอดุม
สมบูรณ์ของทรพัยากรท้องทะเลไทย 

นายอภชิยั เอกวนากุล รองอธบิดีกรมทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง รกัษาราชการแทนอธิบดกีรม
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (รรท.อทช.) เปิดเผย
ว่า กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง มภีารกจิหลกั 
ในการอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟ ู และบรหิารจดัการทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง รวมท้ังป้องกนัและแก้ไขปัญหา
การกดัเซาะชายฝ่ังเพือ่ความม่ังคัง่ สมดลุ และยัง่ยนื
ของทะเลไทย เพือ่เสรมิสร้างความมัน่คงทางสงัคม 
และเศรษฐกิจของประเทศ แต่ด้วยพื้นท่ีทางทะเล
กว่า 202 ล้านไร่ ป่าชายเลนกว่า 2.58 ล้านไร่ เกาะกว่า 
533 เกาะ และชายฝ่ังความยาวกว่า 3,151 กโิลเมตร 
จงึจ�าเป็นต้องหาพันธมติรทีม่อีดุมการณ์ ความพร้อม 
และมีความตั้งใจที่จะอนุรักษ์ ดูแลทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝ่ัง มาร่วมกนัปฏบัิตงิาน 

กรม ทช. ได้เลง็เหน็ถงึการปฏบิตังิานด้านการ
อนรุกัษ์ทรพัยากรทางทะเลของบรษัิท ปตท.ส�ารวจ
และผลติปิโตรเลยีม จ�ากดั (มหาชน) มาโดยตลอด 
ทั้ง 2 หน่วยงาน จึงได้ร่วมกันหารือแนวทางการ
ด�าเนินงานและมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ 

ว่าด้วยความร่วมมอืการอนุรกัษ์ทะเลเพือ่ชีวติ (Ocean  
for life) ทีจ่ะร่วมกนัด�าเนนิงาน ระหว่างปี 2563- 
2573 เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยมีเป้าหมายเพือ่เพ่ิม 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมให้เกิด 
ความอดุมสมบรูณ์ของทรพัยากรท้องทะเลไทย และ
เพิม่รายได้ให้แก่ชมุชนท้องถิน่อย่างยัง่ยนื 17 จงัหวดั
รอบอ่าวไทย 

โดยมีแผนการด�าเนินงานการอนุรักษ์ทะเล 
เพือ่ชวีติ ซึง่ครอบคลมุการอนรุกัษ์ทรพัยากรทางทะเล 
หลายด้าน ได้แก่ การบรหิารจดัการขยะทะเล การ
ป้องกันขยะลงสู่ทะเลด้วยการสร้างจิตส�านึกให้กับ
ประชาชนทัว่ไปให้ตระหนกัถงึความส�าคญัของทะเล 
และการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการก�าจัดขยะ
และแปรรปูขยะเพ่ือน�ากลบัมาใช้ใหม่ การปลกูและ 
ฟื ้นฟูป่าชายเลนให้สามารถเป็นแหล่งอนุบาล  
สตัว์น�า้ ชายฝ่ังและระบบนเิวศทีม่คีวามสมบรูณ์ การ 
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักสัตว์น�้าเศรษฐกิจ 
เพือ่ส่งเสริมการอนรุกัษ์วถิปีระมงชายฝ่ังอย่างยัง่ยนื 
และการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเลหายาก รวมถึงการ 
จดัท�าแนวเขตอนรุกัษ์และเพิม่แหล่งทีอ่ยูอ่าศยัของ
สัตว์ทะเลบริเวณชายฝั่ง หรือบ้านปลา เพื่อเพิ่ม
ความหลากหลายทางชีวภาพและปริมาณสัตว์น�้า 
และรกัษาสมดลุของระบบนเิวศทางทะเล และการ

แผนจะด�าเนนิโครงการในปี 2567 ในพืน้ทีจั่งหวดั
สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานคร 
เพือ่สนบัสนนุกลุม่ชมุชนชายฝ่ังในการอนรุกัษ์และ
ฟ้ืนฟทูรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง และเพิม่รายได้
ให้กับชมุชน ซึง่ทัง้ 3 โครงการนี ้ปตท.สผ. และกรม 
ทช. ได้ร่วมกนัขบัเคลือ่นมาตัง้แต่ปี 2563 ในปัจจบุนั
ได้ก่อตัง้ศนูย์การเรยีนรูเ้พาะฟักสตัว์น�า้เศรษฐกจิแล้ว
เสรจ็ จ�านวน 11 แห่ง และสนบัสนนุชมุชนในการวาง 
บ้านปลา จ�านวน 29 กลุ่ม มีการวางทุ่นแนวเขต 
อนรัุกษ์ฯ จ�านวน 25 กลุม่ และจดัต้ังกลุม่อาชีพแปรรปู 
อาหารทะเล จ�านวน 10 กลุม่

การประชมุแนวทางการสนับสนนุชมุชนชายฝ่ัง 
ภายใต้การด�าเนินงานการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวิต 
ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นอีกก้าวที่ส�าคัญในการยกระดับ 
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
และใช้ประโยชน์ทรพัยากรทางทะเลและมหาสมทุร
อย่างยัง่ยนื อกีทัง้ยงัเป็นการบรหิารจดัการขยะทะเล
ด้วยการป้องกนัขยะไหลลงสูท่ะเล การปลกูจติส�านกึ 
ให้กบัประชาชนทัว่ไปให้เหน็ความส�าคญัของทะเล 
และการใช้เทคโนโลยเีข้ามาช่วยก�าจัดขยะ การปลกู
และฟื้นฟูป่าชายเลนให้สามารถเป็นแหล่งอนุบาล
สัตว์น�้าชายฝั่งและระบบนิเวศที่มีความสมบูรณ ์ 
การพฒันาศูนย์เพาะพนัธุส์ตัว์น�า้เศรษฐกจิเพือ่ส่งเสรมิ 
การอนุรักษ์และวิถีประมงชายฝั ่งอย่างยั่งยืน  
และการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก การจัดท�าแนว
เขตอนุรกัษ์และเพ่ิมแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัของสตัว์ทะเล
บรเิวณชายฝ่ังหรือบ้านปลา ตลอดจนเป็นการเพ่ิม
รายได้ให้กบัชาวประมงพืน้บ้าน และชมุชนในพืน้ที่
นัน้ๆ ได้มอียูม่กิีน อกีทัง้ร่วมกนัขบัเคลือ่นการสร้าง
เครอืข่ายการอนรุกัษ์ฯ ทีเ่ข้มแข็งอกีด้วย 

“ทัง้นี ้กรม ทช. จะร่วมกบั ปตท.สผ. คัดเลอืก
เครือข่ายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นชุมชนชายฝั่ง 
ของกรมฯ และมศีกัยภาพท่ีเหมาะสม พร้อมจะด�าเนนิ 
โครงการภายใต้บนัทกึความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมอื 
การอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวิต (Ocean for life) ใน 
โอกาสนี ้จงึอยากฝากพีน้่องประชาชน และหน่วยงาน 
ทุกภาคส่วน ให้หันมาร่วมมือกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมให้คงความอดุม
สมบรูณ์ สบืต่อไป” นายอภิชยั กล่าวทิง้ท้าย

ทช.-ปตท.สผ. ผนกึก�ำลงัสนบัสนนุชมุชนชำยฝ่ัง 
ยกระดบักำรอนรุกัษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง

สนบัสนนุการผลติและจ�าหน่ายอาหารทะเลแปรรปู
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงการสนับสนุน 
งานวจิยัเพือ่การตรวจตดิตามสขุภาพของมหาสมุทร 
และความหลากหลายทางชวีภาพทางทะเล

นางสาวบุษบรรณ จีนเจริญ ผู้จัดการอาวุโส 
ฝ่ายบรหิารผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีและกจิกรรมเพือ่สงัคม 
ปตท.สผ. กล่าวว่า ในฐานะผูแ้ทน บรษิทั ปตท.ส�ารวจ
และผลติปิโตรเลยีม จ�ากัด (มหาชน) หรอื ปตท.สผ. 
เป็นบรษิทัส�ารวจและผลติปิโตรเลยีมของคนไทย ทีม่ ี
ภารกิจหลักในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 
ให้แก่ประเทศ โดยมุ่งมัน่สร้างคณุค่าระยะยาวให้แก่ 
ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทกุฝ่าย ควบคูไ่ปกบัการพฒันาชมุชน 
และสงัคมอย่างยัง่ยนื ปตท.สผ.ยงัมุง่มัน่ทีจ่ะมส่ีวนร่วม 
ในการดูแล รักษา และปกป้องท้องทะเลไทย ซ่ึง
เป็นแหล่งทรพัยากรธรรมชาตทิีส่�าคัญของประเทศ 
โดยผสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน อาทิ กรม

 นบัเป็นเรือ่งราวดีๆ  อกีเรือ่งหนึง่ของ
ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
(ทส.) ทีม่กีารเปลีย่นชือ่กรมใหม่ จากกรมส่งเสรมิ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นกรมการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม พร้อมเตรียม
เปิดศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อมุ ่งเน้นการปรับตัวเพื่อสร้าง 
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ให้กบัทกุภาคส่วนและทกุระดับกบัสถานการณ์โลก 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป และเป็นการแสดงให้ประเทศต่างๆ  
ในอาเซยีนได้เห็นถงึความตัง้ใจของรัฐบาลไทย ในการ 
ก�าหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน 
(Carbon neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 และ
เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธิเป็นศนูย์ 
(Net Zero GHG emission) ภายในปี ค.ศ. 2065

ด�าเนินกิจกรรมดังกล่าวประสบผลส�าเร็จตาม 
เป้าหมายทีต่ัง้ไว้ สดุท้ายนี ้ต้องขอขอบคุณคณุทราย 
และทมีงาน ท่ีทุม่เทและเสยีสละเวลาในการดูแล
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง รวมถึงสร้างความ 
ตระหนกัรูใ้ห้กบัประชาชนทัง้ในชมุชนและสงัคมเมอืง  
ตลอดจนสร้างความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆ ที่โลก
ก�าลงัเผชญิจากการใช้ทรพัยากรของมนษุย์ และ
ถ่ายทอดเรือ่งราวผ่านเครือ่งมอืสือ่สมยัใหม่ ผ่าน
โครงการ Sea You Strong กบัภารกจิว่ายน�า้ข้าม
ทะเลฝ่ังอนัดามัน เริม่จากกระบี ่พังงา และไปสิน้สดุ 

จตพุร บรุษุพฒัน์ อรรถพล เจรญิชนัษา

ว่ายน�า้ในการรณรงค์อนรัุกษ์ทรพัยากรทางทะเล 
ทีว่่ายน�า้ข้ามทะเลอนัดามนัเป็นระยะทางกว่า 70 
กโิลเมตร ผ่าน 3 จงัหวัด ได้แก่ กระบี ่พงังา และ
ภูเก็ต เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในการดูแล รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม เป็นพลงัของ “คนรุน่ใหม่” หรอื 
Soft Power นอกจากนี ้ ยงักระตุน้ให้คนหนัมา

 ทั้งยังจะมีการจัดตั้งศูนย ์การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานกลาง ในการส่งเสริม
สนบัสนนุ ขับเคลือ่น และเชือ่มโยงกิจกรรมต่างๆ 
ในระดับพื้นที่ บูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เช่น ข้อมลูการลดและการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
ข้อมลูความเสีย่งเชงิพ้ืนที ่ ทีม่กีารเชือ่มโยงข้อมลู
ร่วมกบัหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และระดับ
นานาชาต ิรวมถงึเป็นศนูย์เรียนรูแ้ละสือ่สารข้อมลู
องค์ความรูด้้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
ในระดับประเทศ ท่ีมีการติดตาม พยากรณ์และ
คาดการณ์ด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
ส�าหรับการแจ้งเตอืน การแก้ไขปัญหา การรับมอื  
และการปรบัตวักบัความเสีย่งเชงิพืน้ทีท่ีจ่ะเกิดขึน้ 
ในอนาคต เพื่อให้ทุกคนสามารถน�าข้อมูลที่
เกีย่วข้องไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อไป

 กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
(ทช.) ร่วมกบักรมอุทยานแห่งชาต ิ สตัว์ป่า และ
พนัธุพ์ชื (อส.) จดัพธิมีอบใบประกาศนยีบัตรแก่ทมี

 ปฐมนิเทศเครอืข่าย ทสม. โครงการขบัเคลือ่นการจดัการขยะท่ีต้นทาง
ดร.ยทุธพล องักนินัทน์ ทีป่รกึษารฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

(ทีป่รกึษา รมว.ทส.) เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารพฒันาศักยภาพเครอืข่าย 
ทสม. เพือ่ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานการจดัการขยะทีต้่นทาง จงัหวดัเพชรบรุ ีประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรตฯิ วดัพระพทุธไสยาสน์ (วดัพระนอน) ต�าบลคลองกระแชง  
อ�าเภอเมอืง จังหวดัเพชรบรีุ โดยมหัีวหน้าส่วนราชการสงักดั ทส. ในพืน้ทีจ่งัหวัดเพชรบรุ ีผูน้�าเครอืข่าย  
พร้อมด้วย ทสม. และประชาชนทัว่ไป รวม 300 คน เข้าร่วมการปฐมนเิทศในครัง้นี้

เถลงิศกัดิ ์เพ็ชรสวุรรณ สมศกัดิ ์สรรพโกศลกลุ

ที่ภูเก็ต รวมระยะทางราว 70 กิโลเมตร เพื่อ 
เรยีกร้องความเป็นธรรม คนืความอดุมสมบรูณ์ให้
ท้องทะเลอกีด้วย

 จตพุร บรุษุพฒัน์ ปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) 
เยีย่มชมการจดัแสดงไม้พะยงูของกลาง พพิธิภณัฑ์
เมอืงอดุรธาน ีเพือ่การจัดสร้างพพิธิภณัฑ์ไม้มค่ีาฯ  
โอกาสนี้ ปกท.ทส. ได้ให้ข้อเสนอแนะในการ 
จัดท�าค�าอธิบายไม้พะยูงดังกล่าว เพื่อสื่อสารให ้
ประชาชนได้รบัรูถ้งึทีม่าและความส�าคญัทีเ่ชือ่มโยง 
กับการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู ้ เรื่อง 
ไม้มค่ีาเพือ่ประโยชน์ของแผ่นดนิเฉลมิพระเกยีรตฯิ 
และเป็นการสร้างความภาคภูมใิจให้กบัประชาชน
ของจงัหวดัอดุรธาน ีนอกจากนี ้ยงัได้ให้ความสนใจ
กบัภมูปัิญญาโบราณในการประยกุต์ใช้ไม้ร่วมกบั
อฐิในการก่อผนงัอาคาร เพือ่ให้เกดิความยดืหยุน่
ป้องกนัอาคารถล่มจากแผ่นดนิไหว ซึง่เป็นรปูแบบ 
ทีม่ทีีเ่ดยีวในประเทศไทย ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้  
พร ้อมทั้ ง ได ้สั่ งการให ้กรมทรัพยากรธรณ ี
ร่วมให้ข้อมลูกับเทศบาลนครอดุรธาน ีในการด�าเนนิการ 
ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ในส่วนที่จัดแสดงเกี่ยวกับ
ธรณวีทิยาและซากดกึด�าบรรพ์ในภาคอสีาน เพือ่
ให้ได้ข้อมลูท่ีถกูต้องตามหลกัวิชาการต่อไป

หวงแหน และรักษ์ทะเลไทยมากขึ้น พร้อมทั้ง
เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวทางทะเล
ฝ่ังอนัดามนัให้ประชาชน และนกัท่องเทีย่วได้รูจ้กั
ความสวยงามของทะเลไทยมากยิง่ขึน้

 อรรถพล เจรญิชนัษา อธบิดีกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการ 
แทนอธบิดีกรมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธ์ุพืช  
(อทช.รรท.ออส.) กล่าวว่า ตนได้มแีนวคดิในการ 
น�ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง และ 
กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพันธุพ์ชื ผสาน
การท�างานร่วมกนัปกป้องและคุม้ครองทรพัยากร
บนบกสูท่รพัยากรทางทะเลให้เป็นหนึง่เดยีว โดย
ทัง้สองหน่วยงานพร้อมจะเป็นแรงสนบัสนนุให้การ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สถาบันการศึกษา 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนการท�างานร่วมกบั
ชมุชน ผ่านโครงการต่างๆ ภายใต้กลยทุธ์ “ทะเล 
เพือ่ชวีติ” ซึง่มคีวามส�าคญั 3 ด้าน ได้แก่ การส�ารวจและ 
ผลิตเพื่อพิทักษ์อนุรักษ์ทะเลไทย การฟื้นฟูดูแล 
ความสมบูรณ์ทางทะเลและบลคูาร์บอน และการพลกิฟ้ืน 
คนืทะเล เพือ่ชีวติทีย่ัง่ยนื 

นอกจากนี้ ปตท.สผ.ได้น�าเสนอโครงการ 
ศนูย์การเรยีนรู้เพาะฟักสัตว์น�า้เศรษฐกจิ การจดัท�า 
แนวเขตอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลและบ้านปลา และ
การเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์อาหารทะเล พร้อมทั้งมี

อภชิยั เอกวนากุล 
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เกษตรฯ ถอดบทเรยีนความส�าเรจ็
คณุภาพทเุรยีนตะวนัออก “จนัทบุรโีมเดล”

นายสรุเดช สมเิปรม รองปลดักระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ ได้รบัมอบหมายจาก นายประยรู อนิสกุล  
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน 
การประชุมถอดบทเรียนการด�าเนินงานควบคุม 
คุณภาพทุเรียนในระดับพื้นที่ภาคตะวันออก  
ร่วมกบั นายมนต์สทิธิ ์ไพศาลธนวฒัน์ ผูว่้าราชการ 
จังหวัดจันทบุรี พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนประเด็น
ปัญหาอปุสรรค ข้อจ�ากดัส�าคญัและเสนอแนวทาง
แก้ไขในการด�าเนินงานหน่วยงานในระดับพื้นที ่
ภาคตะวนัออก (จงัหวัดจนัทบรีุ ระยอง และตราด)  
โดยมเีกษตรและสหกรณ์จังหวัดจนัทบรีุ เกษตรและ
สหกรณ์จงัหวดัระยอง เกษตรและสหกรณ์จงัหวดั
ตราด เกษตรจังหวัดจันทบุรี หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรฯ ภาคเอกชน อาท ินายกสมาคม
ทุเรียนไทย สมาคมธุรกิจเกษตรไทย-จีน (TDA) 
สมาคมผูค้้าและผูส่้งออกผลไม้ไทย สมาคมการค้า
ยคุใหม่ (MAFTA) สมาคมผูผ้ลติทเุรยีนไทย สมาพนัธุ์
ชาวสวนทเุรยีนไทย และนายกสมาคมผูป้ระกอบการ
ส่งออกทเุรียน-มงัคดุ เข้าร่วม ณ ห้องประชมุตากสนิ 
ศาลากลางจงัหวดัจนัทบรุ ีจงัหวัดจนัทบรีุ

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า  
จากการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานของคณะท�างาน 
แก ้ ไขป ัญหาทุ เรียนด ้อยคุณภาพ และการ 
สวมสทิธิใ์ช้ใบรบัรองการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่ี  
(GAP) ของเกษตรกรเพื่อการส่งออกทุเรียนของ
ประเทศไทยทีผ่่านมานับว่าประสบความส�าเรจ็ โดย
เฉพาะในพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ดงัน้ัน จงึเหน็ควรให้
ร่วมกนัในการถอดบทเรยีนความส�าเรจ็ทเุรยีนภาค
ตะวันออก เพื่อยกระดับจัดระบบการผลิตทุเรียน
คุณภาพให้เข้มข้นยิ่งขึ้น และใช้เป็นโมเดลในการ 
ท�างานควบคุมคุณภาพทุเรียนต่อไป พร้อมท้ัง 
บรูณาการท�างานร่วมกนัในการแก้ไขปัญหาเพ่ือไม่ให้ 
เกดิขึน้ซ�า้ ซึง่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส�าเรจ็ในการปฏบัิต ิ

กรมวิชาการเกษตรแนะเกษตรกรปลูก
ลิน้จีน่ครพนม 1สินค้า GI ของจงัหวดัให้ยดึ 
หลัก GAP สร้างรายได้ให้ถึง 100 บาท/ 
กโิลกรมั  พร้อมเสรมิรายได้โดยผลติต้นพันธุข์าย   
เล้ียงผึ้งเพื่อจ�าหน่ายน�้าผึ้งดอกลิ้นจี่ราคา 
200 บาท/ขวด  หรือให้เช่าสวนเลี้ยงผึ้ง 
สร้างรายได้ในชมุชน

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรม
วชิาการเกษตร เปิดเผยว่าลิน้จีพ่นัธุน์ครพนม 1  
อยู่ในกลุ่มพันธุ์เบา เร่ิมเก็บผลผลิตช่วงปลาย
เดอืนมนีาคมถงึเมษายน  โดยเป็นพนัธุท์ีต้่องการ
ความหนาวเย็นไม่มากและไม่ยาวนานเหมือน
ลิน้จีท่างภาคเหนอื กส็ามารถออกดอกและให้
ผลผลติได้ ซึง่จงัหวดันครพนมมพีืน้ทีต่ดิแม่น�า้โขง 
ปลายฤดูฝนเดือนตุลาคมมีฝนน้อย (ไม่เกิน  
60-80 มลิลเิมตร) ฤดหูนาวเดอืนพฤศจกิายน-
กุมภาพันธ์มีอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิเฉลี่ย 
14.0-17.8 องศาเซลเซียส ซึง่ต�า่กว่า 20 องศา
เซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 30 องศา
เซลเซียส เหมาะต่อการออกดอกติดผลของ 
ลิน้จี ่ซึง่เป็นข้อได้เปรยีบของลิน้จีพ่นัธุน์ครพนม 1  
เนื่องจากในช่วงเวลาที่ให้ผลผลิตเป็นช่วงที่
ผลผลติลิน้จีม่น้ีอยท�าให้ขายได้ราคาสงูถงึ 100 
บาท/กโิลกรมั

การปลูกลิ้นจี่ ในจังหวัดนครพนมเป็น 
การขยายผลจากงานวิจัยของศูนย์วิจัยและ
พฒันาการเกษตรนครพนม กรมวิชาการเกษตร 
โดยมกีารกระจายพันธุ ์ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2533-2535 

กรมวิชาการเกษตรหนนุเกษตรกร
ปลกูล้ินจีน่ครพนมสนิค้า GI ของจงัหวัด

(1:1:1) อตัรา 2-3 กโิลกรมั/ต้น 1-2 ครัง้และก่อน
เกบ็เกีย่ว 4-6 สปัดาห์ ใส่ปุย๋สตูร 0-0-60 หรอื 
13-13-21 อตัรา 2-3 กโิลกรัม/ต้น 1-2 ครัง้ช่วง
ออกดอกและตดิผลให้น�า้ 200-300 ลติร/ต้น/
สปัดาห์ ตดัแต่งก่ิงปีละ 2 ครัง้ ครัง้ที ่1 หลังเกบ็ 
ผลผลติ (เดอืนพฤษภาคม) ตดัแต่งกิง่แบบเปิดกลาง 
ทรงพุ่ม และแต่งกิ่งที่ผิดปกติออก 20-30%  
ครัง้ที ่2 ปลายฤดฝูน (เดอืนตลุาคม) ตดัแต่งก่ิง
ทีอ่ยูภ่ายในทรงพุม่และกิง่ไม่สมบรูณ์ออก 10% 
ให้ทรงพุม่โปร่งแสงแดดส่องทัว่ถงึ

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โฆษก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภาวะ
เศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2 ปี 2566 
(เมษายน-มถินุายน) พบว่า ขยายตัวร้อยละ 0.3  
เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกนัของปี 2565 โดยสาขา
ปศสุตัว์ สาขาประมง สาขาบรกิารทางการเกษตร  
และสาขาป่าไม้ ขยายตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที ่
สาขาพืช ซึ่งเป็นสาขาการผลิตหลักและมี
สัดส่วนมากที่สุดของภาคเกษตรหดตัวลง  
เนือ่งจากปรมิาณฝนและปรมิาณน�า้ในอ่างเกบ็น�า้ 
และแหล่งน�า้ตามธรรมชาตน้ิอยกว่าปีทีผ่่านมา 
ไม่เพียงพอต่อการเจรญิเตบิโตของพืช 

อกีทัง้ ยงัมสีภาพอากาศท่ีแปรปรวนในช่วง
ปลายปี 2565 ถงึช่วงต้นปี 2566 ท�าให้พืน้ที่
ทางภาคตะวันออกมฝีนตกชกุต่อเนือ่งสลบักบั
มลีมพาย ุส่งผลให้สนิค้ากลุ่มผลไม้ ดอกและผล 
ร่วงหล่นเสยีหาย ขณะทีพ่ืน้ทีท่างภาคใต้มฝีนน้อย 
และสภาพอากาศร้อน ส่งผลให้สินค้าปาล์ม 
น�า้มนัและยางพารามผีลผลติลดลง นอกจากนี้ 
ราคาปัจจยัการผลติทีส่�าคญัหลายชนดิยงัอยูใ่น
ระดบัสงูทัง้ปุย๋เคม ีน�า้มนัเชือ้เพลิง และวตัถดุบิ
อาหารสัตว์ ท�าให้ต้นทนุการผลติสูงขึน้ ส่งผลให้
เกษตรกรบางส่วนชะลอการผลิต ลดปริมาณ
การผลิตหรือใช้ปัจจัยการผลิตลดลง ส่งผลให้
ภาพรวมของภาคเกษตรขยายตัวได้ไม่มากนัก
เมือ่พจิารณาเป็นรายสาขา พบว่า

สาขาพืช ในไตรมาส 2 ปี 2566 หดตัว 
ร้อยละ 1.6 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2565  
สินค้าพืชที่มีผลผลิตลดลงได้แก่มันส�าปะหลัง 
เนือ่งจากในช่วงเดอืนกนัยายน 2565 เนือ้ทีป่ลกู 

ในภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออก 
เฉยีงเหนอืมฝีนตกหนกัและประสบอทุกภยั ท�าให้
หวัมันส�าปะหลงัในบางพืน้ท่ี ประกอบกบัปริมาณ
ฝนที่ลดลงตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงเดือนพฤษภาคม 
2566 ท�าให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง อ้อยโรงงาน
สบัปะรดโรงงาน ยางพารา ปาล์มน�า้มัน ผลผลติ
ลดลง เนือ่งจากปริมาณฝนน้อยและสภาพอากาศ
ร้อน ประกอบกบัในช่วงทีผ่่านมา ปุย๋เคมมีรีาคาสงู  
เกษตรกรจึงลดปริมาณการใส่ปุ๋ยท�าให้ผลผลิต 
ไม่สมบูรณ์ และมีปริมาณผลผลิตลดลง ทุเรียน
ผลผลติลดลง เนือ่งจากพืน้ทีป่ลกูทุเรยีนทางภาค
ตะวนัออกได้รบัผลกระทบจากฝนทีต่กชกุต่อเนือ่ง 

สลับกับมีลมหนาวในช่วงปลายปี 2565  
ส่งผลให้ทเุรยีนไม่สามารถพฒันาเป็นระยะตดิผลได้  
ประกอบกบัลมพายใุนช่วงเดอืนธนัวาคม 2565-
มกราคม 2566 ท�าให้ดอกและใบร่วง ผลทเุรยีน
จึงไม่สมบูรณ์ มีขนาดเล็ก น�้าหนักน้อย และ
สภาพอากาศทีแ่ปรปรวนยงัท�าให้ทเุรยีนในภาคใต้ 
ให้ผลผลิตช้ากว่าปีที่ผ่านมา มังคุดและเงาะ
ผลผลิตลดลง เนื่องจากเกษตรกรโค่นต้นมังคุด
และเงาะ เพือ่ไปปลกูทเุรยีนทีใ่ห้ผลตอบแทนท่ีดี
กว่า ประกอบกบัปลายปี 2565 ถงึต้นปี 2566 มี
ลมพายุท�าให้ดอกและผลมังคุดบางส่วนร่วงหล่น 
และสภาพอากาศทีร้่อนจดัส่งผลต่อการตดิผลและ
การเตบิโตของผลเงาะ

สนิค้าพืชทีม่ผีลผลิตเพิม่ข้ึน ได้แก่ ข้าวนาปรงั
ผลผลติเพิม่ขึน้ เนือ่งจากในช่วงฤดฝูนปี 2565 มี
ฝนตกชกุจากสภาวะลานญีาและในเดือนกนัยายน  
2565 มีพายุโนรูเข ้าประเทศไทย ท�าให้น�้า 
ในอ่างเกบ็น�า้และแหล่งน�า้ตามธรรมชาตมิเีพยีงพอ 
ส�าหรับการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ประกอบกับ

เกษตรกรบางส่วนปลูกชดเชยข้าวนาปีที่เสียหาย
จากน�้าท่วม โดยขยายเนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น 
ในพืน้ทีน่าทีเ่คยปล่อยว่าง ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ผลผลติ 
เพิม่ขึน้ เนือ่งจากราคาข้าวโพดเลีย้งสตัว์ทีส่งูขึน้ 
จูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกและมีการ
ดแูลรกัษาดขีึน้ และล�าไย ผลผลิตเพิม่ขึน้ เนือ่งจาก
เกษตรกรผลติล�าไยคณุภาพนอกฤดเูพิม่ขึน้ 

โดยเฉพาะในแหล่งผลติส�าคญัทางภาคเหนอื 

เพิ่มขึ้นครั่งเพิ่มข้ึนจากการส่งเสริมการเลี้ยง 
ของภาครฐัอย่างต่อเนือ่ง และยงัเป็นท่ีต้องการ
ของตลาดอนิเดยี ไม้ยางพารา ผลผลติลดลงตาม
พืน้ทีต่ดัโค่นสวนยางพาราเก่าและปลกูทดแทน
ด้วยยางพาราพนัธุด์หีรอืพชืเศรษฐกจิอืน่รงันก 
ลดลง เนือ่งจากมกีารส่งออกไปจีนลดลง

ส�าหรับแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 
2566 คาดว่าจะขยายตัวอยู ่ในช่วงร้อยละ 
1.5-2.5 เมือ่เทยีบกบัปี 2565 ซึง่มปัีจจยัสนบัสนนุ 
จากการด�าเนนินโยบายและมาตรการของภาครฐั  
อาทิ บริหารจัดการสินค้าให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาด ยกระดบัคณุภาพสินค้า 
เกษตรให้ได้มาตรฐาน เป็นทีย่อมรบัและตอบโจทย์ 
ผู ้บริโภค แปรรูปเพิ่มมูลค ่าให ้กับสินค ้า 
เกษตร และส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยี
ในการผลติ การขยายตวัอย่างต่อเนือ่งของการ
อปุโภคบรโิภคภายในประเทศ และการฟ้ืนตวั
ของภาคการท่องเทีย่ว ส่งผลให้มคีวามต้องการ
สนิค้าเกษตรและอาหารเพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่ง 

ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามเฝ้าระวัง 
ประกอบด้วย ความแปรปรวนของสภาพ
อากาศ ภาวะฝนทิง้ช่วงและแนวโน้มการเข้าสู่
ปรากฏการณ์เอลนโีญในช่วงปลายปีทีจ่ะท�าให้
เกิดภาวะแห้งแล้ง การระบาดของโรคและ
แมลง ทีย่งัต้องติดตามต่อเนือ่งทัง้สถานการณ์
ในประเทศและต่างประเทศ ราคาปัจจัยการ
ผลิตที่ท�าให้ต้นทุนการผลิตและเงินเฟ้อที่ยัง
อยู ่ในระดับสูง ส่งผลต่อก�าลังซื้อและการ
ลงทนุของเกษตรกร และความขดัแย้งทางด้าน
ภมิูรฐัศาสตร์ทีจ่ะส่งผลให้เศรษฐกจิโลกอาจจะ
ไม่ฟ้ืนตวัตามท่ีคาดการณ์ไว้

ให้ผลผลติรวม 1,574 ตนั มลูค่า 51.8 ล้านบาท  
เกษตรกรมกีารผลติต้นพนัธ์ุจ�าหน่ายในราคาต้นละ 
40-100 บาท รวมทัง้ยงัมกีารเลีย้งผ้ึงเพือ่จ�าหน่าย
น�า้ผึง้ดอกลิน้จีร่าคา 200 บาท/ขวด (750 มลิลลิติร) 
หรอืให้เช่าสวนส�าหรบัเลีย้งผึง้ท�าให้สามารถสร้าง
รายได้และเศรษฐกจิในชุมชนได้เป็นอย่างดี

งานที่ผ ่านมา พบว่า หน่วยงานได้บูรณาการ 
ความร่วมมอืกนัทัง้เกษตรกร ผูป้ระกอบการโรงคดับรรจุ  
(ล้ง) มือตัด และมหาวิทยาลัยในจังหวัด โดยม ี
เป้าหมายร่วมกนัทีจ่ะยกระดบัคณุภาพทเุรยีนของภาค 
ตะวนัออก และจงัหวดัจนัทบรุ ี ให้มมีาตรฐานเป็น 
ทีย่อมรบัของผูบ้รโิภคทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
รวมถงึการสร้างการรบัรูแ้ละความเข้าใจในขัน้ตอน
การปฏบิตังิาน เนือ่งจากเป็นการท�างานในรปูแบบ
ของคณะท�างาน มกีารบรูณาการของทกุภาคส่วน  
และการด�าเนนิการจะไม่เป็นหน้าทีข่องหน่วยงานใด 
หน่วยงานหนึ่ง แต่ในคณะท�างานจะมีหน่วยงาน 
หลักเป็นผู้รับผิดชอบ ตลอดจนความทุ่มเทและ 
เสยีสละของเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานในทกุจดุบรกิาร และ 
ทกุคณะท�างาน

 “รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) และปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ได้ให้ความส�าคัญในการควบคุม
กระบวนการผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพได้ตาม
มาตรฐานของประเทศคูค้่า และแก้ไขปัญหาทเุรียน
ด้อยคุณภาพออกสู ่ตลาด โดยขอขอบคุณผู ้ว่า
ราชการจังหวัดจันทบุรี และขอชื่นชมการท�างาน 
ของทุกภาคส ่วนที่ ได ้ร ่วมมือกันด�าเนินการ 
จนประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี ท�าให้ทุเรียน 
ภาคตะวนัออกเป็นต้นแบบของทัง้ประเทศ สร้างรายได้ 
ให้กับเกษตรกรไทย ซึ่งขณะนี้มูลค่าการส่งออก
ทเุรยีนสดจากไทยไปจนี สะสมตัง้แต่ 1 ม.ค. 66–13 
ก.ค. 66 รวมการส่งออก 45,775 ชปิเมนต์ ปรมิาณ 
765,985.95 ตนั มลูค่า 99,390.68 ล้านบาท และ 
ตัง้เป้าให้ถึง 2 แสนล้านบาทภายในปี 2566 นี ้ทัง้นี้  
เชือ่มัน่ว่าทเุรยีนภาคตะวนัออก เป็นทเุรยีนมคีณุภาพ  
ปลอดภยั ได้มาตรฐานส่งออก มศีกัยภาพสามารถ
แข่งขนัในตลาดจนีรวมไปถงึตลาดทัว่โลกได้ สร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู ่ค ้าและผู ้บริโภค  
พร้อมทัง้มอบหมายให้ทีป่ระชมุศกึษาแนวทางการจดัท�า 
แอปพลิเคชันมาใช้ควบคุมการผลิตทุเรียน โดย
พิจารณาถึงกฎหมาย ระเบียบอย่างรอบคอบ”  
รองปลัดฯ สรุเดช กล่าว 

ส�าหรับการด�าเนินการควบคุมคณุภาพผลผลติ
ทเุรยีนภาคตะวนัออก “จนัทบรุโีมเดล” ประกอบด้วย  
5 ขั้นตอน ดังนี้  1. การเตรียมความพร้อม 
ในระดบัจงัหวดัและส่วนกลาง 1.1) ระดบัจงัหวดั 

สศก.ระบ ุGDP เกษตร ไตรมำส 2 โต 0.3% 
สำขำประมง-ปศุสตัว์ขยำยตวั สำขำพชืหดตวั

 ฉนัทานนท์ วรรณเขจร

และราคาล�าไยทีป่รบัตวัสูงขึน้ ยงัจงูใจให้เกษตรกร
บ�ารุงดูแลรักษาดีข้ึน รวมถึงไม่มีโรคและแมลง
ระบาด ท�าให้มผีลผลติล�าไยนอกฤดมูากขึน้ ส�าหรบั
ข้าวนาปีมีผลผลิตทรงตัวเนื่องจากราคาอยู่ใน
เกณฑ์ดจีงึจงูใจให้เกษตรกรยงัคงดแูลรกัษาผลผลติ
อย่างต่อเนือ่ง แต่ในช่วงการเพาะปลกูเกดิภาวะฝน
ทิ้งช่วงท�าให้ผลผลิตบางส่วนได้รับความเสียหาย  
ส่งผลให้ผลผลติเพิม่ขึน้ไม่มากนกั

สาขาปศุสัตว ์  ขยายตัวร้อยละ 3.2 สินค้า 
ปศสุตัว์ทีม่แีนวโน้มเพ่ิมขึน้ ได้แก่ สกุรผลผลติเพิม่ขึน้  
เนื่องจากเกษตรกรผู ้ เลี้ยงสุกรมีการบริหาร 
จดัการฟาร์มท่ีด ีประกอบกบัมกีารขยายการผลติ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า แม้ว่า
เกษตรกรจะประสบผลส�าเรจ็ในการปลกูลิน้จี ่แต่ก็ 
ยังมีปัญหาโดยเฉพาะในสภาพอากาศแปรปรวน 
ท�าให้ลิ้นจ่ีออกดอกติดผลไม่สม�่าเสมอในแต่ละ
ปีหรือในต้นเดียวกันผลร่วงมาก ปัญหาผลแตก 
และแมลงศัตรูท�าให้ผลผลิตต�่าหรือด้อยคุณภาพ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม จึงได้
ท�าการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา และถ่ายทอดความรู้ 
สูเ่กษตรกรและผูเ้กีย่วข้องอย่างต่อเนือ่ง โดยแนะน�า 
การปลกูลิน้จีน่ครพนม 1 ตามค�าแนะน�า (GAP) ดงันี ้
    ภายหลังการเก็บเกี่ยว ตัดแต่งกิ่งใส่ปุ๋ยสูตร  
15-15-15 46-0-0 (1:1) อัตรา 2-3 กโิลกรัม/ต้น ปุย๋คอก  
50 กโิลกรมั/ต้น หลงัแตกใบอ่อนชดุสดุท้ายเข้าสู่
ระยะเพสลาด (ปลายเดอืนตุลาคมถงึพฤศจกิายน) 
พ่นปุย๋ทางใบสูตร 0-52-34 จ�านวน 3 ครัง้ ทกุ 7 วนั  
เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการออกดอก 
ระยะผลเลก็ ใส่ปุย๋สตูร 15-15-15 46-0-0 0-0-60 

และมีพื้นที่ปลูกเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จากการที่ลิ้นจี่
พนัธุน์ครพนม 1 มเีอกลกัษณ์โดดเด่นเฉพาะตวั 
จงึได้รบัขึน้ทะเบยีนเป็นสนิค้า GI ของจงัหวดัช่ือ 
“ลิน้จีน่ครพนม” ปัจจุบนัมพีืน้ท่ีปลกู 2,969 ไร่ 

ประชมุหารอืและบรูณาการท�างานร่วมกนั ระหว่าง 
จงัหวดัจนัทบรุ ีส�านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัด
จันทบุรี ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 
และส�านกังานเกษตรจงัหวดัจนัทบรุ ี เพือ่วางแผน
และก�าหนดมาตรการที่จะมาใช้ในพื้นที่ โดยม ี
ประกาศจังหวัดจันทบุรี อาทิ เรื่องก�าหนดวัน 
เก็บเกี่ยวทุเรียนและวันเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูกาลทุเรียน
ของจงัหวดัจนัทบุรี ในฤดกูาลผลติ ปี พ.ศ. 2566 เรือ่ง
ก�าหนดเปอร์เซน็ต์น�า้หนกัแห้งในเนือ้ทเุรยีน เรือ่งขอ
ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการตรวจก่อนตัด 
ของจังหวัดจันทบุรี เรื่องการขึ้นทะเบียนนักคัด 
นกัตดัทเุรยีน และแต่งตัง้คณะท�างานและชดุปฏิบตักิาร 
เฉพาะกจิตรวจก่อนตดั (ตรวจเปอร์เซ็นต์น�า้หนกัแห้ง
ในเน้ือทเุรยีนก่อนตดั) 

ตลอดจน แต่งตั้งคณะอ�านวยการและคณะ
ท�างานตรวจสอบคุณภาพทุเรียนในโรงคัดบรรจุผ 
ลไม้ทัง้เปลอืก พืน้ทีจ่งัหวดัจนัทบรีุ ระยอง ตราด 
และเจ้าหน้าทีป่ฏิบตังิานร่วมกบัคณะท�างานและชดุ
ปฏบิตักิารเฉพาะกจิตรวจก่อนตดั (ตรวจเปอร์เซ็นต์
น�า้หนกัแห้งในเนือ้ทุเรยีนก่อนตัด) ในฤดูกาลผลติ ปี 
พ.ศ. 2566 

1.2) ส่วนกลาง ระดับกระทรวง แต่งตั้งคณะ
ท�างานแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพฯ ระดับ 
กรม กรมวชิาการเกษตร ออกค�าสัง่/ประกาศ เพ่ือให้ 
ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกัน 

2. ก�าหนดมาตรการ 4 มาตรการ ประกอบด้วย 
2.1 มาตรการควบคมุคณุภาพผลผลติทีแ่หล่งผลติ  
(สวน) 2.2 การขึ้นทะเบียนนักคัดนักตัดทุเรียน  
2.3 มาตรการควบคมุคณุภาพผลผลติตลาดส่งออก 
 (โรงคัดบรรจ)ุ และ 2.4 มาตรการควบคมุคณุภาพผลผลติ 
ตลาดในประเทศ (ค้าส่ง-ค้าปลกี) 3. ประชาสมัพันธ์ 
สร้างการรับรู้ให้เกษตรกร ผู้ประกอบการโรงคัด 
บรรจุ และบุคคลทั่วไป 4. จัดประชุมอบรม 
ผู้เกี่ยวข้อง ประชุมเจ้าหน้าที่ คณะท�างาน และ 
ผูป้ระกอบการโรงคดับรรจุ พฒันาทกัษะ QC โรงคดั 
บรรจุ และนกัคดันกัตดั 

และ 5. ตดิตาม ประเมนิผลการปฏิบตังิาน ตัง้
ศนูย์ปฏบิตักิารเฝ้าระวงัและควบคมุคณุภาพป้องกนั
ปัญหาผลผลติทเุรียน และมังคดุ (War Room) เพ่ือ
ประเมนิผลการปฏบัิตงิาน และรายงานสถานการณ์ 
ตลอดจนการแก้ไขปัญหา อปุสรรคทีเ่กดิขึน้ระหว่าง
การปฏบัิตงิานควบคมุคณุภาพทเุรยีน และลงพืน้ที่
ตดิตามการด�าเนนิงาน

ระพภีทัร์ จนัทรศรวีงศ์ 

เพื่อรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นตาม 
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ไก่เนื้อ ผลผลิตเพิ่มขึ้น  
เนื่องจากมีการขยายการผลิตเพื่อรองรับความ 
ต้องการบรโิภคในประเทศทีม่มีากขึน้ และการส่งออก 
ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากความเช่ือมั่นในสินค้า 
ไก่เนื้อที่ได้มาตรฐานของไทย และไข่ไก่ ผลผลิต
เพิม่ขึน้จากการผลติเพือ่ตอบสนองความต้องการ
บริโภคภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัว
ของภาคการท่องเทีย่วและบรกิาร สนิค้าปศสุตัว์ 
ทีม่ผีลผลติลดลง คอื น�า้นมดบิ เนือ่งจากจ�านวนแม่โค 
ให้นมลดลง ประกอบกับต้นทุนการเลี้ยงที่สูงขึ้น 
ท�าให้เกษตรกรปรบัลดปรมิาณการให้อาหารข้นที่

มรีาคาสงูและเกษตรกรบางรายเลกิเลีย้ง ส่งผลให้
มปีรมิาณน�า้นมลดลง

สาขาประมง ขยายตัวร้อยละ 5.7 สินค้า
ประมงที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น คือ กุ้งขาวแวนนาไม 
เนื่องจากเกษตรกรมีการบริหารจัดการฟาร์มที่ดี 
ส่งผลให้มอีตัราการรอดด ี ประกอบกบัเกษตรกร
เร่งจับกุ้งเพื่อลดความเสียหายจากสภาพอากาศ
ร้อนสลบักบัฝนตก ส่งผลให้มผีลผลติออกสูต่ลาด
เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง สนิค้าประมงทีม่ผีลผลติลดลง 
ได้แก่สัตว์น�้าท่ีน�าข้ึนท่าเทียบเรือปริมาณลดลง 
เนือ่งจากราคาน�า้มนัเชือ้เพลงิ ซึง่เป็นต้นทนุการ
ผลติหลกัปรบัตวัสงูขึน้ ประกอบกบัสภาพอากาศ

ทีม่ลีมแรง ส่งผลให้ผูป้ระกอบการประมงออกเรอื
จบัสตัว์น�า้ลดลง ปลานลิและปลาดุกผลผลติลดลง 
เนื่องจากแหล่งผลิตส�าคัญในภาคกลางมีสภาพ
อากาศไม่เอือ้อ�านวยและปรมิาณน�า้ในพืน้ทีเ่พาะ
เลี้ยงมีน้อย ประกอบกับต้นทุนอาหารสัตว์ยังคง
อยูใ่นระดบัสงูท�าให้เกษตรกรชะลอการปล่อยลกู
พนัธุป์ลาและลดรอบการเลีย้ง

สาขาบรกิารทางการเกษตร ขยายตวัร้อยละ 
2.0 เนือ่งจากในปีทีผ่่านมา เกษตรกรขยายเนือ้ที่
เพาะปลูก โดยกจิกรรมการจ้างบรกิารเตรยีมดนิ

เพิม่ขึน้ในพืน้ท่ีปลกูพชืส�าคญั ได้แก่ ข้าวโพดเลีย้ง
สตัว์ รุน่ 1 (ปีเพาะปลกู 2566/67) และกิจกรรมการ 
เก็บเกี่ยวผลผลิตเพ่ิมขึ้นในพื้นที่พืชส�าคัญ ได้แก่ 
ข้าวนาปรงั และข้าวโพดเลีย้งสตัว์ รุน่ 2 (ปีเพาะ
ปลกู 2565/66) ส่งผลให้ภาพรวมในสาขาบรกิาร
ทางเกษตรมกีารขยายตวัเพิม่ขึน้

สาขาป่าไม้ ขยายตวัร้อยละ 2.2 โดยไม้ยคูาลปิตสั 
เพิ่มขึ้นตามความต้องการของอุตสาหกรรม 
การผลติเยือ่กระดาษภายในประเทศ และการส่งออก 
ไปยงัตลาดญีปุ่น่ จนี และลาว ท่ีเพิม่ขึน้ ถ่านไม้ 
เพิม่ขึน้ตามการขยายตวัของภาคบรกิารในประเทศ 
รวมถงึมีการส่งออกไปยงัจนี ญีปุ่น่ และเกาหลใีต้ 

ส�าหรบัการป้องกันก�าจดัแมลงวนัผลไม้และ
หนอนเจาะข้ัวผล วิธีที่ดีที่สุดคือห่อผลด้วยถุง
กระดาษห่อผลไม้สขีาวหลงัตดิผล 30 วนั รองลงมา 
คอืใช้กบัดกัฟีโรโมนเมทลิยจูนิอล 2 กบัดกั/ต้น  
ติดสูงจากพื้น 1.5 และ 2 เมตร หรือสุ่มนับ 
ผลร่วงสปัดาห์ละครัง้หลงัตดิผล 2 สปัดาห์ เมือ่
พบการท�าลายของหนอนเจาะขั้วผลมากกว่า 
10%  ฉดีพ่นด้วยสารคาร์บารลิ 85% WP อตัรา 
45 กรมั/น�า้ 20 ลติร หรอืไซฟลทูรนิ 5% อีซ ีอตัรา 
5 มลิลลิติร/น�า้ 20 ลติร และระยะผลเริม่เปลีย่น
สฉีดีพ่นด้วยปิโตเลยีมออยล์ 83.9% อีซ ี อตัรา 
40-60 มิลลิลิตร/น�้า 20 ลิตร ส่วนการรักษา 
ผลผลติให้แช่ผลล้ินจีใ่นกรดเกลอื (HCL) เข้มข้น 
3% โซเดยีมเมตาไบซลัไฟต์ (SMS) เข้มข้น 1% 
นาน 10 นาท ีผึง่ให้แห้งในทีร่่ม เก็บทีอ่ณุหภมูิ 
5 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 90-95% 
สามารถรกัษาได้นานถงึ 30 วนั

“อีกทั้ง ยังมีสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วง
ปลายปี 2565 ถงึช่วงต้นปี 2566 ท�าให้พืน้ทีท่าง
ภาคตะวนัออกมฝีนตกชกุต่อเนือ่งสลับกบัมลีมพายุ 
ส่งผลให้สินค้ากลุ่มผลไม้ ดอกและผลร่วงหล่น 
เสียหาย ขณะที่พื้นที่ทางภาคใต ้มีฝนน ้อย 
และสภาพอากาศร้อน ส่งผลให้สนิค้าปาล์มน�า้มัน 
และยางพารามผีลผลติลดลง”
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การปลกูข้าวโพดหวานในดนิเปรีย้วจดั

โดย	บรรเจดิลกัษณ์	จนิตฤทธิ์

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเตมิ:	กองวจัิยและพฒันาการจดัการทีด่นิ	
กรมพัฒนาทีด่นิ	กทม	โทร	0	2579	7562

กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือกรมวิชาการ
เกษตร และ สวก. เปิดตวัโครงการขยายผลการผลติ
และใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร 
พร้อมรับองค์ความรู้ และเทคโนโลยีถ่ายทอดสู่
เกษตรกรเพื่อใช้ประโยชน์จากแหนแดงในด้าน
การเกษตร ประมง และปศสุตัว์ ด้านเกษตรกรยนืยนั
แหนแดงตอบโจทย์ในการท�าเกษตรอย่างแท้จรงิ  

ทัง้น้ี เมือ่วนัที ่17 กรกฎาคม 2566 นายเข้มแขง็  
ยตุธิรรมด�ารง อธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร นายระพภีทัร์  
จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และ 
นางสาวศริกิร ววิรวงษ์ รองผูอ้�านวยการส�านักงาน
พฒันาการวจิยัการเกษตร ร่วมแถลงข่าวกจิกรรมสร้าง
การรบัรูก้ารด�าเนนิโครงการวิจยัการเกษตร “ขยายผล 
การผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสู ่
เกษตรกร” โดยมข้ีาราชการ เจ้าหน้าทีท่ัง้สามหน่วยงาน  
เกษตรกร และสือ่มวลชนเข้าร่วมงานจ�านวนมาก

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จาก 
สถานการณ์ปุย๋เคมทีีม่รีาคาแพงและผนัผวน กรมส่งเสรมิ 
การเกษตรจึงมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้เกษตรกรใช้ปุย๋อย่างมปีระสทิธภิาพ ด้วยการใช้ปุย๋
ตามค่าวเิคราะห์ดนิ ปรบัปรงุความเป็นกรดเป็นด่าง
ของดินให้เหมาะสม ใช้ปุ๋ยแบบผสมผสาน (ปุ๋ยเคมี 
ปุย๋อนิทรีย์ และปุย๋ชวีภาพ) และใช้ปุย๋พชืสด มกีาร
รณรงค์ประชาสมัพันธ์ให้มกีารผลติและใช้ปุย๋อินทรย์ี
และวัสดุอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุนให้
ศนูย์จดัการดนิปุย๋ชมุชน (ศดปช.) เป็นต้นแบบและ
กลไกในการขยายผลการปรับประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การจัดการดินและปุ๋ยอย่างเหมาะสมสู่ชุมชน โดย

นายสตัว์แพทย์ สมชวน รตันมงัคลานนท์ 
อธบิดกีรมปศสุตัว์ เปิดเผยว่า ยอดการส่งออก
ไก่ไปยังประเทศจีนจีนที่สูงขึ้น สอดคล้องกับ
จ�านวนไก่เนื้อที่เข้าเลี้ยงของ 5 เดือนแรกในปี 
2566 (ม.ค.–พ.ค.) เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบั 5 เดอืน 
แรกของปี 2565 (ม.ค.–พ.ค.) โดยจ�านวน 
ไก่เนือ้เข้าเลีย้ง 5 เดือนแรก (ม.ค.–พ.ค.) ของปี 
2565 รวม 790,458,861 ตวั ส่วน 5 เดอืนแรก 
(ม.ค.–พ.ค.) ของปี 2566 รวม 824,194,735 ตัว  
เพิม่ขึน้ 4.27 % ส่วนยอดการส่งออกของชิน้ส่วน 
ไก่ไปยังประเทศจีนในปี 2566 ใน 5 เดือน 
แรก (ม.ค.–พ.ค.) ปริมาณ 47,629 ตัน เมือ่เทียบ
กบัปี 2565 (ม.ค.–พ.ค.) ปรมิาณ 23,063 ตนั 
เพิม่ขึน้ 24,566 ตนั คดิเป็น 106% โดยในช่วง 
5 เดือนแรกของปี 2565 มโีรงงานทีป่ระเทศจนี
อนญุาตให้ส่งออกได้เพยีง 11 แห่ง แต่ในช่วง  
5 เดือนแรกของปี 2566 มโีรงงานทีป่ระเทศจนี

พร้อมกนันีเ้น้นย�า้ว่า กรมปศสุตัว์ก�ากบัดแูล
และตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ 
ให้ถูกสุขลักษณะ ได้คณุภาพ และมาตรฐานตาม
ระบบ GMP และ HACCP ตามมาตรฐานระดบั
โลก พร้อมขอความร่วมมือไปยงัผูป้ระกอบการ 
โรงงานไก่ส่งออกทีเ่ก่ียวข้อง เฝ้าระวงัและตรวจสอบ 
การซ้ือขายชิน้ส่วนไก่และผลติภณัฑ์ โดยเฉพาะ 
การขายผ ่านช ่องทางออนไลน ์ หากพบ 
ความผดิปกต ิหรอืมกีารปลอมแปลงผลติภณัฑ์

ของวัสดุปลูก ตามล�าดับ ที่ผ่านมากรมส่งเสริม
การเกษตร รบัองค์ความรู ้ เทคโนโลยแีละนวตักรรม
เกีย่วกบัแหนแดงโดยตรงจากนกัวจัิยของกรมวชิาการ
เกษตร และขยายผลสูเ่จ้าหน้าทีแ่ละเกษตรกร น�าร่อง
ในพืน้ที ่9 จงัหวดั ได้แก่ สระบรุ ีสมทุรสงคราม ระยอง 
กาฬสนิธุ ์สรุนิทร์ พงังา พทัลงุ ก�าแพงเพชร และพะเยา 
ด�าเนนิการผ่านศนูย์จดัการดนิปุย๋ชุมชน (ศดปช.) ที่
ได้รับรางวัลดีเด่นในการประกวด ศดปช.ระดับเขต 
หรอืระดบัจงัหวดั ในปีทีผ่่านมา ซึง่ถือเป็น ศดปช.ที่
มศีกัยภาพและมคีวามพร้อมในการขยายผลสูช่มุชน

“ตามบทบาทภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร 
จะหยบิยกเทคโนโลยแีละนวตักรรมทีผ่่านการวจิยัและ 
พฒันามาอย่างต่อเนือ่งจากหน่วยงานวจิยัทัง้จากกรม
วชิาการเกษตร กรมการข้าว หรอืกรมพฒันาท่ีดนิ ไป
ถ่ายทอดสูเ่กษตรกรอยูแ่ล้ว โดยปีนีโ้ครงการทีไ่ด้รับ
การสนับสนนุทนุวจัิยจาก สวก. มีจ�านวน 3 โครงการ 
ได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารผลติถัว่ลสิงพนัธุเ์กษตรศาสตร์ สวก.1 
เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในพื้นท่ีภาคตะวันออก
เฉยีงเหนอื โครงการขยายผลเทคโนโลย ีการป้องกัน 
ก�าจัดโรคเหี่ยวของกล้วยหิน (banana blood  
disease) ในพืน้ทีจ่งัหวดัยะลา และโครงการขยายผลการ 
ผลติและใช้แหนแดงเพือ่ลดต้นทุนการผลติสูเ่กษตรกร 
โดยทัง้ 3 โครงการมนีกัวจิยัจากกรมวชิาการเกษตร 
ร่วมเป็นทีป่รกึษาและเป็นนกัวิจยั จงึเป็นความร่วมมอื 
ที่ทั้งสองกรมร่วมกันขับเคลื่อนงานหรือส่งต่องาน 
วจิยัให้ถงึมอืเกษตรกร เพือ่ให้เกษตรกรสามารถใช้งาน
วิจยัได้จริงๆ งานในวันนี้จงึเป็นการเปดิตวัโครงการ
ขยายผลการผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการ
ผลิตสู่เกษตรกร หรือโครงการแหนแดง ส่วนอีก  
2 โครงการจะจดังานลกัษณะนีใ้นพืน้ที”่ อธบิดกีรม
ส่งเสรมิการเกษตร กล่าว

ด้าน นางจริาภา พมิพ์แสง ประธานศนูย์จดัการ
ดนิปุย๋ชุมชน (ศดปช.) ต�าบลฆ้องชยัพฒันา อ�าเภอ
ฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ใช้แหนแดงใน 
นาข้าว และท�าเกษตรผสมผสาน รวมทัง้ใช้เป็นอาหาร
เลีย้งไก่และสตัว์อืน่ๆ ซึง่การท�าเกษตรแบบผสมผสาน 
และปลกูผกัท�าเป็นออร์แกนกิอยูแ่ล้ว ไม่มกีารใช้สาร
เคม ี ดงันัน้แหนแดงจงึตอบโจทย์ในการช่วยเพิม่ธาตุ
อาหารในดิน ท�าให้นาข้าว และพืชผักเจริญเติบโต
อย่างรวดเรว็ สามารถลดต้นทนุ และเพิม่ผลผลติได้
เป็นอย่างด ี ถอืว่าแหนแดงเป็นพชืมหศัจรรย์ และมี
ประโยชน์มากทัง้ด้านการเกษตร และเลีย้งสตัว์

และส่งออก ส�านักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี (Bureau of Import and Export 
Food Safety, The General Administration 
of Customs of People’s Republic of China: 
GACC) ยงักล่าวช่ืนชมและขอบคณุกรมปศสุตัว์ไทย
ที่ให้ความร่วมมือก�ากับดูแลตรวจสอบสุขอนามัย 
การผลิตเนื้อและชิ้นส่วน รวมถึงผลพลอยได ้
สตัว์ปีกแช่แขง็ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ตามข้อก�าหนด 
ของพิธีสารระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เทคโนโลยีที่เกษตรกรสนใจใช้เพ่ือแก้ปัญหาปุ๋ยแพง 
คอื การผลติและใช้แหนแดง

แหนแดงเป็นเฟิร์นลอยน�า้ชนดิหนึง่ทีม่ขีนาดเลก็ 
เปรียบเสมือนโรงงานผลิตปุ๋ยไนโตรเจนทางชีวภาพ 
เนื่องจากมีกระบวนการตรึงไนโตรเจนของสาหร่าย
สเีขยีวแกมน�า้เงนิทีอ่าศยัอยูใ่นโพรงใบของแหนแดง 
ท�าให้แหนแดงมปีระโยชน์ในด้านทดแทนหรอืลดการ
ใช้ปุย๋เคมไีนโตรเจน โดยกรมวชิาการเกษตรแนะน�า 
ให้เกษตรกรใช้แหนแดง สายพนัธุอ์ะซอลลา ไมโครฟิลลา  
(Azolla microphylla) มีลักษณะเด่นคือ มีขนาด 
ใหญ่ ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว กรมส่งเสริมการเกษตร
จึงจัดท�าข้อเสนอโครงการขยายผลการผลิตและใช้
แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร โดยได้
รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากส�านักงานพัฒนาการ
วจิยัการเกษตร หรอื สวก. ประเภท RU : Research 
Utilization หรอืด้านการน�าผลงานวจิยัและนวตักรรม
ไปใช้ประโยชน์ เพือ่ให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ
สามารถผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่การใช้แหนแดงจะช่วยให้
เกษตรกรลดต้นทนุการใช้ปุย๋ไนโตรเจน เพิม่อนิทรีย
วตัถใุห้แก่ดนิ ท�าให้ดนิมคีวามอดุมสมบรูณ์ ปรบัปรงุ
โครงสร้างดนิดขีึน้ในระยะยาว เป็นการช่วยดแูลฟ้ืนฟู
ทรพัยากรดนิ สอดคล้องกบันโยบาย BCG ของรฐับาล

ดังนั้น เพื่อให้นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรใช้ปุย๋อย่างมปีระสทิธภิาพด้วยการผลติและ
ใช้แหนแดงผ่านโครงการขยายผลการผลิต และใช้ 
แหนแดงเพือ่ลดต้นทนุการผลติสูเ่กษตรกรบรรลผุลส�าเรจ็  
กรมส่งเสรมิการเกษตรจงึเปิดตวัโครงการฯ และจัด
แถลงข่าวในวนันี ้(17 ก.ค. 66) เพือ่รับมอบเทคโนโลย ี
องค์ความรู ้การผลติและใช้แหนแดงจากกรมวชิาการ
เกษตร และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือส่งต่อและใช้
ขยายผลสูเ่กษตรกรทัว่ประเทศให้ได้รบัประโยชน์จาก
การผลิตและใช้แหนแดงในด้านการเกษตร ประมง 
ปศสุตัว์ และด้านอืน่ๆ ต่อไป

อธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวอกีว่า จากการ
ส�ารวจข้อมลูการผลติและใช้แหนแดงผ่านส�านกังาน 
เกษตรจงัหวดั พบว่ามกีารส่งเสรมิการผลติและใช้แหนแดง 
ในพื้นที่ 743 อ�าเภอ ใน 73 จังหวัด โดย 96%  
ใช้ในนาข้าว อาหารสตัว์ ปุย๋พชืสด และใช้เป็นส่วนผสม 

ของตนเองให้แจ้งความด�าเนนิคดีกบัผูเ้กีย่วข้อง 
และ/หรือแจ้งมายังส�านักพัฒนาระบบและ
รบัรองมาตรฐานสนิค้าปศสุตัว์ กรมปศสุตัว์ เพือ่ 
ตรวจสอบขยายผลการกระท�าผดิต่อไป นอกจากนี ้
อาจมีผู ้แอบอ้าง หรือปลอมแปลงเอกสาร
ราชการของกรมปศสุตัว์ เพือ่หลอกลวงในการ
ขายชิน้ส่วนไก่ส่งออกไปประเทศจนี กรมปศสุตัว์
ขอเตอืนอย่าหลงเชือ่ และขอให้ตรวจสอบข้อมลู
ที่ถูกต้องกับส�านักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสนิค้าปศสุตัว์ กรมปศสุตัว์ ก่อนท�าการ
ตกลงซือ้ขาย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2653 4444 
ต่อ 3134 อเีมล์ certify10@dld.go.th หรอื 
แจ้งเบาะแสข้อมลูผ่านทางแอพพลเิคชนั DLD 4.0  
ได้ตลอดเวลา”

แห่งราชอาณาจกัรไทยกบัส�านกังานศลุกากรแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ตรวจสอบ การกกักนั และสขุอนามยัทางสตัวแพทย์  
เพือ่การส่งออกเนือ้สตัว์ปีกแช่แขง็และชิน้ส่วนสตัว์ปีก 
จากประเทศไทยไปยังประเทศจีน จนส่งผลให้ 
การส่งออกเนื้อและชิ้นส่วนไก่แช่แข็งจากไทย 
มาจนีเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง ล่าสดุจนีอนญุาตขยาย
ขอบข่ายชิน้ส่วนและเครือ่งในเป็ดเพ่ิมอกีด้วย

ควรมีการเตรียมดนิอย่างดี เพ่ือช่วยก�าจัดวชัพชื ย่อยเศษ
ซากพชื และท�าลายโรคแมลงบางชนดิทีเ่ป็นศตัรูข้าวโพด โดย
ทัว่ไป การเตรยีมดนิควรปฏบิตั ิดงันี้

 ไถดะด้วยผ่านสาม ลกึ 20-30 เซนตเิมตร และตากดิน 7-10 วนั จากนัน้ ไถพรวนด้วยผ่านเจด็ 
1 ครัง้ พร้อมปรบัระดบัดินให้สม�า่เสมอ เก็บเศษวชัพชืออกจากแปลงและทิง้ดนิไว้ประมาณ 14 วัน  
ก่อนปลกูข้าวโพด

การเตรยีมดนิ

อนุญาตให้ส่งออกได้เพิ่มขึ้นรวมเป็น 19 แห่ง  
จึงเป็นเหตุให้ยอดการส่งออกช่วงต้นปี 2566  
สงูกว่าปี 2565 ดงักล่าว

อธบิดกีรมปศสุตัว์ ยงักล่าวต่อไปว่า “จาก
การน�าคณะเดินทางไปหารือกับกรมความ
ปลอดภยัอาหารน�าเข้าและส่งออกของจนีในช่วง
ต้นเดอืนกรกฎาคมทีผ่่านมา Mr. Wang Fuxiao  
รองอธิบดีกรมความปลอดภัยอาหารน�าเข้า 

ขยำยผล ‘แหนแดง’ เป็นปุ๋ยพืชสด 
ลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิตเกษตรกร

ปศุสตัว์ปลืม้ความร่วมมอืไทย-จนี 
ยอดส่งออกไก่ไทยโตเกอืบเท่าตวั

าวโพดหวาน จดัเป็นพชืเศรษฐกจิทีส่�าคญั ทีท่�ารายได้ให้แก่เกษตรกร 
ผู้ปลูกในระยะสั้นได้เป็นอย่างดี ถึงแม้การปลูกข้าวโพดหวานสามารถ 

จะด�าเนินการได้ตลอดท้ังปี ถ้ามแีหล่งน�า้เพียงพอ แต่ผลผลติและคุณภาพของ
ข้าวโพดหวานอาจจะแตกต่างไปตามฤดกูาลและคณุภาพของดนิ ในปัจจบุนั 
ความต้องการข้าวโพดหวานของตลาดเพ่ิมมากขึน้ ท�าให้มกีารขยายตวัของ
พืน้ทีข้่าวโพดหวานไปในพืน้ทีดิ่นเปรีย้วจดัมากขึน้ ซึง่การปลกูข้าวโพดหวาน
ในดนิเปรีย้วจดัสามารถท�าได้ หากมกีารจดัการดนิทีเ่หมาะสม เช่น ใช้น�า้ชะล้าง 
กรดควบคูก่บัการใช้วสัดปุนู และปรบัสภาพน�า้ทีเ่ป็นกรดด้วยวสัดปุนูทางการเกษตร  
เช่น ปูนมาร์ล หินปูนบด หรือหินฝุ่น เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน  
ใส่ปุย๋เคม ีปุย๋หมกั และปุย๋คอก เป็นต้น

 ก่อนการไถพรวน 
เ ก็ บตั ว อย ่ า งดิ น เพื่ อ
วิเคราะห์ ถ้าพบว่าดิน 
มคีวามเป็นกรด ควรปรับ
ค่าความเป็นกรดของดิน
ด้วยวสัดปูุน เช่น ปนูมาร์ล 
ปนูขาว เป็นต้น อตัราปนู
ทีแ่นะน�า ดงันี้

- pH 4.5-5.0 ใช้ปนู
ประมาณ 0.5 ตนัต่อไร่

- pH 4.0-4.5 ใช้ปนู
ประมาณ 0.5-1 ตนัต่อไร่

- pH < 4.0 ใช้ปูน
ประมาณ 1.0-2.0 ตัน
ต่อไร่

 ถ้าดินมอีนิทรยีวัตถตุ�า่ (<1.5) ให้ใส่ปุย๋หมกัหรอืปุย๋คอกอตัรา 500-1,000 กโิลกรัมต่อไร่ แล้วไถ
พรวนกลบ

การปลกู

ควรปลกูในขณะทีด่นิมคีวามชืน้ ไม่แฉะเกนิไป
- การปลกู แนะน�าให้ใช้ระยะ 75x25 เซนตเิมตร 

หยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหลุมละ 1-2 เมล็ด และ
กลบดนิ

- เมือ่ข้าวโพดอาย ุ10-14 วนั ถอนแยกให้เหลอื 
1 ต้นต่อหลมุ

การให้น�า้

เมือ่หยอดเมลด็ และกลบดนิเสร็จ ควรให้น�า้ทนัที
- ในระยะแรกหากเป็นดินร่วนหรือดนิร่วนเหนยีว 

ควรให้น�า้ข้าวโพดหวานอย่างน้อย 2 วนั/ครัง้ และเมือ่
ข้าวโพดตัง้ต้นได้อาจให้เพยีง 3-6 วนั/คร้ัง

- ก่อนเก็บเกีย่วผลผลติประมสณ 5-7 วนั ควรหยดุ 
ให้น�้า เพื่อให้ข้าวโพดหวานสะสมแป้ง และน�้าตาล 
ในเมลด็ให้มากทีส่ดุ ก่อนการเก็บฝัก

การใส่ปุย๋

- ใส่ครัง้ที ่1 หลังปลกู 14 วัน ส�าหรบัดินร่วนปนทราย ใช้ปุย๋สูตร 15-15-15 อตัรา 25-30 กโิลกรมั
ต่อไร่ ส�าหรบัดนิเหนยีว ใช้ปุย๋สูตร 16-20-0 อตัรา 50 กโิลกรัมต่อไร่

- ใส่ครัง้ท่ี 2 หลังปลกู 25-30 วัน ใช้ปุย๋สตูร 21-0-0 อตัรา 50 กโิลกรัมต่อไร่ หรอืปุย๋ยูเรยี สตูร 
46-0-0 อตัรา 25-30 กโิลกรมัต่อไร่

- ใส่ปุย๋ครัง้ท่ี 3 เมือ่ต้นข้าวโพดอาย ุ40-45 วนั สตูรและอตัราเดยีวกนักับครัง้ท่ี 2

การเกบ็เกีย่วผลผลติ

นับอายุหลังจากวันหยอดเมล็ด เช่น พันธุ์เบา 
อาย ุ55-65 วนั พนัธ์ุปานกลาง 70-85 วนั และพันธุ์
หนกัตัง้แต่ 90วนัขึน้ไป หรอืเมลด็ส่วนปลายของฝัก 
เปลีย่นเป็นสเีหลอืง โดยท�าการปลดิฝักสดออกจากต้น  
ไม่ต้องปอกเปลือก และเก็บรักษาข้าวโพดหวาน 
ในอณุหภมูห้ิอง

ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ

หากเกษตรกรมกีารใช้วัสดปุนูปรบัความเป็นกรดของดนิให้อยูใ่นช่วงทีเ่หมาะสมกบัการปลกูข้าวโพด
หวาน (pH  5.5-6.5) และมกีารดแูลรกัษาข้าวโพดหวานอย่างเหมาะสม จะท�าให้ผลผลติข้าวโพดหวาน 
เพิม่สงูข้ึนมาก โดยเฉพาะในพืน้ทีท่ีม่คีวามเป็นกรดรุนแรงปานกลาง (pH 4.0-4.5 ) ถงึรนุแรงมาก (pH <4.0) 
     จากการศึกษาทีผ่่านมา พบว่า ผลผลิตของข้าวโพดหวานเพิม่สงูขีน้มากกว่า 35% เม่ือเปรยีบเทยีบ
กบัพืน้ทีด่นิเปรีย้วจดัทีป่ลกูข้าวโพดไม่ใช้วสัดปุนูปรบัดนิ นอกจากนัน้ ยงัช่วยลดอตัราการใช้ปุย๋เคมี  
50-100 เปอร์เซน็ต์ ซึง่ท�าให้ต้นทนุการผลติลดลง เกษตรกรมผีลตอบแทนทางเศรษฐกจิและรายได้เข้า 
ครวัเรอืนเพิม่ขึน้ และคุ้มทนุมากกว่าการไม่ใช้วสัดุปนูเพือ่ปรับปรงุความเป็นกรดของดนิ

ปรารถนา สขุศริิ  

กรมการข้าวส่งเสรมิให้เกษตรกรผูป้ลกูข้าว 
ลดต้นทุนการผลิต แนะน�าวิธีลดต้นทุน 
 8 ขัน้ตอน ต้ังแต่เริม่ใช้เมลด็พนัธ์ุด ีจนถงึท�า
บญัชฟีาร์ม

นางปรารถนา สขุศริ ิผูอ้�านวยการศนูย์วจิยั
ข้าวชยันาท เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นพืน้ที ่
ทีไ่ด้เปรยีบหลายประเทศ เนือ่งจากมดีนิด ีน�า้ดี 
เหมาะแก่การท�าเกษตรกรรม โดยเฉพาะการ
ท�านาปลกูข้าว ปัจจบุนัประเทศคูแ่ข่งของไทย 
ได้แก่ จีน อินเดีย ปากีสถาน และเวียดนาม 
ผลติข้าวทีม่คีณุภาพดต้ีนทนุการผลติต�า่เพิม่มาก
ขึน้ เน่ืองจากมีการพฒันาเทคโนโลยนีวตักรรม 
เข้ามาช่วยในการลดต้นทนุการผลติ ในขณะที่ 
ประเทศไทยมีการใช้ต้นทุนการผลิตที่สูง ซึ่ง
มาจากปัจจยัการผลติทีม่รีาคาสงู ไม่ว่าจะเป็น 
ปุย๋เคม ี สารเคมทีางการเกษตร น�า้มนัเชือ้เพลงิ  
ศูนย ์วิ จัยข ้าวชัยนาทจึงเข ้ามาขับเคลื่อน 
นโยบายลดต้นทนุการผลติข้าว ทีส่ามารถช่วยให้ 
เกษตรกรลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตได้ ด้วยวธิกีาร 8 ขัน้ตอน 

ขั้นตอนที่ 1 ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี 
ความงอกต้องไม่ต�า่กว่า 80% เพราะเมลด็พนัธุ์

ที่มีความงอกสูงช่วยเร่ืองการลดอัตราการใช้
เมลด็พนัธุ ์ ซึง่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 
300 บาท ขัน้ตอนที ่2 การเตรยีมดนิ เช่น ห้าม
เผาฟาง เพราะท�าลายสภาพดิน ปรบัหน้าดนิ
ให้เรียบสม�่าเสมอ การเตรียมดินที่ดี จะช่วย
ลดค่าใช้จ่ายในการป้องกันและก�าจัดวัชพืชได้ 
ประมาณ 250 บาทต่อไร่ 

ขัน้ตอนที ่3 ก�าจดัวัชพชื ใช้สารก�าจดัวชัพชื
ให้ตรงกับชนิดของวัชพืชท่ีระบาด โดยใช้สาร
ป้องกันก�าจัดวัชพืชทันทีหลังหว่านข้าวและ
ก่อนวัชพชืงอก โดยห้ามเกิน 4 วนัหลงัหว่าน 
ขัน้ตอนที ่4 การใส่ปุย๋เคมี ใช้ถูกสตูร ถกูอตัรา 
และถกูระยะเวลา ขัน้ตอนที ่5 การป้องกนัและ 
ก�าจดัศตัรขู้าว หากเกษตรกรปฏบิตัติาม 5 ขัน้ตอน 
ข้างต้นจะลดการระบาดของโรคและแมลงได้ 
และต้องหมัน่ตรวจแปลงนาอย่างสม�า่เสมอ 

ขัน้ตอนที ่ 6 การจดัการน�า้อย่างเหมาะสม  
หลงัท�าเทอืกเสรจ็แล้วต้องระบายน�า้ออก ให้ดนิแห้ง 
แบบหมาดๆ แล้วจึงหว่านข้าวงอก ช่วงข้าว 
ยงัเล็กให้รกัษาระดบัน�า้อยูท่ี ่5 เซนตเิมตร ช่วง
ข้าวแตกกอ สร้างรวงอ่อน และข้าวออกดอกให้
รกัษาระดับน�า้อยูที่ ่10-15 เซนตเิมตร ซึง่จะช่วย
ลดค่าใช้จ่ายในการสบูน�า้ได้ 30% หรอืประมาณ 
360 บาทต่อไร่ 

ขัน้ตอนที ่7 การเกบ็เกีย่วควรเก็บเกีย่วข้าว
ระยะพลับพลึงหรือหลังข้าวออกดอก 30 วัน
เท่านัน้ และ ขัน้ตอนที ่8 การท�าบญัชฟีาร์ม โดย
ต้องบนัทกึต้นทนุการผลติตลอดฤดกูาลปลกูข้าว 
จะท�าให้เหน็ว่า สามารถปรบัลดต้นทนุอะไรลง
ได้บ้าง ซึง่ท้ัง 8 ขัน้ตอนนีน้อกจากลดต้นทนุ เพิม่
ผลผลติได้แล้ว ยงัท�าให้ผลผลติข้าวมมีาตรฐาน 
สามารถแข่งขนักับคูแ่ข่งในตลาดโลกได้

กรมข้าว แนะ 8 ข้ันตอน ลดต้นทนุ
เพ่ิมคุณภาพผลผลติสู้จนี อนิเดยี

“พร้อมกนันีเ้น้นย�า้ว่า กรมปศสุตัว์ก�ากบัดแูลและตรวจสอบกระบวนการ
ผลติสนิค้าปศสุตัว์ให้ถกูสขุลกัษณะ ได้คณุภาพ และมาตรฐานตามระบบ 
GMP และ HACCP ตามมาตรฐานระดบัโลก”
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“เราก�าลังเชื่อมต่อกับโลกใหม่ ระบบซัพพลายเชนที่อยู ่ในรูปของ
แพลตฟอร์มใหม่ๆ ซึ่งแพลตฟอร์มเหล่าน้ีก็ให้ความส�าคัญในเร่ืองของ 
ความยั่งยืน จากเดิม ดิจิทัล เป็นตัวที่เข้ามาดิสรัปธุรกิจ แต่ปัจจุบัน
ธรุกจิมแีรงผลักดนัจากปัจจยัภายนอกเพ่ิมคอื เรือ่งความยัง่ยืน เรยีกว่า  
เป็นสองเรือ่งทีธ่รุกิจก�าลงัเผชญิและต้องให้ความส�าคญั”

ส่องเมกะโปรเจกต์ “คมนาคม” สะดุด
หลายโครงการรอรัฐบาลใหม่แก้ปม

โครงการพัฒนาระบบรางในช่วงที่ผ ่านมา  
มหีลายปัญหาทีเ่ตรยีมถกูส่งต่อให้กับรฐับาลใหม่ โดย 
เฉพาะโครงการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก  
(บางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ) ที่พ ่วงสัญญา 
การเดนิรถไฟฟ้าสายสส้ีมตลอดทัง้สาย (บางขนุนนท์-
มีนบุรี) ซึ่งบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ  
จ�ากดั (มหาชน) หรือ BEM เสนอผลประโยชน์ดทีีสุ่ด 
แต่เป็นการประมูลที่ถูกตั้งข้อสังเกตหลายประเด็น 
เช่น หลกัเกณฑ์ตดัสนิผูช้นะประมลู ข้อเสนอรับเงนิ
อดุหนนุค่าก่อสร้าง การก�าหนดเงือ่นไขผูเ้ข้าประมลู
ทีอ่าจเข้าลกัษณะการกดีกนั

แหล่งข ่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว ่า  
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้สรปุ 
สถานะโครงการก่อสร้างงานโยธารถไฟฟ้าสายสีส้ม
ส่วนตะวนัออก ช่วงศนูย์วฒันธรรมฯ-มนีบรุ ีด�าเนนิการ 
แล้วเสร็จ 100% (ข้อมูล มิ.ย. 2566) แต่ยัง 
ไม่สามารถเปิดเดนิรถให้บรกิารประชาชนได้ เนือ่งจาก 
สัญญาเดินรถได้รวมอยู่กับสัญญาการจัดหาเอกชน
ร่วมลงทุนเดินรถในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วง
บางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) และก่อสร้างงาน
โยธาส่วนตะวนัตก ช่วงบางขนุนนท์-ศูนย์วฒันธรรมฯ 

ทั้งนี้ ปัจจุบันการจัดหาเอกชนร่วมลงทุนนั้น  
แม้จะมีการเปิดประกวดราคาและได้ตัวเอกชนผู้ยื่น 
ข้อเสนอดทีีส่ดุ แต่ยงัไม่สามารถลงนามสญัญาร่วมลงทนุ 
ได้ เนื่องจากปัจจุบันโครงการนี้อยู่ในกระบวนการ
พิจารณาของศาลปกครองกลาง กรณีที่มีเอกชน 
ยืน่ฟ้องเกีย่วกบัข้อก�าหนดหลกัเกณฑ์คดัเลอืกเอกชน
คร้ังที ่2 มกีารเปลีย่นแปลงคณุสมบัต ิและหลกัเกณฑ์ 
คดัเลอืกแตกต่างจากการประกวดราคาครัง้แรก ซึง่ล่าสดุ 
ศาลปกครองกลางมคี�าสัง่นัดนัง่พิจารณาคดคีรัง้แรก
วนัที ่11 ก.ค. 2566

ส�าหรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสส้ีมส่วนตะวนัออก 
ได้ลงนามสญัญาและเริม่งานก่อสร้างในช่วงปี 2561 
ซึ่งตามแผนของ รฟม.ก่อนหน้านี้มีเป้าหมายเปิดให้
บรกิารประชาชนภายในปี 2566 แต่เนือ่งจากปัจจุบนั 
สญัญาเดนิรถไฟฟ้ายงัคงไม่ได้ข้อสรปุ จึงเป็นทีแ่น่นอนว่า 
ก�าหนดการเปิดเดนิรถจ�าเป็นต้องล่าช้าออกไป 

นอกจากนี ้ในเบือ้งต้นหากได้ข้อสรปุสญัญาร่วมลงทนุ  
และมีการลงนามสัญญาได้ภายในปี 2566 รฟม. 
คาดการณ์ว่าจะเร่งให้เอกชนลงทุนวางระบบรถไฟฟ้า
แล้วเสรจ็ภายใน 2 ปี รวมถงึการจัดหาขบวนรถไฟฟ้า  
เพือ่เปิดบรกิารช่วงศนูย์วฒันธรรมฯ-มนีบรุภีายในปี 2568  
ภาพรวมโครงการนีจ้งึล่าช้าจากแผนประมาณ 2 ปี

กทม.ยังไม่ได้จ่ายหนี้ให้กับภาคเอกชน คงต้องรอดู
แนวทางรัฐบาลหน้า เพราะเรื่องที่เสนอนั้นเป็นการ 
ขอเงนิสนบัสนนุต้องใช้งบประมาณ ซึง่รฐับาลรกัษาการ 
อาจจะตัดสินใจไม่ได้ ส่วนเรื่องค�าสั่งหัวหน้าคณะ 
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามรัฐธรรมรนูญ
ฉบบัชัว่คราว มาตรา 44 ทีก่�าหนดให้เจรจาสมัปทาน 
แลกหนี ้คงต้องรอรฐับาลหน้าในการหารือเพือ่หาข้อยตุ ิ
เช่นกัน ขณะเดียวกันเรื่องนี้ต้องรอการพิจารณา 
จากสภา กทม. เพื่ออนุมัติงบประมาณไปจ่ายหนี ้
ให้เอกชนด้วย

รอเคลียร์สญัญาไฮสปีด“ซีพ”ี
รายงานข่าวจากส�านกังานคณะกรรมการนโยบาย

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) กล่าวถึง
ความคบืหน้าของโครงการรถไฟความเรว็สงู (ไฮสปีด 
เทรน) เชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ  
อูต่ะเภา) โดยภาพรวมในขณะนีโ้ครงการล่าช้ากว่าแผน 
มาแล้วกว่า 2 ปี ปัจจบุนัการรถไฟแห่งประเทศไทย 
(ร.ฟ.ท.) ยงัไม่สามารถออกหนงัสอืให้เอกชนเริม่งาน
ก่อสร้างได้ เนื่องจากเอกชนยังไม่ได้รับการส่งเสริม
การลงทนุ (BOI) 

นอกจากนี้ ยังไม่ได้ข้อสรุปของการก่อสร้าง
โครงการทบัซ้อนระหว่างรถไฟไทย-จนี ช่วงบางซือ่-
ดอนเมือง ที่ต้องเจรจากับเอกชนคู่สัญญาไฮสปีด
สามสนามบนิในการลงทนุก่อสร้าง และภาครฐัจะมี 
การทยอยจ่ายเงินค่าก่อสร้างทดแทน ซึ่งข้อเสนอ 
ดงักล่าวนีจ้�าเป็นต้องมกีารแก้ไขสญัญาร่วมลงทุนระหว่าง  
ร.ฟ.ท.และบรษิทัเอเชีย เอรา วนั จ�ากดั (กลุม่ซพี)ี และ 
เสนอให้ ครม. พจิารณาอนมุตั ิ โดยปัจจบุนัเมือ่การ 

ตอกย�า้ความส�าเร็จกบังาน “ETDA Foresight  
Symposium 2023” ที่มาใน Concept  
สุดว้าวกับ “Light Up the Future of 
Well-Being and Tourism” จดุไฟ ฉายอนาคต
สขุภาวะทีด่แีละการท่องเท่ียวไทย จดัขึน้ ณ ทรู  
ดจิทิลั พาร์ค แกรนด์ ฮอลล์ ชัน้ 3 ทร ูดจิทิลั พาร์ค  
เวสต์ ทีเ่พิง่จบไป เมือ่วันที ่22 มถินุายน 2566 
ทีผ่่านมา โดยศนูย์คาดการณ์อนาคต (Foresight  
Center by ETDA) หรอื ETDA Foresight ภายใต้  
ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(สพธอ.) หรอื ETDA (เอ็ตด้า) 

งานนี ้ นบัเป็นอีกหนึง่ก้าวส�าคญัของการเปิด 
พื้นที่ ชวน Key Stakeholder ทั้งไทยและ 
ต่างประเทศ ด้านการคาดการณ์อนาคต และคนไทย 
ทกุกลุม่ ร่วมก�าหนดทศิทางอนาคตท่ีพงึปรารถนา
ร่วมกนั เพือ่ให้ประเทศได้เตรยีมพร้อมรับมอืและ
รองรบัการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ ในอกี 10 ปี
ข้างหน้า ไปพร้อมๆ กนั

แม้เป็นงานใหญ่น้องใหม่ทีจ่ดัขึน้ต่อเนือ่งเป็น 
ป ีที่  2 แต ่ดู เหมือนว ่า ETDA Foresight  
Symposium ได้รบักระแสตอบรบัไม่แพ้งานใหญ่อืน่ๆ  
เลยก็ว ่าได้ การันตีได้จากการที่พาร์ตเนอร ์
ทัง้ภาครฐัและเอกชน จากหน่วยงานชัน้น�าของไทย
และต่างประเทศ ทีม่ส่ีวนส�าคญัในการขบัเคลือ่น 
ในประเดน็สขุภาวะความเป็นอยู ่และการท่องเทีย่ว 
บนโลกยคุใหม่ ให้เกียรติมาร่วมงานกันอย่างคบัคัง่ 

ธุรกิจต่างยอมรับหลักการออกแบบเทคโนโลยี
ดจิิทลัอย่างมจีรยิธรรม Digital Knowledge & 
literacy กลายเป็นปัจจัยพื้นฐานการด�ารงชีวิต 

รปูแบบใหม่ทีช่ืน่ชอบความแปลกใหม่ความต่ืนเต้น  
จากประสบการณ์ที่ไม่เคยได้สัมผัส (Excited  
Experiential) นักท่องเที่ยวหันมาสนใจศิลป 
วฒันธรรม ประเพณขีองประเทศ เกดิการกระจายตวั 
ของนักเดินทางท่องเที่ยวไปยังภูมิภาคท้องถิ่น 
เกดิการเพิม่และการขยายตวัของเศรษฐกจิท้องถิน่ 
ในรูปแบบของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 
economy) เกดิ soft power สร้างมลูค่าเศรษฐกจิ
แบบใหม่ 

และไทยจะเป็นจุดหมายปลายทางส�าหรับ 
นกัท่องเทีย่วทีต้่องการเก็บภาพความทรงจ�า สร้าง
ความสขุทางใจและสร้างสขุภาวะทีด่ทีางร่างกาย 
และเกดิ Health and Wellness Tourism ไป
พร้อมๆ กบัการให้ความส�าคญักับสิง่แวดล้อมและ
ความยัง่ยนื เป็นต้น

ด้านโครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว กรงุเทพมหานคร 
(กทม.) ยงัตดิปัญหาภาระหนีค้งค้างกบัเอกชนคูส่ญัญา
รวมประมาณ 50,000 ล้านบาท และยงัมภีาระทีต้่อง
รบัโอนบรหิารโครงการจาก รฟม. ซึง่ต้องช�าระค่างาน 
โยธาก่อสร้างส่วนต่อขยายรวมประมาณ 70,000 ล้านบาท  
แบ่งเป็นค่าก่อสร้าง ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ  
จ�านวน 23,000 ล้านบาท และส่วนต่อขยายหมอชติ-
สะพานใหม่-คคูต ประมาณ 40,000 ล้านบาท รวม 
63,000 ล้านบาท หากรวมดอกเบีย้ทีไ่ม่จ่ายไปจนถงึ
ปี 2572 ประมาณ 70,000 ล้านบาท 

ทัง้นี ้ จากภาระหนีข้้างต้นนัน้ ส่งผลให้ กทม.ยงั 
ไม่สามารถรบัโอนสทิธิบรหิารโครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว 
ส่วนต่อขยายมาดูแลได้ และเป็นผลท�าให้ กทม. 
ยงัไม่สามารถจดัเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย
ดงักล่าวได้ ขณะเดียวกนัเมือ่ยงัไม่มรีายได้ค่าโดยสาร 
ท�าให้ กทม.ยังคงไม่มีเงินไปช�าระหนี้ต่อภาคเอกชน
ผู้รับจ้างเดินรถไฟฟ้า และเกิดปัญหาฟ้องร้องในชั้น
ศาลปกครองอยูใ่นขณะนี้ 

โดยศาลปกครองกลางมีค�าสั่งเมื่อวันที่ 7 ก.ย.
2565 ให้กรงุเทพมหานครและบรษิทั กรงุเทพธนาคม 
จ�ากัด ช�าระเงนิให้บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ 
จ�ากดั (มหาชน) หรือ BTSC เป็นค่าจ้างเดนิรถและ
ซ่อมบ�ารงุโครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว 11,755 ล้าน
บาท ซึง่ กทม.ได้ด�าเนนิการอุทธรณ์ โดยให้เหตุผลว่า 
กทม.ท�าสญัญากบับรษิทั กรงุเทพธนาคม จ�ากัด ดงันัน้ 
เอกชนไม่มสีทิธมิาฟ้องค่าเสยีหายจาก กทม.

ในขณะที ่นายชชัชาต ิ สทิธพินัธุ ์ ผูว่้าราชการ
กรุงเทพมหานคร กล่าวในช่วงที่ผ่านมาว่า ขณะนี้ 

ETDA Foresight Symposium 2023 กระแสตอบรับดี 
“พาร์ตเนอร์-กรููด้านการคาดการณ์อนาคต” ร่วมงานแน่น

เจรจายังไม่แล้วเสร็จ จึงท�าให้การแก้ไขสัญญา 
ยังไม่สามารถด�าเนินการได้ และคาดว่าจะต้องรอ
รฐับาลใหม่พจิารณา

ลุน้เคาะลงทนุรถไฟทางคูเ่ฟส 2
นายนริฒุ มณพีนัธ์ ผูว่้าการ ร.ฟ.ท.ระบวุ่า แผน

ลงทุนรถไฟทางคู่เพ่ือเพิ่มศักยภาพของระบบขนส่ง
ทางรางในขณะนีค้งต้องรอดนูโยบายของรฐับาลใหม่
ทีจ่ะเข้ามาผลกัดนัเส้นทางทีม่ศีกัยภาพ โดยในช่วงที ่
ผ่านมาโครงการรถไฟทางคู ่ระยะที ่2 จ�านวน 7 เส้นทาง 
ยงัไม่ได้รบัการอนมุตั ิ ซึง่ ร.ฟ.ท.ยนืยนัว่าทกุเส้นทาง 
มีความจ�าเป ็นในการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ  
แก้ไขปัญหาคอขวดของแนวเส้นทาง โดยเส้นทางทีม่ี 
ความพร้อมและมคีวามเป็นไปได้ในการผลกัดนัส่วนแรก  
คือ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย วงเงินลงทุนกว่า  
29,700 ล้านบาท เนือ่งจากเส้นทางนีจ้ะสนบัสนนุการ
ขนส่งสนิค้า และเชือ่มต่อการเดนิทางระหว่างประเทศ

ส�าหรับโครงการรถไฟทางคู ่ระยะที่ 2 รวม 
7 เส้นทาง มีวงเงินลงทุนรวม 2.7 แสนล้านบาท 
ประกอบด้วย 1. ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ระยะ
ทาง 167 กโิลเมตร วงเงนิ 26,600 ล้านบาท 2. ช่วง
ปากน�า้โพ-เด่นชยั ระยะทาง 285 กโิลเมตร วงเงนิ 
62,800 ล้านบาท 3. ช่วงชมุพร-สรุาษฎร์ธาน ีระยะ 
ทาง 168 กิโลเมตร วงเงิน 24,200 ล้านบาท  
4. ช่วงสรุาษฎร์ธาน-ีหาดใหญ่-สงขลา ระยะทาง 321 
กโิลเมตร วงเงนิ 57,300 ล้านบาท 5. ช่วงเด่นชยั-
เชยีงใหม่ ระยะทาง 189 กโิลเมตร วงเงนิ 56,800 
ล้านบาท 6. ช่วงชมุทางถนนจริะ-อบุลราชธาน ีระยะ
ทาง 308 กโิลเมตร วงเงนิ 37,500 ล้านบาท 7. ช่วง
ชมุทางหาดใหญ่-ปาดงัเบซาร์ ระยะทาง 45 กโิลเมตร 
วงเงิน 6,660 ล้านบาท

กทพ.ดนัประมลูทางด่วนใหม่
นายสรุเชษฐ์ เหล่าพลูสขุ ผูว่้าการทางพเิศษแห่ง

ประเทศไทย (กพท.) กล่าวว่า ปัจจบุนั กพท. มโีครงการ
อยูร่ะหว่างการศกึษา และคาดว่าจะได้ข้อสรปุภายใน
ปี 2566 และเสนอรฐับาลใหม่เพือ่ขออนมุตัดิ�าเนนิการ 
อาท ิโครงการทางพเิศษสายเมอืงใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ 
จงัหวดัภเูกต็ ระยะทาง 30 กโิลเมตร วงเงนิลงทนุ  
35,800 ล้านบาท รวมไปถงึโครงการระบบทางด่วน 
ขัน้ที ่3 สายเหนือ ระยะที ่1 (ตอน N2 ถนนประเสรฐิ 
มนญูกจิ-ถนนวงแหวนรอบนอกฯ ด้านตะวนัออก) ระยะทาง  
11.3 กโิลเมตร มลูค่าลงทุน 16,960 ล้านบาท

รายงานข่าวจาก กทพ.ระบุว่า การประมูล
โครงการทางพิเศษสายกะทู-้ป่าตอง ระยะทาง 3.98 
กโิลเมตร วงเงิน 17,811 ล้านบาท เมือ่วนัที ่7 เม.ย.  
2566 ไม่มีเอกชนยื่นซองประมูล เพราะมองว่ามี 
ผลตอบแทนไม่คุม้ค่า ซ่ึงท�าให้ กทพ.ต้องท�ารายละเอยีด 
โครงการใหม่ โดยรวมช่วง “กะทู-้ป่าตอง” และ “ช่วง
เมอืงใหม่-เกาะแก้ว-กะทู”้ เพ่ือจงูใจลงทนุมากข้ึน

ทางหลวงชนบท ทุม่ 879 ล้าน
ขยาย 4 เลน จ.ชลบรุ ีเชือ่มออีีซี

“ทางหลวงชนบท” กางแผนสร้างถนน
สาย ชบ.3023 อ.พานทอง บ้านบงึ จ.ชลบรุี 
วงเงนิ 879 ล้านบาท ตัง้เป้าแล้วเสรจ็ปี 68 เพิม่
ศกัยภาพโครงข่ายโลจสิตกิส์พืน้ทีอ่อีซี ี รองรบั
การขยายตวัของเมอืงและเศรษฐกจิในอนาคต

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) 
แจ้งว่า ขณะนี้ได้เริ่มเข้าพื้นที่ด�าเนินโครงการ
ก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย ชบ.3023 แยก 
ทล.315-บ้านหนองปลาไหล อ.พานทอง, บ้านบงึ 
จ.ชลบรุ ี ระยะทาง 12.242 กโิลเมตร (กม.) งบ
ประมาณ 879.800 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้าง
แล้วเสร็จในปี 6258 โดยได้ก่อสร้างเป็นถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็ขนาด 4 ช่องจราจร ช่วง กม.ท่ี 
0+000 ถงึ กม.ที ่9+200 กว้างช่องละ 3.5 เมตร  
ไหล่ทางกว้าง 2-3 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ  
3.4-3.7 เมตร มีเกาะกลางถนนแบบคอนกรตีแบรเิออร์ 
    ทัง้นี ้ จะมกีารปรับปรงุถนนก่อสร้างเป็นผวิ
จราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วง กม.ที ่9+200 
ถงึ กม.ที ่12+242 ความกว้างช่องละ 3.25-3.50 
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2-2.5 เมตร ทางเท้า
กว้างข้างละ 3.70 เมตร มเีกาะกลางถนนแบบ
คอนกรตีแบรเิออร์ รวมถงึจะมกีารก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ข้ามคลอง 3 แห่ง มกีารขยาย
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง ก่อสร้าง
สะพานลอยคนเดินข้าม 3 แห่ง ก่อสร้างศาลา 
ที่พักผู้โดยสาร 8 แห่ง และระบบระบายน�้า  
ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสว่าง เครือ่งหมายจราจร สิง่อ�านวย 
ความปลอดภยัอกีด้วย

นอกจากนี ้ ก่อนด�าเนนิการก่อสร้าง ทช. จดั
ประชมุการมส่ีวนร่วมภาคประชาชน และลงนาม

บนัทกึความร่วมมอื 3 ฝ่าย (MOU) ระหว่าง ทช. 
ผูร้บัจ้าง และผูแ้ทนประชาชน น�าเสนอความเป็น
มา ลกัษณะของโครงการ ขัน้ตอนการด�าเนินงาน 
และรายงานผลการด�าเนินงาน พร้อมทั้งมีการ
ตอบข้อซกัถาม รบัฟังข้อเสนอแนะ ความคดิเหน็
จากผู้น�าชุมชน ประชาชน หน่วยงานราชการที่
เกีย่วข้อง เพ่ือให้งานสอดคล้องกบัความต้องการ 
และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ให้มาก
ทีส่ดุ

ส�าหรบัถนนทางหลวงชนบทสาย ชบ.3023 
แยก ทล.315-บ้านหนองปลาไหล เป็นเส้นทาง
หลักที่ประชาชนใช้สัญจรจาก อ.บ้านบึง ไปยัง 
อ.พานทอง ทั้งยังสามารถเดินทางเชื่อมไปยัง
ทางหลวงพเิศษ (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 7 ผ่าน 
ทล.315 และเป็นเส้นทางเชือ่มโยงระหว่างนคิม 
อตุสาหกรรมในพืน้ที ่ซึง่สภาพถนนปัจจบัุนส่วนใหญ่  
มีขนาด 2 ช่องจราจร และบริเวณช่วง กม.ที่  
0+084 ถงึ กม.ที ่0+150 มลีกัษณะช่องแคบเป็น
คอขวด ผวิจราจรกว้าง 6 เมตร ไม่มไีหล่ทาง ส่งผล 
ให้การจราจรเกดิความแออดัและตดิขดัในช่วงเร่งด่วน  
ในขณะที่ถนนช่วงบริเวณจุดสิ้นสุดโครงการ 
จะมขีนาด 4 ช่องจราจร

ทัง้นี ้ เมือ่โครงการแล้วเสรจ็จะช่วยแก้ปัญหา
การจราจรติดขัดบริเวณคอขวด รองรับปริมาณ
การจราจรในอนาคตทีม่แีนวโน้มเพิม่มากขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม สนับสนุน
เศรษฐกจิการขนส่งและภาคอตุสาหกรรมในพืน้ที่
โครงการระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (ออีซีี) 
อย่างยัง่ยนื

ทั้งในมุมของการลงนาม (MOU) ประกาศ 
ความร่วมมอืสูก่ารเดนิหน้าในการด�าเนนิงานร่วมกนั  
เพื่อร่วมผลักดันและต่อยอดจากผลการศึกษา
การคาดการณ์อนาคตของ ETDA Foresight ที่
ต้องร่วมขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
ยิ่งขึ้น ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่าง  
การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) ทีเ่ตรยีมเดนิหน้า 
ยกระดับการท ่องเ ท่ียวไทย ทั้ งในมุมของ 
การส่งเสรมิต่อยอดทกัษะด้านดิจทิลั ร่วมพฒันา
เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ 
ท่องเทีย่วไทย และคณะรฐัประศาสนศาสตร์ สถาบนั 
บณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์ (NIDA) เตรยีมมุง่เน้น
เพือ่ยกระดบัความเป็นอยูแ่ละสุขภาวะทีด่ขีองกลุม่
ของผูส้งูอายแุละกลุม่เปราะบาง ให้มสีขุภาวะทีด่ี  
รูเ้ท่าทนัการใช้เทคโนโลยมีากยิง่ข้ึน 

รวมถึงในมุมของการร ่วมเป ็นวิทยากร 
ถ่ายทอดความรู ้ สะท้อนมมุมองและ Use Case 
จากหลากหลายประเทศที่น่าสนใจ ในรูปแบบ
สดุ Exclusive ให้เราได้เรยีนรู้ไปพร้อมๆ กนั รวม
เกอืบ 20 ชวีติ อาท ิศาสตราจารย์พเิศษวศิษิฏ์  
วศิษิฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม, ดร.ชยัชนะ มิตรพนัธ์ ผูอ้�านวยการ 
ETDA, ดร.ตฤณ ทวธิารานนท์ ผูช่้วยผูอ้�านวยการ 
ETDA, คณุนธิ ีสแีพร รองผู้ว่าการท่องเทีย่วแห่ง
ประเทศไทย (ททท.), รองศาสตราจารย์ ดร. ดนวุศั 
สาครกิ อาจารย์ประจ�าคณะรฐัประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ (NIDA), ผูช่้วย
ศาสตราจารย์ ดร.ปนนัดา จนัทร์สกุร ี อาจารย์ 
ประจ�าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบณัฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), ดร.นพ.วรตม์  
โชตพิทิยสนุนท์ โฆษกกรมสขุภาพจติ, คณุราโมนา 
โบว์วงศ์ประเสรฐิ รองประธานอาวโุส ฝ่ายธรุกจิ
ตัวแทนท่องเที่ยว ประจ�าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  
บรษิทั อะมาดอิสุ เอเชยี จ�ากดั, ผศ.นพ.สรุตัน์  
ตนัประเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
ทมีเจ้าของแอปพลเิคชัน Smile Migraine เป็นต้น 
ผ่านกว่า 10 Sessions หลากหลาย Topic 

เรยีกว่า งานนีค้นทีม่าร่วมงานทัง้ออนไลน์และ
ออฟไลน์รวมกว่า 220 คน ไม่เพยีงได้ความรู้ แต่ยัง
ได้เป็นหนึง่ของการสร้าง Community ด้านการ
คาดการณ์อนาคตของประเทศทีท่กุคนมส่ีวนร่วม 
ในการก�าหนดภาพอนาคตไปพร้อมกนัครัง้แรกของไทย  
จนท�าให้เกิดการกล่าวถึงในโลกออนไลน์และ 
สร้างการมส่ีวนร่วมเกอืบ 4,000 Engagement

โดยประเดน็ไฮไลต์ ท่ีท�าให้เกิดการพูดถงึและ
การมส่ีวนร่วมมากทีสุ่ด คอื การกล่าวถงึผลการ
ศกึษาการคาดการณ์อนาคตประจ�าปี 2023 ของ 
ETDA Foresight หลังจากที่ได้มีการศึกษาและ
วเิคราะห์ร่วมกนัหน่วยงานพาร์ตเนอร์ทีเ่กีย่วข้อง
อย่างเข้มข้นเป็นเวลากว่าหลายเดอืนในช่วงทีผ่่าน 
มา จนได้ผลการศึกษาฉากทัศน์ภาพอนาคตใน  
2 เรือ่งส�าคัญทีน่่าจบัตา ได้แก่ “สขุภาวะความเป็นอยู”่  
และ “การท ่องเที่ยว” ที่จะเกิดขึ้นในอีก  
10 ปีข้างหน้า ทีน่่าสนใจ เช่น สขุภาวะความเป็นอยู่  
(Well-Being)

นอกจากประเดน็ทีน่่าเป็นห่วงแล้ว เรายงัพบ
ภาพอนาคตทีเ่ป็นอาจจะเป็น Best case ได้ใน
อนาคต เช่น ผู้คนจะหันมาให้ความสนใจในการ 
ดแูลสขุภาพกายและจติใจ มรีะบบสามารถคดักรอง 
ข ่าวสาร และจัดการข ้อมูลได ้ด ้วยตนเอง  

ประเทศถกูยกระดบั Personalized Healthcare  
Telemedicine Hub เป็นต้น เช่นเดียวกับ 
ภาพอนาคตของการท่องเทีย่ว (Tourism) พบว่า 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะเกิดกลุ่มนักเดินทาง 

นี่ เป ็นเพียงส ่วนหนึ่ง
ของผลการศึกษาที่ ETDA 
Foresight ได้จดัท�าขึน้ ซึง่ 
ภายในสิน้เดอืนนี ้จะถกูจดัท�า 
เป็นรูปเล่มฉบับสมบูรณ์  
ให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 
เอกชน ตลอดจนประชาชน 
ได้ดาวน์โหลดน�าไปใช้งาน 
เพื่อเป็นฐานข้อมูลส�าคัญ
ในการก�าหนดยุทธศาสตร์ 
ตลอดจนนโยบาย แนวทาง
ปฏิบัติของการด�าเนินงาน 

เพื่อให้ก้าวทันและก้าวน�าโลกอนาคตไปพร้อมๆ 
กนั ส�าหรบัใครทีส่นใจสามารถตดิตามข้อมลูความ
เคลือ่นไหวได้ที ่เพจเฟซบุก๊ ETDA Thailand

ไทยจะเป็นจุดหมายปลายทางส�าหรบันกัท่องเทีย่ว 
ทีต้่องการเก็บภาพความทรงจ�า สร้างความสขุ
ทางใจและสร้างสขุภาวะทีด่ทีางร่างกาย และเกดิ 
Health and Wellness Tourism ไปพร้อมๆ กบั
การให้ความส�าคญักบัสิง่แวดล้อมและความยัง่ยนื 
เป็นต้น
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านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(สนง.กกต.) ถือเป็นองค์กรอิสระ ตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่มีหน้าที่
เป็นผู้ควบคุมและด�าเนินการจัด หรือจัดให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก 
วฒุสิภา สมาชกิสภาท้องถิน่และผู้บรหิารท้องถิน่  
และการออกเสียงประชามติตามที่กฎหมาย 
ก�าหนด ให้เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส  
เทีย่งธรรม และชอบด้วยกฎหมาย จงึถอืเป็นองค์กร 
ส�าคัญในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยของ
ประเทศไทยให้ไปในทศิทางท่ีเหมาะสม 

3 คน จนเตบิใหญ่ ท�าให้ได้ซึมซบัและได้เรยีนรูท้ีจ่ะ 
ขยันหมั่นเพียร รู้จักประหยัด รวมไปถึงกตัญญู 
ต่อมารดา ซึง่ถอืเป็นหวัใจหลกัส�าคญัของการด�าเนนิ 
ชวีติของตนเองมาโดยตลอด โดยคณุประพนัธ์ตรี 
ได้เล่าอกีว่า

“เนือ่งจากเกิดในครอบครวัพ่อกบัแม่เลกิกนั  
ท�าให้อยากจะเรียนหนังสือสูงๆ แต่เนื่องจาก 
คณุแม่ไม่ได้มรีายได้มาก เลยท�าให้มคีวามมุง่มัน่และ 
ขยนัตัง้ใจเรยีน ท�าให้มโีอกาสได้เป็นนกัเรยีนทนุ
มาตั้งแต่วัยเด็กจนจบปริญญาตรี ซึ่งปัจจุบัน
แต่งงานกบั พ.อ.สายณัห์ เกยีรตบุิตร มลีกู 3 คน  

 ซึง่จากความส�าเรจ็ในชวีตินัน้ รองปุย๋เชือ่ว่า 
มาจากแนวคิดที่ตนเองมีความมุ่งมั่นตั้งใจ และ
ชอบพัฒนาตัวเองอยู่สม�่าเสมอ รวมไปถึงการ
ท�างานอย่างตัง้ใจ ไม่ชอบให้เวลาสญูเปล่า ท�าให้
ได้มโีอกาสในชีวิตมากมาย ประกอบกบัช่วงวัยเด็ก
ไม่มพ่ีออยูด้่วย ท�าให้ทกุวนัอาทติย์แม่จะไปฝากไว้
กบัทีว่ดั เลยท�าให้มโีอกาสได้เรยีนพระพทุธศาสนา
ในทุกวนัอาทติย์ ซึง่กไ็ด้พระอาจารย์ พระครโูสภณ
ภทัรกจิ (ธงชาติ สริจินโฺท) เจ้าอาวาสวดัทรงศลิา 
พระอารามหลวง ซึ่งท่านเปรียบเสมือนคุณพ่อ 
ทีค่อยอบรม สัง่สอน ให้ความช่วยเหลอืตนเองมา
ตัง้แต่เดก็ ท�าให้รองปุย๋ มธีรรมะในจติใจ รวมทัง้
มสีตแิละสมาธใินการท�าสิง่ต่างๆ ได้อย่างถกูต้อง 
ค�าสอนของท่านทีเ่น้นย�า้เสมอคอื “อุปสรรคไม่มี 
บารมีไม่เกิด” และเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ในชีวิตเมื่อมีโอกาสยามว่างก็จะพาครอบครัวไป
ท�าบญุ ท่องเท่ียวทัง้ในและต่างประเทศ เป็นการ
สานสัมพันธ์ เพิม่พนูประสบการณ์และน�ามาปรบัใช้ 
ในชวิีตการท�างานให้ดย่ิีงขึน้ 

เพราะมองว่า สนง.กกต. เป็นองค์กรทีม่คีวามเป็นธรรม 
และมีความเป็นกลางทางการเมือง ประกอบกับ 
สมัยเรียนก็เคยสอบชิงทุนเกี่ยวกับการเมือง 
การเลอืกตัง้ ประชาธปิไตย ท�าให้มคีวามชืน่ชอบและ 
สนใจในเร่ืองของประชาธปิไตยอยูแ่ล้ว รวมไปถงึ 
สนใจเรือ่งของการปกครองของไทยโดยมพีระมหากษตัรย์ิ 
ทรงเป็นประมขุ

ด้านประสบการณ์จากการด�ารงต�าแหน่ง  
รอง ผอ.สนง.กกต.จว.สระบรุ ีนัน้ รองปุย๋เล่าว่า ตนเอง 
ได้ด�ารงต�าแหน่งรองผูอ้�านวยการส�านกังานคณะ
กรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี มาตั้งแต่ปี 
2563 นบัเป็นเวลา 2 ปี 9 เดอืน ท�าให้ได้เรยีนรู้
อะไรมากมาย ทัง้ยงัได้ค�าแนะน�าจาก พ.ต.ต.อุทยั 
บุญรอด และ คุณณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ  
ผูอ้�านวยการส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้  
จังหวัดสระบุรี ซึ่งเปรียบเสมือนครูที่สอนให้
รู้จักบริหารจัดการภายในองค์กรให้เป็นรูปธรรม  
ส่งผลให้การท�างานการเลอืกต้ังต่าง  ๆอาท ิการเลอืกตัง้ 

ได้ปลูกฝังสอนลูกๆ ในเรื่องของความกตัญญู 
รวมไปถงึสร้างวนิยัด้านความขยนั ถ้าอยากได้ 
อะไรก็ต้องตั้งใจท�าให้ส�าเร็จ” และยังได้เป็น 
ผูต้รวจสอบบญัชีภาษอีากร, ผูท้�าบญัชรีบัอนญุาต 
และทีป่รกึษาทางการเงนิ อกีด้วย

รอง ผอ.สนง.กกต.จว.สระบุรี ยังบอกอีกว่า  
ตัวเธอเรียนจบปริญญาตรี สาขาการบัญชี 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม และสาขาการจัดการ 
ทั่วไป จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
หลังจากนั้นได้ไปสมัครสอบที่ส�านักงานคณะ 
กรรมการการเลอืกตัง้ (สนง.กกต.) และผลการสอบ 
ในครั้งนั้น ก็สามารถสอบได้ที่ 1 ของประเทศ 
พร้อมได้เข้ารบัต�าแหน่งพนกังานการเงนิและบญัชี 
สนง.กกต.จว.ชัยภูมิ ซึ่งก็มีโอกาสได้ท�างานอีก 
หลายต�าแหน่ง อาทิ ท�าเรื่องของแผนนโยบาย  
การประชมุ เวปไซต์ การจดัซือ้จดัจ้าง และพนกังาน 
ประชาสัมพันธ์ ที่เป็นทั้งดีเจ ผู้จัดรายการวิทยุ 
เป็นต้น ก่อนที่ต่อมาจะได้เลื่อนต�าแหน่งเป็น 

แม้ขณะทีไ่ด้รบัต�าแหน่งเป็นรองผูอ้�านวยการฯ เอง
กย็งัได้ท�างานควบคูก่บัเรยีนปริญญาตรอีกีหนึง่ใบ  
หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์  
ทีม่หาวทิยาลัยรามค�าแหง ประกอบกบัทีผ่่านมา  
เมือ่มเีวลาว่างกไ็ด้ไปสอนหนงัสอืเป็นอาจารย์พเิศษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, สถาบันรัชต์ภาคย์  
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน  
ฯลฯ เพราะมคีวามสามารถจากทีเ่คยเป็นอาจารย์
ภาควชิาบญัช ี สถาบนัชยัภมูบิรหิารธรุกจิบณัฑติ

“ส่งผลไปถึงกระบวนการบริหารจัดการ
กับปัญหาอย่างมีระบบมากขึ้น เพราะปัญหา
สามารถเกดิขึน้ได้เสมอและมาได้จากทัง้ภายนอก
และภายในองค์กร เช่น ปัญหาภายนอกองค์กร ที่ 
ประชาชนอาจมองภาพลกัษณ์ กกต.หรอื สนง.กกต.  
ไม่ดีเลย จนสร้างผลกระทบต่อคนในองค์กร 
ซึ่งเมื่อเจอปัญหาเช่นนี้ ก็จะมีการวิเคราะห์ 
ความส�าคญัของปัญหา เช่น บางปัญหาสามารถแก้ได้ 
ทนัท ีบางปัญหาต้องใช้เวลาซกัพกัก่อนจะแก้ได้ 
หรอืบางปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้เลย ก่อนเริม่ต้น 
ให้จัดล�าดับว่าปัญหานั้นๆ ควรแก้อย่างไร  
เร่งด่วนหรอืไม่ รวมถงึหาทางออกทีด่ทีีส่ดุของ
ปัญหา ส่วนปัญหาภายในองค์กร อาจจะเกิด
จากหลายสาเหต ุจงึต้องมีการสร้างเป้าประสงค์ 
หรือสร ้างความส�าเร็จด ้วยกัน เพื่อสร ้าง 
ความเข้าใจร่วมกนัและสร้างความส�าเรจ็ร่วมกนั”  
รองปุย๋ กล่าวท้ิงท้าย

และด้วยภารกจิทีต้่องบรหิารความเข้าใจของ
คนในองค์กรและประชาชนอย่างต่อเนื่อง เราจึง 
ต้องการบคุลากรของ สนง.กกต. ทีส่ือ่สารอย่างเข้าถงึ 
และเข้าใจประชาชน ดังนั้น อปท.เชิญเป็นแขก  
ฉบบันี ้เลยจะขอเชญิชวนท่านผูอ่้านมาท�าความรูจ้กั 
กบัคณุประพนัธ์ตรี เกยีรตบิตุร รองผูอ้�านวยการ 
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด
สระบรุ ีหรอืทีถ่กูเรยีกกนัว่า “รองปุย๋” สภุาพสตรี
มากความสามารถ ทีท่�างาน สนง.กกต. มาแล้วกว่า 
20 ปี และด้วยการท�างานเชงิรกุ ในการสือ่สารและ
สานสมัพนัธ์กบัคนในพืน้ทีอ่ย่างต่อเนือ่ง ท�าให้การ
เลอืกตัง้ ส.ส. ทีผ่่านมา สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี 
โดยไม่มเีรือ่งร้องเรยีนเลย

โดยคณุประพนัธ์ตรี เกยีรตบิตุร รอง ผอ.สนง.
กกต.จว.สระบุรี ได้เล่าว่า เธอมีพื้นเพเป็นคน 
จงัหวดัชยัภมู ิมพีีน้่อง 3 คน มคีณุแม่เป็นแม่เลีย้งเดีย่ว 
ประกอบอาชีพค้าขาย ท�าให้ตัวเธอชอบการ 
ค้าขายมาตัง้แต่เดก็ โดยตอนเดก็ๆ หากมโีอกาส 

ประพนัธ์ตร ีเกยีรตบุิตร
รองผูอ้�ำนวยกำร 

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 
จงัหวดัสระบรุี

เน่ืองจากเป็นคนชอบท�างานเชิงรกุ ท�าให้ค้นพบว่า สิง่ท่ีท�าให้งานขบัเคล่ือน
ไปได้ด้วยดี ส่วนหน่ึงมาจากการประชาสัมพันธ์และสานสัมพันธ์กับองค์กร
ต่างๆ รวมไปถึงคนในพื้นที่อย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะหลังจากช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา  
ทาง สนง.กกต. ได้มีการปรับตัวอย่างก้าวกระโดดในการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น

ให้ความรูป้ระชาชนอย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้การเลอืกตัง้  
ส.ส. ในจงัหวัดสระบรุ ี เมือ่วนัที ่ 14 พฤษภาคม 
2566 ทีผ่่านมา มผีูม้าใช้สทิธเิลือกตัง้ถึง 82.58% 
มากเป็นอันดับ 7 ของประเทศ และไม่มีเรื่อง 
ร้องเรยีนแต่อย่างใด 

“ปัจจบุนันีจ้ะพบเห็นข่าวสารที ่ สนง.กกต.
ประชาสมัพนัธ์ รวมถงึกรณมีข่ีาวปลอมมากมาย 
ซึง่ทางผูบ้รหิารของ สนง.กกต. ได้ให้ความส�าคญั 
กบัเรือ่งนีเ้ป็นอย่างมาก และได้ด�าเนนิการออกข่าว 
หรือชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อให้ประชาชนได้รับ 
ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง และรวดเร็ว
ผ่านทุกช่องทางมากข้ึน ถือเป็นจุดแข็ง (เรื่อง
การสือ่สาร) และท�าให้รูส้กึภาคภมิูใจทีไ่ด้ท�างาน
ที ่สนง.กกต.” รองปุย๋ เผยด้วยน�า้เสยีงภาคภูมใิจ

คุณประพันธ์ตรี ยังบอกอีกว่า การด�ารง
ต�าแหน่งรองผูอ้�านวยการส�านกังานคณะกรรมการ
การเลอืกตัง้จงัหวดัสระบรุใีนปัจจบุนั ถอืว่ามีความ
ส�าคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นหน้าที่ที่เสมือน
เป็นผู้ช่วยให้กับผู้อ�านวยการ และเป็นหัวหน้า
ของหวัหน้าให้กบักลุม่งานอกีทหีนึง่ ท�าให้รองปุย๋
สามารถเข้าถึงปัญหา มองเห็นต้นตอของปัญหา 
ที่มาและท�าให้ทราบว่าจะต้องแก้ปัญหานั้น 
ได้อย่างไร นอกจากนี ้ต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการฯ ยงั 
เป็นตวัแทนของผูอ้�านวยการ หรอื หวัหน้าหน่วยงาน 
ในการขับเคลื่อนงานให้ราบรื่น นั้นจึงท�าให้
ต�าแหน่ง รองผูอ้�านวยการฯ เป็นเหมอืนโซ่ข้อกลาง 
ทีค่อยเชือ่มโยงให้องค์กรเกดิความลืน่ไหลในการ 
ด�าเนนิงาน และยงัสร้างภาพลักษณ์และความเข้มแขง็ 
ให้กับองค์กรดขีึน้

“ปัจจบัุนนีจ้ะพบเหน็ข่าวสารที ่สนง.กกต. ประชาสมัพนัธ์ รวมถงึกรณมีข่ีาวปลอม 
มากมาย ซึง่ทางผู้บรหิารของ สนง.กกต. ได้ให้ความส�าคญักบัเร่ืองนีเ้ป็นอย่างมาก 
และได้ด�าเนินการออกข่าวหรือชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล 
ข้อเทจ็จรงิทีถ่กูต้องและรวดเรว็ผ่านทกุช่องทางมากขึน้ ถอืเป็นจดุแขง็ (เรือ่งการสือ่สาร)  
และท�าให้รูสึ้กภาคภมิูใจทีไ่ด้ท�างานที ่สนง.กกต.”

องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั (อบจ.) การเลอืกตัง้
เทศบาลเมอืง (ทม.) หรอืเทศบาลต�าบล (ทต.) การ
เลือกตัง้องค์การบรหิารส่วนต�าบล (อบต.) รวมไปถงึ 
การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร  
(ส.ส.) ในจงัหวดัสระบุรผ่ีานพ้นไปด้วยดี 

“และเนื่องจากเป็นคนชอบท�างานเชิงรุก 
ท�าให้ค้นพบว่า สิ่งที่ท�าให้งานขับเคลื่อนไป
ได้ด้วยดี ส่วนหนึ่งมาจากการประชาสัมพันธ์
และสานสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ รวมไปถึง
คนในพื้นที่อย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นการส่งเสริม 
ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง  
โดยเฉพาะหลังจากช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา  
ทาง สนง.กกต. ได้มีการปรบัตวัอย่างก้าวกระโดด 
ในการใช้เทคโนโลยมีากขึน้ อกีทัง้ทาง สนง.กกต. 
จว.สระบุรี ได้สร้างเครือข่ายที่กับหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อคอยช่วยเหลือในการเลือกตั้งให้มี
การกระจายข่าวสารได้อย่างมปีระสทิธภิาพและ 
ทั่วถึง ท�าให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วย 
ความเรยีบร้อยและรวดเรว็”

อย่างไรกต็าม แม้ทาง กกต. และ สนง.กกต. 
จะพยายามสร้างการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 
และเข้าถงึประชาชนมากขึน้ แต่ปัญหาและอปุสรรค 
กย็งัคงเป็นเร่ืองการสือ่สารอยูด่ ี นัน่จงึเป็นสาเหตุ
ทีร่องปุย๋พยายามสร้างกจิกรรมเพือ่ถ่ายทอดและ
การสือ่สารอย่างต่อเนือ่ง รวมไปถงึการจดัอบรม 

ก็จะไปช่วยแม่ขายของอยู่เสมอ ซึ่งในเวลานั้น  
คณุแม่ท�ามาค้าขายเปิดร้านอาหารประเภทอาหาร
อสีาน เช่น ไก่ทอด ส้มต�า แหนมคลกุ ซึง่คนจงัหวดั
ชยัภมูริูจ้กัดใีนชือ่ “ร้านแม่มินแหนมคลกุ” ซึง่เธอ 
เป็นเด็กกิจกรรม มีความช่ืนชอบการร้องเพลง 
เป็นอย่างมาก เคยประกวดร้องเพลงชนะเลศิในระดบั 
อาชวีศกึษา เป็นดเีจจดัรายการวทิย ุประกวดกล่าว
สนุทรพจน์ และชนะการประกวดวาดรูปมาแล้ว 

รองปุ๋ยยังเป็นคนให้ความส�าคัญกับการเรียน  
จงึมคีวามตัง้ใจเรยีนและมโีอกาสผ่านการประกวดเกีย่วกบั 
วิชาการมามากมาย นอกจากนั้น ช่วงศึกษา
มธัยมศกึษาปีทีส่อง เธอยงัได้สอบชงิทนุไปเรียนต่อ 
ที่ต่างประเทศ ซึ่งก็สอบได้ แต่เนื่องจากการ 
ไปเรยีนต่างประเทศต้องใช้เวลาถงึ 2 ปี ท�าให้คณุแม่
ไม่อนุญาตให้ไป เลยไม่ได้ไปศกึษาต่อต่างประเทศ 

 และจากทีร่องปุ๋ยมโีอกาสเหน็คณุแม่เล้ียงลกู 

รองผูอ้�านวยการส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้  
จงัหวัดสระบรุ ีในปัจจุบนั 

และเนื่องด้วยรองปุ ๋ยเป็นผู ้ที่ชอบพัฒนา
ตนเองและไม่ชอบให้เวลาเสียไปเปล่าๆ ท�าให้
เวลาต่อมาได้ศกึษาต่อปรญิญาโท หลกัสตูรบญัชี
มหาบัณฑิต ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ 

มาก่อน ซึง่ปัจจบุนัรองปุ๋ยก�าลงัศึกษาปรญิญาเอก  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒน
ศกึษาศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ ทีม่หาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ (มศว.) 

โดยแรงบนัดาลใจทีท่�าให้รองปุย๋ เลอืกทีจ่ะมา 
ท�างานทีส่�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้นัน้  


